
24. tölublað 2013 l Fimmtudagur 12. desember l Blað nr. 409 l 19. árg. l Upplag 31.000

Verulegar breytingar hafa orðið á 
neyslumynstri Íslendinga á kjöti á 
árunum frá 1983 til ársloka 2012 
samkvæmt gögnum Hagstofu  
Íslands. Á þessum tíma hefur fólki 
fjölgað úr tæplega 236 þúsundum í 
ársbyrjun 1983 í nær 322 þúsund 
í árslok 2012. Samkvæmt þessum 
tölum var neyslan á kindakjöti í 
árslok 2012 innan við helmingur 
þess sem hún var í árslok 1983. 
Neyslan á alifuglakjöti hefur aftur 
á móti sexfaldast á sama tímabili 
og neyslan á svínakjöti hefur nær 
fjórfaldast. 

Kindakjöt var langvinsælast
 

Á árinu 1983 var kindakjöt 
uppistaðan í kjötneyslu Íslendinga, 
eða 68% heildarkjötneyslunnar. Það 
ár neyttu Íslendingar að meðaltali 
45,3 kg af kindakjöti á mann. Þar 
á eftir kom nautakjöt með 8,8 kg, 
svínakjöt 4,9 kg, alifuglakjöt 4,3 kg 
og hrossakjöt 3,2 kg. 

Neysla á kindakjöti minnkaði síðan 
jafnt og þétt þar til hún náði lágmarki 
árið 2011 í 18,8 kg á mann, eða 24% 
af heildar kjötneyslunni. Frá þeim 

tímapunkti hefur neysla á kindakjöti 
aftur verið að aukast. Þegar litið er 
á þróunina í neyslu á alifuglakjöti 
er allt annað uppi á teningnum og 

hefur neyslan sexfaldast frá 1983. 
Það ár nam hún 4,3 kg á mann á ári, 
eða um 7% af heildarkjötneyslunni. 
Neysla alifuglakjöts fór fram úr 

kindakjötsneyslunni árið 2007 og var 
komin í 26 kg á mann í árslok 2012, 
eða um 32% af heildarkjötneyslunni. 
 /HKr.

Neysla Íslendinga á kjöti hefur gjörbreyst síðan 1983 samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands:

Alifuglakjötið náði forystusætinu af 
kindakjötinu 2007 og hækkar flugið 
– Kindakjötsneyslan hefur þó sótt í sig veðrið með verulegri aukningu á síðustu mánuðum 
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Fallþungi dilka í sláturhúsum 
landsins á þessu hausti var að 
meðaltali 15,99 kg, sem er næst-
mesta meðalþyngd innvigtaðar 
dilka síðan 1999. Mestur fall þungi 
reyndist vera hjá Norðlenska á 
Húsavík, eða 16,55 kg í meðalvigt 
samkvæmt gögnum Bændasamtaka 
Íslands. 

Fallþungi er æði mismunandi eftir 
flokkum, eða frá 11 kg upp í 23,7 kg. 

Alls var slátrað 532.453 fjár á 
landinu og heildarfallþungi kjötsins 
var rúm 8.500 tonn, eða 8.515.195 kg. 

Næst mesti fallþungi síðan 1999

Ef borinn er saman meðalfallþungi 
yfir landið frá 1999 til og með 2013 
kemur í ljós að hann hefur aðeins 
einu sinni farið yfir 16 kg, en það 
var árið 2012, þrátt fyrir mikla þurrka 
og aðra óáran í veðurfari, einkum á 
Norðurlandi. 

Meðalþyngd innvigtaðra dilka 
á landinu öllu hefur heldur aldrei á 
þessu fimmtán ára tímabili farið undir 
15 kg.

Mesta sauðfjárslátrun í 15 ár

Fjöldi fjár í slátrun hefur aldrei verið 
meiri frá 1999 en nú í haust. Slátrað 

var 532.453 dilkum samanborið við 
528.500 árið 2012 og 527.874 árið 
2011. 

Árið 1999 var aftur á móti slátrað 
468.857 dilkum. Minnstur fjöldi dilka 

á þessu 15 ára tímabili var 2003 þegar 
niðurstaðan var 453.110 dilkar. 

Öll árin frá 2010 hefur fjöldi 
sláturdilka verið yfir 500 þúsund. 

 /HKr.

Fyrsta blað eftir áramót kemur 
út 9. janúar. Útgáfudagar 
Bændablaðsins fram í júní  
verða sem hér segir með fyrir-
vara um breytingar: 

janúar
janúar
febrúar
febrúar
mars
mars
apríl
apríl (miðvikudagur)
maí
maí
júní
júní

Verðbreytingar um áramót

Hækkun á verðskrá blaðsins tekur 
gildi um áramót en ástæða hennar 
er almennar verðlags hækkanir 
í landinu og aukin dreifing 
Bændablaðsins. Verðskrá verður 
eftirfarandi á nýju ári:

Ársáskrift: Kr. 7.200 m. vsk.
Ársáskrift fyrir eldri borgara: 
Kr. 3.600 m. vsk.
Smáauglýsing með mynd:    
Kr. 4.900 m. vsk.
Hefðbundin smáauglýsing:  
Kr. 1.900 m. vsk.
Netauglýsing: Kr. 800 m. vsk.
Dálksentimetri auglýsinga, 
litur: Kr. 1.400 án vsk.
Dálksentimetri auglýsinga, 
litur, bls. 3 og baksíða:            
Kr. 1.600 án vsk.
Dálksentimetri auglýsinga, 
svarthvítt: Kr. 1.100 án vsk.
Dálksentimetri auglýsinga á 
fréttasíðum, litur: Kr. 2.250 
án vsk.
Niðurfellingargjald, 15% af 
brúttóverði auglýsingar.
Gjald fyrir uppsetningu aug-
lýsinga, tímagjald kr. 7.900 
án vsk.

Allar nánari upplýsingar um 
útgáfu Bændablaðsins er að finna 
á vefnum www.bbl.is. Netfang 
blaðsins er bbl@bondi.is og net-
fang auglýsinga augl@bondi.is

Í raun er hægt að tala um byltingu 
í neyslumynstri Íslendinga á kjöti 
frá árinu 1983 samkvæmt gögnum 
Hagstofu Íslands. Á þessum tíma 
hefur fólki fjölgað úr tæplega 236 
þúsund í ársbyrjun 1983 í nær 
322 þúsund í árslok 2012. Neyslan 
á kindakjöti á hvern Íslending í 
árslok 2012 var innan við helmingur 
þess sem hún var í árslok 1983. 
Neyslan á alifuglakjöti hefur aftur 
á móti sexfaldast á sama tímabili 
og neyslan á svínakjöti hefur nær 
fjórfaldast. 

Kindakjöt var helsta kjötfæða 
Íslendinga 

Á árinu 1983 var kindakjöt uppistaðan 
í kjötneyslu Íslendinga eða 68% 
heildarkjötneyslunnar. Það ár neyttu 
Íslendingar að meðaltali 45,3 kg af 
kindakjöti á mann. Þar á eftir kom 
nautakjöt með 8,8 kg, svínakjöt 4,9 
kg, alifuglakjöt 4,3 kg og hrossakjöt 
3,2 kg. 

Neysla á kindakjöti minnkaði 
síðan jafnt og þétt og var komin niður 
fyrir 40 kg árið 1986 og niður fyrir 
30 kg árið 1994. 

Fram til ársloka 2000 var 
kindakjöts neyslan nokkuð stöðug í 
kringum 25 kg á mann á ári. Hún fór 
síðan heldur lækkandi þar til hún náði 
lágmarki árið 2011 í 18,8 kg á mann 
eða 24% heildar kjötneyslunnar. 
Frá þeim tímapunkti hefur neysla á 
kindakjöti aftur verið að aukast og 
var orðin 20,7 kg í árslok 2012, eða 
um 26% kjötneyslunnar. Virðist sú 
þróun ætla að halda áfram út þetta ár 
þó tölur liggi ekki endanlega fyrir, en 
sem dæmi var mesta kindakjötssala 
í einum mánuði á þessari öld í 
októbermánuði síðastliðnum. 

Alifuglakjötið á miklu flugi

Þegar litið er á þróunin í neyslu 
á alifuglakjöti er allt annað uppi 
á teningnum og hefur neyslan 
sexfaldast frá 1983. Það ár nam hún 
4,3 kg á mann á ári eða um 7% af 
heildar kjötneyslunni, en fór í fyrsta 
skipti yfir 10 kg á mann árið 1999, 
eða í 10,6 kg á mann. 

Sala á alifuglakjöti fór svo verulega 
að taka við sér upp úr aldamótum með 
sölu á ferskum kjúklingum. 

Náði forystunni 2007

Neysla alifuglakjöts fór yfir 20 kg 

markið á mann árið 2005 og fór 
fram úr kindakjötsneyslunni árið 
2007 þegar alifuglakjötsneyslan 
fór í 24 kg á mann. Þá var hlutfall 
neyslunnar á alifuglakjöti orðið 16% 
af heildarneyslunni. 

Nú nálgast neyslan á alifuglakjöti 
óðum 30 kg markið en hún var komin 
í 26 kg á mann í árslok 2012. Það var 
um 32% af heildar kjötneyslunni, sem 
er 8 prósentustigum hærra hlutfall en 
kindakjötsneyslan. 

Svínakjötið óx fyrr í vinsældum en 
alifuglakjötið

Þróunin í aukinni neyslu á svínakjöti 
hefur líka verið mjög hröð og hefur 
hún nær fjórfaldast á 29 árum frá 1983. 
Það ár nam neyslan 4,9 kg á mann, 
eða um 7% af heildarkjötneyslunni. 
Hún fór svo í 10,6 kg árið 1989, 
eða um 17% af heildarneyslunni á 

kjöti. Aukningin var síðan hraðari 
í svínakjötsneyslunni en í neyslu á 
alifuglakjöti allt til ársloka 2004 þegar 
neyslan var 18,7 kg á mann. Árið 
2005 fór alifuglakjötsneyslan í fyrsta 
sinn fram úr svínakjötsneyslunni og 
hefur verið að auka forskot sitt síðan. 

Mest var svínakjötsneyslan 21,9 
kg á mann árið 2008 og náði þá 
26% hlutdeild á kjötmarkaðnum. 
Það ár var alifuglaneyslan 29% og 
kindakjötsneyslan 28%. Frá 2008 
hefur neyslan á svínakjöti heldur 
verið að dala og var í árslok í fyrra 
komin í 18,3 kg á mann, eða 23% 
af heildarkjötneyslunni. Neyslan á 
svínakjöti hefur tvisvar verið meiri 
en á kindakjöti eða á árunum 2009 og 
2011, þó ekki muni þar miklu. 

Neysla á nautakjöti eykst líka

Neysla á nautakjöti jókst á tímabilinu 

frá 1983 til 2012 um rúm 52% eða 
úr 8,8 kg á mann í 13,4 kg. Neyslan 
á nautakjötinu fór yfir 10 kg markið 
árið 1985 og varð mest árið 1987, 
13,9 kg á mann. Það gerir um 20% 
markaðshlutdeild í kjötneyslu á 
meðan lambakjötsneyslan nam 52%.

Síðan hefur nautakjötsneyslan 
oftast verið á bilinu 11 til 13 kg á mann 
en hún fór þó niður í 10,5 kg árið 2006. 
Í fyrra var neyslan 13,4 kg á mann, 
sem er um 17% markaðshlutdeild. Þá 
var hlutdeild svínakjöts í neyslunni 
23%, kindakjöts 26%, alifuglakjöts 
32% og hrossakjöts einungis 2%. 

Minnst er neytt af hrossakjöti

Hrossakjöt hefur aldrei skorað hátt á 
matborði Íslendinga, eða á bilinu 2 
til 3 kg á mann undanfarin 29 ár, en 
neyslan hefur heldur farið minnkandi 
á síðustu tveim árum. Líklegt er þó að 
aukin neysla í sumar og haust geti þó 
aðeins lagað hlut þess á markaðnum.

Var álíka vinsælt og alifuglakjöt 
árið 1984

Árið 1983 nam neyslan á hrossakjöti 
3,2 kg á mann en hún fór mest í 3,7 
kg á mann árið 1984 og náði þá 6% 
markaðshlutdeild. Athyglisvert er 
að þá hafði neysla á alifuglakjöti 
ekki náð miklum vinsældum og var 
aðeins einu prósentustigi meiri en 
neyslan á hrossakjöti. Eftir það fór 
að draga hressilega í sundur með 
þessum kjöttegundum. Hefur neysla 
á hrossakjöti eftir 1984 aðeins tvisvar 
náð 3 kg á mann, en það var árin 1985 
og 1986. 

Minnst hefur neyslan á hrossakjöti 
verið 1,6 kg á mann, en það var árin 
2002 og 2011 þegar neysla þess nam 
eins og fyrr segir 2% af heildarneyslu 
Íslendinga á kjöti. 

Fjölmargir úr röðum hrossa-
ræktenda hafa viðrað þær skoðanir að 
nauðsynlegt sé að fækka í stofninum. 
Hugsanlega kann það að leiða til þess 
að hlutdeild hrossakjöts í kjötneyslu 
Íslendinga aukist eitthvað á ný.

Þess ber að geta varðandi tölur 
Hagstofunnar um neyslu Íslendinga 
á kjöti að ekki er getið um neyslu 
á hvalkjöti, selkjöti, kjöti af villtum 
fuglum, hreindýrakjöti eða öðrum 
tegundum, þar sem tölur eru ekki 
alltaf sérlega áreiðanlegar. Ólíklegt 
er þó að það skekki heildarmyndina 
mjög mikið. 
 /HKr.

Umbylting í kjötneyslu Íslendinga 
– kindakjötsneyslan orðin svipuð og á svínakjöti en alifuglakjötið er með vaxandi forystu

Jólamarkaður haldinn 
í Hörpu um helgina
Um helgina verður stærsti matar-
markaður landsins haldinn í 
Hörpu. Þetta er í þriðja skipti sem 
markaður inn er haldinn og það 
er verslunin Búrið að frumkvæði 
tveggja kvenna sem stendur að 
honum.

Á boðstólum verður ýmislegt góð-
gæti. Meðal annars verður hægt að fá 
tvíreykt hangikjöt, lífrænt lamba kjöt, 
grasfóðrað nautakjöt, humarsoð og 
humar súpu, birki reyktan og bláberja-
kryddaðan lambavöðva, appelsínu-
grafinn jólalax, jólaglögg og sultur.

Framleiðendur koma víða að. 
Til dæmis frá Hvammstanga, Rifi á 
Snæfellsnesi, Þykkvabæ, Hallormstað 
hjá Egilsstöðum, Kjós, Selfossi og 
Öræfum. Einnig verða Ítali, Þjóðverji 
og Englendingur í hópnum. Þá verður 
Matarbúrið í Kjós með Tuddann sinn 
fyrir utan. Þar verður hægt að fá 
hamborgara úr grasfóðruðu nautakjöti 
beint frá bónda.

Mesta sauðfjárslátrun í 15 ár
– yfir 530 þúsund dilkar og meðalfallþungi á landinu öllu var sá næstmesti síðan 1999

Ár Kindakjöt Nautakjöt Hrossakjöt Svínakjöt Alifuglakjöt

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Árleg kjötneysla á íbúa frá 1983

Maðalfallþungi allt landið
Ár Meðalvigt kg. Fjöldi

Eftir 2010 minnkaði sumarslátrun verulega 
og ágústslátrun hefur að mestu farið fram
í seinni hluta mánaðarins.

  Afurðastöð Meðalvigt
 SS - Sláturfélag Suðurlands Selfossi 15,68
 KVH Hvammstanga 16,03
 Sölufélag A-Húnvetninga Blönduósi 15,96
 KS Sauðárkróki 15,87
 Norðlenska Húsavík 16,55
 Fjallalamb Kópaskeri 16,11
 Sláturfélag Vopnfirðinga 16,12
 Norðlenska Hornafirði 15,77
                    Meðaltal allt landið 15,99
                    Heildarþungi allt landið 8.515.195
                    Fjöldi allt landið 532.453

Sláturtíð 2013 frá 1. ágúst til 31. nóvember
Meðalvigt innvigtaðra dilka í kg. 

9.
23.
6.

20.
6.

20.
3.

16.
8.

22.
5.

19.

Bændablaðið 
á nýju ári
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Valdar KRONE vélar á ótrúlegu verði
Gildir fyrir vélar sem pantaðar eru fyrir 24. janúar 2014

*) Öll verð er áætluð miðað við gengi á EUR=159

Comprima CF155 XC-17

TILBOÐSVERÐ

Sambyggð rúllu og pökkunarvél. Ein bestu kaupin á markaðnum í dag. 

Hér fæst mikið fyrir peninginn.

 Lauskjarna rúlluvél með breytilega baggastærð

 Bindur og pakkar rúllum í stærðunum  

1,25m - 1,50m x 1,20m 

Sjálfstætt vökvakerfi - minna álag á traktor

Fullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

17 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

Drop Floor stíflulosunarbúnaður 

Netbinding

 Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir smurstútar á legum

Flotmikil dekk í yfirstærð: 500/55-20

Flutningur yfir  á pökkunarborð með armi

 Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á strekkingu á plasti.  

Heldur áfram að pakka þó önnur rúllan klárist eða slitni.

  

Kr.  9.590.000  án vsk.
Listaverð: 10.430.000 kr. án vsk.

SWADRO 38
Einnar stjörnu múgavél. Vinnslubreidd 3,8 m. 10 armar, 4 tindar á armi. Varanlega smurt 

gírhús og armar. Lyftutengd. Aflþörf frá 30 hö. Þyngd 532 kg. Stillanleg hæð á rótor.

TILBOÐSVERÐ Kr.  750.000  án vsk.
Listaverð:  990.000 kr. án vsk.

Comprima F125 XC-17

TILBOÐSVERÐ

Einföld og þægileg rúlluvél sem skilar þéttum og vel löguðum rúllum. Þetta 

er rétta vélin fyrir þá sem vilja endurnýja gamla KRONE RoundPack 1250.

Kr.  4.800.000  án vsk.
Listaverð:  5.240.000 kr. án vsk.

*) 

Comprima V150 XC-17

TILBOÐSVERÐ

Gífurlega öflug rúlluvél sem skilar grjóthörðum rúllum af öllum stærðum.  

Þetta er rétta vélin fyrir þá sem vilja endurnýja gamla KRONE VarioPack 1500

Kr.  6.500.000  án vsk.
Listaverð:  7.110.000 kr. án vsk.

TILBOÐSVERÐ Kr.  2.290.000  án vsk.
Listaverð: 3.050.000 kr. án vsk.

Tveggja stjörnu múgavél. Miðjufrákast. Vökvastillanleg vinnslubreidd 6,80 m - 7,60 m.  

26 armar, 4 tindar á armi. Varanlega smurð gírhús og armar. Dragtengd. Aflþörf frá 50 

hö. Þyngd 1.700 kg. Stillanleg hæð á rótor.

SWADRO 800

Comprima CV150 XC-17

TILBOÐSVERÐ

Sambyggð rúllu og pökkunarvél. Sú fastkjarnasamstæða sem gengið hefur 

hvað best við íslenskar aðstæður.

Kr.  10.400.000  án vsk.

Sambyggð rúllu- og pökkunarvél. Fastkjarna 

rúlluvél með breytilega baggastærð (Vario-vél)

 Bindur og pakkar rúllum í stærðunum  

1,0m - 1,50m x 1,20m 

Sjálfstætt vökvakerfi - minna álag á traktor

Fullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

17 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

Drop Floor stíflulosunarbúnaður 

Netbinding

 Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir smurstútar á legum

Flotmikil dekk í yfirstærð: 500/55-20

 Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á strekkingu á plasti.  

Heldur áfram að pakka þó önnur rúllan klárist eða slitni.

 

Listaverð: 11.330.000 kr. án vsk.

 

ÞÓR HF
REYKJAVÍK - AKUREYRI

ÞÓR HF  |  Reykjavík: Krókhálsi 10  |  Akureyri: Lónsbakka  |  Sími: 568-1500  |  www.thor.is 
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Fréttir

Íslensk eggjaframleiðsla stendur í miklum blóma:

Mikil söluaukning á síðustu árum
– fjölda erlendra ferðamanna og lífsstílsbreytingum Íslendinga þakkað

Nemendur 9. bekkjar í Bláskógaskóla: 
Óska eftir að komast í skítmokstur
Ellefu nemendur 9. bekkjar 
Bláskógaskóla í Bláskógabyggð 
eru nú í fjáröflun og óska eftir að 
fá að taka til hendi við skítmokstur 
og annað sem til fellur. Stefna 
þeir að því að fara að Laugum í 
Sælingsdal eftir áramótin. Ferðin 
tekur fimm daga og fylgir nokkur 
kostnaður slíku ferðalagi. 

Nemendur biðla nú til bænda, 
verktaka og annarra í Bláskógabyggð 

og Grímsnes- og Grafningshreppi 
hvort þeir þyrftu að láta vinna 
eitthvað fyrir sig. Til greina kemur 
að moka skít úr útihúsum, taka til og 
þrífa eða hvað annað sem fólki dettur 
í hug, hópurinn er opinn fyrir öllu. 

Áhugasamir geta haft samband 
við Hugrúnu í síma 824-2706 
(hugrungs@gmail.com) og Jón 
Þormar í síma 891-8892 ( jonhul@
simnet.is)

Á undanförnum tveimur 
árum hefur sala á íslenskum 
hænueggjum aukist gríðarlega. 
Aldrei fyrr hefur selst meira en 
einmitt í ár og er þó desember-
mánuður varla hálfnaður. Sú 
tíð er liðin að mest var selt af 
eggjum á aðventunni. Núna eru 
það erlendir ferðamenn sem hafa 
mest áhrif á framleiðslu og sölu á 
eggjum auk þess sem breytingar á 
mataræði hafa sitt að segja.

Lágkolvetnalífsstíll 
og fjölgun ferðamanna

Þorsteinn Sigmundsson er eggja- 
og kjúklingabóndi í Elliðahvammi 
við Elliðavatn og formaður Félags 
eggjabænda. „Það fór að bera á því 
fyrir svona tveimur til þremur árum 
að sala á eggjum fór að aukast. Svo 
fyrir um ári varð veruleg aukning og 
við höfum nú tengt þetta við tiltekna 
lífsstíla í mataræði sem hafa rutt sér 
til rúms á undanförnum árum, þar 
sem áhersla er lögð á að hafa lítið 
af einföldum kolvetnum í fæðunni. 
Þannig að yngra fólk er aftur orðið 
að virkum neytendum eggja. 

Eggin hafa á undanförnum 
árum endurheimt stöðu sína sem 
heilsufæði, enda eru þau algjörlega 
náttúruleg afurð – fullkomlega inn-
sigluð af hænunni – og hágæðafæða. 
Það er til dæmis ekki talað lengur 
um eggjarauðuna sem sérstaklega 
varasama. 

Við tengjum þessa söluaukningu 
líka við fjölgun ferðamanna til 
Íslands. Desember er til að mynda 
ekki lengur sölumesti mánuðurinn. 

Núna eru það mánuðirnir frá júní 
og fram í september sem langmest 
sala er í. Raunar er aukningin svo 
mikil að eggjabændur hafa þurft að 
skipuleggja búskap sinn upp á nýtt 
– og vera með hámarksframleiðslu 
um sumarið – hreinlega til að anna 
eftirspurninni. Ég reikna með að 
aukningin á síðustu tveimur árunum 
slagi upp í 20 prósent. Eggjabúskapur 
er þess eðlis að við höfum ágætt 
svigrúm til að skipuleggja okkur upp 
á nýtt þegar eftirspurn eykst svo mikið 
og færist til innan almanaksársins. 
Það felst þá aðallega í breytingum 
á ásetningi og útskiptingum á 
varpfuglum og þess háttar.“

Íslensk eggjaframleiðsla jafnast á 
við það besta hjá nágrönnunum

Þorsteinn segir að eggjaframleiðsla 
á Íslandi sé stöðugt í framþróun. 
„Við erum til að mynda komin með 
sérstaka eggjavinnslu sem sérhæfir 
sig í að aðskilja rauður og hvítur 
úr eggjum og selja í sitthvoru lagi. 
Þetta er selt til veitingahúsa og í 
bakarí – og meira að segja einhverjar 
almennar verslanir. Þá erum við með 
egg úr lausagönguhænum, brúnegg 
og vistvæn egg, auk eggja sem eru 
ríkari af Omega-3 fitusýrum en 
gengur og gerist. Þetta er allt liður í 
því að auka vöruflokka og fjölbreytni 
og koma til móts við neytendur. Við 
höfum náð því að eggjaframleiðslan 
á Íslandi er á við það besta sem gerist 
í nágrannalöndunum.“

Á Íslandi eru í dag á bilinu 
20–25 eggjaframleiðendur. Að sögn 
Þorsteins hefur nokkur stöðugleiki 

verið í greininni í fjölda búa á 
undanförnum árum og því hafa búin 
flest bætt við sig í samræmi við aukna 
eftirspurn. Hann segir að miklar 
framfarir hafi átt sér stað varðandi 
aðbúnað og hreinlæti á búunum og 
eftirlit með hollustu sé með ágætum. 
„Það hefur til að mynda aldrei greinst 
salmonella í eggjum á Íslandi. Egg á 
Íslandi eru skimuð fyrir salmonellu, 
framleiðslan er í lokuðu rými og svo 
er fóður gerilsneytt þannig að það er 
mikið lagt upp úr því að hafa þessa 
hluti í lagi. Við erum með mjög 
heilbrigðan og sterkan stofn sem 
eru mikil verðmæti. Við erum í góðu 
samstarfi við Svía og Norðmenn um 
ræktun á þessum stofni, sem er alls 
ekki ítalskur eins og ýmsir hafa talið. 
Það má miklu frekar segja að hann sé 
af norrænum uppruna.“

Þorsteinn víða í broddi fylkingar

Þorsteinn er ekki maður einhamur og 
er víða í broddi fylkingar – og ekki 
einungis í greinum alifuglaeldis. Hann 
er stjórnarformaður stofnræktar-
stöðvar alifugla á Hvanneyri sem 
rekin er sameiginlega af eggja- og 
kjúklingabændum, auk þess að vera í 
stjórn Félags kjúklingabænda. Hann 
hefur alla tíð starfaði í búskap með 
alifugla og tók við af foreldrum 
sínum, sem voru að sögn Þorsteins 
landnemar í Kópavogi og byrjuðu 
þar með sitt hænsnabú. 

Þá hefur hann einnig verið í 
fararbroddi meðal býflugnabænda 
og tekið þátt í þeirri byltingu sem átt 
hefur sér stað í ræktun ávaxtatrjáa á 
Íslandi.  /smh

Föstudaginn 6. desember síðast-
liðinn var sýning Sigurrósar 
Svövu Ólafsdóttur Felumyndir 
formlega opnuð í Listasal 
Mosfellsbæjar í Kjarna.

Kveikjan að sýningunni er 
sjónar spil frá bernsku Sigurrósar 
er afi hennar og amma sendu henni 
og systur hennar jólakveðju sem var 
eins konar felumynd. 

Að sögn Sigurrósar er sterk 
náttúru tenging í verkunum og 
einkennast þau mjög af hugmynda-
grúski hennar. Þau sýna meðal 
annars viðleitni hennar til að 
skilja lagskiptingu tilfinninga; hina 

mismunandi fleti manneskjunnar og 
víddir huga hennar.

Sýningin er opin til 3. janúar 2014 
á afgreiðslutíma Bókasafnsins kl. 
12-18 virka daga og laugardaga 
12-15.  /smh

Mótefni gegn Borna-veiru 
greinist á Íslandi
Mótefni gegn Borna-veiru 
greindist nýverið í hrossum hér á 
landi. Sýking af völdum Borna-
veiru getur valdið alvarlegum 
einkennum frá miðtaugakerfi, til 
að mynda óstöðugleika og skertri 
hreyfigetu. Þetta er í fyrsta skipti 
sem mótefnið hefur fundist hér 
á landi. Veiran sjálf hefur ekki 
fundist í hrossum hérlendis til 
þessa. 

Mótefnin greindust við rannsóknir 
á hrossahóp með lystarleysi og 
óstöðugleika í afturfótum. 

Ekki reyndist mögulegt að 
staðfesta að Borna-veiran hefði 
verið orsök veikindanna en nánari 
rannsóknir sýndu fram á að mótefni 

gegn veirunni gætu einnig fundist í 
heilbrigðum hrossum. 

Borna-veiran getur lagst á margar 
dýrategundir og hugsanlega menn. 
Margt er enn á huldu um eðli Borna-
veirusýkinga, þar á meðal smitleiðir, 
en margt bendir til að veiran eigi sér 
höfuðhýsil í villtri náttúru og grunur 
leikur á að hún geti borist milli landa 
með farfuglum. 

Ekki virðist hætta á að hestar 
smiti hver annan eða aðrar dýra-
tegundir. Hestafólk er beðið um 
að láta dýralækna vita ef einkenni 
koma upp í hrossum sem geta bent til 
Borna-veirusýkingar. Engin ástæða er 
hins vegar til að hafa áhyggjur af því 
að veiran valdi skaða hér á landi. /fr

JCB 4CX Super árg.1998
Notuð: 8.850 vst.
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Verð kr. 4.900.000 + vsk

Snjótönn 200cm breið
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Gleðileg jól
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Þorsteinn Sigmundsson, formaður Félags eggjabænda, með fangið fullt af eggjum.

Sigurrós sýnir Felumyndir

Heysátan Eitt verka Sigurrósar á 
sýningunni.

Vilja efla skógrækt með skattaívilnunum
Efla ætti skógrækt á Íslandi sem 
arð saman atvinnu veg, meðal annars 
með því að efla þróunar starf og 
rannsóknir, koma á sam ræmdum 
lögum um skóg rækt og land græðslu 
og gera ramma áætlun til þriggja 
ára til eflingar skógrækt. Þá ætti 
að sameina Skóg rækt ríkisins, 
Land græðsluna og landshluta-
bundin skógræktar verkefni. Þetta 
er inntak þingsályktunar tillögu 
sem Jón Gunnarsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, er fyrsti 
flutnings maður að. 

Í greinargerð með tillögunni 
kemur fram að mikil og vaxandi 
eftirspurn sé eftir viðarafurðum 
hér á landi. Nauðsynlegt sé að fara 
nýjar leiðir í skógrækt til að mæta 

þeirri eftirspurn. Erfitt hefur reynst 
að laða fjárfestingu að greininni, en 
því hefur meðal annars ráðið langur 
biðtími frá fjárfestingu til nýtingar 

sem gefur tekjur. Því er velt upp 
hvort eðlilegt væri að skapa hvata til 
fjárfestingar í greininni, hugsanlega 
með skattaívilnunum.  /fr

Sveinn Steinarsson var kjörinn 
nýr formaður Félags hrossabænda 
á aðalfundi félagsins sem haldinn 
var 15. nóvember. 

Sveinn var einn í framboði, en 
hann er hrossabóndi á Litlalandi í 
Ölfusi. Hann hefur verið formaður 
Hrossaræktarsamtaka Suðurlands 
síðastliðin sex ár. 

Í viðtali í blaðinu Eiðfaxa segir 
Sveinn að hestamenn þurfi að vanda 

betur samskipti sín á 
milli og bæta ásýnd 
hestamennskunnar. 
Þá segist hann telja 
að það mikilsverð-
asta af öllu sem 
menn hafi verið að 
brölta í greininni 
síðastliðin fjórtán 
ár sé WorldFengur-

gagnakerfið um íslenska hestinn.

Nýr formaður Félags hrossabænda

Sveinn
Steinarsson
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Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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LEIÐARINN

Árið 2013 hefur um margt verið 
athyglisvert ár þó að átök um 
íslenskan landbúnað hafi verið 
með nokkuð hefðbundnum og 
fyrirsjáanlegum hætti. Þar hafa 
ákveðin hagsmuna öfl gengið 
grímu laust fram í því að tala niður 
íslenskan land búnað og halda þeirri 
iðju eflaust áfram á nýju ári. Bændur 
þurfa samt ekki að láta það á sig fá, 
því þeir hafa víðtækan stuðning 
þjóðarinnar til góðra verka og 
tæki færin til að gera enn betur eru 
óþrjótandi.

Bændablaðið hefur á liðnum 
misserum og árum reynt að endur-
spegla sjónarmið íslenskra bænda í 
fjölmörgum málum sem varða þjóðina 
alla. Matvælaöryggi, heilbrigði dýra-
stofnanna sem Íslendingar bera ábyrgð 
á, aukin gæði í matvæla framleiðslu, 
minni notkun lyfja og aukaefna og 
aukin sjálf bærni í íslenskum land-
búnaði eru meðal þessara mála. Þá 
hefur Bændablaðið reynt af fremsta 
megni að benda á þá ótal möguleika 
sem Íslendingar eiga í frekari þróun 
landbúnaðar.

Bændablaðið hefur líka reynt 
að sýna alla þá orku sem verið er 
að leysa úr læðingi í landbúnaði og 
tengdum greinum um allt land. Sýna 
mannlífið í sveitum landsins og allt 
það jákvæða og skemmtilega sem 
fólk um allt land er að fást við í vinnu 
sinni og tómstundum. Fyrir þetta hafa 
starfsmenn blaðsins fengið mikið klapp 
á bakið frá lesendum og erum við afar 
þakklát fyrir þær frábæru móttökur. 
Jákvæðni af þessum toga getur ekki 
annað en verið okkur hvatning til að 
gera enn betur. 

Það eru forréttindi að fá að vaða 
inn á gafl hjá bændum og búaliði um 
allt land og sjá allan þann kraft sem 
býr í fólkinu til að byggja upp og ná 
betri árangri. 

Þekking á öllum sviðum land-
búnaðar hefur farið vaxandi og 
ánægjulegt er hversu mikill áhugi 
virðist vera hjá ungu fólki að taka við. 

Afar ánægjulegt er að hugsa til 
þeirra gríðarlegu möguleika sem 
íslenskir bændur eiga til eflingar í öllum 
greinum landbúnaðar. Skógrækt er ein 
þeirra nýju greina sem eru ört vaxandi 
og í loðdýrarækt hafa menn náð ótrú-
legum árangri, sem og í alifugla- og 
svínarækt. Sauðfjárrækt virðist vera að 
ná skriði á nýjan leik og sívaxandi eftir-
spurn eftir nautakjöti og mjólkurvörum 
kallar á stóraukna framleiðslu í þeim 
geira. Ferðaþjónustan hefur líka átt afar 
góða samleið með bændum. Allt bendir 
því til að mjög bjart sé framundan í 
íslenskum landbúnaði. Með það í huga 
og með þakklæti fyrir ánægjuleg sam-
skipti við fólk um allt land árinu sem 
er að líða, óskum við gleðilegra jóla,  
 Hörður Kristjánsson.

Leiðari síðasta Bændablaðs var með óhefð-
bundnu sniði. Þar voru lesendur hvattir til 
að setja saman hugleiðingar sínar og senda til 
blaðsins. Þakkir eru færðar þeim sem sendu 
okkur leiðara og deildu sinni sýn á það sem 
hæst ber í landbúnaðinum. Eins og lofað var 
hefur einn heppinn leiðararitari verið dreginn 
út og hlýtur að launum gistingu á Hótel Sögu 
ásamt kvöldverði á Grillinu. Sá heppni heitir 
Stefán Eggertsson, bóndi í Laxárdal í Þistilfirði.

Margt kom áhugavert fram í innsendum 
leiðurum. Verðlagning afurða, flokkun á ull og 
mikilvægi þess að vanda til verka við meðhöndlun 
hennar bar á góma. Einnig hugleiðingar um 
mikilvægi bænda við landgræðslu og notkun lúpínu 
til uppgræðslu, sem mjög eru skiptar skoðanir um. 
Enn fremur var fjallað um kvótakaup í nautgripa- 
og sauðfjárrækt og ásetningsskyldu í sauðfjárrækt. 

Greina má samhljóm í mörgu því sem fram kom 
hjá lesendum með því sem kom fram í máli bænda 
á bændafundum BÍ síðustu vikna. Eins og jafnan 
á þeim fundum voru þar fjörugar umræður um 
málefni landbúnaðarins. Kjaramál og afkoma skipa 
þar fastan sess. Þá hafa bændur ólíkar skoðanir á 
fyrirkomulagi ríkisstuðnings og fjármögnunar í 
landbúnaði. Talsvert var einnig rætt um endurskoðun 
á félagskerfi greinarinnar og búnaðargjaldinu, 
auk þess sem margir ræddu reynsluna af stofnun 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins. Almenn 
hagsmunamál dreifbýlisins koma gjarnan upp á 
bændafundum, þá oft í tengslum við grunnþjónustu 
íbúanna, svo sem póstþjónustu, viðhald vega, 
fjarskipti og heilbrigðisþjónustu. Áhyggjur af lítilli 
nýliðun í landbúnaði koma oft fram en segja má að 
viðhorf til hennar sé misjafnt eftir héruðum, enda 
er þróunin ekki alls staðar sú sama. Fram komu 
áhugaverðar tillögur um frekari nýtingu ríkisjarða 
til að efla nýliðun.

Áform menntamálaráðherra um að sameina 
Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskóla Íslands 
voru harðlega gagnrýnd á bændafundum og áhersla 
lögð á að varðveita sjálfstæði skólans. Einkum 
höfðu bændur áhyggjur af framtíð starfsmennta-

námsins, enda er bændadeildin kjarninn sem 
skólinn á Hvanneyri var byggður upp í kringum.

Hávær umræða um kvótakerfi í landbúnaði

Ef nefna á það atriði sem hæst stendur eftir 
bændafundi síðustu vikna er það án nokkurs vafa 
umræða um kvótakerfi í mjólkurframleiðslu og 
sauðfjárrækt. Á öllum fundum veltu menn fyrir 
sér aukinni eftirspurn eftir mjólkurvörum og 
hvernig henni yrði best svarað. Framleiðslustýringu 
í mjólk var á sínum tíma komið á til að sporna 
við offramleiðslu. Eðlilega velta því margir fyrir 
sér hvernig slíkt kerfi eigi að geta virkað við þær 
gjörólíku aðstæður sem uppi eru í dag. Margir 
undrast að verð á greiðslumarki í mjólk hefur ekki 
lækkað þó svo að búið hafi verið að tilkynna um að 
greitt verði fullt verð fyrir umframmjólk til áramóta 
og margt benti til að svo yrði einnig allt næsta ár. 
Í ljósi mikils kostnaðar við kaup á framleiðslurétti 
á undanförnum árum má segja að bændur vilji nú 
staldra við og ræða hvort ekki sé rétt að endurskoða 
kvótakerfið. Svipuð umræða var einnig um kaup og 
sölu á greiðslumarki fyrir sauðfé. Þar þykir verðið 
líka vera orðið hátt þó kerfið sé ekki byggt upp sem 
réttur til framleiðslu eins og í mjólkinni. Tímar 
offramleiðslu eru hins vegar líka liðnir í þeirri grein.

Viljinn til að huga að breytingum er mjög skýr, 
enda langt um liðið síðan núverandi samningar tóku 
gildi. Jákvætt er að sá vilji er drifinn áfram vegna 
mikillar eftirspurnar eftir innlendum bú vörum. 
Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra 
hefur lýst yfir áhuga sínum á því að taka þessi 
mál til skoðunar og sagði m.a. á Alþingi fyrir 
skemmstu orðrétt: „Í þeirri endurskoðun hlýtur að 
koma til greina að velta fyrir sér hvort kvótakerfið 
eins og það er nú eigi rétt á sér til framtíðar.“ Við 
framlengingu á mjólkursamningi haustið 2012 
var einnig sett inn ákvæði þess efnis að meta ætti 
reynsluna af framkvæmd samningsins þar með 
talið kvótakerfinu til að efla samkeppnishæfni 
greinarinnar og treysta afkomu hennar til lengri 
tíma. Mikilvægt er að hraða þeirri vinnu. 

Umfangsmikið verk að móta stefnu um 
matvælaframleiðslu á Íslandi

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er 
vikið að mikilvægi landbúnaðar, sóknarfærum 
greinarinnar og tækifærum hennar. Þar er meðal 
annars áformað að „móta tillögur um hvernig auka 
megi matvælaframleiðslu á Íslandi og tryggja að 
ávinningur af aukinni eftirspurn og sókn á nýja 
markaði skili sér í bættum kjörum bænda.“ Fara á 
yfir alla lagaumgjörð landbúnaðar, vinnslu matvæla 
og nýtingar lands og stefnt að endurskoðun 
búvörusamninga með tilliti til fóður- og 
fæðuframleiðslu. Þarna er um mjög umfangsmikið 
verkefni að ræða og rétt að hvetja til þess að vinnan 
hefjist við fyrsta tækifæri. Skynsamlegast er, eins 
og segir í stjórnarsáttmálanum, að skoða málið í 
heild fremur en einstaka þætti. Með því nýtum við 
tækifæri okkar best.

Við eigum mikið landrými, gnægð af vatni 
og búfjárstofna sem henta vel okkar aðstæðum. 
Þessa möguleika eigum við enn talsvert í land 
með að kortleggja en við getum og eigum að nýta 
þá á enn fjölbreyttari hátt. Við eigum að horfa til 
þess að nýta tækifæri okkar á sjálfbæran hátt til 
að framleiða fyrir innanlandsmarkað og erlenda 
hágæðamarkaði. Við þurfum að styrkja hlutdeild 
innlendra matvæla í neyslu hér heima, en hún er 
bara helmingur í dag.

Jólahátíðin fram undan

Bændur eru þakklátir neytendum fyrir tryggð 
við innlendar búvörur og jákvæðan stuðning við 
landbúnaðinn í heild. Það er ekki síst gott að hafa 
það í huga nú þegar hátíðir ganga í garð með 
sínum ríku hefðum, ekki síst matarhefðum. Margar 
innlendar búvörur tengjast hátíðunum sterkum 
böndum og eru ómissandi hluti þeirra.

Stjórn og starfsfólk Bændasamtakanna senda 
lesendum Bændablaðsins sem og landsmönnum 
öllum bestu kveðjur með ósk um gleðileg jól og 
farsæld á nýju ári.  /SSS

Bjart fram undan

Það var mér mikið ánægjuefni 
að fá tækifæri til að afhenda 
landgræðsluverðlaunin sem 
veitt voru í Gunnarsholti hinn 
29. nóvember síðastliðinn. 
Landgræðslu verðlaunin hlutu að 
þessu sinni Hafnarfjarðarbær og 
bændurnir Árni Þorvaldsson og 
Sigrún Hlöðversdóttir, Bíldsfelli III, 
Grímsnes- og Grafningshreppi, og 
Guðmundur Þorvaldsson og Kristín 
Guðrún Gísladóttir, Bíldsfelli II, 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Landgræðsluverðlaunin eru bæði 
viður kenning fyrir frábært starf í 
þágu landgræðslu og hvatning til að 
halda áfram á sömu braut. Verð launin 
hafa líka hvetjandi áhrif á okkur hin, 
og þau vekja jafnframt athygli á 
viðfangs efnum landgræðslu starfsins. 
Land græðsla er margþætt verkefni 
og ýmsar leiðir færar. Landgræðslu-
verðlaunin eru sannarlega ein leið og 
góð leið til að hvetja fólk til góðra 
verka. 

Verðlaunin voru veitt í Sagna-
garði, fræðslu- og kynningarmiðstöð 
Landgræðslunnar, sem ber vitni um 
ótrúlega elju og eldmóð þeirra sem 

hafa starfað að vernd jarðvegs og 
gróðurs á Íslandi í meira en 100 ár. 
Þetta er saga sem við megum ekki 
gleyma heldur læra af henni. Við 
þurfum að kunna að nýta landið á 

sjálfbæran hátt og að leita leiða til 
að laga og græða það sem aflaga kann 
að fara. 

Við mannfólkið erum auðvitað 
ekki fullkomin og víða sér þess 
dæmi að við höfum ekki þekkt okkar 
takmörk í umgengni við landið, og 
þekkjum kannski enn ekki nægjanlega 
vel. Aukin þekking og reynsla hefur 
hins vegar með tímanum gert okkur 
kleift að takast betur á við þessi mál, 
að laga land sem hefur skemmst 
og endurheimta með þolinmæði 
vistkerfi sem hafa glatast. Þolinmæði 
er kannski eitt það mikilvægasta 
sem maður lærir og þarf að læra í 
landgræðslustarfinu. Vissulega getum 
við flýtt fyrir bata landsins en eins 
og hjá sjúklingi tekur bati tíma og 
oft þarf landið á hvíld að halda til 
að ná aftur heilsu. Ég hef einmitt 
heyrt starfsmenn Landgræðslunnar 
kalla sig „land-lækna“, sem er ágæt 
myndlíking yfir það sem þeir fást við!

Nýjar áskoranir

Landgræðslustarfið á Íslandi er 
með miklum blóma. Mikill fjöldi 

fólks kemur að því um allt land. 
Landgræðslan hvetur fólk áfram, 
miðlar og aflar þekkingar. Samstarf 
við bændur hefur skilað miklum 
árangri í uppgræðslu og hvernig 
það samstarf hefur verið skipulagt 
í gegnum 

Verkefnið Bændur græða 
landið er sennilega eitthvert mesta 
heilla spor sem stigið hefur verið 
í samskiptum bænda og Land-
græðslunnar, eins og þeir bændur 
á Bíldsfelli eru vitnisburður um. 
Þau tengsl og það traust sem þetta 
samstarf hefur skapað er verðmætt 
og þarf að viðhalda og efla. Reynsla 
og þekking bænda á landinu og 
vinnubrögðum við landgræðslu eru 
ómetanleg og með því að styðja við 
þeirra uppgræðslustarf hagnast allir. 

Sveitarfélög eins og Hafnar-
fjarðar bær eru einnig lykil-
aðilar í landgræðslustarfi. Þau 
geta, ekki síst í gegnum sitt 
skipulags vald, sett land græðslu 
og sjálfbæra landnýtingu á 
dagskrá í sínu sveitarfélagi. 
Samskipti Landgræðslu ríkisins 
og sveitarfélaga eru afar mikilvæg. 

Landgræðslan getur þannig miðlað 
þekkingu og veitt faglegan stuðning 
við stefnumótun og framkvæmdir 
sveitarfélaga á sviði gróður- og 
jarðvegsverndar.

Einnig er mikilvægt að fylgjast 
með nýjum áskorunum. Við 
megum ekki gleyma því að nýting 
lands breytist með tímanum og 
í dag stöndum við frammi fyrir 
nýjum áskorunum á þessu sviði. 
Stóraukinn straumur ferðamanna 
um landið skapar nýtt og áður 
óþekkt álag á landið. Þar þurfum 
við að bregðast við. Þar er samstarf 
sveitarfélaga og Landgræðslunnar 
mikilvægt.

Ég vil óska verðlaunahöfunum 
til hamingju. Þeir eru verðugir 
handhafar landgræðsluverðlaunanna 
og okkur hinum hvatning til að feta 
sömu braut í þágu landsins okkar. 
Megi sem flestir feta þeirra slóð. 

Sigurður Ingi Jóhannsson
Sjávar útvegs- og landbúnaðar-
ráðherra og umhverfis- og 
auðlinda ráðherra.

Landgræðsluverðlaun, viðurkenning og hvatning til starfa í þágu lands og þjóðar

LOKAORÐIN

Tími tækifæra og breytinga

Sigurður Ingi Jóhannsson
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kki lánaðist mér að fara 
rétt með vísu úr bréfi 
Ástu Sverrisdóttur, sem 
birt var í síðasta þætti. 

Jafnframt var leitað höfundar að 
henni. Rétt er vísan svona:

Unir hljóð við ís og glóð,
elskar ljóðin fögur.
Okkar þjóð á engan sjóð
á við góðar bögur.

Frá því í septemberbyrjun þessa 
árs hefur Trésmiðjan Stígandi á 
Blönduósi staðið að byggingu 
gestahúss fyrir okkur hjón í 
Kotabyggð. Einar Kolbeinsson í 
Bólstaðarhlíð er þar innsti koppur í 
búri og hefur af mikilli smásmygli 
haldið okkur upplýstum um 
framgang byggingarinnar með 
„símavísum“. Hér eftir verður 
byggingaskýrsla rakin:

Ólíkinda algert tól,
Árni meðal seggja,
á nú hérna afbragðs skjól
innan fjögurra veggja.

Af því bæði af elju og dug
unnu að þessum dáðum,
raftar hafa ríkan hug
á reisugilli bráðum.

Harðsnúið er hölda lið
hér í smíðaskakinu,
og Birkir er að bjástra við
bárujárn á þakinu.

Af barnslegum ákafa fer svo Einar 
að nefna afhendingardag hússins:

Hörku sýndi húsasmið,
og herti tímaskorður.
Fyrr en eldist fullveldið
fari húsið norður.

Þegar dregur svo að 1. desember 
og bráir af Einari og raunveruleik-
inn blasir við er reynt að dreifa 
málinu á glæ:

Fullur gleði fagna mátt
fokheldinu Árni,
því nú er sérhver gluggagátt
glerjuð og búin járni.

Við hjúin hér í Kotabyggðinni 
höfðum þegar hér var komið gjört 
grunninn kláran og komið lögnum 
í jörð út í grunn. Af nokkru stolti 
tjáðum við Einari frá þeim áfanga. 
Hann gladdist ósegjanlega:

Vel ég fagna vinur því,
og veit að ekki klikkar,
að nú þarf ekkert náttgagn í
nýja húsið ykkar.

Langan dag hann lagði á sig,
og lúinn gerði kroppinn,
svo að gestir geti á svig
gengið jú, við koppinn.

Ískyggilega dregur að áður boðuðum 
afhendingardegi. En nú ber svo við 
að Einar kýs að valkóka frekar 
kringum önnur einskisverð atriði:

Áföngunum iðnir ná,
sem ala Húnaþingin,
og nú er komin klæðning á
kofann allan hringinn.

Agnarlítið á ég hrós,
engan veginn skilið,
því ekki er komin kynding, ljós,
kamarinn né þilið.

Ögn var nú farið að tæpa á 
dagsektum. Töldu vinnufélagar 
Einars ráð gott að Einar orti 
vinsamlega til verkkaupanda. 
Slíkan afslátt var Einar engan 
veginn tilbúinn að veita:

Árna Jóns sem öðlingsmann
einvörðungu þekki,
en það að yrkja hól um hann
hentar mér samt ekki.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

E

Umhverfis- og auðlindaráðherra, 
Sigurður Ingi Jóhannsson, veitti 
landgræðsluverðlaunin við 
hátíðlega athöfn í Gunnarsholti 
föstudaginn 29. nóvember. 
Verðlaunin eru árlega veitt 
einstaklingum, félagasamtökum 
og skólum sem unnið hafa að 
land græðslu og landbótum. 
Með þessari viðurkenningu vill 
Land græðslan vekja athygli 
þjóðarinnar á fórnfúsu starfi 
fjölda þjóðfélagsþegna að 
landgræðslu málum og jafnframt 
hvetja aðra til dáða. 

Bíldsfell II og III

Að þessu sinni fóru verðlaunin 
til bræðranna og eiginkvenna 
þeirra á Bíldsfelli II og III í 
Grímsnes- og Grafningshreppi, 
auk Hafnarfjarðarbæjar. Árni 
Þorvaldsson og Sigrún Hlöðversdóttir 
búa á Bíldsfelli III og Guðmundur 
Þorvaldsson og Kristín Guðrún 
Gísladóttir á Bíldsfelli II. Bændur 
á Bíldsfelli eru hugsjónamenn í 
landgræðslu, 
hugsa fyrst 
og f remst 
um að græða 
landið með 
það að leiðar-
ljósi að náttúru-
legur gróður 
nái sér á strik 
frekar en að fá 
mikinn grasvöxt. 
Því ná þeir með 
því að nota litla 
áburðarskammta 
til að laða fram 
náttúru leg gróður-
lendi með lyngi, 
birki og ýmsum 
blómjurtum. Auk 
þess að sinna 
landgræðslu á sinni 
jörð af stakri prýði, sá Árni um 
viðamikil landgræðslustörf fyrir 
aðra bændur í Grafningi í nokkur ár. 

Hafnarfjarðarbær

Hafnarfjarðarbær hefur lengi 
unnið ötullega að landgræðslu og 
gróðurverndarmálum. Sveitarfélagið 
kom á sínum tíma upp beitarhólfi á 
landi sínu í Krýsuvík fyrir sauðfé 
bæjarbúa. Hafnarfjarðarbær gaf þar 
öðrum sveitarfélögum gott fordæmi 
og hvatningu sem varð til þess að 
með uppsetningu fleiri beitarhólfa 

náðist það langþráða takmark að 
banna lausagöngu búfjár á öllum 
Reykjanesskaga. Með tilkomu 
beitarhólfanna tókst að friða 
þúsundir hektara fyrir beit og gera 
tugi kílómetra af girðingum óþarfa. 
Bærinn hefur einnig lagt áherslu 
á uppgræðslu utan beitarhólfsins 
og þá mest með lífrænum áburði. 
Notað hefur verið hrossatað, 
svínamykja og hænsnaskítur til 
að græða örfoka land og árangur 
verið mjög góður. Magnús Hlynur 
Hreiðarsson var við afhendingu 
landgræðsluverðlaunanna og tók 
meðfylgjandi myndir.

Landgræðsluverðlaunin 2013:

Bræðurnir á Bíldsfelli og Hafnarfjarðar-
bær hlutu verðlaunin í ár

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri, Sævar Andri Árnason, sem tók við verðlaununum fyrir hönd foreldra sinna, Árna Þorvaldsonar 
og Sigrúnar Hlöðversdóttur, Guðmundur Þorvaldsson og Kristín Guðrún Gísladóttir, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, og umhverfis- og auðlindaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson. Verðlaunagripirnir, Fjöregg Landgræðslunnar, eru 
unnir af Eik listiðju, Miðhúsum á Fljótsdalshéraði.  Myndir / MHH

Sigurður Ingi afhendir hér bæjarstjóra Hafnar-
fjarðarbæjar landgræðsluverðlaunin 2013. 
Bæjarstjórinn hélt góða ræðu og þakkaði fyrir 
viðurkenninguna.

Sigurður Sigurðarson dýralæknir og Þór 
Jakobsson veðurfræðingur létu sig ekki vanta 
við afhendingu landgræðsluverðlaunanna, 
sem fóru fram í Frægarði, glæsilegu húsnæði 
Landgræðslunnar.

Sigþrúður Jónsdóttir, héraðsfulltrúi Landgræðslunnar (t.h.), og 
Ólöf Erla Halldórsdóttir á Selfossi.
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Fréttir

Jólahald að fornu í Árbæjarsafni

Laufabrauðsskurður.

Gömlu íslensku jólasveinarnir voru að sjálfsögðu á vappi í þorpinu. Ekki er laust við óttablandna virðingu í augum 
unga fólkins. 

Þessir völundir skáru út í við.

Ungur lærlingur með fulla einbeitingu við útskurðinn.

Boðið var upp á gómsætt laufabrauð.

Í Miðhúsum var prentari að störfum og þrykkti Staðarblaðið og jólakort.

Árbæjarsafn klæðist jóla-
búningi sínum í desember 
ár hvert og hefur gert í 

hartnær 25 ár. Í næstum hverju 
húsi í þorpinu er eitthvað 
forvitni legt að gerast; til dæmis 
kerta gerð, laufa brauðs skurður, 
jóla föndur, útskurður í tré, 
spunnið og prjónað. Jólasýningin 
verður opin 15. og 22. desember 
milli klukkan 13 og 17.   Texti og myndir / smh
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Ástæður þess að íslenskir kúabændur 
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa 

 

Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli 
sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni sem 
tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar sem allt 
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda. 
 
Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 
ásamt  háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hagstætt verð 
eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa. 
 
Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna. 
Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað. 

Sérblönduð steinefni og vítamín sem henta íslenskum aðstæðum 

Allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar, 

sem eykur örveruöryggi 

Hátt hlutfall af hágæða fiskimjöli sem tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa 

Einungis er notað lífrænt Selen í kjarnfóður Bústólpa 

Einungis eru notuð gæða hráefni við framleiðsluna 

Framúrskarandi kögglagæði sem henta sjálfvirkum gjafakerfum 

Besta fáanlega tækni við vinnsluna sem tryggir gæði, nýtingu og varðveislu 

næringarefnanna í fóðrinu 

Skapar fjölda starfa og skilar arði til Íslensks samfélags 

Tryggur aðgangur að hágæða kjarnfóðri og góðri þjónustu á öllum tímum 

Bústólpi er leiðandi í móttöku og vinnslu á íslenskt ræktuðu korni og nýtingu þess 

við kjarnfóðurframleiðslu 

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á öllum stigum allt frá vali 

hráefna til afhendingar fóðurs til bænda 

Bústólpi leggur tryggum viðskiptavinum sínum til fóðursíló og búnað þeim 

tengdum án endurgjalds 

Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag 

Oddeyrartanga, 600 Akureyri  sími 460 3350  www.bustolpi.is  bustolpi@bustolpi.is 

Ástæður þess að íslenskir kúabændur 
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa 

Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar 
aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið upp-
fylli sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við 
framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni 
sem tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun 
kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar 
sem allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum fram-
leiðslunnar áður en það er afhent til bænda.

Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, 
sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 

ásamt háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi 
kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hag-
stætt verð eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá 
Bústólpa.

Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa 
var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna 
í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna.

Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig 
jöfnun gæða og lægri tilkostnað.
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Fréttir

Bændafundir Líflands voru 
haldnir dagana 26.–28. nóvember 
síðastliðinn á sex stöðum á landinu. 
Að vanda var aðalfyrirlesari 
fundanna sérfræðingur frá Trouw 
Nutrition í Hollandi, en auk þess 
fluttu ráðgjafar Líflands erindi 
um fóðurgrös og kjarnfóðurúrval 
fyrirtækisins. 

Í upphafi fundanna voru birtar 
niðurstöður heysýnagreininga í ár 
og samanburður sýndur við fyrri ár. 
Að þessu sinni voru til skoðunar öll 
heysýni sem starfsmenn Líflands 
hafa tekið, svo og öll heysýni sem 
starfsmenn RML hafa tekið og 
greind hafa verið hjá hollensku 
rannsóknarstofunni BLGG, samtals 
rúmlega 400 heysýni. 

Fram kom að prótein virðist 
almennt vera meira í heyjum í ár, 
en orkan svipuð og í fyrra. Vegna 
tiltölulega hás próteins í heyjum 
í ár er mikilvægt fyrir bændur að 
velja rétt kjarnfóður með heyjunum 
m.a. til þess að tryggja að allt 

prótein, sem er til staðar, nýtist til 
mjólkurframleiðslu. 

Steinefnabúskapur er áfram 
misjafn í heyjum. Fosfórbúskapur 
virðist í ár vera betri en í fyrra, en 
þá mældist fosfór undir viðmiðunar-
mörkum. Selenbúskapur fer batnandi 
í heyjum og töldu fundarmenn að 
það mætti rekja til vaxandi notkunar 
á selenbættum áburði. Enn sýna 
þó flest heysýni mjög lágan 
selenbúskap. 

Í aðalfyrirlestri fundanna var 
m.a. fjallað um áhrif koparskorts 
á nautgripi, hvernig skortur á sinki 
getur truflað júgurheilbrigði og gildi 
E-vítamíns í vörn við júgurbólgu. 
Þá var bent á að nautgripir þurfa á 
bíótíni að halda vegna klaufaheil-
brigðis og mikilvægi andoxunarefna 
fyrir nautgripi. 

Á fundunum kom fram að Lífland 
hyggst auka við innihald bætiefna í 
dýrari kjarnfóðurblöndum sínum, til 
þess að gera þær enn fýsilegri fyrir 
hámjólka kýr í íslenskum fjósum. 

Velheppnaðir bænda-
fundir Líflands

Minkabændur búast við lækkun 
á skinnaverði á komandi uppboði 
uppboðshússins Kopenhagen Fur 
sem fram fer um komandi helgi. 
Án þess að fólk treysti sér til að spá 
fyrir um tölur er þó rætt um allt 
að 20 prósenta meðaltalslækkun. 
Skinnaverð hefur hækkað 
gríðarlega á undanförnum 
misserum og oftsinnis verið talað 
um að toppnum hljóti að vera náð. 

„Það tala allir um verðfall þó 
að enginn þori nú að nefna tölur í 
þessum efnum. Mér kæmi þó ekki 
á óvart að verðfallið gæti orðið 
allt að 20 prósentum þótt það sé 
ómögulegt að segja. Maður vonar 
að góðu skinnin lækki ekki mikið 
þó að lakari vara lækki hugsanlega 
talsvert. Íslensk minkaskinn hafa 
verið kyrfilega í öðru sæti í gæðum 
í heiminum, á eftir dönskum 
skinnum, og það ætti að geta hjálpað 
okkur ef verð lækkar,“ segir Björn 
Halldórsson, formaður Sambands 
íslenskra loðdýrabænda. Um fyrsta 
uppboð sölutímabilsins er að ræða.

Ekki mikið forspárgildi

Björn segist ekki hafa upplýsingar 

um hversu mörg íslensk skinn 
verði boðin til sölu á uppboðinu 
nú en venjan sé sú að hlutfallslega 
fá íslensk skinn séu sett á sölu á 
þessu fyrsta uppboði. Því sé ekki 
rétt að taka niðurstöðum uppboðsins 
sem almennum vísbendingum um 
verðþróun á komandi sölutímabili. 
„Forspárgildi þessa uppboðs er 
fremur lítið. Þarna verða til sölu 7 
til 8 prósent þeirra skinna sem seld 
eru á sölutímabilinu. Þetta uppboð 
nær ekki inn á vestrænan jólamarkað 
en nær inn á áramótamarkaðinn í 

Kína. Það hefur verið fremur hlýtt 
í veðri í Kína og lagerstaðan þar er 
því býsna góð. Þess vegna má búast 
við því að minna verði keypt inn á 
þann markað, sem er gríðarstór og 
mikilvægur í skinnasölunni. Þó er 
erfitt um þetta að spá, til að mynda 
er von á óvenju mörgum kaupendum 
á þetta uppboð. Það er búist við að 
minnsta kosti 300 kaupendum, sem 
er með því allra mesta á þessum tíma 
árs.“ Uppboðið hefst næstkomandi 
laugardag og lýkur á mánudaginn.

 /fr

Búist við lækkun á skinnaverði

Prjónar hesta-
ábreiður á Selfossi

Eðlilegt er að endurskoða 
greiðslumarks kerfið við endur-
skoðun búvöru samnings í 
mjólkur framleiðslu, en hann 
rennur sitt skeið í lok árs 2016. 
Jafnvel mætti hugsa sér að 
endurskoða samninginn fyrr ef 
vilji stæði til hjá hagsmuna aðilum. 
Þetta kom fram í svari Sigurðar 
Inga Jóhannssonar atvinnuvega-
ráðherra við fyrirspurn Guðlaugs 
Þórs Þórðarsonar, þingmanns 
Sjálfstæðisflokksins, á Alþingi í 
gær. Guðlaugur Þór spurði hvort 
ekki væri rétt að afnema kvótakerfi 
í mjólk þar eð aðstæður væru nú 
með þeim hætti að kerfið virkaði í 
raun framleiðsluhamlandi.

Sigurður Ingi sagði að kvótakerfið 
væri í eðli sínu kerfi sem væri ætlað 
að halda aftur af framleiðslu bænda 
enda hefði það verið sett á til þess á 
sínum tíma. Nú væri staða mála með 
þeim hætt að bændur gætu í raun 
framleitt eins mikið og þeir vildu af 
mjólk og engin rök væru því fyrir 
því, við núverandi aðstæður, að við-
halda kvótastýringu. 

Farið ofan í málin á nýja árinu

Sigurður Loftsson, formaður 

Landssambands kúabænda, segir 
kúabændur fylgjast áhugasama 
með þessum hugmyndum. „Þegar 
ný reglugerð var lögð fram um 
greiðslumark komandi árs nú á 
dögunum voru stigin ákveðin skref til 
að herða framleiðsluskyldu. Það var 
skref sem stigið var í samkomulagi 
milli okkar og ráðherra. Ég geri 
síðan ráð fyrir því að farið verði 
betur ofan í þessi mál öll strax 
eftir áramót. Við teljum að það 
þurfi meiri framleiðsluhvata inn í 
beingreiðslukerfið, hugsanlega með 
breytingum á flokkun greiðslna. Ég á 
von á að það muni liggja fyrir strax á 
útmánuðum hvaða stefnu við munum 
leggja til fyrir árið 2015.“

Skynsamlegt að taka
eitt skref í einu

En hugnast Sigurði að taka búvöru-
samninga hugsanlega upp áður en 
þeir renna sitt skeið, með tilliti til 
þeirra hugmynda sem ráðherrann 
hefur sett fram?

„Ég held að það sé algjörlega 
ótímabært að fara af stað og rífa upp 
samningana. Það eru ekki nema þrjú 
ár eftir af þeim og þau eru fljót að 
líða. Mjólkurframleiðsla er í eðli 

sínu þannig rekstur að það er ekki 
tjaldað til einnar nætur. Allir hvatar 
sem settir eru inn taka tíma í að skila 
sér. Bændur hafa fjárfest í ýmsu, 
búnaði, framleiðsluheimildum og 
öðru, innan ramma kerfis sem búinn 
er að vera mjög lengi við lýði. Ég 
held því að í þessu, eins og í öðru, sé 
skynsamlegt að stíga hvert skref fyrir 
sig en reyna ekki að taka mörg í einu. 
Þegar við framlengdum samningana 
síðastliðið haust bókuðum við að 
farið yrði ofan í saumana á öllum 
þáttum greinarinnar. Okkur er 
fullkomin alvara með því og við 
eigum að stíga skrefin út frá því. 
Innan ramma þessa búvörusamnings 
er mikið svigrúm, vil ég meina, og 
því er skynsamlegt að hann fái að lifa 
út sinn tíma. Við ættum hins vegar að 
nýta hann til þess að búa okkur undir 
framtíðina. Við þurfum að fá skýr 
skilaboð frá stjórnvöldum hvað átt er 
við með yfirlýsingum um landbúnað 
í stjórnarsáttmála. Mönnum verður 
tíðrætt um þá stöðu sem upp er 
varðandi framleiðsluna og sem 
komið hefur upp síðustu mánuði. Við 
megum hins vegar ekki einblína á 
það heldur meta stöðu greinarinnar í 
heild sinni og framtíð hennar.“ 

 /fr

Eðlilegt að endurskoða 
greiðslumarkskerfið
– Formaður kúabænda efins um breytingar á búvörusamningum að svo stöddu

 Guðlaug Bára Sigurjónsdóttir, 
25 ára Selfyssingur, hefur gaman 
af prjónaskap og hefur nú tekið 
upp á þeirri nýbreytni að prjóna 
hestaábreiður eða hestateppi. Hún 
er nú þegar búin að prjóna 13 
slíkar ábreiður og ætlar að halda 
ótrauð áfram við prjónaskapinn. 

„Ábreiðurnar koma vel að notum 
þegar hestar eru blautir eða kaldir 
og ekki síður þegar það er búið að 
þrífa þá með vatni (baða þá), því 
teppið dregur mikinn raka í sig. Ég 
heyri á öllum hestamönnum sem 
hafa keypt ábreiðu af mér að þeir 

eru hæstánægðir, en ég er að selja 
ábreiðuna á 38.000 krónur,“ sagði 
Guðlaug Bára. Það tekur hana 3-4 
vikur að prjóna hvert teppi, en þau 
eru mismunandi á litinn og með 
mismunandi munstri. Guðlaug 
Bára er fædd og uppalin á bænum 
Leyningi í Eyjafirði, en þar var 
fjölskyldan með blandað bú þar til 
1999 þegar hún flutti á Selfoss. Þar 
er hún með um 20 hross. Áhugasamir 
um hestaábreiðu geta sett sig í 
samband við Guðlaugu Báru í síma 
893-6809 eða haft samband við hana 
á Facebook.  /MHH

Guðlaug Bára með hestaábreiðu númer þrettán, sem hún var að ljúka við að prjóna. 
Þessi ábreiða er fjólublá með gulu munstri.

Írskt smjör sem flutt var til landsins 
verður notað í framleiðslu vörur 
Mjólkursamsölunnar. Einkum 
verður það nýtt í brædda osta, 
mozzarella-ost og mjólkurduft. 
Ástæðan fyrir innflutningnum 
er sú að sala smjörs, rjóma og 
fitumeiri mjólkurafurða hefur 
aukist gríðarlega á árinu. Þá dróst 
mjólkurframleiðsla talsvert saman 
í sumar og má rekja það til erfiðs 
tíðarfars. Búið er að tryggja að 
nægt íslenskt smjör verði til fyrir 
hátíðarnar og sömuleiðis nægur 
rjómi. Engin hætta er á skorti. 

Reiknað er með að heildar-
framleiðsla mjólkur í landinu í 
ár verði um 122 milljónir lítra. 
Innanlandssala á fituríkum mjólkur-
vörum verður um 120 milljónir lítra 
samkvæmt spám, sem er um fimm 

prósenta aukning milli ára. Það er 
mesta aukning milli ára frá upphafi. 
Mjólkursamsalan seldi í upphafi árs 
um tvær milljónir lítra af fituríkum 
mjólkurvörum úr landi.

Einar Sigurðsson, forstjóri MS, 
segir ekki búið að ákveða með hvaða 
hætti neytendum verði greint frá því 
í hvaða vörur írska smjörið verður 
notað. Því verði hins vegar ekki 
blandað við íslenskt smjör.

Flutt inn á fullum tollum

Greiddir voru fullir tollar fyrir smjörið 
sem flutt var til landsins. Ljóst er að 
Mjólkursamsalan þarf að taka á sig 
talsverðan kostnað vegna þess en hans 
mun ekki sjá stað í verðlagningu á 
þeim vörum sem innflutta smjörið 
verður notað í. 

Á fundi Samtaka afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði á þriðjudaginn var 
ákveðið að breyta hlutfallsgreiðslum 
fyrir efnainnihald mjólkur. Stefnt 
er að því að greiða jafnmikið fyrir 
fituinnihald eins og próteininnihald 
frá og með komandi áramótum. 
Með breytingunum er vonast til 
þess að bændur leggi meiri áherslu 
á fitu í efnainnihaldi mjólkur. Þá 
var framleiðsluskylda aukin úr 
90 prósentum í 95 prósent í nýrri 
reglugerð um greiðslumark. Vonast 
er til að með því skapist enn frekari 
hvati fyrir bændur til aukinnar 
framleiðslu. Mjólkursamsalan hefur 
gefið það út að greitt verði fullt 
afurðastöðvaverð fyrir alla mjólk 
á næsta verðlagsári, sem er enn ein 
hvatningin til aukinnar framleiðslu. 
 /fr

Ekki hætta á skorti á smjöri eða rjóma
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Í þessari bráðskemmtilegu bók segir Guðni með 

sínum kjarnyrta hætti sögur af forvitnilegu fólki sem 

hann hefur mætt á lífsleiðinni – og sjálfum sér. Þá 

segja ýmsir þjóðþekktir menn litríkar sögur af Guðna. 

Sannkallaður lífsins elixír sem bætir, hressir og kætir! 

★★★★
„Hvað eftir annað skellir lesandinn upp úr .“

REYNIR TRAUSTASON, DV

★★★★
„Drepfyndin og stórskemmtileg.“
SKAPTI HALLGRÍMSSON, MORGUNBLAÐINU

Metsölulisti Eymundsson  -  Handbækur, fræðibækur , ævisögur 2.-8. 12.2013

„Bráðsmellin.“
JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON,

VIÐSKIPTABLAÐINU
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Fréttir

Senn líður að jólum og hátíð 
frelsarans gengur í garð með 
boðskap og fögnuði og tilbreytingu 
í mat og drykk. Aðventan 
er merkilegur aðfaratími að 
jólunum, ekki síst fyrir það að 
við gerum svo margt á heimilum 
og á vinnustöðum til að taka utan 
um hvert annað með félagslegum 
hætti og fjölskylduhátíðum. 
Vegna þessa alls gleymum við 
flest myrkrinu og svo fer daginn 
að lengja strax í janúar. 

Jesúbarnið fæðist á ný ár hvert 
til að minna okkur á kærleikann 
og að umgjörðin þarf ekki alltaf 
að vera mörkuð auði og völdum. 
Jesús var í jötu lagður og móður 
hans var vísað frá fína fólkinu sem 
gisti hótelið. 

Fátækir sauðahirðar á 
Betlehemsvöllum fengu fyrstir 
þær fréttir að undrabarn væri fætt. 
Og enn erum við minnt á það 
siðgæði sem Jesús boðaði á stuttri 
starfsævi sem merkasti trúboði 
eða í raun stjórnmálaleiðtogi allra 
tíma. Hann boðaði stefnu sem enn 
er grundvöllur þeirra ríkja sem best 
gengur í heiminum. Hann bað okkur 
að gæta okkar minnsta bróður og 
systur, að gjalda illt með góðu. Hann 
rak illskuna burtu sem er svo þrálátt 
afl í manninum og brýst fram eins 
og í dýrum og birtist okkur stundum 
í blóðfórnum og fólskuverkum. 
Jafnvel heyrum við af því hér á 
landi að hópur ungmenna ráðist 
að einum félaga sinna og fremji 
svo ógeðslegan verknað að það er 
óskiljanlegt og oft kennt við einelti 
en einelti er glæpur. 

Harðari heimur skotvopna 

Við vorum minnt á það á dögunum 
að lögreglan á í baráttu við 
forhertari glæpamenn en áður sem 
beita skotvopnum í vímurugli eða 
geðveiki. Þess vegna þurfum við að 
efla almannavarnir fólksins og láta 

vita ef einhver afbrigðilegur náungi 
er í hverfinu okkar eða sveitinni. Á 
sínum tíma gengum við Íslendingar 
í Schengen og þar með færði Ísland 
varnarlínur sínar eða landamærin 
langt niður í Evrópu. Spyrja má, var 
það rétt, í ljósi reynslunnar. Bretar 
gerðu það ekki, hvers vegna? 

Oft eru gerð mistök og þá ber 
að endurskoða þau. Mér finnst 
óþarfi að landið sé galopið og 
nær væri að stöðva glæpamenn 
á landamærunum heldur en að 
þeir vaði inn í stofu hjá okkur 
og lifi svo við velsæld í tugthúsi 
hér. Til stendur að byggja dýrasta 
hótel heimsins yfir fanga uppi á 
Hólmsheiði og skal rýmið fyrir 
einn slíkan kosta 40 milljónir að 
mér er sagt. Hversu mörg rúm taka 
Schengen-fangarnir? 

Á landamærum lífs og dauða 

Enginn maður batnar í fangelsi. 
Mjög gott starf er samt unnið í 
fangelsismálum í dag og nýjar 
leiðir ræddar í refsingum og 
skólaganga fanga skilar föngunum 
sjálfstrausti og oft nýju lífi. En 
stærsta verkefni allra tíma er hins 
vegar að hjálpa fólki, leiða það inn 
á réttar brautir og að unglingarnir 
okkar fari aldrei í gönguferð á 
gálgahrauni vitleysunnar, eða leiki 
sér á landamærum lífs og dauða. 

Heimilin, kirkjan og vinnu-
staðirnir þurfa enn frekar að opna 
dyr sínar svo að hver og einn sem 
í vandræðum á eignist trúnaðarvin 
og geti nálgast hjálp. Munum að 
kvölin og angistin er mest hjá 
mömmu og pabba sem á barnið 
sitt á villigötum. Hinar mögnuðu 
hjálpar- og björgunarsveitir og 
lögreglan þurfa á okkur öllum að 
halda til að byrgja brunninn áður 
en barnið dettur ofan í hann. Það 
er erfitt verkefni að vera maður, en 
Jesús Kristur lagði veg kærleikans 
sem stendur öllum til boða.

Guðni Ágústsson, framkvæmdastjóri SAM:
Umgjörð jólanna þarf ekki alltaf 
að vera mörkuð auði og völdum

Íslandsmeistaramót í rúllupylsu-
gerð fór fram á dögunum á 
Sauðfjár setri á Ströndum í 
samvinnu við Slow Food samtökin. 
Gestum og gangandi var boðið 
upp á að smakka dýrindis rúllu-
pylsur sem gerðar voru með 
margvíslegum aðferðum.

 Ellefu rúllupylsur kepptu um 
Íslandsmeistaratitilinn og voru 
fæstar þeirra hefðbundnar. Sérvalin 
dómnefnd undir forystu Sverris Þórs 
Halldórssonar matreiðslumeistara 
dæmdi pylsurnar eftir bragði, áferð, 
lykt og mörgum öðrum þáttum. Auk 
hans voru í dómnefnd þær Halla 
Steinólfsdóttir frá Fagradal og Bára 
Karlsdóttir veitingamaður á Café 
Riis á Hólmavík. Frá þessu er sagt 
á vefnum Strandir.is.

Í fyrsta sæti varð pylsan Fjalla-
drottningin (villijurtakrydduð) sem 
Hafdís Sturlaugsdóttir og Matthías 
Lýðsson bændur í Húsavík gerðu, 
en þau selja einmitt margvíslega 
matvöru í gegnum verkefnið Beint 
frá býli. Matthías og Hafdís í 
Húsavík unnu einnig keppnina í fyrra 
með léttreyktri rúllupylsu, en þá var 
keppnin haldin í Króksfjarðarnesi.

Í öðru sæti varð rúllupylsan 
Strandasæla sem Jón Jónsson, 

aðstoðarmaður hjá Ferðaþjónustunni 
Kirkjubóli á Ströndum, hafði útbúið, 
með ótæpilegu magni af sojasósu, 
rauðlauk og sveppum.

 Í þriðja sæti varð rúllupylsan Ein 
með öllu sem Jón Valur Jónsson og 
Dagrún Ósk Jónsdóttir á Kirkjubóli 
gerðu, en þau notuðu hráan lauk og 
steiktan, tómat, remúlaði og sinnep í 

sína rúllupylsu. Sú pylsa var einnig 
valin sú frumlegasta í keppninni.

Keppnin þótti heppnast vel 
og höfðu menn gaman af. Auk 
rúllupylsukeppninnar og smakksins 
fyrir gesti og gangandi voru sölu-
básar með ýmsum varningi í anddyri 
Sauðfjársetursins. Kaffihlaðborð 
var á boðstólum á Kaffi Kind og 
frítt inn á sýningar safnsins í tilefni 
dagsins. 

Sauðfjársetrið á Ströndum:

Fjalladrottning besta rúllupylsan

Jón Jónsson Kirkjubóli í 2. sæti, Hafdís Sturlaugsdóttir Húsavík 1. sæti, Jón Valur Jónsson og Dagrún Ósk Jónsdóttir 
Kirkjubóli 3. sæti og frumlegasta rúllupylsan.  Myndir / strandir.is

54 54 300    SMIÐJUVEGUR 7    KÓPAVOGUR
ispan.is        vottuð framleiðsla

Góðir landsmenn!

Lokað verður um hátíðarnar, opnum aftur 2. janúar kl. 8

Bestu óskir 
um gleðilega hátið

54 54 300   SMIÐJUVEGUR 7   KÓPAVOGUR
ispan is vottuð framleiðsla

Lokað verður um hátíðarnar, opnum aftur 2. janúar kl. 8

Bestu óskir 
um gleðilega hátið
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Lækkaðu kólesterólið á náttúrulegan hátt
Ateronon fæðubótarefni markar tímamót þegar kemur að því að viðhalda 
góðri heilsu hjarta og æðakerfis. 

Ateronon er fyrsta og eina fæðu bótarefnið sem inniheldur líffræðilega 
virkt Lycopene. Eitt hylki af Ateronon á dag getur hamlað oxun LDL-
kólesteróls í blóði, allt að 90% á átta vikum. Virka efnið í Ateronon er 
Lycopene, öflugt andoxunarefni sem Miðjarðarhafsmataræði er ríkt 
af og hefur löngum verið tengt við gott ástand æðakerfis hjartans. 
Lycopene er náttúrulegt andoxunarefni sem finnst í tómötum og öðrum 
rauðum ávöxtum. Ateronon var þróað með það að markmiði að gera 
náttúrulega vöru sem hefur skýran, vísindalegan ávinning og jákvæð 
langtímaáhrif á líf fólks.

Vísindamenn í Cambridge hafa í sam starfi við matvælafyrirtækið 
Nestle uppgötvað nýja leið til að gera Lycopene líffræðilega virkt svo 
líkam inn geti nýtt það betur en áður hefur þekkst. Ateronon er einstakt 
efni og er einkaleyfisskráð uppgötvun á náttúru legu efni.

Hömlun oxunar á LDL-kólesteról er lykillinn að því að hindra að 
fyrirstaða myndist í slagæðum. Ateronon bætir að auki blóðflæði um 
allan líkamann. Fyrirstaða í æðum gerir það að verkum að blóð hefur ekki 
eins greiða leið út í líkamann og getur valdið heilsutjóni. Ateronon er auk þess 
eina fæðubótarefnið sem með góðum árangri hamlar oxun LDL-kólesteróls og 
er staðfest með rannsóknum. Ateronon má taka með lyfsseðilskyldum lyfjum. 
Það er unnið á náttúrulegan hátt og hefur engar þekktar aukaverkanir.

Fólk sem þolir ekki soja, tómata eða mysu prótein getur ekki notað vör una. 
Hylkin innihalda ekki erfðabreytt efni (GMO free).

Umsagnir sérfræðinga:

„Ateronon virðist hafa áhrif á efnaskipti og LDL-kólesteról á allt annan hátt 
en hefðbundin and oxunar efni. Það er vegna þessarar virkni sem Ateronon 

lofar góðu í baráttunni við að minnka 
hættuna á hjarta- og æðasjúk dómum 
til langs tíma.“

Dr. Howard Sesso
Aðstoðarprófessor í læknisfræði við 
Harvardháskóla í Boston

„Algjörlega ný leið í meðferð á háu kólesteróli í blóði.“

Prófessor Anthony Leeds
Stjórnarmaður í HEART UK

Femarelle er algjört  
undraefni fyrir mig

Soffía Káradóttir mæl-
ir með Femar elle 
fyrir allar konur 
sem finna fyrir 
van líð an á breyt-
inga aldri. Ég 
ákvað að prófa 
Femarelle í fyrra-
vet ur þegar ég sá 

um  fjöll un í blöðum þar sem önnur 
kona lýsti ánægu sinni með vör-
una.

Ég var að byrja á breytinga-
aldr inum en vildi ekki nota hor-
móna. Ég fann fyrir hita kóf um, 
vaknaði upp á nótt unni, fann fyrir 
fótaóeirð, skap sveiflum og van-
líðan í líkam anum, segir Soffía og 
bæt ir við að eftir að eins tíu daga 
notkun voru öll ein kennin horfin.

Eftir að ég byrjaði á Femarelle 
sef ég samfelldan svefn, finn ekki 
fyrir hitakófum eða fóta óeirð og 
mér líður mun betur. Ég finn fyrir 
meiri vellíðan og er í mun betra jafn-
vægi í líkamanum.

Með glöðu geði mæli ég því hiklaust með Femarelle við vinkonur mínar og 
allar konur sem finna fyrir breytingaaldrinum. Ég veit um eina vinkonu mína 
sem hætti á hormónum og notar Femarelle í dag. Ég get ekki ímyndað mér 
hvernig mér liði í dag ef ég hefði ekki kynnst Femarelle, þvílíkt undraefni.

Kærar akkir  Sof ía Káradóttir

Soffía 
Káradóttir

Ég hef alla mína ævi verið mjög heit-
feng en þegar ég fór inn á breyt-
ingaskeiðið þá var eins og það væri 
ólýsanlegur hiti innra með mér. Mér 
leið eins ég væri í bakarofni, ég 
logaði að innan. Fólkið í kringum mig 
fékk að finna fyrir því, ég opnaði alla 
glugga upp á gátt, var með  viftu og 
blöð fyrir blævæng og öllum var kalt 

nema mér! Þessi hitaköst voru farin að kosta óþæg-
indi á næturnar líka. 

Ég varð að finna lausn á þessu, þetta gat ekki 
gengið svona áfram. Ég fékk hormóna hjá lækni, 
sem neyðarúrræði og mér leið ekki vel að taka þá 
inn.  Þá sá ég umfjöllun í blaði um Femarelle, það 
er náttúruleg lausn, án hormóna og ákvað að prófa 
það. Ég fann fljótlega, eftir uþb 2-3 vikur að mér leið 
strax mun betur og þessi óbærilegi hiti innra með 

mér, hvarf.  Þvílíkur léttir, nú gat ég verið ég sjálf, 
og mér líður mjög vel á breytingaskeiðinu og ég 
veit hreinlega ekki hvar ég væri stödd ef ég hefði 
ekki kynnst Femarelle. 

Takk fyrir, Bryndís Jóhannsdóttir

Þvílíkur léttir, nú get ég verið ég sjálf með Femarelle

 
Bryndís

Jóhannsdóttir

Bio-Kult Candéa
Inniheldur vinveitta gerla 
(pro-biotics), hvítlauk og 
grape seed extract. 

2 hylki á dag geta fyrirbyggt 
Candida sveppasýkingu í 
melt inga vegi. 

Hentar öllum, jafnt konum, 
körlum,  börnum og 
barnshafandi konum. 

Ummæli: 

✔ Bio Kult Candéa virkar 
vel á sveppasýkinguna.

Linda Andrésardóttir
✔ Exemið farið og 

meltingin komin í lag 

Lilja Dröfn Kristinsdóttir
✔ Rósroðinn hvarf með notkun á Bio Kult Candéa.

Sigrún Þorsteinsdóttir
✔ Exemið, sprungnir hælar og sykurþörfin horfin.

Bára Árný 
✔ Bio-Kult Candéa hefur breytt lífi mínu ristilkramparnir stjórna ekki 

lengur lífi mínu.

Fjölnir Kvaran Brynjarsson
✔  Ég mæli með Bio Kult Candéa fyrir skjólstæðinga mina

Sigríður Jónsdóttir,  DHD mark jál i  
og íkniráðgja i  AD
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Í haust var smíðuð og sett upp 
aðstaða fyrir ferðamenn við 
Fjaðrárgljúfur í Skaftárhreppi. 
Allt ytra byrði hússins er gert 
úr íslenskum trjáviði, sitkagreni 
sem gróðursett var um 1950 á 
Tumastöðum í Fljótshlíð. Framboð 
á íslenskum trjáviði á eftir að 
aukast mjög á næstu árum og 
áratugum, segir skógarvörðurinn 
á Suðurlandi.

Á vef Skógræktar ríkisins segir 
að frá sjónarhorni skógræktarfólks sé 
einna merkilegast við þetta hús að allt 
ytra byrði þess er gert úr íslenskum 
trjáviði, sitkagreni úr Fljótshlíð. 
„Líklega eru í húsinu sverustu viðir 
sem hingað til hafa verið sagaðir úr 
íslenskum trjám. Sum borðin voru 25 
sm breið,“ segir á vefnum.

Starfsmenn Suðurlandsdeildar 
Skógræktar ríkisins öfluðu efnisins 
með því að grisja sitkagrenireiti á 
Tumastöðum. Trén voru gróðursett 
í kringum 1950. Heldur þröngt var 
orðið um þau í skóginum og því 
nauðsynlegt að grisja til að skapa 
vaxtarrými. Yfirhæð reitanna var um 
20 m og sverustu trjábolirnir rúmlega 
50 cm sverir í brjósthæð. 

Ryðja brautina fyrir nýtingu 
innlends timburs

Efnið var flett bæði með bandsög 
sem og með svokallaðri rammasög. 
Rammasögin var keypt til landsins í 
fyrra og er þeim kostum gædd að hægt 
er að saga með henni nokkur borð í 
einu úr trjábolunum. 
Hreinn Óskarsson, 
skógarvörður á 
Suðurlandi, segir 
fagnaðar efni þegar 
íslenskir hönnuðir 
og arkitektar nýta 
sér innlendan 
efnivið í nýjar 
byggingar og ryðji 
þannig brautina 
fyrir nýtingu inn-
lends timburs. 
Fram boð á slíkum 
efniviði eigi eftir að aukast mjög á 
næstu árum og áratugum. 

Að verkefninu stóðu Katla jarð-
vangur, Skaftárhreppur, Vatnajökuls-
þjóðgarður, Kirkjubæjarstofa, Friður 
og Frumkraftar og Ferðamálafélag 
Skaftárhrepps. Hönnuður byggingar-
innar er Birgir Teitsson hjá Arkís ehf, 
sá hinn sami og sigraði í samkeppni 
Skógræktarinnar um áningarstaði í 
Þjóðskógum í vor. Smiðir frá  RR 
Tréverki á Kirkjubæjarklaustri 
byggðu húsið.   /MÞÞ

Hús fyrir ferðamenn við Fjaðrárgljúfur 
smíðað úr íslensku greni
– Líklega sverustu viðir sem sagaðir hafa verið úr íslenskum trjám

Í haust var smíðuð og sett upp aðstaða fyrir ferðamenn við Fjaðrárgljúfur í Skaftárhreppi. Allt ytra byrði hússins er gert úr íslenskum trjáviði, sitkagreni 
sem gróðursett var um 1950 á Tumastöðum í Fljótshlíð.  Myndir / Hrafn Óskarsson

Til að jólin geti komið þarf ég 
að gera eftirfarandi:

Hlusta á Skrám skrifa 
jólasveininum.

Lesa Aðventu eftir 
Gunnar Gunnarsson.

Bugast yfir jólagjöfinni 
handa konunni.

Sjá jólaauglýsinguna frá 
Coca-Cola (hallærislegt, 
ég veit).

Klára heila sort af 
smákökum svo ég neyðist 
til að baka aftur.

Borða skötu.

Fara með börnin á 
Árbæjarsafn.

Kaupa eitt nýtt jólaskraut 
á jólatréð.

Vola smá yfir „Do They 
Know It's Christmas“ þó 
að ég viti að það sé mesta 
fyrstaheimskapítalistalag 
allra tíma.

Strauja skyrtuna mína.

Hlusta á jólakveðjurnar 
í útvarpinu (vona að það 
verði ekki búið skera þær 
niður líka).

Fá gjöf í skóinn.

Koma jólakortunum í póst 
korteri áður en síðasti 
skilafrestur rennur út.

Rífast við konuna og 
börnin um kaup á jóla-
tré þar sem þau vilja 
kaupa tré sem færi vel í 
félagsheimili úti á landi 
en ég vil kaupa eitthvað 
lítið og nett.

Láta undan konunni og 
börnunum og kaupa 
risajólatréð.

Horfa á Jólaævintýri 
Charles Dickens í útfærslu 
Prúðuleikaranna.

Blanda malt og appelsín 
(muna að appelsínið á að 
fara fyrst).

Lesa kvæðið Jól eftir Stein 
Steinarr, og það ættuð þið 
líka að gera. Til þess að 
auðvelda ykkur lífið fylgir 
það hér að neðan.

„Sjá, ennþá rís stjarnan, sem 
brennur björtust og mildust

á bládjúpum miðsvetrarhimni 
hins snæþakta lands. 

Sjá, ennþá nálgast sú hátíð, sem 
hjartanu er skyldust 

og huggar með fagnaðarsöngvum 
hvert angur manns.

Og innan skamms byrjar kappát 
í koti og höllu, 

og klukknahringing og messur 
og bænargjörð. 

Það er kannski heimskast og and
styggilegast af öllu, 

sem upp var fundið á þessari 
voluðu jörð.

Og ger þú nú snjallræði nokkurt, 
svo fólkið finni

í fordæmi þínu hygginn og 
slóttugan mann: 

Með kurteisum svip skaltu 
kveikja í stofunni þinni, 

og kauptu svo sóknarprestinn og 
éttu hann.“

Og þá mega jólin koma. 
 Gleðilega hátíð.
 /fr

STEKKUR 
Jólagátlisti
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FERÐASAGA – AFREKSSAGA – ÞROSKASAGA
Sigmundur Ernir Rúnarsson segir magnaða sögu 

Vilborgar Örnu Gissurardóttur, konu ársins

GRUNDVALLARRIT SEM BEÐIÐ HEFUR VERIÐ EFTIR
Alhliða fræðslurit um íslenskt sauðfé og sauðfjárrækt 

á Íslandi fyrr og nú

UPPHAF VÉLVÆÐINGAR LANDBÚNAÐARINS
Lokabindi í stórmerkum þríleik Bjarna 

Guðmundssonar á Hvanneyri

GRUNDVALLARRIT SEM BEÐIÐ HEFUR VERIÐ EFTIR

Morgunblaðið

Við erum stolt af því að vera landsbyggðar-bókaútgáfa
JÓLABÆKURNAR FRÁ UPPHEIMUM

Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450  |  uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

DV

Sigrún Elíasdóttir Pálmi Gunnarsson Örlygur Kristfinnsson Finnbogi Hermannsson Bjarki Karlsson
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Jólaskógur 
opnaður í
Heiðmörk

Það var kalt í veðri en glatt á hjalla þegar Jólaskógurinn í Heiðmörk 
var opnaður formlega síðastliðinn laugardag. Dagur B. Eggertsson, 
formaður borgarráðs, mætti á svæðið ásamt syni sínum Eggerti til 
að saga fyrsta tréð. Skógræktarfélag Reykjavíkur bauð upp á kakó 
og jólasveinn mætti á svæðið með mandarínur. 
Jólaskógar Skógræktarfélaganna eru opnir um allt land á 
aðventunni. Íslensk jólatré eru vistvæn og fyrir hvert hoggið tré í 
jólaskógunum gróðursetja skógræktarfélögin um 30 önnur.
Nánari upplýsingar um jólaskógana er að finna á vefslóðinni 
skog.is.  Texti og myndir / smh

Þessi strákur hvíldi lúin bein eftir að hafa sótt tré af 
stærri gerðinni með foreldrum sínum, eins og sjá 
má hér að neðan.

Þegar feðgarnir höfðu sótt tréð fengu þeir sér piparkökur og 
kakó við eldstæðið.

Fallegur fjögurra metra hár fjallaþinur stendur við Elliðavatnsbæinn. Tinna 
Ottesen hönnuður skreytti tréð, en hún sigraði í jólaskreytingarkeppni árið 2011.

Jólamarkaður við Elliðavatn

Fallega smíðuð leikföng. Hunang úr Heiðmörk. Ullarvörur – íslenskt handverk.

-
bænum. Sigríður Þorgrímsdóttir les úr 
bók sinni Allar mínar stelpur.

Í Rjóðrinu við Elliðavatn. Elías Snæ-
land Jónsson les úr bók sinni Álfadís 
og grimmd gullsins.

J
ólamarkaðurinn vinsæli í Elliðavatnsbænum við Elliðavatn 
er opinn allar helgar fram að jólum á milli klukkan 11 og 16. 
Mikið úrval af íslensku handverki er í boði og á hlaðinu eru til 
sölu nýhoggin jólatré úr Heiðmörk, eldiviður og viðarkyndlar. 
Notaleg jólastemmning er á  kaffihúsinu, sem er í kjallaranum, 
en þar lesa rithöfundar úr nýútgefnum bókum sínum – auk 
þess sem þar er að finna spákonu. Texti og myndir / smh
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Sjáðu kosti tilboðsins og tryggðu þér hagstætt verð og afhendingu í tæka tíð:

✔  15% afsláttur af verðlistaverði ef pantað er fyrir 5. janúar 2014

✔ Vélin er af árgerð 2014

✔  Kaupandi staðfestir pöntun sína með undirskrift og bindur því ekki 
lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann

✔  Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt 
vélakaup fram í tímann

✔ Verksmiðjuábyrgð gildir til 2015

✔  Kaupandi fær þá vél sem honum hentar en ekki vél sem orðið hefur 
útundan í sölu sumarið 2013

Hverri seldri vél fylgir 

taska og THERMOS 

hitabrúsi.
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VERKIN  TALA

Ég keypti tvær Kuhn vélar af 
Vélfangi í fyrra, sláttu vél af 

gerð inni GMD 350 og fjöl fætlu af 
gerðinni GF 642. Í stuttu máli eru 
báðar þesar vélar að fara langt 
fram úr mínum von um, þær skila 
sínu verki 100%.
Ég mæli hiklaust með KUHN!

Sverrir Guðmundsson
Hvammi Norðurárdal,
311 Borgarnes

Ég keypti KUHN GA 7501 hjá Vélfangi 
síðastliðið vor. Vélin er „tær“ snilld, 

það er sama hvort túnið sé óslétt, jafnvel 
illfært eða vel slétt, alltaf skilar vélin 
fullkomnum rakstri. Og þetta tveggja 
stjörnu „flykki“ er lipur eins og dansmær. 
Svo er það sér kapítuli hversu auðveldara 
er að inn mata rúllu bindi vélar úr múgum 
eftir svona vélar.

Skúli Sigurbjartsson
Sólbakka, 531 Hvammstanga

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 9. janúar 2014

Laufaleitir  
DVD 

Heimildarmynd um fjár-
smölun á Rangárvallaafrétti.

Fæst nú víða og er flott í 
jólapakkann verð 3.500 kr.

Sunnlenska bókaffið
Sveitamarkaðurinn Hvolsvelli

Mosfell Hellu
Hagkaupsverslunum

Eymundsson
Elkó fríhöfninni

Út er komin glæsileg listaverkabók 
með vatnslitamyndum eftir Jón 
Eiríksson, bónda á Búrfelli í 
Vestur-Húnavatnssýslu. Bókin 
er 390 síður með myndum af 
vatnslitaverkum sem Jón málaði á 
einu ári, með einni mynd á dag. Er 
bókin kaflaskipt eftir mánuðum. 
Prentun á bókinni er mjög vel 
heppnuð, en prentvinnslan fór 
fram hjá Litlaprenti. 

Jóni Eiríkssyni (f. 1955) er margt 
til lista lagt. Auk þess að sinna hefð-
bundnum bústörfum hefur hann lagt 
rækt við innri sköpunarkraft sinn 
innblásinn fjörugu ímyndunarafli og 
leiftrandi kímnigáfu. 

Árið 2003 setti hann sér það 
markmið að mála eina mynd á dag 
í heilt ár og skyldi hver mynd hafa 
eitthvað með kýr að gera. Í þess-
ari bók getur að líta afrakstur þessa 
ævintýralega árs í lífi Jóns; 365 
myndir af litríkum kúm í óvenju-
legum aðstæðum og broslegum upp-
ákomum, þar sem allt getur gerst. 

ÁR OG KÝR
– ný vatnslitamyndabók
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Áburður frá Yara, sem Sláturfélag 
Suðurlands (SS) er með umboð 
fyrir, lækkar umtalsvert í verði frá 
síðust verðskrá. Köfnunarefnis-
áburður lækkar um 12 
prósent og algengar þrígildar 
áburðartegundir lækka um 8 til 
11 prósent. Þetta kemur fram í 
verðskrá Yara-áburðar fyrir árið 
2013 til 2014. Verðskráin gildir 
til 31. desember 2013, þó með 
fyrirvara um breytingar á gengi. Þá 
býður SS upp á greiðslusamninga 
eða staðgreiðsluafslátt. 

Þetta er í fyrsta skipti í áraraðir 
sem áburður lækkar í verði milli 
ára. Þá liggur verðskrá nú fyrir 
óvenjusnemma, en ekki er langt síðan 
bændur kvörtuðu hástöfum yfir því 
að verðskrár lægju ekki fyrir fyrr en 
komið væri fram undir vor. 

Fóðurblandan býst við lækkun

Sigurður Þór Sigurðsson, fjármála-
stjóri hjá Fóðurblöndunni, segir að 
von sé á verðskrá frá fyrirtækinu á 
næstunni, en upp á síðkastið hefur 
nokkuð verið um upphringingar þar 
sem bændur hafa verið að spyrjast 
fyrir um stöðu mála hjá fyrirtækinu 

„Við birtum vöru- og verðskrár 
15. febrúar síðastliðinn. Nú er þetta 
fyrr á ferðinni og eins og staðan 
er erum við á fullu að reyna að ná 
samningum við birgja. Við sjáum 
að það er lækkun í kortunum, það 
er lækkun á heimsmarkaðsverði og 
við hyggjumst gera eins vel og við 
getum í þessum efnum. Ég á von á 
því að við munum geta kynnt verð á 
næstunni sem verður á svipuðu róli og 
samkeppnisaðilinn er búinn að kynna, 
með tilliti til þeirrar lækkunar sem 
komin er fram á mörkuðum. 

Það sem er fyrst og fremst að 
lækka er köfnunarefnisáburður. 
Heimsmarkaðsverð á honum er að 
lækka um allt að 15 prósent en það 
verður að taka tillit til þess að bæði 
þurfum við að láta sekkja áburðinn og 
eins kemur til flutningskostnaður. Það 
er því ekki óeðlilegt að miða við 10 
prósenta lækkun eða þar um. 

Hráefni eins og fosfór og kalí 
hafa einnig lækkað. Ég á því von 
á að við getum komið fram með 
samkeppnishæft verð og það gerist á 
allra næstu dögum.“

Búvís í viðræðum

Hjá Búvís á Akureyri eru menn 
enn að skoða málin að sögn Einars 
Guðmundssonar framkvæmdastjóra. 

„Það er ekkert fast í hendi. Við 
verðum þó auðvitað með áburð til 
sölu á þessu ári, frá sömu birgjum 
og verið hefur. Við höfum hins vegar 
ekki náð samningum um verð ennþá. 
Ég á hins vegar von á því að það 
gerist á næstu vikum. Það hefur 
aðeins verið haft samband við okkur 
og menn verið að grennslast fyrir um 

stöðuna en það er enn sem komið er 
litlu til að svara.“

Skýrist á næstunni hjá Skeljungi

Aron Baldursson hjá Skeljungi segir 
að þar á bæ séu menn í samskiptum 
við sína birgja og á hann von á að 
staða mála skýrist á næstunni. 

„Við erum að bíða eftir viðbrögðum 
frá birgjum. Ég á von á því að það 
styttist í því en þetta tekur auðvitað 
alltaf tíma.“ Aðspurður sagðist Aron 
ekki geta fullyrt neitt um verð á 
þessum tímapunkti. 

Tvívegis á síðustu þremur árum 
hefur áburður frá Skeljungi reynst 
innihalda of hátt magn kadmíum 
miðað við íslenskar reglur. Aron segir 
að það hafi komið verulega á óvart að 
svo hafi verið, ekki síst nú síðasta vor. 

„Við höfum reynt eftir fremsta 
megni að auka eftirlit okkar enn frekar 
en þetta hefur reynst erfitt. Við endur-
greiddum bændum sem fengu þennan 
áburð frá okkur nú síðast en auðvitað 
er óþolandi að þetta sé ekki í lagi. Við 
munum láta taka sýni úr áburðinum og 
gerum allt sem við getum til að þetta 
endurtaki sig ekki.“

Áburður stærsti útgjaldaliður 
sauðfjárbænda

Þórarinn Ingi Pétursson formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda segir 
lækkanir á áburðarverði gleðitíðindi 
fyrir bændur.

„Það væri óeðlilegt ef sú lækkun 
sem orðin er á heimsmarkaðs verði 
myndi ekki birtast í verði hér og 
við fögnum því að svo sé að verða. 
Áburður er stærsti útgjaldaliður 
í rekstri hjá sauðfjárbændum og 
lækkun á verðinu er gríðarlega góð 
tíðindi fyrir stéttina.“ 

Þórarinn segir að dæmi séu um 
að bændur hafi dregið verulega úr 
áburðargjöf fyrir þremur til fjórum 
árum. „Það kom síðan niður á bændum, 
einkum á Norðurlandi og Austurlandi 
síðustu sumur þegar tíðarfar var ekki 
hagstætt. Það eru ekki miklar birgðir 
til af heyi í landinu og ég á ekki von 
á öðru en að menn nýti þetta svigrúm 
til að bæta í áburðargjöf.“ 

Aðspurður segir Þórarinn að 
lækkun um tíu prósent geti þýtt að 
hann spari hálfa milljón króna milli 
ára. „Það má nota það í ýmislegt.“

Sigurður Loftsson, formaður 
Landssambands kúabænda, tekur 
undir með Þórarni. 

„Lækkun á áburðarverði er 
auðvitað gleðitíðindi fyrir kúabændur. 
Áburður og sáðvörur hafa verið taldar 
annar stærsti útgjaldaliður kúabænda, 
á eftir kjarnfóðri. Svona mikil lækkun 
segir mikið. Hins ber þó að geta að 
áhrifanna mun ekki byrja að gæta í 
rekstri kúabúa fyrr en seinni hluta 
næsta árs. Þetta er eins og annað í 
þessum rekstri, að þetta er ákveðið 
langhlaup.“ /fr

Sigríður Bjarnadóttir tók við 
starfi mjólkureftirlitsmanns 
Mjólkursamsölunnar á Akureyri 
1. september síðastliðinn, en þá lét 
Kristján Gunnarsson, sem starfað 
hafði sem mjólkureftirlitsmaður 
áratugum saman, af störfum. 
Bændablaðið spurði Sigríði hvern-
ig henni litist á nýja starfið.

„Starfið leggst bara vel í mig. 
Mér finnst spennandi að takast á við 
viðfangsefnin sem fylgja þessu nýja 
starfi. Kristján Gunnarsson fyrirrenn-
ari minn hafði unnið gríðarlega gott 
starf á svæðinu og ég tek við mjög 
góðu búi af honum.“

Stórt starfssvæði
 

Starfssvæðið er stórt og nær yfir allt 
Norður- og Austurland að Skagafirði 
undanskildum; Húnavatnssýslur 
báðar, Eyjafjörð, Suður-
Þingeyjarsýslu og svo Austurland 
og Austfirði suður að Berufirði. Á 
svæðinu eru um 230 framleiðendur, 
eða um þriðjungur allra kúabænda 
á landinu.

Sigríður er búin að heimsækja 
marga framleiðendur á Austurlandi 
síðan hún hóf störf, til að kynnast 
þeim, skoða aðstæður hjá þeim og 
gefa góð ráð ef þurfa þykir. Hún 
reiknar með því að ná að heimsækja 
flesta mjólkurframleiðendur á 
Austurlandi fyrir áramót. Einnig er 
hún búin að heimsækja þó nokkra 
framleiðendur í Eyjafirði og Suður-
Þingeyjarsýslu. Hún stefnir að því 
að heimsækja alla framleiðendur 
á svæði sínu og vonast til að geta 
klárað þær heimsóknir áður en ár er 
liðið í starfi.

Mikil og góð vöktun á 
framleiðslunni

Spurð hvort eitthvað hefði komið 
henni á óvart í starfinu sagðist Sigríður 
ekki hafa átt von á því hve mikil 
vöktun væri á mjólkurframleiðslunni. 
Hún vissi það fyrir að vöktunin væri 
góð en ekki hversu nákvæm hún 
væri. Varan er góð sem bændur eru 
að framleiða og því skiptir miklu máli 
að fylgja því eftir, veita aðhald og 
aðstoð svo að neytendur beri traust 
til framleiðslunnar og allra verkferla 
frá bónda til fullunninna afurða í 
matvöruverslunum. 

Í hvert skipti sem mjólkurbíll 
sækir mjólk til bónda er tekið 
mjólkursýni úr mjólkurtanknum 
sem fer í ákveðið ferli. Vikulega 
fara fram mælingar á efnainnihaldi 
mjólkurinnar sem bóndinn fær greitt 
eftir til viðbótar þeim lítrafjölda sem 
sóttur er í hvert skipti. Auk þess eru 
fleiri gildi mæld í mjólkinni, svo sem 
líf- og frumutala sem varða gæðin 
beint.

Ef Sigríður verður vör við 
óeðlilega hækkun á t.d. líftölu 
eða frumutölu hjá einstökum 
framleiðendum þá hefur hún strax 
samband. Í samstarfi við bóndann 
gefst ráðrúm til þess að leita orsaka 
hækkunarinnar og grípa inn í.

Fyrir utan gæðamælingar er 
öryggisvöktun á allri mjólk til 
að tryggja að þegar verið er að 
meðhöndla kýr með lyfjum verði 
ekki óhöpp sem leiða til þess að 
mjólk úr þeim gripum fari í vinnslu. 
Þessi vöktun er mjög traust þó að 
um hrein undantekningartilvik sé 
að ræða. 

Mikill árangur í gæðastarfi 

Bændur eru vel vakandi og 
meðvitaðir um að framleiða 
gæða vöru og heilt yfir má segja 
að undanfarna tvo áratugi hafi 
bændur náð mjög miklum árangri 
í gæðamálum í góðu samstarfi við 
mjólkureftirlitið. Frumutala og 
líftala hafa lækkað umtalsvert með 
tilheyrandi betri nýtingu mjólkur og 
betra geymsluþoli þeirra mjólkurvara 

sem verið er að framleiða. Það hefur 
komið neytendum, bændum og 
iðnaðinum sjálfum til góða. 

Er líka með búskap

Sigríður Bjarnadóttir er frá bænum 
Eyhildarholti í Skagafirði. Hún er 
stúdent frá MA og útskrifaðist síðan 
sem búfræðingur frá Bændaskólanum 
á Hólum í Hjaltadal, áður en hún hélt 
til náms við Landbúnaðarháskólann 
að Ási í Noregi. Þar stundaði hún 
nám í búfjárrækt og útskrifaðist með 
gráðu sem samsvarar meistaragráðu 
eftir fimm ára nám. Fyrstu árin eftir 
að hún flutti heim frá Noregi vann 
hún við tilraunabúið á Möðruvöllum 
í Eyjafirði. Þá vann hún sem 
tilraunastjóri að tilraunabúinu Stóra 
Ármóti á Suðurlandi í tvö ár. 

Árið 1999 keypti hún ásamt 
manni sínum, Brynjari Skúlasyni 
skógfræðingi, jörðina Hólsgerði í 
Eyjafjarðarsveit. Þar búa þau með 
fjórum börnum sínum og stunda 
sauðfjár-, hrossa- og kálfabúskap 
ásamt skógrækt. Hún er því ekki 
bara mjólkureftirlitsmaður heldur 
einnig bóndi. 

Árið 2005 hóf hún svo störf sem 
ráðunautur hjá Búnaðarsambandi 
Eyjafjarðar, staðsett á Búgarði 
á Akureyri. Síðastliðin áramót 
fluttist hún yfir í Ráðgjafarþjónustu 
landbúnaðarins, áfram með 
aðsetur á Búgarði, og var þar 
við störf þar til hún tók við sem 
mjólkureftirlitsmaður hjá MS í haust. 

Hvetur bændur til að huga að 
ásýnd býlanna

„Ég hvet bændur til þess að hafa 
stöðugt í huga ásýnd býlis síns og 
hafa það sem snyrtilegast, bæði í 
umgengni og útliti. Það getur verið 
gott að líta upp úr daglegu amstri 
hversdagsins og velta því fyrir sér 
hvað megi betur fara – setja sig í 
„gestsauga-gírinn“ inn á milli, 
jafnvel bara spyrja gestina hvað 
þeim finnist! Svo er líka fínt að 
tengja verk við fasta daga svo að 
ekki líði of langt á milli ákveðinna 
þrifa eða tiltekta. Þannig verða þau 
fastur liður í hefðbundnum störfum 
í stað þess að hlaðast upp og verða 
of umfangsmikil þegar á reynir.“  
 /HA

Nýr mjólkureftirlitsmaður MS á Akureyri:

Starfið leggst vel í mig

Sigríður Bjarnadóttir við störf á skrifstofu sinni á Akureyri.  Myndir / Hermann Aðalsteinsson

Sigríður á lager MS á Akureyri.

Áburður lækkar 
í verði hjá SS
– aðrir áburðarsalar í viðræðum við birgja 
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165 hestafla 4 cyl. mótor 
án Ad-Blue búnaðar

Verð: 

kr. 12.600.000+vsk 

Gengi € kr. 162

Vélin er mjög vel búin 
og má þar nefna fjögurra 
hraða aflúrtak, rafmagns 
stjórnun á vökvaspólum/
ámoksturstækjum í arm hvílu 
(electropilot) alfjaðrandi 
stórglæsilegt stýrishús 
sem hannað er í samvinnu 
við bændur, 10 vinnuljós, 
loftkæling, vökvaskotkrókur, 
vökvavendigír, vökvaskiptur 
gírkassi 4x6, öryggisbelti í 
báðum sætum, útvarp/Mp3, 
afturrúðuþurrka, nestisbox, 
drykkjarkælir o.m.fl.

Dekk: 600/65R38 480/65R28 
Continental

Til viðbótar fylgir veglegur 

aukahlutapakki til áramóta 

að andvirði 750.000 kr. Hann 
inniheldur fjaðrandi framhás-
ingu, upphitaða afturrúðu og 
hliðarspegla og eitt albesta 
Grammer ökumannssæti sem 
fáanlegt er.

Ps. Trima + 4.1 með sveiflu-
jöfnun, þriðja sviði, vökva-
skóflu lás og 2,2 m skóflu 
ásett á traktorinn kosta  
kr. 1.750.000+vsk.

Ertu á leið erlendis?
Toyota Reykjanesbæ tekur að sér  

allar almennar viðgerðir, smurþjónustu, 
bón, þvott og þrif.

Við geymum bílinn, þér að 
kostnaðarlausu, á meðan á dvöl þinni 

erlendis stendur.
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Jólatré tilheyra jólunum og víða 
um heim eru jól haldin með tré, 
eða eftirlíkingu af tré, sem er 
komið fyrir inni í stofu, það skreytt 
og myndar oftast miðpunkt fyrir 
jólahaldið.

Þegar kemur að útliti jólatrjáa eru 
möguleikarnir nánast óendanlegir 
hvað varðar t.d. stærð, áferð, lit og 
tegund. Notkun jólatrjáa á Íslandi 
hófst um aldamótin 1900; fyrst hjá 
velefnuðum dönskum kaupmönnum 
en síðan dreifðist hefðin út um 
allt land. Í kringum aldamótin 
voru barrtré ekki til á Íslandi og 
kaupmennirnir byrjuðu að selja 
rauðgreni frá Danmörku. Margir 
Íslendingar höfðu ekki efni á svona 
„fíneríi“ og bjuggu til gervijólatré úr 
spýtum sem síðan voru skreytt með 
lyngi, kertum og öðru skrauti.

Þegar jólin nálgast vaknar 

spurningin hjá flestum Íslendingum: 
Hvernig jólatré eigum við að velja 
í ár? Margt er í boði og valkvíði 
getur myndast áður en að ákvörðun 
er tekin. Á jólatré ársins að vera lif-
andi tré, íslensk eða innflutt tré eða 
gervitré? Ef íslenskt jólatré verður 
fyrir valinu eru mismunandi tegundir 
í boði en bara norðmannsþinur ef 
erlent er valið. Og ef menn eru að 
hugsa um gervijólatré tegundavalið 
fjölskrúðugt.

 Gervijólatré

Gervitré hafa notið vaxandi vinsælda 
hérlendis eins og erlendis og salan 
fyrir löngu farin fram úr sölu lif-
andi trjáa. Gervijólatré hefur marga 
kosti miðað við lifandi tré. Það er 
öruggara, laust við skordýr og sveppi 
og því ákjósanlegt fyrir fólk með 

ofnæmisvandamál. Gervijólatré er 
hægt að endurnota, það heldur plast-
barrinu og sumir halda því fram að 
það sé betra fyrir umhverfið. 

Ef gervijólatré úr plasti er valið er 
framboðið mikið og þess háttar tré 
fást í öllum helstu verslanakeðjum í 
landinu. Gervitré eru aðallega fram-
leidd í Kína úr lituðu plastefni (PVS) 
og fást í öllum stærðum og gerðum 
með eða án skrauts og ljósa. 

Jólatré með innbyggðum MP3-
spilara eru líka framleidd en eru ekki 
enn komin á markað á Íslandi. 

Fyrir 2007 var blý (Pb) algengt 
bætiefni í plastefnið til að halda 
ákveðnum stífleika en það var 
bannað vegna mengunaráhrifa; frum-
efnið tin (Sn) er nú notað í staðinn. 
Gervijólatré eldra en 6 ára innihalda 
því líklega eitthvert magn af blýi 
en tré yngri en 6 ára eiga ekki að 
innihalda efni sem hafa heilsu- eða 
umhverfisspillandi áhrif.

Norðmannsþinur frá Danmörku 

Norðmannsþinur getur ekki vaxið 
á Íslandi nema í mjög vernduðu 
umhverfi og er því fluttur til lands-
ins frá Danmörku. Norðmannsþinur 
kemur af fræi trjáa sem vaxa í 
Kákasusfjöllunum í Georgíu. 
Norðmannsþinurinn er mjög vin-
sæll víða um heim vegna góðrar 
barrheldni, fallegs forms og litar. 
Norðmannsþinur er seldur hjá flest-
um verslanakeðjum og frá ýmsum 
hjálparsamtökum eins og Sjálfsbjörg, 
Kiwanis og fleirum. Trén fást á mis-
munandi verði eftir stærð og gæðum. 
Trén sem fara til Íslands eru með heil-
brigðisvottorð frá dönsku umhverfis-
stofnuninni sem á að tryggja að trén 
séu heilbrigð og lausa við sjúkdóma. 
Því á ekki að vera nein áhætta við 
kaup á innfluttu tré. 

Íslensk jólatré

Jólatrjáaræktun á Íslandi hefur verið 
stunduð í mörg ár en í takmörkuðu 
mæli og aðallega hjá Skógrækt 
ríkisins og skógræktarfélögum víða 
um land. Framboð íslenska jólatrjáa 
er því ekki mikið; aðeins um 20% 
af lifandi jólatrjám sem seljast á 
Íslandi eru heimaræktuð. Algengt 
hefur verið að nota tré sem falla til 
við grisjun úr ungskógi sem jólatré 
en það er í fyrstu lagi tímafrekt 
að rölta um í skóginum í leit af 
jólatrjám í skammdeginu og í öðru 
lagi óhagstætt fyrir gæði skógarins 
að höggva fallegustu trén. 

Markviss jólatrjáaræktun á Íslandi 
er rétt að byrja og skógarbændur 
ásamt öðru áhugafólki eru farnir að 
afla sér reynslu og þekkingu á þessu 
sérsviði í samvinnu með öðrum 
samstarfsaðilum (Landssamtökum 
skógaeiganda, Landbúnaðarháskóla 
Íslands og Skógrækt ríkisins). 

Stafafura er orðin vinsælasta 
íslenska jólatréð. Hún er frekar 
auðveld í ræktun; harðgerð og 
nægjusöm og getur vaxið nánast 
um allt land. Stafafuran er aðallega 
seld frá skógræktarfélögum og frá 
íslenskum skógarbændum. Hún 
myndar köngla snemma. Þá má 
lita og þannig ná fram sérstökum 
„sjarma“ af ókeypis jólaskrauti.

Rauðgreni var lengi „hið eina 
sanna“ jólatré en sala rauðgrenis 
hefur dregist saman síðan 2005 og 
er nú í öðru sæti á eftir stafafuru. 
Rauðgrenið er fallega grænt, fíngert 
og ilmar vel. Það hefur stuttar og 
hvassar nálar sem hafa tilhneigingu 
til að detta af ef tréð hefur verið 
vannært á ræktunarsvæðinu, höggvið 
of snemma eða ekki fengið vatn eftir 
það kom inn í stofu. Léleg barrheldni 
hefur minnkað vinsældir rauðgrenis. 
Rauðgreni þrífst ágætlega á Íslandi, 
best inn til landsins fjarri sjó, í skjóli 
og í frjósömum, rökum jarðvegi. 
Blágreni er í uppáhaldi hjá sumum 
notendum en selst bara í litlu magni. 
Blágreni hefur sérstakan fallegan 
bláan blæ, barrið er lengra og mýkra 
en hjá rauðgreni og barrheldni aðeins 
betri. Blágreni er harðgerðara en 
rauðgreni en þrífst við svipuð 
vaxtarskilyrði. 

Ef blágreni gefur frá sér lykt eins 

og sólberjarunni er það sökum þess 
að tréð er blendingur af blágreni og 
hvítgreni.

Sitkagreni er harðgerðasta 
grenitegundin á Íslandi og sú eina sem 
þolir særok og seltu. Sitkagreni er 
fallega grænt en nálarnar eru hvassar, 
staðsettar allt í kringum greinina og 
stingandi. Mörgum finnst ókostur að 
tré sem er ætlað sem innitré stingi, 
en þá er sitkagrenið kjörið sem 
útijólatré. Og þess verður að geta 
að sumum finnst sitkagreni góð lausn 
ef ætlunin er að venja börnin af því 
að fikta í jólatrénu. Sitkagreni hefur 
í eðli sínu gott vaxtarlag og myndar 
oft þríhyrningslögun án formunar 
eða klippingar.

Fjallaþinur er er skyldur 
norðmanns þininum. Hann hefur 
sömu eiginleika og norðmannsþinur 
en getur vaxið á Íslandi. Hann 
er barrheldinn, fallegur á litinn 
og ilmar vel. Fjallaþinur er þó 
erfiður í ræktun og viðkvæmur 
fyrir umhverfisáhrifum. Því er lítið 
framboð á fjallaþin og verðið hátt 
miðað við hinar tegundirnar.

Sameiginlegt fyrir öll lifandi 
jólatré er að þau bæta jóla-
stemninguna með ilmi sínum 
og einstökum sérkennum. Til að 
jólatréð endist lengur þegar það er 
komið heim eru nokkur atriði sem 
skipta máli. Best er að geyma tréð 
úti í skjóli eða í svalri geymslu í 
vatnsfötu þangað til það fer inn. 
Síðan er sagað (2-3 cm) að neðan til 
að auðvelda trénu að taka upp vatn. 
Að lokum er tréð sett í sérstakan 
jólatrjáafót sem bæði á að veita 
trénu stuðning og innihalda vatn. 
Lykilatriði er síðan að vökva tréð á 
hverjum degi, jafnvel allt að nokkra 
lítra á dag, sérstaklega fyrstu dagana 
eftir að tréð er tekið inn.

Nokkur öryggisatriði 

Á hverju ári verða slys og óhöpp 
vegna íkveikju í jólatrjám og 
skreytingum. Skaðvaldurinn er oftast 
kerti sem var skilið eftir eftirlitslaust. 
Íkveikju- og brunahætta minnkar 
ef tréð er vel vökvað og ferskt. Ef 
jólatréð er skreytt með kertum sem 
kveikt er á er mikilvægt að hafa 
vatnsfötu með tusku nálægt eða 
slökkvitæki eða brunateppi rétt hjá 
sem auðvelt er að grípa til ef slys 
hendir. Enn fremur er mikilvægt að 
skilja jólatréð eða jólaskreytingar 
ALDREI eftir án eftirlits og ALLS 
EKKI að skilja börn eftir ein hjá 
logandi kertum. 

Að halda upp á jólahátíðina með 
lifandi jólatré með angan og ferskri 
kveðju frá skóginum skapar sérstaka 
jólastemningu. Ef rétt er farið að 
þessu og maður gefur sér smá tíma til 
að dunda sér við undirbúning, vökvun 
og eftirlit er ánægjan af lifandi jólatré 
góð viðbót við jólagleðina. 

Stundum lifna smá skordýr á 
trjánum þegar þau koma inn í hitann 
en á Íslandi eru ekki til nein hættuleg 
skordýr og engin þarf að vera hrædd 
við þau. Skemmtilegt getur verið að 
horfa á þau undir stækkunargleri og 
síðan er best að skila þeim til baka 
í náttúruna þar sem þau eiga heima. 

 /Else Möller, skógfræðingur

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 480 0400

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

í dekk og skó
Maxigrip ísnaglar

Vertu 
stöðugur 
um jólin

bb d ið öl kk í íd ið öl kk

Hvernig jólatré eigum við að velja í ár – hvað er í boði?

Else Möller skógfræðingur.
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Mjúkt, safaríkt 
og bragðmilt

Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera 

viss um að allt sé eins og það á að vera. Þess vegna velja 

tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta hangikjötið á 

jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt.

Gleðileg jól! 

www.ss.is
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Kærleiksríkir kjötiðnaðarmeistarar úrbeinuðu 
hangikjöt fyrir Mæðrastyrksnefnd
– Í Sjötta sinn sem þetta er gert og átta afurðarstöðvar á landinu sýndu góðan hug í verki með því að gefa kjötið
Hópur galvaskra kjötiðnaðar-
meistarar kom saman í 
matvælakennslu rými Mennta-
skólans í Kópavogi föstudaginn 6. 
desember. Þar tóku þeir síðan til við 
að úrbeina af miklum móð, og án 
endurgjalds, hangikjöt sem síðan 
var fært Mæðrastyrksnefnd að gjöf 
fyrir sína skjólstæðinga. 

Auk vinnu kjötiðnaðar meistaranna 
gáfu afurðastöðvarnar Ferskar kjöt-
vörur, Fjallalamb, Kjarnafæði, Kjöt-

smiðjan, Kaupfélag Skagfirðinga, 
Norð lenska, Esja kjötvinnsla ehf. 
og Slátur félag Suðurlands allt kjötið 
sem meistararnir úrbeinuðu, alls um 
250 til 300 kg. Það gæti dugað í eina 
máltíð fyrir hátt í þúsund einstaklinga.

Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, 
formaður Mæðrastyrksnefndar 
Reykjavíkur mætti í kjötvinnsluna til 
að veita kjötinu viðtöku og sagði þetta 
einstaklega fallegt framtak sem kæmi 
í góðar þarfir. Hún sagði að stöðugt 

væri þörf á að aðstoða fólk sem ekki 
ætti til hnífs og skeiðar. Fyrir fólk í 
þeirri stöðu væru það oft mjög þung 
skref að þurfa að sækja sér slíka 
aðstoð. Nú væri Mærastyrksnefnd 
komin með nýja aðstöðu í góðu 
húsnæði sem fengist hafði að láni 
á Korputorgi. Þar þyrfti enginn að 
norpa utandyra eftir að fá úthlutað 
matarpakka fyrir jólin. 

Hugur fylgir verki

Það ríkti mikil gleði í hópi 
kjötiðnaðarmanna sem kominn var 

saman í húsnæði MK og greinilegt að 
þar fylgdi góður hugur verki. Þegar 
búið var að úrbeina var kjötið sett 
í hæfilegum skömmtum í kjötnet, 
síðan pakkað í lofttæmdar umbúðir 
og merkt viðkomandi afurðastöðvum. 

Úrbeina fyrir Mæðrastyrksnefnd í 
sjötta sinn

„Þetta er sjötta árið frá hruni sem 
við gerum þetta,“ sagði Kjartan H. 
Bragason, formaður Meistarafélags 
kjötiðnaðarmanna.

„Við sátum á stjórnarfundi í 

Hressir og kátir kjötiðnaðarmenn að loknu vel unnu verki afhentu Ragnhildi G. Guðmundsdóttir, formanni Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur, fullunnið hangikjöt í neytendaumbúðum. Talið frá 
vinstri: Kjartan H. Bragason, formaður Meistarafélags kjötiðnaðarmanna, Halldór Eyþórsson, Sigurður Bjarni Rafnsson, Örlygur Ásgeirsson, Jón Þorsteinsson, Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, 
Friðrik Þór Erlingsson, Ragnar Heiðarsson aðstoðarmaður (við hlið Ragnhildar), Þorsteinn Þórhallsson, Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson, Ingibjörg Ingimundardóttir, Kristján Kristjánsson og 
Halldór J. Ragnarsson lengst til hægri.  Myndir / HKr.

Svona á að gera þetta. Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson sýnir syni sínum 
Ragnari Bjarna Zoëga hvernig eigi að meðhöndla kjötið, en hann lagði gjörva 
hönd á plóg við frágang og pökkun. 

Þarna voru greinilega vanir kjötiðnaðarmenn að störfum. 

Hinir eldhressu Þorsteinn Þórhallsson og Halldór J. Ragnarsson sem margir 
landmenn þekkja m.a. af eldamennsku með félögum sínum í Grillvagni Lands-
samtaka sauðfjárbænda sem gerði víðreist um landið í sumar. 
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www.isfell.is

Óskum landsmönnum öllum
gleðiríkrar hátíðar og farsældar á nýju ári

Starfsfólk Ísfells

Mest seldu jarðvarmadælurnar 
á Íslandi
Thermia varmadælur loft í vatn og 
vatn í vatn (jarðvarmadælur). 

Hafðu samband og kynntu þér mögulegan 
orkusparnað með varmadælu. Bjóðum 
fría ráðgjöf og útreikninga um mögulegan 
orkusparnað.

Vertu velkominn í hóp ánægðra viðskipta-
vina, við bjóðum þér að hafa samband við 
okkar viðskiptavini til þess að kynna þér 
gæði og þjónustu okkar.

Thermia fagnar 90 ára afmæli
í ár og er í eigu Danfoss.

or
frí
oor

Ve
vin
ok
gæ

Th
í á

Á R A

Smiðjuvegur 70 - 200 Kópavogur
www.verklagnir.is - info@verklagnir.is

félaginu eftir að efnahagskerfið 
hrundi að þessi hugmynd kom upp. 
Okkur leið svo illa „strákunum“ 
í kjötgeiranum að við gátum ekki 
horft upp á að fjöldi fólks hefði 
ekki efni á að fá sér jólamat. Þá datt 
okkur í hug að safna hangikjöti frá 
framleiðendum, úrbeina það og gefa 
það síðan til Mæðrastyrksnefndar. Við 
litum þannig á að þetta væri kall til 

okkar að leggja eitthvað að mörkum. 
Það komu allir að þessu með bros 

á vör og enginn sá eftir tímanum 
sem í þetta fór. Það sama á við 
kjötframleiðendur, þeirra gjafmildi 
hefur reynst svo mikil að það 
hálfa væri nóg. Þarna koma allir 
kjötframleiðendur að borðinu þó þeir 
séu annars í hörku samkeppni, þeir ýttu 
einfaldlega samkeppnishugsuninni til 

hliðar. Ætli það séu ekki með þessu 
kjöti núna um þrjú og hálft tonn sem 
við höfum fært Mæðrastyrksnefnd á 
sex árum. 

Svona á þetta auðvitað að vera í 
okkar samfélagi því Ísland er ekki 
stórt. Það er samt umhugsunarvert að 
það þurfi oft stóráföll til að fólk fáist 
til að standa saman á þennan hátt,“ 
sagði Kjartan.  /HKr.

Ingibjörg Ingimundardóttir, eina konan í hópnum, var enginn eftirbátur karlanna. Við hlið hennar eru formaðurinn 
Kjartan H. Bragason og Sigurður Bjarni Rafnsson á fullu í vinnslunni. 

Þeir kunna sannarlega að beita hnífunum kjötiðnaðarkennararnir úr MK, en þarna er til vinstri Halldór Eyþórsson 
og Örlygur Ásgeirsson.

Friðrik Þór Erlingsson í miklum ham.Alltaf er betra að vera með stálbrynjaðan hansa til að skera sig ekki. 

Kjartan H. Bragason, Jón Þorsteinsson og Sigurður Bjarni Rafnsson munda hnífana af fagmennsku.
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Bændur í Lóni í Kelduhverfi fagna nýjum fjárhúsum:

„Ef menn hugsa bara um peninga þá fara 
þeir í annað en sauðfjárbúskap“ 
„Við hófum framkvæmdir 22. júní 
og við settum fyrstu kindurnar inn 
í nýju fjárhúsin 14. nóvember,“ 
segir Einar Ófeigur Björnsson, 
bóndi í Lóni í Kelduhverfi. Einar 
hefur í sumar og haust unnið 
hörðum höndum ásamt konu 
sinni, Guðríði Baldursdóttur, 
og fjölskyldu að byggingu nýs 
og myndarlegs fjárhúss. Nú er 
framkvæmdum lokið og ekki 
seinna vænna svo hægt sé að 
nýta húsin í vetur, ekki síst nú á 
fengitímanum. Jafnframt er um 
nokkur tíðindi að ræða í búskap 
Einars Ófeigs því hann byggði 
síðast upp á jörðinni hlöðu árið 
1982, þá 21 árs og nýlega tekin 
við búskap í Lóni. 

Með nýju húsunum koma þau 
hjón öllum fjárstofninum undir eitt 
þak en hafa fram að þessu verið með 
kindur í tveimur til þremur húsum. 
„Við rifum bragga sem þarna var fyrir 
og nýttum hluta af undirlaginu í nýju 
húsin. Það var steyptur grunnur og 
steyptur kjallari sem var um meters-
djúpur. Við löguðum það og hækk-
uðum kjallarann um 70 cm og svo 
var breikkað og lengt. Bragginn var 
um 200 fermetrar en nýja húsið er um 
500 fermetrar. Bragginn þjónaði sem 
200 kinda fjárhús og var orðinn 40 
ára. Í nýja húsinu getum við hýst um 
550 fjár. Það leysir líka af hólmi eldri 
fjárhús sem voru byggð árið 1956 
sem við hyggjumst nota sem vorhús 
eftirleiðis. Þá er við þau hlaða sem 
ég mun áfram nota að einhverju leyti 
fyrir fé. Þetta er hins vegar orðin allt 
önnur aðstaða og ekki síst er mjög 
mikill munur að vera kominn með 
allt féð undir eitt þak.“ 

Enn félagsleg samstaða í sveitum

Einar Ófeigur segir að með nýju 
húsunum verði hægt að fjölga eitthvað 
fénu en það eigi eftir að koma í ljós 
hvað verði í þeim efnum. Spurður 
um kostnaðinn segir hann að það hafi 
komið honum á óvart að hann hafi 
verið minni en hann hafi gert ráð fyrir. 

„Áætlunin hljóðaði upp á um 
25 milljónir króna. Ég hef reyndar 
ekki komist mikið í að liggja yfir 
pappírum síðustu vikur en staðan á 
peningamálunum sýnist mér vera að 
framkvæmdin sé vel innan áætlunar. 
Sumt var verulega ódýrara en ég 
reiknaði með, til dæmis reisingin á 
húsinu. Ég reikna reyndar ekki inn 
mína eigin vinnu eða okkar, en hún 
er orðin verulega mikil. Svo hafa 
sveitungar komið að og gripið í verk 
og það verður kannski ekki gert upp 
í krónum og aurum.“ Það er því 
augljóst að enn er til staðar félagsleg 
samstaða í sveitum og greiðvikni við 

nágranna. „Það voru nokkrir sem ég 
fékk til þess að hjálpa mér við þessar 
framkvæmdir og sagði þeim að senda 
svo reikning. Svarið sem ég fékk var: 
„Ja, hann kemur nú seint“.“

Bylting í vinnuaðstöðu

Húsið er stálgrindarhús frá fyrirtækinu 

ÞGT á Akureyri og stálgrindin sjálf 
er smíðuð hjá fyrirtækinu Útrás á 
sama stað. Einar Ófeigur  segir að 
allt ofan steypu, án innréttinga þó, 
hafi verið keypt í einum pakka. 
Þar sé um að ræða grind, hurðir, 
glugga og annað. Grindagólf er í 
húsinu yfir dælukjallara. Vélgengur 
gangur er í gegnum allt húsið og eru 
gjafagrindur við hann. Hægt er að 
gefa allt upp í sex daga skammt í einu 
og er vitanlega mikið vinnuhagræði 
að því. „Þetta er mikill munur á 
vinnuaðstöðu. Húsin er hlýrri og 
betri, það eru gangar meðfram 
veggjum og auðveldara að fara um 
húsið þess vegna.“

Einar Ófeigur segist hafa verið 
býsna hissa á því hversu erfiðlega 
honum gekk að fá smiði í vinnu. 
„Það virðist vera nóg að gera á 
Húsavík og í nágrenni. Það er dálítið 
um útihúsabyggingar veit ég, til að 
mynda er líka verið að byggja fjárhús 
í næsta nágrenni við mig.“

Snýst líka um hvernig menn vilja 
skilja við

Lengi hefur verið talað um að 
sauðfjárbændur berið lítið úr býtum 
í sínum rekstri og þröngt sé um 
fjárfestingar. Einar Ófeigur segir 
að þau bændur í Lóni hafi ekki 

hlaupið til í framkvæmdirnar í neinu 
bráðræði. 

„Ég var nú búinn að hugsa þessa 
framkvæmd í nokkur ár. Þegar ég 
reiknaði dæmið út með einhverjum 
skynsamlegum forsendum var 
auðvitað varla nokkur vitglóra í 
þessu. En stundum er bara langbest 
að hafa ekki skynsamlegar forsendur. 
Þetta snerist líka um það hvernig 
maður vildi skilja við búskapinn, 
þó að við séum nú ekkert að fara að 
hætta. Við hefðum svo sem getað 
verið áfram í þessum húsum sem við 
vorum með en þrjátíu árum héðan 
í frá hefði allt verið orðið ónýtt. 
Það eru nú heldur meiri líkur á að 
einhver vilji taka við þessu ef þetta 
er í þokkalega góðu standi. Við vitum 
það auðvitað að sauðfjárræktin ber 
ekki miklar skuldir eða fjárfestingar. 
Það er þó meira um fjárfestingu 
núna en maður skyldi ætla miðað 
við hvernig talað er. Þetta er í raun 
sama umræða og var þegar ég var að 
byrja að búa fyrir tæpum 35 árum. Þá 
var líka talað um að ekkert væri út úr 
þessum búskap að hafa. Eftir því sem 
ég eldist og hugsa meira um þetta 
þá held ég nú að það sé þannig að 
sauðfjárbændum sé eiginlega alveg 
skítsama um peninga, þetta snýst um 
eitthvað annað. Fólk verður auðvitað 
að eiga í sig og á en ef menn hugsa 
bara um peninga þá fara þeir í annað 
en sauðfjárbúskap.“  /fr

Það þurfti að velta fyrir sér hvernig best væri að rífa gamla braggann niður áður en farið var af 
stað í verkið.  Myndir / Guðríður Baldursdóttir

Búið að reisa grindina þar sem gamli bragginn stóð áður. Einnig búið að klæða veggi og unnið 
við að koma þakplötum á sinn stað.

Fé rekið inn í nýju húsin. Gott verður að koma inn í hlýjuna.

Bóndinn að setja inn rúllur í gjafa-
grindur. Aðstaða til mikillar fyrir-
myndar.

Ytra byrði orðið tilbúið. Ekki er seinna vænna þar sem farið er að grána.
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Jólagjafir hestamannsins 
fást í Líf landi

17.990.-

5.990.-

13.990.-

79.900.-
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Aldrei hafa fleiri bókatitlar mat-
reiðslubóka verið gefnir út á einu 
ári á Íslandi og nú.  

Að sögn Bryndísar Loftsdóttur 
hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda er 
heildarfjöldi titla í flokknum Matur 
og drykkur 26, auk þess sem tvær eru 
endurútgefnar. Til samanburðar má 
nefna að í fyrra var líka sett met, en 
þá voru 20 titlar gefnir út. Samkvæmt 
athugun Bændablaðsins reynast 17 
íslenskir titlar helgaðir matreiðslu og 
uppskriftum vera útgefnir á árinu og 
sex erlendir.

En hvers lags bækur eru þetta? 
Fólk hefur löngum sótt í rit sem gefa 
von um betri heilsu og lögulegri 
vöxt – og svo virðist sem höfðað 
sé til þeirra væntinga enn á ný. Á 
síðunni er búið að flokka titlana í 
grófum dráttum niður eftir áherslum. 
Átta titlar eru helgaðar heilsu, lág-
kolvetnalífsstíl og kúrum. Svo virðist 

sem Íslendingar hafi gleypt við nýjum 
lífsstílsáherslum því lágkolvetnalitlar 
íslenskar búvörur, svo sem mjólkur-
vörur, kjöt og egg, seljast sem aldrei 
fyrr.

Þá er athyglisvert að átta virkir 
matarbloggarar færa sínar stafrænu 

útgáfur að einhverju leyti yfir á pappír.
Fáeinar bækur helgaðar drykkjum 

voru einnig gefnar út á árinu en þeim 
er sleppt hér.  /smh

Metfjöldi 
matreiðslubóka
í ár 

Bloggarar Sjónvarpskokkar

Lágkolvetnalífsstíll

Matvara/stíll

» Blogg

» Blogg

Veisla

Kúrar

Staðbundið

Heilsa

» Blogg

» Blogg

» Blogg
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KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

HREINSI- OG SMUR- 
EFNI, GÍROLÍUR, 
SMUROLÍUR OG 
RÚÐUVÖKVI 
FYRIR ALLAR GERÐIR BIFREIÐA

Kemi • Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík • www.kemi.is • Sími: 544 5466
Opið: Mánudag - fimmtudags: Frá kl. 8.00-17.30. Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.

KKÍÍKTU ÍÍ KEMK MI OG SKOÐAÐUMI U ÚÚRVAVALIÐ!ÐU

Tilboð á sérmerktum þorrablóts staupum
 Skál fyrir því !

  

Nýbýlavegi 26-28 ( Dalbrekkumegin ) |  200 Kópavogi  |  Sími 568 8838  | www.prentunogpokkun.is
A U G L Ý S I N G A V Ö R U R

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 9. janúar 2014

Dekkjainnflutningur
FRAMLENGJUM 15% AFSLÁTT TIL ÁRAMÓTA
Eigum talsvert magn Traktors-vagna, jeppa og fólksbíla-
dekkja til á lager á frábæru verði.

Verðið gildir á afgreiðslustölvar landflutninga um allt land.

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

Vinsamlegast hafið samband við
Ármann Sverrisson 896-8462, e-mail jasondekk@simnet.is

Tryggva Aðalbjörnsson 896-4124

Verð og gæði er vert að kanna
Vitur ráðin gagnast best
Talaðu við Tryggva og Manna
Til að vitir þú sem flest

Vel þau duga á Valtra og Deeri
Vibon jafnt sem þreskivél
Fljóta vel í for og mýri
Á Fendtinum það sannast vel

Dekkin passa á dráttarvagna
Drullutanka,  Ford og Krone
Sturtuvagni og Steyr þau gagna
Stoll og Claas og Ferguson

Gæðavöru er gott að selja
Sem gagnast vel í snjó og for
Enda dekk sem eignast vilja
Allir, fyrir þetta vor.
                                                  Höf.  Á.J.
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Svínaræktarfélag Íslands

Framleiðnisjóður 
landbúnaðarins

Félag 
eggjaframleiðenda

Félag 
kjúklingabænda

Landssamtök 
sláturleyfishafa

Óskum landsmönnum öllum  
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

Valkyrja.

Jólagjöfin í ár 
Bandaríska geimferðastofnunin 
NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) hefur 
kynnt ofurvélmenni í mannsmynd 
sem hugsað er til geimferða. Hefur 
vélmennið hlotið nafnið Valkyrja 
og má ætla að hún afar henti vel til 
að siða til karlpening á íslenskum 
heimilum. Nú, eða bara sem 
fjósakona í sveitinni. Spurningin 
er þá bara hvort NASA hafi 
undan að láta framleiða gripinn 
ef íslensk „tæknidellufrík“ komast 
á bragðið. 

Valkyrja var hönnuð hjá Johnson 
Space Center í samvinnu við Texas-
háskóla og Texas A&M háskólann. 
Hún er 1,92 metrar á hæð og er 
123,7 kg að þyngd. Er ætlunin að 
mæta með vélmennið í DARPA 
vélmennakeppnina (DARPA 
Robotics Challenge).

Sagt er að Valkyrja eigi að stand-
ast Terminator-vélmenninu Atlas 
fyllilega snúning. Þessi vélgyðja er 
knúin rafhlöðu sem á að endast í eins 
klukkutíma notkun. Þá er hún með 
fjárlægðarskynjurum sem byggja á 
hljóðbylgjum (sonar) og er hún með 
myndavélarsjón m.a. á fótum til að 
skynja umhverfi sitt. 

Vísindamenn NASA telja að 
Valkyrja geti komið að góðum 
notum við geimrannsóknir og lík-
legast verði vélmenni sem þetta sent 
sem undanfari lifandi geimfara til 
Mars. 

Þar sem hefð er fyrir því að 
undirbúa bandariska geimfara á 
Íslandi undir ferðir til tungslins væri 
örugglega tilvalið að ráða Valkyrju 
á íslenskt sveitaheimili til að reyna 
hana við misjafnar aðstæður. Þar sem 
Valkyrja er vélrænt ofurkvendi gæti 
samt verið betra fyrir kvenmanns-
lausa einbúa í sveitum landsins að 
athuga málið aðeins betur áður en 
rokið er í símann til að ráða slíka 
vinnukonu. Ekki er heldur alveg víst 
að NASA sé búið að kenna henni að 
gera greinarmun þjónustu við kýr 
eða menn og hvenær nóg er að gert 
við mjaltirnar eða smjörstrokkunina.

Frumvarp iðnaðarráðherra 
um jöfnun á dreifingar kostnaði 
raforku hefur verið samþykkt 
í ríkisstjórn og af hálfu þing-
flokka ríkisstjórnarinnar. 
Frumvarpið verður lagt fram 
á næstu dögum. Samkvæmt 
heimildum Bændablaðsins 
gengur það út á jöfnun raforku-
verðs til almennra notenda í 
dreifbýli til jafns við notendur 
í þéttbýli að fullu í áföngum.

Í gildi eru lög um jöfnun 
kostnaðar við dreifingu raforku 
frá árinu 2004. Í þeim kemur 
fram að markmið laganna sé 
að stuðla að jöfnun dreifikostn-
aðar til almennra notenda. Um 
240 milljónum króna er veitt til 
málaflokksins í dag en sú upphæð 
þyrfti að vera umtalsvert hærri til 
að jafna muninn að fullu.  /fr

Nýtt frumvarp: 
Dreifingar kostnaður 
raforku verði 
jafnaður að fullu
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Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

AFMÆLISTILBOÐ 
Á TÆKJUM OG VÉLUM

 Til áramóta Til 1. mars 2014
Pöttinger 12% 8%
Mchale 6% 4%
Aðrir framleiðendur 10% 6%

*
Helstu tilboðin:

Með öllum Pöttinger tækjum sem pöntuð verða fyrir áramót fylgir 1 boðsmiði í 
fræðsluferð til Austurríkis í apríl. Einnig er mögulegt að kaupa miða í ferðina þó ekki sé 
keypt tæki og kostar miðinn með fæði og gistingu kr. 98,000,-.  

*Ferð til Austurríkis
Í ferðinni verður, auk þess að skoða verk smiðju og framtíðarsýn Pött inger, lögð áhersla á 
kynna fyrir fólki sérstöðu Austur rísks landbúnaðar en þar hefur fjöldi bænda náð góðum 
árangri með því að hugsa öðruvísi og þannig náð sérstöðu á markaði.

Uppkast að dagskrá ferðarinnar er eftirfarandi (ekki endanlegt)

Lent í Munchen og ekið til 
Grieskirchen heimabæjar 
Pöttinger.
Fræðsluerindi um 
Austurrískan landbúnað
Kvöldmatur
Gisting

 

Verksmiðja Pöttinger í 
Grieskirchen skoðuð
Fræðsluerindi um fóðurverkun 
og hagkvæmni við rétta notkun 
heyvinnutækja
Hádegisverður.
Heimsókn á 1-2 bændabýli
Kvöldmatur og gisting

Heimsókn á bændabýli
Akstur til Salzburg.
Skoðunarferð um Salzburg.
Kvöldmatur í Salzburg og 
gisting. 

Ekið frá Salzburg til Munchen.
Flug heim seinnipart og komið 
til Keflavíkur ca 17.00

Í tilefni 10 ára afmælisins næsta vor höfum við fengið alla fram leiðendur hér fyrir neðan ásamt fleirum til að taka þátt í tilboðunum með okkur og 
auka afslættina þannig umfram það sem við höfum áður boðið á þessum árstíma. Afslættirnir eru mismunandi milli framleiðanda en eiga það allir 
sameiginlegt að gilda til áramóta í þessari mynd en verða svo áfram í boði í lækkaðri mynd til 1. mars 2014.

Pöttinger stjörnumúgavélar

Pöttinger sláttuvélar

Pöttinger stjörnumúgavélarnar hafa yfirburði þegar kemur að vönduðum rakstri 
þar sem „nefhjólið“ skynjar ójöfnur og lyftir rakstrartindunum áður en þeir rekast 
í svörðinn. Auk þess er millibilið á milli innri og ytri legu á tindaörmunum það 
lengsta á markaðnum sem lengir líftama tindaarmanna umtalsvert.

Meðal ástæðna mikilla vin sælda Pöttinger sláttuvélanna undanfarin ár má nefna 
DISC kerfið sem gerir notendum kleift að lyfta sláttuborðinu frá jörðinni einungis 
með notkun vökvatjakksins á sláttuvélinni. Engin þörf er á að lyfta þrítengisbeisli 
dráttarvélarinnar. Þar sem sláttuborðið kemur fyrst niður fjærst dráttarvélinni 
hlífir búnaðurinn grassverðinum og dregur úr hættu á skemmdum á nýræktum.

Auk þess má nefna að sláttu borð vélanna eru án skíða og þunn bygging 
sláttuborðanna gerir óþarft að steypa vélunum fram við slátt sem minnkar álag 
á sláttuborðið umtalsvert og gefur hreinna fóður.

Plógherfi
Plógherfin njóta vaxandi vinsælda 
meðal bænda enda ódýr og fljót-
virk leið til að ná miklum afköstum 
í jarðvinnslu.

He Va akurvaltarar
Miðjuhengdir akurvaltarar hafa 
mikla yfirburði í gæðum völtunnar 
á ósléttu landi og með vökvastýrðu 
jöfnunarborði að framan er auðvelt 
að nota valtaran sem flaghefil í 
leiðinni.

Djúpvaltarar
Vaxandi áhugi er meðal bænda fyrir 
að nota djúpvaltara við jarðvinnslu 
og er reynslan af notkun þessara 
tækja hérlendis sem komin er mjög 
jákvæð.

Samsetning og afhending
Samsetning allra tækja er innifalin 
eins og verið hefur í fjölda ára. 
Afhending á Selfossi, Akureyri og 
Egilsstöðum er innifalin í verði allra 
tækja.
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Rannsóknastyrkir í  
landgræðslu og skógrækt
Minningarsjóður Hjálmars R. Bárðarsonar og 
Else S. Bárðarson  auglýsir rannsóknastyrki 
í landgræðslu og skógrækt, með sérstakri 
áherslu á vistfræði lúpínu og landgræðslu-
skógrækt með lúpínu.

Til úthlutunar verða um fjórar milljónir króna. 
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 20. janúar 
2014.

Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíð-
um Landgræðslu ríkisins (land.is), Skógræktar 
ríkisins (skogur.is) og Skógræktarfélags Ís-
lands (skog.is). Umsókn ásamt fylgigögnum 
skal skila í einu pappírseintaki og á tölvutæku 
formi (á geisladiski sem rtf, pdf eða word 
skjal). Ófullgerðum umsóknum verður vísað 
frá.

Umsóknum skal skila til:
Landgræðslusjóðs, Þórunnartúni 6, 105 Reykjavík. Skrifa skal skýrt á um-
slag:  „Minningarsjóður Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. Bárðarson“.

Bændablaðið
Óskar landsmönnum gleðilegra jóla

og farsæladar á nýju ári

Kynntar hafa verið  tillögur um að 
leggja niður Landbúnaðarháskóla 
Íslands  á Hvanneyri  og láta 
hann hverfa  inn í Háskóla  
Íslands.  Með því væri  í raun 
verið að taka ákvörðun um að 
loka Hvanneyri sem skólasetri 
innan tiltölulega skamms tíma. 
Slíkt yrði gríðarleg blóðtaka 
fyrir  Borgarfjarðarhérað, allt 
Vesturland, landsbyggðina og 
landið sem heild. Slíkt  gengur  
í berhögg við yfirlýsta stefnu 
núverandi ríkisstjórnar í lands-
byggðarmálum. Þingmenn kjör-
dæmisins sem ég þekki lofuðu því 
fyrir kosningar að standa vörð um 
sjálfstæði háskólanna í kjördæm-
inu, Hvanneyri, Bifröst og Hóla í 
Hjaltadal. Trúi ég ekki öðru en við 
þau loforð verði staðið.

Íbúar Borgarfjarðar
bregðast hart við

Á fjölmennum íbúafundi Borgfirð-
inga var samþykkt áskorun á stjórn-
völd:  

„Fundurinn varar eindregið 
við þeim hugmyndum að sameina 
háskóla á landsbyggðinni háskólum á 
höfuðborgarsvæðinu og auka þannig 
miðstýringu háskólanáms hér á landi. 
Tryggja þarf rekstrargrundvöll og 
sjálfstæði Háskólans á Bifröst og 
Landbúnaðarháskóla Íslands.“ 

Hollvinasamtök Hvanneyrar hafa 
ályktað í sömu veru. Fólk skilur 
alvöruna, sér hvað er í húfi.

 Háskólaráð LbhÍ hefur  lagt 
áherslu á samstarf en ekki á samruna 
og  að starfsemin verði byggð upp á 
Hvanneyri

Ég hafnaði þessum tillögum í 
minni ráðherratíð

 Tillögur um að leggja niður 
Landbúnaðarháskólann komu 
upp í ráðherratíð minni, en ég 
hafnaði þeim algjörlega. Ég lýsti 
þeirri afstöðu  sem ráðherra að 
Landbúnaðarháskóli Íslands ætti að 
vera sjálfstæður og höfuðstöðvar 
hans að vera á Hvanneyri. Sama 
gilti einnig um Hóla.  Naut ég í þeim 
efnum afdráttarlauss stuðnings for-

ystumanna  Bændasamtaka Íslands 
og fjölmargra annarra  á þessum 
sviðum.  Ekkert hefur komið fram 
sem bendir til að rannsóknir og 
kennsla LbhÍ líði fyrir það að vera í 
sjálfstæðum háskóla síður en svo.  Í 
nýlegri alþjóðlegri úttekt á gæðum 
í starfi landbúnaðarháskólanna er 
bent á að sérstaðan,  náin tengsl við 
atvinnulífið og nærumhverfið sé 
styrkur skólanna. Sá styrkur getur 
glatast við að þeir hverfi inn í aðra 
fjarlæga stofnun.

Útibúin munu deyja

Oft er sem stjórnsýslunni vaxi í 
augum „smæðin og fámennið“ utan 
Reykjavíkur og sú skoðun virðist 
of almenn að engar almennings-
stofnanir geti þrifist fyrir ofan 
Ártúnsbrekkuna. Sameining og 
aukin miðstýring eru hinsvegar engin 
töfraorð.  Það getur falið í sér ýmsa 
kosti að vera „smár og knár“. Auk 
þess eiga  „smæð“ og „fámenni“  við 
Ísland allt. Það er tálsýn og  ekki 
byggt á heilindum að svipta skólann 
sjálfstæði  en lofa svo á móti ein-
hverri tiltekinni starfsemi  um ein-
hver ár.  Slík loforð  hefur  enginn 
á valdi sínu og er blekkingarleikur. 

Missi Landbúnaðarháskólinn sjálf-
stæðið  munu tengslin  við héraðið og 
landsbyggðina dofna og þynnast út. 

Í umræðunni um  Kennaraháskóla  
Íslands 2007  sagði Jón Torfi 
Jónasson prófessor og fyrrum 
sviðsforseti við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands:   

„Þess vegna hef ég talið skyn-
samlegt að á Íslandi væru fjölmargir 
háskólar, hver með sitt

reglukerfi, vegna þess hve reglu-
veldin eru ráðrík. Ég tel þá stefnu 
stjórnvalda, sem mér

sýnist birtast í þessum lögum, að 
setja alla ríkisháskólana inn í sama 
reglukerfið með sameiningu mjög 
misráðna. Sömuleiðis tel ég ásókn 
HÍ í stærri köku sem fæst með sam-
einingu stofnana ekki spegla skyn-
samlega framtíðarsýn um uppbygg-
ingu fjölbreyttrar háskólamenntunar 
á Íslandi.“

Ég er sama sinnis og þessi virti 
prófessor við Háskóla Íslands

Háskólar landsbyggðarinnar – 
sjálfstæði og samvinna er þeirra 
auðlind

Það er mjög mikilvægt að hafa í 
huga styrkinn sem sjálfstæðið gefur. 
Útibúin, fjarlægustu deildirnar munu 
ávallt mæta afgangi  í fjölskyldu ann-
arra stærri stofnana, sem allar hafa 
fastar hugmyndir um eiginn vöxt 
og viðgang.  Landbúnaðarháskóli 
Íslands á Hvanneyri hefur byggt 
upp víðtækt samstarf við erlendar 
menntastofnanir,  verið í forystu fyrir 
auknu samstarfi  meðal háskólanna í 
landinu m.a. í gegnum  Net opinberra 
háskóla sem er hægt að efla enn meir. 

Landsbyggðarháskólarnir eru 
meira en  tölur á excelskjali,  þeir  eru 
heil samfélög með blómlega byggð, 
mikla þekkingu og öflugt atvinnu- og 
menningarlíf að baki sér.  Með því að 
leggja Hvanneyri, Hóla eða Bifröst  
niður sem sjálfstæð menntasetur 
myndu heilu samfélögin og við öll 
verða mun fátækari eftir. Látum það 
ekki gerast.

Jón Bjarnason, fyrrverandi land-
búnaðar- og sjávarútvegsráðherra.

Á að loka Hvanneyri sem skólasetri?

Jón Bjarnason

Sölufélag garðyrkjumanna hefur 
valið Garðyrkjustöð Sigrúnar á 
Flúðum ræktanda ársins 2013 í 
garðyrkju en félagið velur alltaf 
einhverja garðyrkjustöð, sem 
hefur skarað fram úr og sendir 
frá sér úrvalsvöru á markaðinn. 
Sigrún er fyrirmyndarræktandi.

Sveitin heillaði

Það kom aldrei annað til greina 
en að búa í sveit,“ segir Sigrún 
H. Pálsdóttir, garðyrkjubóndi og 
eigandi stöðvarinnar. Hún er fædd 
og uppalin á Selfossi og segist 
ekki hafa haft áhuga á því að 
flytjast til Reykjavíkur. „Hugurinn 
stefndi alltaf í sveitastörfin,“ 
segir Sigrún. Garðyrkjustöðin 
er fjölskyldufyrirtæki því 
sambýlismaður Sigrúnar, Þröstur 
Jónsson húsasmíðameistari, vinnur 
við stöðina og eins hafa börnin 
hennar þrjú gert það. Nú eru dæturnar 
tvær farnar að heiman og eru að afla 
sér menntunar en sonurinn Páll Orri, 
sem er í framhaldsskóla, býr enn 
heima og er liðtækur við ræktunina.

Stærsti hvítkálsræktandinn 

Sigrún og Þröstur eru stærsti hvít-
kálsræktandinn á landinu í dag en 
þau framleiða um 120 tonn af hvít-
káli á ári. Einnig rækta þau um 10 
tonn af kínakáli og rauðkáli á ári og 
2 til 3 tonn af blómkáli og spergilkáli. 
Mikil vinna liggur á bak við hvern 
kálhaus en Sigrún og Þröstur leggja 
mikið upp úr gæðum og taka allt upp 
í höndunum, hreinsa og flokka áður 
en þau senda vöruna til neytenda. 
Kálinu er sáð á vorin og allt sum-
arið er verið að taka upp blómkál 
og spergilkál en uppskerutími hvít-

kálsins er á haustin. Í september 
þarf því að hafa hraðar hendur við 
að koma kálinu í hús fyrir veturinn 
og stendur uppskerutíminn yfir í 4 til 
6 vikur. Þá er kálið allt geymt ferskt í 
kæli og fara reglulegar sendingar til 
neytenda. Ef vel árar dugir uppskeran 
vel fram í mars.

Forvitnir útlendingar

Forvitnir útlendingar koma oft við 
þegar verið er að vinna út í görðunum 
og vilja vita hvernig hlutunum er 
hagað hérlendis. Sigrún segir að það 
sem veki mikla athygli útlendinga 
sé jarðhitinn og hreina vatnið sem 
íslenskir garðyrkjubændur hafa. 
„Við garðyrkjubændur ákváðum 
fyrir nokkrum árum að sérmerkja 
alla uppskeru okkar, þannig að fólk 
geti rakið grænmetið til þeirra sem 
rækta það. Þetta er gríðarlega mikið 
aðhald fyrir okkur og verður til þess 
að við erum alltaf vakandi fyrir því 
að bæta ræktunina og gera betur 
þannig að landsmenn séu ánægðir 
með grænmetið sem við sendum á 
markað. Þetta er einnig nauðsynlegt 
til að neytendur viti hvað þeir eru að 
kaupa, hvort um íslenska framleiðslu 
er að ræða eða erlenda,“ sagði 
Sigrún. /MHH

Sölufélag garðyrkjumanna: 

Garðyrkjustöð Sigrúnar ræktandi ársins 2013

Sigrún byrjaði árið 1985 að rækta rófur í útirækt og hugsaði það eingöngu 
sem sumarstarf fyrir sjálfa sig til að byrja með. Ræktunin vatt þó smám 

 Mynd / MHH

Hér er verið að uppskera útiræktar-
grænmeti í haust.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
landsmönnum öllum gleðilegra 

jóla og farsæls nýs árs

Landsmarkaskrá 2013
Landsmarkaskrá 2013, sú fjórða í röðinni, er til sölu á 
skrifstofu Bændasamtaka Íslands í Bændahöllinni við 
Hagatorg í Reykjavík (s. 563-0338 eða á jl@bondi.
is). Verð kr. 9.500,- kr. m. vsk. Upplag er takmarkað, 
eingöngu tölusett eintök. 

Fáein eintök eru eftir af 2004 útgáfunni en hinar tvær 
eru uppseldar. 

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík

dsmarkaskrá 2á 2
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3 kæld rými fyrir smurbrauð, salöt og tertur
2 rými fyrir heita Gastro-bakka
Hitalampar
2 innfelldir súpupottar
Allar kælipressur innbyggðar í borðin
Granít borðplötur
Salatbar (kælir)
Leirtau, hillur og ýmislegt fleira...

Mjög vel með farið. Sem nýtt. 
Staðsett á Akureyri

Seljandi er Brauðgerð Kr. Jónssonar
Nánari upplýsingar gefur Birgir í síma 864 5901 
og Kjartan í síma 864 5902 

TIL SÖLU
VEITINGABORÐ

sviðsstjóri tölvudeildar  
Bændasamtaka Íslands
jbl@bondi.is

Jón Baldur Lorange

Rafræn 
upplýsingagátt

Bændatorgið er rafræn 
upplýsinga gátt sem Bændasamtök 
Íslands hafa þróað og tengir 
saman margvíslegar upplýsingar 
og vefforrit samtakanna, allt á 
einum stað, einu torgi, sem skýrir 
nafnið, Bændatorg. Bændatorgið 
er vefsíða fyrir bændur þar sem 
þeir nálgast hagnýtar upplýsingar 
um búrekstur sinn. 

Á Bændatorginu geta bændur, 
starfsmenn Bændasamtaka Íslands, 
ráðunautar RML og fleiri skipst á 
upplýsingum og þannig nýtt mögu-
leika upplýsingatækninnar til fulln-
ustu. Mikið er lagt upp úr gagna-
öryggi og því þurfa allir bændur fyrst 
að skrá sig inn í Bændatorgið í upp-
hafi með rafrænu auðkenni í gegnum 
Ísland.is. Síðan dugar notandanafn 
og lykilorð, sem er það sama og inn 
í flest vefkerfi sem þróuð hafa verið 
af tölvudeild Bændasamtakanna. 
Bændatorgið býður upp á eftir-
farandi:

 
Yfirlit um greiðslur til bænda. 
Allar greiðslur sem fara á afurða-
miðann og skattayfirlit. Til að sjá 
greiðslur verður alltaf að nota 
rafrænt auðkenni Ísland.is. 
Yfirlit úr skýrsluhaldskerfum og 
vefforrit Bændasamtakanna. 
Grunnupplýsingar um bú 
og félagsaðild að Bænda-
samtökunum. 
Samhæfð notendaumsjón fyrir öll 
vefforrit Bændasamtakanna. 
Auðveldar rafræn samskipti 
bænda, starfsfólks Bænda-
samtakanna og ráðunauta RML 
í gegnum svokallaða skilaboða-
skjóðu. 
Öruggur aðgangur tryggður með 
rafrænu auðkenni
Bændir geta sótt um jarðabætur 
með rafrænum hætti, og séð yfirlit 
yfir allar umsóknir og afgreiðslu 
þeirra hjá Bændasamtökunum.
Sótt um jarðræktarstyrki með 
rafrænni umsókn
Skrá ullarinnlegg (ullarmat) 
vegna ullar sem lögð er inn í Ístex. 
Þegar Ístex hefur staðfest móttöku 
þá gildir skráning sjálfkrafa sem 
innlegg fyrir beingreiðslu fyrir 
ull ef bóndi á rétt á henni, þar 
sem kerfið er tengt Afurðakerfi 
Bændasamtakanna.
Yfirlit yfir sláturgögn búsins sem 
sláturhús hafa sent inn í tölvukerfi 
Bændasamtakanna.
Bréfagátt og skjalakerfi sem 
ráðunautar RML geta nýtt sér til 
að koma gögnum til bænda vegna 
úttekta, áætlunargerðar og þess 
háttar
Viðburðadagatal.
Mínar síður þar sem er yfirlit 
yfir vefforrit, félagsaðild, 
saman teknar upplýsingar úr 
skýrsluhalds forritum, skilaboð 
o.fl. Þaðan er hægt að hoppa beint 
í skýrsluhaldsforrit þar sem er 
samræmd notenda stýring. 

Nánari upplýsingar veitir starfsfólk 
tölvudeildar Bændasamtakanna eða 
ráðunautar RML. Allar ábendingar 
um hverju megi bæta við Bændatorg 
bænda eru að sama skapi kærkomnar.

Upplýsingatækni 
& fjarskipti

Bændablaðið
Kemur næst út

9.
janúar 2014



Til lykke! Fyrir hönd Kopenhagen Fur óska ég íslenskum minkabændum 
til hamingju með góðan árangur á sölutímabilinu 2012-2013. 
Ísland hefur nú komið sér vel fyrir í öðru sæti hvað gæði skinna 
varðar og náð meðalverðinu 586 DKK. Þetta sýnir svo ekki 
verður um villst að íslensk minkaskinn eru með þeim allra 
bestu í heiminum!

Kopenhagen Fur er stolt af nánu og langvarandi samstarfi  
sínu við Samband íslenskra loðdýrabænda, samstarfi  sem 
hefur gagnast bæði bændum og uppboðshúsinu. 

Á persónulegri nótum vil ég þakka fyrir frábærar móttökur sem 
ég fékk hjá bæði bændum og sam tökunum í heimsókn minni 
til Íslands í september síðastliðnum. Í þessari heimsókn fékk 
ég góða mynd af stöðu minka bænda á Íslandi og hinni miklu 
samstöðu sem SÍL hefur náð að byggja upp á meðal þeirra. Þessi 
samstaða verður grunnur að áframhaldandi þróun íslensku 
framleiðslunnar á komandi árum. 

Að lokum vil ég nota þetta tækifæri til að óska íslenskum 
minkabændum alls hins besta á sölutímabilinu 2013-2014.

Kær kveðja,
Jesper Lauge Christensen
Yfi rmaður þjónustudeildar bænda
Kopenhagen Fur
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Forystufé – ritgerðasamkeppni um einstaka 
hæfileika í íslenska sauðfjárstofninum

Ég ætla hér á eftir að segja sögu 
af forystusauð sem ég umgekkst 
mikið og tamdi. Þetta var 
höfðinginn Skeggi.

Móðir hans var hvít forystuær, 
róleg og athugul en fór vel á undan.

Faðirinn var móhosóttur og hafði 
gefið góðar forystukindur.

Skeggi en svo var hann skírður 
var svarhosóttur, hnýfilhyrndur með 
sívöl bogin horn. Tvílembingurinn 
á móti honum var hvítur og kemur 
hann ekki frekar við þessa sögu. 
Þetta voru vorgeldingar sem svo 
var nefnt.

Skeggi var vænt lamb um haustið 
er hann kom í mína umsjá. Setti ég 
strax bjöllu í horn á honum sem hann 
bar svo alla tíð.

Augun voru stór og greindarleg, 
upplitið djarflegt og þegar hann var 
fyrst rekinn með fénu fór hann strax 
á undan en þó fumlaust. Fljótlega fór 
ég að hæna hann að mér og tala við 
hann. Ótrúlega fljótt gat ég farið að 
kalla í hann, kom hann þá til mín 
og fékk umbun. Einnig kenndi ég 
honum að hlýða hvort hann ætti 
að beygja til hægri eða vinstri með 

því að rétta út viðeigandi hönd. 
Um haustið þegar Skeggi var að 
byrja sinn annan vetur var kominn 
töluverður snjór þegar féð var tekið 
á hús. Hörð skel var á snjónum en 
rifið á milli. Ég hafði fengið af því 
fréttir að við ættum tvær ær á bæ 
sem er skammt frá. Þangað eru um 
5 km. Ég rak féð til beitar og ætlaði 
að því búnu að fara og sækja ærnar. 
Mér datt í hug að taka Skeggja með 
mér, þess vegna gekk ég fram fyrir 
féð er það var komið á þann stað er 
ég ætlaði því. Kallaði þá í Skeggja 
að koma með mér heim sem hann 
gerði og labbaði með mér til baka. 
Ég setti þá á mig skíði og hélt af stað 
og Skeggi hljóp með mér. Er ekki að 
orðlengja það að svona hljóp hann 
með mér ýmist við hlið eða á eftir.

Þegar þangað kom var bóndi út á 
hlaði. Honum fannst mjög undarlegt 
að sjá sauðinn elta mig eins og hund. 
Bóndinn bauð mér í kaffi sem ég 
ætlaði að þiggja en sagði að ég þyrfti 
að setja sauðinn í hús á meðan. Það 
vildi bóndinn ekki en bað mig að 
ganga inn í eldhús og sjá hvað 
sauðurinn gerði.

Ég gekk svo inn en sá að hann 
dokaði aðeins við í dyrunum en gekk 
svo inn á eftir mér og inn í eldhús 
þar sem ég settist við eldhúsborðið 
en hann fór undir borðið. Þetta þótti 
hjónunum svo skemmtilegt að þau 
sögðu að þau færu ekki að hrekja 
hann út. Sótti bóndinn svo hey og 
gaf honum undir borðinu sem hann 
át auk þess fékk hann kleinur með 
mér. Þegar kaffidrykkju lauk fórum 
við út og hleyptum ánum út, rann þá 
Skeggi slóðina sína til baka og ærnar 
á eftir og þurfti ekki að hafa áhyggjur 
að rekstrinum. Margar slíkar ferðir 
fórum við Skeggi en þó er þetta víst 
í eina skiptið sem hann fékk mat 
sinn undir eldhúsborði. Tveimur 
árum seinna var það á þorranum að 
ég hleypti fénu út að morgni. En það 
var vani minn að ég opnaði húsin og 
taldi féð þegar það kom út.

Í þetta sinn vantaði eina uppá 
töluna svo ég fór inn í húsið en þá 
stóð Skeggi inn við vegg sem annars 
var vanur að koma út með þeim 
fyrstu.

Í asnaskap mínum rak ég hann út 
og sagði við hann að vera ekki með 
neina vitleysu. Ég var vanur að tala 
við hann eins og mann og ég held 
að hann hafi skilið mig að mestu. 
En þarna skildi ég hann ekki. Ég rek 
svo féð til beitar en fór svo heim og 
inn í hlöðu að taka til hey. Þegar ég 
var þarna inni heyri ég allt í einu hvin 
á þakinu, lít þá út en þá er komin 
glórulaus norðan stórhríð.

Um morguninn var þokkalegt 
veður en rysjulegt loft mér datt ekki 

í hug nema smá él. Ég hef getið um 
það fyrr að Skeggi var með bjöllu í 
horni sem sett var í strax á lambsvetri. 
Bjöllu þessa notaði hann til að stjórna 
fénu þannig að ef hann vildi eitthvað 
stjórna þá hristi hann hausinn og lét 
hvína í bjöllunni. En nú var eins og 
fyrr segir brostin á grenjandi stórhríð. 
Þá var ekki til setu boðið og nú varð 
að leggja út í hríðina og reyna að finna 
féð. Færi var nokkuð gott hafði verið 
hláka en svo fryst og snjóað í logni 
þar ofan á svo nóg var til að renna 
og svo mikil ofankoma til viðbótar. 
Ég lagði nú af stað út í hríðina og 
hafði veðrið á hlið að mestu en þó 
að nokkru á eftir. Gekk ég æði lengi 
í hríðinni og vissi ekki nákvæmlega 
hvert stefna skyldi. Heyrði ég þá allt 
í einu í bjöllunni og gekk á hljóðið. 
Þarna var þá Skeggi búinn að smala 
fénu saman upp á holt og hljóp í 
kring um það og hristi hausinn og 
lét hvína í bjöllunni. Þegar hann sá 
mig kom hann til mín, þá sagði ég við 
hann. Jæja Skeggi minn nú skulum 
við reyna að komast heim. Hann lét 
ekki segja sér það tvisvar heldur lagði 
af stað og ég rak á eftir. Gekk svo 
um hríð en svo var hríðin dimm að 
ég var ekkert viss um hvert stefndi 
en treysti á Skeggja. Allt í einu er 
allt stopp og svo kemur Skeggi aftur 
fyrir hópinn og til mín . Mér leist nú 
ekkert á ástandið og datt í hug að 
sauðurinn væri búinn að gefast upp 
en þá tók ég eftir að hann var orðinn 
svo klakaður um hausinn að hann 
var að mestu hættur að sjá. Klóraði 
ég af honum klakann svo hann gæti 

séð og var hann þá fljótur að fara 
fram fyrir svo nú þokaðist allt í áttina. 
Svona gekk þetta í áttina og næsta 
stopp var heim við húsdyr. Þá varð 
ég feginn og ekki var sparað deigið 
við Skeggja það kvöldið. Fleiri slíkar 
stundir lifðum við saman.

Skeggi gekk jafnan á heiðinni 
heima á sumrin og sást ekki að 
jafnaði frá bæjum.

Þó brá út af þessu einu sinni. Þá 
var verið við heyskap skammt frá 
túngirðingu tók ég þá eftir að Skeggi 
var kominn heim að girðingu og 
jarmaði. Nú bjóst ég við að eitthvað 
væri að, hann kannski veikur. Ég 
gekk því út fyrir girðinguna og kom 
hann þá til mín. Sagði þá við hann. 
„Hvað gengur að þér Skeggi minn“?

Þá hristi hann hausinn og horfði 
á mig. Tók ég þá eftir að ekkeri 
heyrðist í bjöllunni og sá við frekari 
skoðun að kólfurinn var týndur úr 
henni.

Opnaði ég túnhliðið og kallaði á 
hann með mér inn í hús. Þar tók ég úr 
honum bjölluna og smíðaði og setti í 
nýjan kólf og setti hana í hornið á ný. 
Þá hristi hann hausinn og var sýnilega 
ánægður. Hleypti honum svo út af 
túni og var hann fljótur að skila sér 
til heiðarinnar. Margt fleira gæti ég 
sagt af samskiptum okkar félaganna 
en læt hér staðar numið.

Ég tel það gæfu að hafa fengið 
að vera með og kynnast svona 
forystukind.

(Skegglaus)
Jón Hólmgeirsson

Í aftakaveðri hinn 11. september 
2012 hraktist fé víða norðan-
lands og fjölda fjár fennti í kaf 
og þúsundir drápust. Þrátt 
fyrir að fé dræpist þúsundum 
saman tókst að bjarga enn fleira 
fé og voru kindur að finnast 
á lífi undir sköflum vikum og 
mánuðum seinna. Þótti oft 
undrum sæta hversu lífseigar 
íslensku kindurnar eru. Fjöldi 
fjár bjargaðist þó við ótrúlegar 
kringumstæður í óveðrinu og 
fullyrða menn að þar hafi á 
stundum notið sín ratvísi og 
hæfileiki forystukinda til að leiða 
hópinn í skjól.

Um hæfileika forystukinda eru 
til margar sögur, en þessar einstöku 
kindur eru öðruvísi í vexti en annað 
fé, mjóslegnari, háfættari og skara 
fram úr öðru fé hvað vit og dugnað 
áhrærir. Ekki hefur eins mikið reynt 
á hæfileika forystufjár á seinni 
tímum eins og áður fyrr þegar fé 
var haldið til beitar í hvaða veðrum 
sem var. 

Sem endapunktur í aðgerðum til 
stuðnings bændum sem illa urðu 
úti í óveðrinu í september 2012 
var efnt til tvíþættrar samkeppni 
meðal landsmanna. Samkeppni 
var um hönnun „óveðurspeysu“ 
úr íslenskri ull og hins vegar var 
ritgerðasamkeppni í samvinnu við 
Bændablaðið til að varðveita sögur 
um forystufé. Var ákveðið að þrjár 
bestu sögurnar í keppninni yrðu 
birtar í Bændablaðinu.

Í reglum um ritgerðina var skilyrt 
að sagan væri að hámarki 1.000 orð 
og fjallaði um eina ákveðna kind 
sem með atferli sínu og gerðum 
sannaði yfirburði sína og einstaka 
hæfileika gagnvart varasömum 
aðstæðum. Kind sem brygðist 
rétt við aðstæðum og hagaði sér 
þannig að telja mætti víst að hún 

hefði vitað hvað fram undan var. 
Túlkun viðfangsefnis var að öðru 
leyti gefin frjáls.

Sérstök dómnefnd var skipuð. Þar 
sátu Jón Aðalsteinn Baldvinsson, 
fyrrverandi vígslubiskup á 
Hólum, Sif Jóhannesdóttir, 
forstöðumaður Safnahússins á 
Húsavík, og Hákon Sigurgrímsson, 

fyrrverandi skrifstofustjóri í 
landbúnaðarráðuneytinu, en hann 
var jafnframt formaður nefndarinar. 

39 ritgerðir, sögur og ljóð

Alls bárust 39 ritgerðir, sögur og ljóð 
í keppnina. Fyrstu verðlaun hlaut 
ritgerð nr. 23 undir fyrirsögninni 

Skeggi, en dulnefni höfundar var 
Skegglaus. Höfundur þessarar sögu 
reyndist vera Jón Hólmgeirsson, 
Álfabyggð 7 á Akureyri.

Önnur verðlaun hlaut ritgerð 
númer 12 undir fyrirsögninni Leitir, 
en dulnefni höfundar var Salómon 
Svarti. Þar reyndist höfundur 
vera Birgir Rúnar Davíðsson, 
Oddeyrargötu 24b á Akureyri. 

Þriðju verðlaun hlaut ritgerð 
númer 18 undir fyrirsögninni 
Forystufé, en dulnefni höfundar 
var Golsa. Höfundur þessarar sögu 
reyndist vera Áslaug Jóhannsdóttir, 
Neshaga 14 í Reykjavík, og kýs hún 
að birta söguna undir fyrirsögninni 
Golsa. 

Allir vinningshafarnir hlutu 
vegleg verðlaun fyrir verk sín.

Dómnefnd vakti athygli á því 
að einungis fáar af þeim ritgerðum 
sem bárust í keppnina hefðu borið 
það með sér að vera eftir börn eða 
unglinga. Þetta benti til þess að með 
breyttri búsetu í landinu og breyttum 
búskaparháttum færi þekking á 
eiginleikum forystufjár þverrandi og 
væri í raun bundin við takmarkaðan 
hóp fullorðins fólks. Taldi nefndin 
því mikilvægt að vekja athygli á 
þessum þætti menningararfsins 
og lagði til að auk ritgerða sem 
verðlaun hlytu yrði úrval annarra 
ritgerða sem barst í samkeppninni 
einnig birt opinberlega. Mun 
ritstjórn Bændablaðsins taka það 
til skoðunar. 
 /HKr.

Forystufé.

Sagan sem lenti í fyrsta sæti:

Skeggi
Jón Hólmgeirsson

���������	
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Smalinn barðist áfram í gegnum 
bylinn. Hann var orðinn viðskila 
við félagana, kaldur og loppinn. 
Blaut hríðin hafði smogið meðfram 
hlífðarfötunum, bleytt allt sem 
hægt var að bleyta, sest í hárið 
sem stóð undan húfunni, límst við 
augnhárin og skegghýjunginn.

Skyggnið var ekkert, jörðin í sama 
hvíta lit og himinninn. Hann hafði 
talið sig villtan en þóttist nú vita hvert 
halda skyldi til að komast til bæja á 
ný. Skref fyrir skref, áfram barðist 
hann. Vindurinn virtist koma úr öllum 
áttum og beit miskunnarlaust í allt 
óvarið hold.

Skyndilega heyrði hann jarm og 
hikaði, skýldi augunum með hendinni 
og reyndi að horfa í kringum sig. 
Hann sá þó ekkert nema blindandi 
hvítuna, snævi þakta jörð og hríðina 
í loftinu. Hann tók nokkur skref en sá 
þá dökka veru birtast fyrir framan sig. 

Mósvartur sauðurinn horfði 
áhugasamur á smalann, hristi vel 
hyrndan hausinn og jarmaði hátt áður 
en hann hélt áfram til mannverunnar. 
Á eftir sauðnum komu sex ær og tíu 
lömb. Þau fylgdu sínum forystusauð 
í blindni, treystu honum fullkomlega 
á þessum hræðilega septemberdegi, 
þegar vetur konungur gerði árás á 
Norðurland, mun fyrr en nokkur hafði 
búist við.

Smalinn hóaði og baðaði öngum, 
reyndi að hindra för sauðsins sem 
var á leið lengra inn á heiðina með 
hópinn í stað þess að halda niður að 
bæjum. Sterk vindhviða greip kall 
piltsins og þeytti því burt um leið 
og sauðurinn stökk framhjá honum. 
Kindahópurinn fylgdi á eftir, í 
slóðinni sem forystusauðurinn bjó 

til, framhjá veifandi smalanum sem 
var of þreyttur til að geta hindrað för 
þeirra.

Mæddur og bugaður horfði hann 
fyrst á eftir kindahópnum og svo í 
áttina heim, heim að bænum, þar sem 
heit kjötsúpa og hressandi kaffisopi 
með brennivínslögg biðu hans.

Það væri ótækt að koma 
skepnulaus heim að bæ eftir að hafa 
séð svona hóp á ráfi. Bölvandi hljóp 
hann af stað á eftir kindahópnum, 
sem forystu sauðurinn leiddi ákveðinn 
áfram. 

Veðurguðirnir sýndu áfram allar 
sínar verstu hliðar, börðu á manni og 
dýrum með nístandi vindi og blautu 
hragli á meðan smalinn barðist áfram 
og komst fram fyrir kindahópinn, 
fram fyrir forystusauðinn. Hann 
veifaði höndunum ákveðinn, skyldi 
bjarga þessum greyjum frá því að ana 
áfram, líklega út í opinn dauðann.

Forystusauðurinn horfði á 
manninn með gáfulegt blik í svörtum 
augunum. Hann jarmaði lágt, leit 
aftur til kindahópsins sem hann leiddi 
og tók svo skref í áttina að smalanum.

Svona hegðun hafði smalinn 
aldrei séð. Aðeins tvö eða þrjú skref 
voru nú á milli hans og sauðsins 
mósvarta, sem neitaði að láta sér 
segjast og ætlaði augsýnilega að leiða 
allan hópinn lengra frá byggð. Þetta 
var í fyrri hluta septembermánaðar 
og tveimur vikum fyrir áætlaðan 
gangnadag, en smalanum blöskraði 
engu að síður þessi þrjóska í árans 
sauðnum.

Skyndilega stökk sauðurinn 
af stað, skaust lipurlega framhjá 
manninum og hvarf inn í 
hríðarmugguna. Kindurnar fylgdu á 

eftir með lömbin, hver á eftir annarri, 
en smalinn sat fastur með fæturna í 
skafli og gat ekkert að gert. 

Ein gimbrin var orðin örmagna og 
komst ekki áfram. Smalinn neitaði að 
láta undan þreytunni og lyfti henni 
upp á herðar sér, hélt um framfæturna 
með vinstri hendi og afturfæturna 
með þeirri hægri. Gimbrin jarmaði 
ámátlega en lét sér þetta vel lynda.

Hann ákvað að gera eina tilraun 
enn við hópinn og arkaði í slóð 
skjátanna, útilokaði bæði kulda og 
þreytu en hugsaði aðeins um að ganga 
taktvisst áfram.

Eftir stutta stund fann hann að 
það fór að halla undan fæti, sem kom 
honum mjög á óvart. Blindan var enn 
algjör, ekkert sjáanlegt nema hvíti 
liturinn sem þakti allt og fyllti loftið. 
Hallinn var þó orðinn greinilegur, 
sem stóðst varla þar sem hann var 
á leiðinni lengra upp á heiðina, á 
eftir déskotans forystusauðnum og 

skepnunum sem honum fylgdu.
Í örstuttu hléi á milli hviða sá 

smalinn nú glitta í kunnuglegan 
stein, grettistak eitt sem lá í hlíðinni 
og snjórinn hafði ekki hulið að fullu. 
Það runnu tvær grímur á piltinn og 
hann leit til skiptis til baka, í áttina 
sem hann hafði ætlað að halda, og 
í átt að stóra steininum sem hann 
kannaðist vel við.

Í skjóli við grettistakið stóð 
kindahópurinn og mósvarti 
forystusauðurinn horfði til hans, 
jarmaði hátt og gekk svo áfram niður 
hlíðina. Hann stansaði eftir nokkra 
metra, rétt áður en hann hvarf í 
hvítuna, og leit aftur til smalans, eins 
og til að bjóða honum að koma með.

Það var ekki um að villast. 
Sauðurinn var á réttri leið niður eftir. 
Ungi smalinn hafði misst áttanna í 
blindunni uppi á heiði og hefði álpast 
enn lengra frá bænum ef ekkert hefði 
stöðvað hann.

Fimmtán mínútum síðar kom 
allur hópurinn að girðingu, fór í 
gegnum opið hlið og alveg niður að 
fjárhúsinu.

Það urðu fagnaðarfundir þegar 
heimafólkið sá unga piltinn koma 
með kindurnar og lambið var strax 
tekið af herðum hans. Margir 
höfðu haft af honum áhyggjur 
því nokkuð var síðan aðrir höfðu 
skilað sér til baka úr fjárleitunum. 
Honum var hrósað í hástert fyrir 
seigluna. Þegar hann hafði fengið 
sér heita súpu á bænum, hélt hann 
niður í fjárhúsin þar sem þreyttur 
en brosandi bóndinn gaukaði að 
honum vasapela. Ungi smalinn sagði 
bóndanum allt af létta og dró ekkert 
undan. Bóndinn hlustaði alvarlegur 
í bragði á frásögnina og leiddi svo 
þann unga að hólfi í fjárhúsinu þar 
sem mósvarti forystusauðurinn stóð 
með kindahópnum, töluvert hærri en 
hinar skepnurnar. Dökk augun voru 
gáfuleg þar sem sauðurinn horfði 
á bóndann og smalann ganga eftir 
garðanum.

Pilturinn fékk nú fræðslu frá 
bóndanum um forystufé, sem aðeins 
fyrirfinnst á Íslandi, og er hreint 
ómetanlegt. Bóndinn sagði það ávallt 
leiða aðrar kindur og að margar sögur 
væru til um það hvernig gáfur og 
ratvísi forystufjár björguðu heilu 
hópunum þegar veður voru válynd.

Strákurinn horfði á sauðinn, sem 
stóð innan um féð sem hafði fylgt 
honum í var, og vissi að líklega 
átti hann líf sitt að launa skynsemi 
þessarar greindu skepnu.

(Salómon Svarti)
Birgir Rúnar Davíðsson

Sagan sem lenti í öðru sæti: 

Leitir

Birgir Rúnar Davíðsson

Sagan sem lenti í þriðja sæti: 

Golsa
„Þetta var alveg hræðilegt – alveg 
ömurlegt. Ég var sko alveg að drep-
ast úr hræðslu. Ég hélt ég kæmist 
aldrei aftur heim,“ kveinaði hún 
um leið og hún sötraði kakóið. 

Það var brún rönd á efri vörunni 
þegar hún tók bollann frá andlitinu. 
Stórt rautt ullarteppi lág yfir axlirnar 
á henni og lafði niður á gólf. Hún 
hafði fengið þurr föt en þau voru 
alltof stór og augljóslega ekki valin 
af henni. Svart hárið var enn rakt og 
hún skalf dálítið. 

„Mér var svo kalt og ég var alveg 
geðveikt svöng. Það var svo hvasst 
að það var ekki hægt að labba og 
svo var líka massív þoka. Ég sá ekk-
ert – þetta var eins og að vera inn í 
fokkins gufubaði,“ bætti hún við og 
fór aðeins að snökta. „Svo fór líka 
að snjóa en það var miklu verra en 
hitt – ógeðslega blautt og kalt.“

„Viltu ekki drekka aðeins meira 
af kakóinu og bíta aðeins í brauðið, 
vinan – það hressir þig,“ sagði 
bóndakonan og leit óþreyjufull út 
um gluggann. Það bólaði enn ekk-
ert á þeim. Vonandi færi hún ekki 
að gráta aftur. Hún kunni ekkert á 
áfallahjálp en þurfti stúlkan ekki eitt-
hvað svoleiðis? Var það ekki venjan 
við svona aðstæður? Vonandi kæmu 
þeir sem fyrst.

„Hvert voruð þið eiginlega að 
fara,“ spurði bóndakonan og hallaði 
sér fram á eldhúsborðið? „Svona 
langt liðið á haustið og allra veðra 
von.“

„Heyrðu – ég vildi ekkert fara. 
Mér finnst náttúran eitthvað svo 
tómleg og sorgleg. Það er einhvern 
veginn ekkert þar. Svo finnst mér 
hundleiðinlegt að ganga. Kærastinn 
minn vildi endilega fara. Hann vann 
ferðina í spurningaþætti í útvarpinu. 
Hann var alveg svakalega spenntur 
og fannst hann svo mikill kall – 

fokk,“ sagði hún og saug upp í nefið. 
„Ég skal sko aldrei fara lengra en í 
Mosó – það er sko á hreinu.“ Hún 
hagræddi sér á stólnum og vafði 
teppinu betur utanum sig.

„Svo máttum við ekki einu sinni 
hafa með okkur símann. Hvað var 
að því? Fararstjórinn sagði að við 
þyrftum hann ekki. Þetta átti að vera 
svona afslappað og kyrrlátt eða eitt-
hvað svoleiðis. Ég þoli ekki svona 
þögn þegar ekkert heyrist.“ Hún 
teygði sig eftir brauðinu og beit í það.

Með fullan munninn hélt hún 
áfram frásögninni. „Svo varð mér 
strax ískalt. Við áttum engin svona 
nógu hlý föt. Systir mín lánaði mér 
lopapeysuna sína. Annars hefði 
ég drepist úr kulda. Áttu nokkuð 
sígarettu? Mínar eru allar rennandi 
blautar,“ sagði hún og leit biðjandi 
á bóndakonuna.

„Nei, vinan við reykjum ekki,“ 
svaraði hún og greip í prjónana sem 
lágu á bekknum við hliðina á henni. 
Í stutta stund heyrðist ekkert nema 
tifið í prjónunum og slátturinn í eld-
húsklukkunni. 

Allt í einu var útidyrahurðinni 
hrundið upp og bóndinn arkaði inn. 
„Jæja, ég er búinn að koma þeim 
öllum inn. Þær voru nú ósköp ánægð-
ar greyin að komast inn í hlýjuna 
– alveg eins og þú gæskan,“ sagði 
hann og sló létt á öxlina á stúlkunni. 

„Þú varst nú heppin að hún 
Golsa mín var með – annars sætir 
þú ekki hér sötrandi kakó í hlýjunni 
hjá okkur,“ sagði bóndinn og gekk 
brosandi að kaffikönnunni.

„Heldurðu að þær nái sér ekki,“ 
spurði bóndakonan án þess að líta 
upp frá prjónaskapnum. Hún virtist 
hafa misst niður lykkju og var að 
baksa við að ná henni upp. 

„Jú, jú mikil ósköp. Þær þola 
nú aðeins meira en dálitla villu á 

öræfum,“ svaraði bóndinn kankvís – 
„og snjókomu. Þú átt nú henni Golsu 
líf þitt að launa, stúlka mín,“ sagði 
bóndinn um leið og hann settist við 
hlið konu sinnar með kaffisopann. 

„Já, ætli það ekki,“ sagði stúlkan. 
„Ég var samt alveg skíthrædd þegar 
ég sá þær fyrst. En svo fannst mér 
ég alveg eins getað elt þær. Hvað 

átti ég sem sagt að gera þarna alein 
langt í burtu frá öllum? Þær gengu 
allar í svona röð á eftir stóru kindinni 
með hornin. Ég var svo hrædd um 
að týna þeim af því ég sá ekkert í 
þessari ógeðslegu þoku,“ sagði hún 
og hryllti sig. 

„Einu sinni týndi ég þeim og 
þá öskraði ég eins hátt og ég gat – 

BÍÐIÐ – og veistu hvað, þær biðu. 
Allavega stóðu þær allar kjurrar 
þegar ég sá þær. Síðan fór þessi stóra 
af stað og þá fóru allar hinar líka af 
stað – og ég.“

„Ja hérna, þarna varstu nú lukku-
leg,“ sagði bóndinn og brosti. „Ég 
þarf ekki að sjá eftir því að hafa alið 
hana Golsu mína. Hún er víst betri 
en engin,“ sagði bóndinn og leit 
brosandi á konu sína. Hún brosti til 
hans mæðulega og hélt síðan áfram 
að prjóna.

„Nei, sjáið hverjir koma þarna 
– eru þetta ekki neyðarkallarnir í 
Gorytexinu,“ sagði bóndinn og hall-
aði sér yfir eldhúsborðið og leit út um 
gluggann. „Með allar græjurnar sínar 
og tölvurnar,“ sagði hann háðslega 
og stóð upp. „Ég get víst farið út og 
sagt þeim að í þetta skipti hafi nú 
hún Golsa mín verið á undan þeim,“ 
sagði bóndinn, klæddi sig í stígvélin 
og flýtti sér út.

(Golsa) 
Áslaug Jóhannsdóttir

Áslaug Jóhannsdóttir

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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„Ég hef alveg óskaplega gaman af 
þessu, þetta er eitt það skemmtileg-
asta sem ég geri,“ segir Gunnhildur 
Þórhallsdóttir á Akureyri, en hún 
hefur undanfarna þrjá áratugi 
verið afskaplega dugleg við að mála 
á postulín. Gunnhildur ólst upp í 
Eyjafjarðarsveit en hefur lengst af 
ævinni búið á Akureyri.

„Ég byrjaði á þessu fyrir 32 árum, 
þannig að þetta er orðinn ágætur 
tími,“ segir hún. Gunnhildur fór á 
námskeið hjá Iðunni Ágústsdóttur 
þar sem hún lærði réttu handtökin 
og segir að hún hafi verið einstak-
lega góður kennari. Mjög hafi verið 
vandað til verka á alla hátt og Iðunn 
hafi opnað augu nemenda sinna fyrir 
hinu listræna og smáa í verkunum.

Gunnhildur var á myndlistabraut 
Verkmenntaskólans á Akureyri 
einn vetur og lærði málun við 
Myndlistaskólann á Akureyri.

Hún segir að postulínsmálun 
krefjist þess að menn séu í góðu 
formi, það þurfi að vanda sig við 
verkið og einbeita sér. „Fólk þarf að 
búa yfir töluverðum handstyrk til að 

stunda þessa iðju,“ segir hún. 
Mest hefur Gunnhildur málað 

fyrir ættingja og vini og í einhverjum 
tilvikum málar hún fyrir aðra eftir 
pöntun, hafði t.d. nýlega lokið við 
súkkulaðikönnu og átta bolla sem 
góðviljaður eiginmaður hafði pantað 
handa konu sinni. Fyrir jólin eru 
súkkulaðikönnur mest áberandi og 
einnig hefur Gunnhildur lagt mikla 
áherslu á platta með skemmtilegum 
jólasveinamyndum þar sem húmorinn 
er í öndvegi. „Það verður að hafa 
gaman af þessu öllu saman, krydda 
svolítið með húmor,“ segir hún.  /MÞÞ

Óskaplega gaman að mála á postulín
– segir Gunnhildur Þórhallsdóttir á Akureyri 

Bændasamtök Íslands óska bændum og fjölskyldum 

þeirra og öllum samstarfsaðilum sínum gleðilegra jóla. 

Þökkum samskiptin á liðnu ári. 

www.bondi.is

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár

Gunnhildur með eina af þeim fjölmörgu myndum sem hún hefur málað um árin.  Myndir / MÞÞ

Sýnishorn af jóladiskum Gunnhildar.

Gunnhildur segir fátt skemmtilegra en að stunda postulínsmálun.

Glæsilegir postulínsgripir.

Bændablaðið
Óskar landsmönnum gleðilegra jóla

og farsæladar á nýju ári

Gleðileg jól
Samband garðyrkjubænda

_____________

Landssamband kartöflubænda
Félag garðplöntuframleiðenda
Félag grænmetisframleiðenda

Félag blómaframleiðenda

Landssamband  
kúabænda 

óskar íslenskum 
kúabændum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.
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Gleðilega hátíð

– í héraði hjá þér –
Fóðurblandan hf   
Korngörðum 12   Reykjavík   
Sími 570 9800   Fax 570 9809   www.fodur.is

Opnunartímar í verslunum Fóðurblöndunnar yfir jól og áramót:
Þorláksmessa 23. desember > KL. 10-18

Aðfangadagur 24. desember > LOKAÐ

Jóladagur 25. desember  > LOKAÐ

Annar í jólum 26. desember  > LOKAÐ

Föstudagur 27. desember  > KL. 10-18

Laugardagur 28. desember  > LOKAÐ

Sunnudagur 29. desember  > LOKAÐ

Mánudagur 30. desember  > KL. 10-18

Gamlársdagur 31. desember  > KL. 10-12

Gleðilegt nýtt ár
Nýársdagur 1. janúar  > LOKAÐ

Fimmtudagur 2. janúar*  > KL. 10-18

FB Verslun Selfossi  Austurvegi 64a   570 9840
FB Verslun Hvolsvelli  Hlíðarvegi 2-4   570 9850
FB Verslun Egilsstöðum  Kaupvangi 11   570 9860 

N
Ý

PR
EN

T 
eh

f.

Fóðurblandan 
óskar landsmönnum 
gleðilegra jóla 
og farsældar 
á komandi ári

mmmmmmm

* LOKAÐ Á HVOLSVELLI

Hæsta jólatréð sem fellt er á 
Hallormsstað þetta árið er tæp-
lega fjórtán metra hátt og stendur 
við álverið á Reyðarfirði. Felld 
voru um sextán tré sem eru 
yfir fjórir metrar á hæð og öll 
þeirra verða ljósum skreytt á 
Austurlandi nema eitt. Það er 
bæjartré Dalvíkinga, um tíu 
metra hátt. Þetta kemur fram á 
vef Skógræktar ríkisins.

Fljótsdalshérað gefur vinabæ 
sínum í Færeyjum, Runavík, 
fallegan þin, fjögurra til fimm metra 
háan. Og til gamans má segja frá því 
að skógarvörðurinn á Austurlandi og 
starfsfólk hans hafa í áratugi sent 
forsetaembættinu tvo fjallaþini. 
Stærra tréð stendur í móttökusalnum 
á Bessastöðum, þriggja til fjögurra 
metra tré, og hitt úti við. 

Tegundirnar sem seldar eru í ár 
eru rauðgreni, blágreni og lítilræði 
af fjallaþin og stafafuru, en flest 
þessi tré eru seld á Austurlandi. 
Þór Þorfinnsson, skógarvörður á 
Hallormsstað, vildi í frétt á vefsíðu 
Skógræktar ríkisins ekki staðhæfa 
að hann hefði vinninginn yfir aðra 
skógarverði með hæsta jólatré ársins 
en verið væri að setja upp tré við 
verslunina Nettó á Egilsstöðum, 
bæði hátt og fallegt. Tréð stóð í 
garði Kristins Kristmundssonar á 
Egilsstöðum sem jafnan er kenndur 
við Vídeófluguna. Tréð er 47 ára 
gamalt og mældist um 16 metrar þar 
sem það stóð í garði Kidda.

Hæsta jólatréð 
fyrir austan
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Öndunarfærasýkingar valda 
talsverðum búsifjum í sauðfjár-
búskap hér á landi. Kregða 
er sjúkdómur af völdum 
Mycoplasma-baktería. Kregðan 
veldur sumarhósta í lömbum 
en dregur fé sjaldnast til dauða. 
Lungnapest af völdum Pasteurella-
baktería kemur oft í kjölfarið eftir 
að fé er komið á hús. Hún getur 
leitt fé til dauða. Ekki er hægt að 
horfa framhjá þætti ormasýkinga 
í sjúkdómsmyndinni. Enn ein 
birtingarmynd öndunarfæra sýkinga 
er barkakýlisbólga, sem greinist 
alloft sem dánarorsök þó svo að 
menn hafi haldið að um hefðbundna 
lungnapest væri að ræða.

Nýlega hófust á Keldum í samstarfi 
við Matvælastofnun rannsóknir á 
lungnasjúkdómum í sauðfé. Þorbjörg 
Einarsdóttir, líffræðingur , doktor í 
örveru- og ónæmisfræði, hefur verið 
ráðinn að Keldum til þess að sinna 
þessum rannsóknum í samvinnu við 
sérfræðinga stofnunarinnar. Megin 
markmiðið er þróun bóluefnis 
gegn kregðu og endurbætur á 
lungnapestar bóluefninu. Fyrsti áfangi 
verkefnisins var könnun á útbreiðslu 
kregðubreytinga í sláturlömbum 
í slátur húsinu á Selfossi og 
söfnun á efnivið til áframhaldandi 

rannsókna og ræktunartilrauna á 
kregðubakteríunni. Ég vil nota 
tækifærið og þakka forsvarsmönnum 
sláturhússins á Selfossi fyrir að greiða 
götu þessara athugana. 

Rannsókn á útbreiðslu kregðu-
breytinga í sláturlömbum er 

loka verkefni Guðríðar Evu 
Þórarinsdóttur í dýralækningum frá 
Dýralæknaháskólanum í Kaupmanna-
höfn. Guðríður skoðaði lungu úr um 
25 þúsund fjár frá 232 bæjum, vestan 
úr Dölum og allt austur í Hornafjörð. 
Kregðubreytingar voru útbreiddari 
en reiknað hafði verið með en þær 
fundust á um 60 % allra búa. Tíðnin á 
einstökum búum var hins vegar frekar 
lág, yfirleitt aðeins nokkur prósent. 
Á Keldum hefur tekist að einangra 
kregðubakteríur og er unnið að 
samanburði á stofnum frá mismunandi 
stöðum á landinu. Fyrstu niðurstöður 
voru kynntar á ráðstefnu Líffræðifélags 
Íslands í byrjun nóvember. Í ljós hefur 
komið mikill erfðabreytileiki þessara 
baktería. Vonir standa til að hægt 
verði að einangra sýkiþætti sem eru 
sameiginlegir öllum stofnum með 
framleiðslu bóluefnis í huga.

Ef dæmigerðar lungnapestar-
breytingar sáust við slátrun var 
einnig safnað efnivið til einangrunar 
á lungnapestar bakteríum. Jafnframt 
hefur dýralæknum verið skrifað og 
þeir beðnir um að hafa vakandi auga 
með ódöngun af völdum öndunarfæra-
sýkinga og senda okkur til rannsókna 
lungnakelsi ásamt barkakýli úr fé sem 
drepst eða er lógað af þessum sökum. 

Hér með er þeim tilmælum 
einnig beint til bænda að leggja 
okkur lið í þessum rannsóknum og 
hafa samband við sinn dýralækni ef 
öndunarfærasýkingar í sauðfé eru 
vandamál á búum þeirra. Dýralæknir 
mun þá leiðbeina varðandi sýnatöku, 
frágang sýna og sendingu. Einnig 
má hafa samband við undirritaðan 
á Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum (s. 585-5100 
eða 861-3817) eða Þorstein Ólafsson, 
dýralækni sauðfjársjúkdóma hjá 
Matvælastofnun (s. 530-4800). 
Mikilvægt er að öllum sýnum fylgi 
sem gleggstar upplýsingar, m.a. nafn 
eiganda, heimilisfang, bústofn (fjöldi 
sauðfjár), hversu stórt vandamálið 
er, sjúkdómseinkenni, meðhöndlun 
(bólusetning/lyfjameðferð) og 
árangur hennar. Á heimasíðu Keldna 
(www.keldur.is) er að finna eyðublað 
(rannsóknarbeiðni) og leiðbeiningar 
varðandi frágang sýna til rannsókna.

Verkefnið er styrkt af Bænda-
samtökum Íslands og Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins og eru því allar 
rannsóknir bændum að kostnaðarlausu. 

Eggert Gunnarsson, 
dýralæknir Tilraunastöð Háskóla 
Íslands í meinafræði að Keldum, 
Keldnavegi 3, 112 Reykjavík 
s. 585-5199, GSM 861-3817, 
netfang: eggun@hi.is.

Rannsóknir á lungnasjúkdómum í sauðfé 
– ákall til bænda og dýralækna

Skoðun á lungum í sláturhúsinu á Selfossi.

Lungnapest Stinn bólga í framblöðum vinstra megin auk brjósthimnubólgu og 
gollurshúsbólgu.

Kreðka Framblöð lungna rauðbrún og föst viðkomu.

Þorbjörg Einarsdóttir og Sigríður Hjartardóttir líffræðingar kynntu fyrstu niðurstöður rannsókna á kregðubakteríunni 
á ráðstefnu Líffræðifélags Íslands í byrjun nóvember.

Barkakýlisbólga Mikill bjúgur í barkakýlisopi.
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Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200  www.velfang.is  velfang@velfang.is
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Óskum viðskiptavinum okkar sem og öðrum landsmönnum  
gleðilegra jóla með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Öryggið fylgir tækjunum frá Vélfang

Hverri seldri CLAAS 
dráttarvél á árinu  
2013 fylgir farmiði  

fyrir 2 til Þýskalands

MUNIÐ

ÁRAMÓTATILBOÐ 

Líður kúnum þínum illa í fjósinu af 
völdum spennumunar milli járna-
virkja? Hér verður rifjuð upp og 
uppfærð grein undirritaðs frá 2002.

Vegna átaksverkefnis af hálfu MS 
um bætt júgurheilbrigði er vert að ítreka 
viðvörun um skaðleg áhrif rafstraums á 
búpening, þó aðallega kýr, og hugleiða 
nokkuð þetta mál og gefa góð ráð til 
fyrirbyggjandi aðgerða.

Um þessi mál eru ýmsar kenningar 
og menn ekki á einu máli um hvað 
skiptir máli og hvað ekki og sumt 
minnir beinlínis á þjóðsögur. Hér kemur 
því eitt innlegg til viðbótar.

Grundvallaratriði sem hafa ber í 
huga er að rafmagn fer ætíð greiðustu 
og stystu leið til jarðar þ.e. um bestu 
leiðnileiðina.

Vitað er um nokkur dæmi s.s. í nýju 
fjósi þar sem í ljós kom að há frumutala 
og óskýranleg tilvik júgurbólgu virtist 
m.a. vera um að kenna lélegu jarðsam-
bandi og algjörlega óviðunandi sam-
bindingu járnavirkja.

Kýrin stendur á fjórum fótum og 
langt er milli fram og aftur lappa og er 
hún þar af leiðandi kjörin til að tengja 
saman leiðandi hluti, svo sem vatns-
brynningartæki og flórrist, milligerði 
og hliðgrind eða mjaltaþjón og stýrihlið 
svo dæmi séu tekin.

Jafnvel milli arms og mjaltaþjóns 
getur myndast spennumunur ef sam-
binding er ekki nægilega trygg.

Einnig er ljóst að kýrin getur 
myndað smá hleðslu af básmottum og 
dýnum og afhleðst þá þegar hún snertir 
járn eða nær jarðsambandi líkt og við 
þekkjum sjálf.

Meinið er að kýrnar eru sökum fleiri 
útlima,blautra grana og byggingarlags 
mun viðkvæmari en maðurinn fyrir 
spennumun.

Kýrin er með blautar granir og þegar 
hún snertir milligjörð eða vatnsdall og 
stendur með blautar afturlappir á flór-
ristum getur hún auðveldlega orðið fyrir 
spennumun milli þessara járnvirkja.

Hún skynjar og hefur vanlíðan af 
jafnvel örfáum millivoltum, og verður 
óróleg, vansæl og mun líklegri til þess 
að verða nytlág, veikindasækin og oftar 
lystarlaus.

Þetta getur síðan leitt til streitu þann-
ig að kýrin verður veikari fyrir alls kyns 
áreiti, þ.m.t. júgurbólgu, þ.e. ónæmis-
kerfi hennar verður veilla og verr sett 
hvað varðar nýsmit júgurbólgusýkla.

Eins eru legubásafjósin með allar 
sínar básaeyjar, milligerði, stýrihlið, 
mjaltaþjóna, vatnsbrynningu, sköfu-
þjóna (flórgoða) eða flórsköfur sem 
stöðugt eru á ferðinni, kjörin fyrir 
spennu vandamál sé ekki staðið rétt 
að málum.

Ég held ég geti fullyrt að með því að 
eyða nokkrum aukakrónum í að vanda 
til verka hvað varðar jarðbindingu og 
sambindingu megi búast við marg-
földum ágóða til baka í formi meiri 
mjólkur, minni dýralækniskostnaðar, 
betra heilsufars kúnna almennt og fleiri 
mjaltaskeiða, þ.e. kýrnar verða eldri.

Það sem kúabóndinn ætti að gera 
er eftirfarandi:

Fá rafvirkja eða tæknimann sem 
hefur til þess tæki og kunnáttu að mæla 
hvort jarðbinding fjóss og mannvirkja 
er nægileg.

Þetta er vanalega gert með s.k. 
hringrásarviðnámsmæli en svo má 
auðveldlega sjá með skoðun og rann-
sókn kunnáttumanns hvort nægilega 
vel sé bundið, hreinlega líta eftir bindi-
leiðslum, aðstæðum og samsetningum 
járnavirkjanna og athuga þannig hvort 

nægileg sambönd og bindingar séu 
fyrir hendi.

Skoða þarf hvort eingöngu sé um 
að ræða svokallaða sökkul jarðbindingu 
eða eingöngu jörð í kapli inntaks. Ef svo 
er skal reka þá einnig niður í gljúpan 
jarðveg úti nokkur stafskaut ekki undir 
1,5–2,0 m að lengd og leiða frá þeim 
25-50 kvaðrat fjölþátta jarðleiðslu að 
safnskinnu fyrir jörð í rafmagnstöflu 
og að helstu járnavirkjum. Ef eitt 
rofnar eru þá a.m.k. 2-3 önnur sem gefa 
gott jarðsamband þ.e. jörð úr mörgum 
áttum nokkurs konar „stjarna“.

Einnig má fá ágætt jarðsamband 
með því að grafa niður 20–30 metra af 
sverum óeinangruðum þræði (50 –70 
kvaðrat) ca einn metra niður í gljúpan 
jarðveg.

Frá töflu þarf síðan sérstaka jarð-
leiðslu að vatnsinntaki og að fyrsta 
leiðandi virki í fjósinu.

Síðan þarf, og þetta er áríðandi og 
á við básafjós með mjaltakerfum eða 
legubásafjós með mjaltaþjónum eftir 
því hvað á við, að binda saman allt 
leiðandi járnavirki með 16-25 q leiðslu, 
þ.e. vatnslagnir, milligjarðir á básum 
sem og í mjaltabás, soglögn, flórristar, 
ristar í mjaltabás ef þær eru þar sem 
kýr standa í mjöltum, mjaltaþjón, 
drullugrind undir mjaltaþjóni, stýrihlið, 
stök millivirki, básamilligerði á eyjum, 
grindur í gjafaaðstöðu, gjafakerfi 
(weelink) hleðslustöð fyrir flórgoða 
og önnur sjálfstætt standandi hlið og 
grindverk.

Þar sem lagnir og milligerði eru 
samansoðnar eða fest saman á annan 
tryggilegan hátt nægir að jarðbinda þau 
virki í sitt hvorn enda.

Ef flórristar í básafjósi eru saman-
soðnar eða ná góðri leiðni hvor við 

aðra er nægilegt að binda þær saman 
við milligjarðirnar í báða enda hverrar 
raðar.

Þá þarf að binda á a.m.k tveimur 
stöðum í loftklæðningu ef hún er úr járni 
eða stáli og alla járnbita niður veggi.

Þakklæðningu, strompa ef í er vifta 
og utanhússklæðningu úr járni ætti 
einnig að jarð- og sambinda.

Láta huga að gömlum fluorsent 
lömpum og binda þá til jarðar ef þarf 
ásamt því að þéttatengja spóluna (bal-
lestina) í ljósinu svo þeir trufli síður og 
angri skepnur.

Nýrri gerðir fjósljósa með ofur-
perum eru vanalega vel frá gengin séu 
þau sett upp af fagmönnum

Þegar þetta hefur verið gert er orðið 
eins tryggt og mögulegt er að ekki 
myndist spennumunur milli leiðandi 
járnavirkja.

Þá þarf í öllum fjósum reglulega 
að prófa virkni útsláttarrofans (leka-
straumsliðans) í rafmagnstöflunni en 
næmni hans á að vera minnst 30 mA. 
Prófunarhnappur er á liðanum.

Mikill raki og bleyta í fjósi og 

mjaltaaðstöðu eykur líkur á spennumun 
þannig að góð loftræsting er nauðsyn-
leg.

Varðandi áhrif rafsegulsviðs í fjósum 
af einhverjum orsökum vill greinarhöf-
undur segja þetta.

Vitað er að allsterkt rafsegulsvið 
getur verið í afmörkuðum radíus 
umhverfis háspennuvirki og undir 
háspennulínum og er því ástæða til að 
byggja ekki fjós undir hápennulínum 
eða í nálægð háspennuvirkja þar sem 
líklegt er að það geti aukið á vanlíðan 
skepna og manna.

Hvaða áhrif menn eru að mæla þegar 
engin háspennuvirki eru nálæg er alls 
ekki vitað né heldur hvort þar er um að 
ræða skaðlegt eða meinlaust segulsvið.

Með góðri sambundinni jarð-
tengingu í fjósi er vísast að bændur geti 
verið nokkuð vissir um að gripir þeirra 
búi við kjöraðstæður með tilheyrandi 
velliðan og auknu hreysti.

Nóvember 2013
Kristján Gunnarsson
Ráðgjafi um mjólkurgæði.

Hraustar kýr, jarðbundið fjós

Vegna átaksverkefnis af hálfu MS um bætt júgurheilbrigði er vert að ítreka 
viðvörun um skaðleg áhrif rafstraums á búpening, þó aðallega kýr, og hug-
leiða nokkuð þetta mál og gefa góð ráð til fyrirbyggjandi aðgerða.

Kristján Gunnarsson

Plast, miðar og tæki ehf. Krókhálsi 1 110 Rvk sími 567 8888 www.pmt.is

ÓSTAÐFESTAR PANTANIR - óskast staðfestar strax.

HAKKAVÉLARNAR
Komnar aftur.....
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JÓLAMATURINN

K alkúnn er veislumatur. 
Það er dásamlegt þegar 
kalkúnn er eldaður, ég 
fyllist þá alltaf hátíð-

legri tilfinningu. Og það er í sjálfu 
sér ekkert skrítið því að allt frá 
því ég var um tíu ára gamall hefur 
verið hefð fyrir því að móðurættin 
komi saman á jóladag heima hjá 
mér og hafi kalkún á borðum 
með öllu tilheyrandi. En kalkún 
má ekki bara elda á jólunum. Ég 
hef prófað að elda einvörðungu 
kalkúnabringu, sem og að grilla 
kalkún, sem er líka stórkostleg 
leið til að elda þennan stóra og 
bragðmikla fugl. Kalkúnn er mun 
bragðmeiri en kjúklingur.

Fullkominn jólakalkúnn

Þar sem kalkúnn þarf langan 
eldunartíma hafa margir brennt sig 
á því að elda hann of lengi og þá er 
hætta á að hann verði of þurr. Ég 
er þó með nokkrar ábendingar um 
hvernig unnt er að forðast þetta. 
Í fyrsta lagi má baka hann undir 
viskastykki sem hefur verið bleytt 
upp í smjöri og olíu þannig að 
það er alveg gegnsósa. Í öðru lagi 
þarf að gæta þess að ausa því sem 
rennur af fuglinum yfir hann aftur. 
Í þriðja lagi má grípa til þess ráðs 
að sprauta vöðvana með bræddu 
smjöri og hefur þessi aðferð reynst 
mér sérstaklega vel. Einnig er hægt 
að setja kalkúninn í pækil í 2-3 daga 
áður en hann er eldaður. Ég er vanur 
að nota fyrstu þrjár aðferðirnar og hef 
alltaf verið sáttur við niðurstöðuna. 
Hún er fullkomlega eldaður og 
lungamjúkur kalkúnn.

Pækill fyrir kalkún

Þetta er ein leið til að tryggja að 
jólakalkúnninn heppnist vel. Það eru 
til fleiri en stundum tjaldar maður 
öllu til! 

Setjið vatnið yfir hlóðir og 
leysið upp saltið og sykurinn. Bætið 
kryddinu við. Látið suðuna koma 
upp og kælið. Þegar pækillinn hefur 
kólnað setjið þið kalkúninn út í og 
sjáið til þess að hann sé alveg hulinn. 
Stundum þarf að nota lóð til að halda 
fuglinum undir yfirborðinu.

Pæklið í 8-16 tíma.

Fyrir kalkúninn

Bræðið smjörið í potti og hrærið 
olíuna saman við. Skerið grænmetið 
niður í grófa bita og setjið í botninn 
á ofnskúffunni ásamt lárviðar-
laufunum. Skolið kalkúninn með 
vatni, þerrið og setjið í ofnskúffu. 

Skerið hálsinn, sem og innmatinn, 
og leggið til hliðar. Bræðið smjörið 
og blandið með jómfrúarolíunni. 
Dragið upp í sprautuna og sprautið í 
stærstu vöðvana. Skiljið helminginn 
eftir til að nudda kalkúninn að utan. 
Saltið vel og piprið.

Vætið nú viskastykki upp úr 
smjöri og olíu (nóg til að það verði 
gegndrepa) og leggið ofan á fuglinn.

Hitið ofninn að 170 gráðum og 
bakið kalkúninn í hálftíma fyrir hvert 
kíló. Á 30 mínútna fresti þarf að hella 
vökvanum sem verður til við eldunina 
yfir fuglinn. Síðasta hálftímann er 
viskastykkið fjarlægt svo að kalkúnn-
inn fái sinn fallega lit. Takið fuglinn úr 
ofninum og úr ofnskúffunni og látið 
standa í 30 mínútur til að jafna sig. Á 
meðan hugið þið að sósunni. Athugið 
að geyma grænmetið og allt sem til 
fellur af fuglinum. Hellið mestu af 

fitunni frá en geymið afganginn fyrir 
sósuna.

Berið fram með kalkúnsfyllingu 
og sósu.

Kalkúnsfylling

Þetta er besta fylling sem ég hef 
bragðað. Og hún er svo góð að ég 
þori varla að breyta til vegna hættu 
á að ég muni eyðileggja hátíðirnar 
fullkomlega. Þessi uppskrift er að 
miklu leyti fengin úr bókinni The 
Silver Palate eftir Julee Rosso og 
Sheilu Lukins. Ég hef þó breytt henni 
lítillega, minnkað brauðmagnið, aukið 
við kjötið og sett inn örlítið hlynsíróp.
Fyrstu árin tróð ég alltaf fuglinn. 
Síðar gerði ég hvort tveggja, að fylla 
fuglinn og setja líka í eldfast mót, en 
nú set ég fyllingu eingöngu í eldfast 
mót þar sem karamellíseringin ofan 
á verður svo góð, nokkuð sem maður 
nær ekki fram með því að troða henni 
inn í kalkúninn!

Saxið laukinn og hvítlaukinn 
smátt og steikið í helmingnum af 

smjörinu við lágan hita í tæpan hálf-
tíma. Gætið þess að brenna ekki 
laukinn. Hann á að karamellíserast. 
Setjið til hliðar. Setjið afganginn af 
smjörinu á pönnuna og steikið niður-
skorin eplin þangað til þau fara að 
taka lit. Setjið í skál með lauknum. 
Steikið grísahakkið, saltið og piprið, 
og setjið saman við laukinn og eplin.

Bætið nú við því sem eftir er af 
hráefnunum og blandið vel saman.
Nú er tvennt í stöðunni: Fylla fuglinn 
eða baka fyllinguna í eldföstu móti í 
30–40 mínútur.

Kalkúnssósa

Veltið kalkúnahálsinum/hjartanu 
upp úr olíu, saltið og piprið, setjið 
í lítið eldfast mót og laumið inn í 
ofninn til að brúna það. Setjið til 
hliðar.

Skerið grænmetið í bita og steikið 
í smjöri þar til mjúkt. Bætið svo 
kalkúnahálsinum/hjartanu við og 
steikið saman í nokkrar mínútur. 
Setjið svo lárviðarlaufið út á. Hellið 
nú vatninu yfir. Setjið lokið á og látið 
sjóða í 1–2 klukkustundir. Stundum 
þarf að bæta vatni í pottinn ef lokið 
er ekki nógu þétt.

Þegar kalkúnninn er tilbúinn er 
vökvinn af fuglinum tekinn til hliðar 
og nýttur í sósuna. Fleytið fituna ofan 
af í skál og setjið til hliðar. Bætið 200 
ml af vatni í skúffuna og hitið þannig 
að allur krafturinn náist upp og nýtist 
í sósuna. Hellið svo öllu nema því 
brennda út í pottinn. Sjóðið í nokkrar 
mínútur. Síið soðið í gegnum sigti.

Setjið 4 msk. af kalkúnafitunni í 
pott og hitið. Hrærið 40 g af hveiti 
saman við til að búa til smjörbollu.

Hellið nú soðinu yfir – hægt og 
rólega – og hrærið í á meðan.

Sósuna þarf að léttsjóða í 
nokkrar mínútur til þess að sjóða 
hveitibragðið burt.

Nú þarf að smakka til og meta 
hvort sósan þurfi salt, pipar, sultu 
eða jafnvel rjómaskvettu. En það er 
mat hvers og eins.

Hátíðarkalkúnn að hætti læknisins

Gott er að setja kalkúninn í pækil til að varna því að fuglinn þorni í eldun.
 Myndir | Ragnar Freyr Ingvarsson

„

Ragnar Freyr Ingvarsson
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Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár!

Jólagjöf hestamannsins! 
 

Forsala miða á Landsmót 2014 er í fullum 
gangi og stendur hún til og með 

31. desember 2013. Tveir heppnir 
viðskiptavinir Landsmóts fá miðann 

endurgreiddan! Dregið verður úr seldum 
miðum 2. janúar 2014.

Miði er frábær jólagjöf í pakka 
hestamannsins og hjá okkur færðu falleg 

gjafabréf. Hafðu samband í 514 4030 eða á 
landsmot@landsmot.is.

www.landsmot.is

BETRA START
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Áreiðanlegir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir flestar 
gerðir traktora. Veldu þaulreynda vöru frá gæða-
framleiðanda sem hentar íslenskum aðstæðum.
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Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1257 eða kjartans@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

Jólagjöfin frá bónda til bónda?
Fræðumst um landið og fólkið. Byggðir & bú 
Suður-Þingeyinga 2005, 2 bindi fást nú á jólatil-
boði, 5.500 kr. Innifalinn er sendingarkostnaður 
hvert á land sem er. Fæst  í  Sparisjóði S-Þingey-
inga og Búgarði Akureyri. Nánari upplýsingar 
hjá stjórn BSSÞ eða hjá Guðrúnu formanni í 
síma 895-4742

Kemur næst út

9.
janúar
2014
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Í síðasta Bændablaði greindi Ólafur 
R. Dýrmundsson ráðu nautur í 
stuttu máli frá ráðstefnu um sauðfé 
og nýtingu ullar sem haldin var í 
haust á Hjaltlandseyjum. Auk 
hans fór þangað 19 manna hópur 
frá Íslandi til að taka þátt í hinni 
árlegu ullarviku (Wool Week) 
og sækja 3. Norður-Atlantshafs 
ráðstefnuna um sauðfé og ull (North 
Atlantic Native Sheep and Wool 
Conference). Í tengslum við þessa 
viðburði var farin kynnisferð um 
eyjarnar, en 15 þeirra eru byggðar 
og heildarflatarmál Hjaltlandseyja, 
sem eru miðja vegu á milli Noregs 
og Færeyja, er rúmlega 1.400 
ferkílómetrar. Þær eru nyrsti hluti 
Stóra-Bretlands, um 200 km frá 
meginlandi Skotlands. Hér verður 
stiklað á stóru um ýmislegt sem 
fyrir augu og eyru bar í ferðinni.

Forn norræn tengsl

Rómverjar kölluðu eyjarnar „Ultima 
Thule“, sem þýðir „Fjærsta landið“ 
eða „Endimörk veraldar“. Í hugum 
víkinga frá Danmörku, Noregi og 
Svíþjóð voru þessar eyjar næstu 
nágrannar og hétu Hjaltlandseyjar 
í þeirra munni. Frá þessum tímum 
eru margar minjar, s.s. grafhaugar, 
steinhringar Drúída og hálfhrundir 
vaktturnar úr steini. Eyjarnar eru 
misviðrasamar, með þoku, óveðrum 
og löngum vetrum. Þar er einkum 
hægt að rækta kartöflur, hafra og 
bygg. Eyjarskeggjar lifa aðallega á 
fiskveiðum en rækta líka dverghesta, 
nautgripi og sauðfé. Úr ullinni er 
framleitt gæða efni, tweed, og góðar 
prjónavörur. Þá er gert mikið til að 
efla ferðaþjónustu. Náttúrufegurð 
eyjanna bætir upp erfið veðurfarsleg 
skilyrði. Mikið er um fuglabjörg, þar 
sem hafaldan brýtur á litskrúðugum 
klettum. Engin byggð á eyjunum er 
fjær sjó en 5 km.

Fall er fararheill

Við lentum syðst á Hjaltlandseyjum, 
á Mainland sem áður hét Hrossey, 
með barningi þó en það tókst í annarri 
atrennu, reyndar eftir að hafa dokað 
við í Glasgow í tvo tíma vegna 
vélarbilunar. En svo fannst önnur vél 
sem kom okkur til skila. Þaðan var 
ekið til Leirvíkur þar sem við settum 
okkur inn á gamalt hótel, skammt frá 
höfninni, sem mátti muna fífil sinn 
fegri. 

Fimmtudagurinn 10. október 
sem var fyrsti heili dagurinn á 
Hjaltlandseyjum fór í að skoða syðri 
hluta aðaleyjarinnar. Býlið Burland 
Craft Trail Trondra var heimsótt 
en þar er sjálfsþurftarbúskapur 
stundaður og kenndi ýmissa grasa. 
Alls konar kartöflur og garðávextir, 
hænsni af öllum gerðum og 
stærðum, kalkúnar, endur og gæsir, 
um 60 fjár, smalahundar, 3 kýr 
sem kálfar gengu undir og nokkrir 
Hjaltlandseyjadverghestar. Gömul 
mylla var í læknum og þar nærri bjuggu 
tröll að sögn innfæddra. Bóndinn 
var með gott smíðaverkstæði og þar 
smíðaði hann báta og fiðlur og lék 
fyrir okkur á eina slíka. Því næst var 
ekið til Burra en á handverksverkstæði 
þar bjó kona til bangsa, Burra bears, 
úr gömlum peysum og afgangs 
prjónlesi frá prjónaverkstæðum. 
Að Jarlshofi komum við en þar 

eru menjar frá ýmsum tímum og 
býsna miklar hleðslur sem hafa 
verið grafnar upp og eru flottar. Á 
leiðinni aftur til Leirvíkur komum 
við í prjónaverkstæði sem var með 
allskonar mjög fallegar vörur svo sem 
vettlinga, grifflur, húfur og Tammys 
sem eru eins konar alpahúfur. Peysur 
voru líka í miklu úrvali og að sögn 
handunnar sem er að hluta til rétt. 
Bolur og ermar voru prjónaðar í vél en 
eftir það handprjónaðar. Þetta var allt 
úr fínu bandi og ekki dýrt en vinnan 
er þó heldur lítils metin.

Ráðstefnan sett í 
þjóðmenningarhúsinu (Shetland 

Museum)

Föstudagur 11. október var léttur 
dagur – rölt um bæinn og skoðað. 
Þjóðmenningar húsið, sem jafnframt 
er ráðstefnusetur, var leitað uppi og 
reyndist hinn huggulegasti staður. 
Þar er fallegt safn um ýmislegt 
úr sögu Hjaltlandseyinga, lítil 
minjagripaverslun, matsölustaður og 
ráðstefnusalur. Fyrir neðan er bátahöfn.

Um kvöldið var ráðstefnan sett 
af Robert Hunter, sem bauð okkur 
velkomin og kynnti dagskrána í stuttu 
máli. Þá talaði ágætur ullarspekingur, 
Eric Wilson, sem mælti af eldmóði 
um nauðsyn þess að hefja ullina aftur 
til vegs og virðingar. Karin Flatöy 
Svarstad kom með erindi um hversu 
ágæt og nauðsynleg svona ráðstefna 
væri en hún snerist ekki bara um 
kindur heldur fólkið sem hefði með 
þær að gera og landið sem þessar 
skepnur þrifust á, og hvernig allt 
þyrfti að spila saman. 

Að lokum töluðu Ronnie 
Eunson fjárbóndi og Lyall Halcrow, 
doktorsnemi í Aberdeen. Ronnie er 
með um 1.200 fjár, að meðtöldum 
lömbum, og með lífræna vottun. Hann 
er afar upptekinn af kolefnisjöfnun og 
sjálfbærni heiðabúskapar á eyjunum 
og útskýrði Lyall þau mál með 
athyglisverðum fyrstu niðurstöðum 
úr rannsóknum.

Mat á lífhrútum og hrútauppboð

Við mættum tímanlega að 
morgni laugardags 12. október 

í landbúnaðarmiðstöð í útjaðri 
Leirvíkur þar sem ýmsir fagmenn 
landbúnaðar starfa en þar er 
einnig til húsa fjárrétt við hlið 
uppboðsmarkaðar fyrir sauðfé og 
nautgripi og lítið sláturhús, hið eina 
á eyjunum. Hrútasýning var í réttinni 
og var skemmtileg á að horfa. Fyrst 
var ullin metin af tveim mönnum 
þá komu aðrir tveir og skoðuðu 
munnsvipinn og tennurnar, fætur 
skulu og vera sterklegir og réttir 
því að fé þar gengur úti allt árið. Að 
lokum var dindillinn skoðaður vel og 
vandlega því að hann skiptir miklu 
máli. Hæfilega langur skal hann vera, 
V -laga, snögghærður, helst glansandi 
og fallegur. Í sláturhúsinu upplýsti 
Ronnie Eunson okkur um allt þar. 
Það kostar 12 pund að slátra lambi og 
140 að farga nauti. Þarna starfa tvær 
konur og gera allt sem gera þarf, ef 
mikið er að gera eru fengnir einhverjir 
til aðstoðar og vinna þeir í akkorði. 
Slátrun er mjög breytileg og fer eftir 
markaðs aðstæðum. Sláturhúsið er 
rekið sem samvinnufélag og kaupir 
ekki kjötið. Bændur sjá um sjálfir að 
afsetja það. Þau taka að sér að úrbeina 
og ganga frá því eða leigja bændum 
aðstöðu til að gera þetta sjálfir. Ekkert 
stress er í gripunum í þessu sláturhúsi. 
Eftir hádegið hófst hrútauppboð þar 
sem bestu hrútarnir voru boðnir falir 
fyrir rétt verð. Lágmarksverð fyrir 
lambhrút var 50 pund (um 10.000 
kr.) og eldri hrúta 100 pund. Þetta 
gekk afar liðugt og uppboðshaldarinn 
var ekki að gera þetta í fyrsta sinn. 
Dýrasti hrúturinn fór á 900 pund en 
ekki seldust allir, því að eigendurnir 
voru ekki ánægðir með verðið. 
Bæði var um að ræða lambhrúta og 
fullorðna, hvíta, mórauða og svarta. 
Að þessu loknu tók Oliver Henry 
ullarmatsmaður til við að sýna 
hvernig ull er flokkuð og metin sem 
var afar áhugavert. 

Lagt í norðurferð

Sunnudaginn 13. október var 
lagt af stað kl. 7.30 í mikla ferð 
norður á allar stærstu eyjarnar, var 
ráðstefnugestum smalað saman í rútu 
við Þjóðmenningarsafnið og ekið sem 
leið liggur norður eftir aðaleynni í átt 

að Toft. Þar beið ferja yfir til Ulsta á 
Yell-eyju og eftir henni var ekið í átt 
að nyrstu eyjunni, Unst, en þar á milli 
er líka ferja sem er líkust pramma. 
Á leiðinni var skoðað vinalegasta 
strætóskýli sem sést hefur. Þar var sófi, 
gluggatjöld, prjónakarfa, gestabók, 
myndir af kindum og tuskukindur, 
svo sem hrúturinn Hreinn sem Ólafur 
segir vera af Suffolk-kyni. Svo var 
farið í Haroldswick Hall, sem er 
meðal huggulegustu félagsheimila 
í sveit, en þar beið morgunkaffi hjá 
kvenfélaginu, gasalega fínar kökur og 
kaffi að hætti Hjaltlendinga.

Eftir þetta var farið í þjóðgarðinn 
þeirra á Unst, í Hammernes réttir, 
en þar höfðu bændur smalað saman 
nokkrum kindum af afréttinum sínum 
og sögðu okkur undan og ofan af þeirri 
tilhögun. Voru þetta mest hrútar sem 
þeir voru að taka úr ánum. Sá afréttur 
er tæpir 800 ha og þangað mega þeir 
reka 770 fjár. Landgræðslan var að 
minnka við þá því ekki fyrir svo löngu 
mátti reka 900 fjár á afréttinn, en þá 
voru 24 sem áttu hluti. Öllusaman er 
deilt uppí hluti sem samanstanda af 30 
ám og einum hrúti. Átján fjárbændur 
eiga nú beitarrétt í þessum afrétti og 
sumir fleiri en einn hlut. Afréttir eru 
mismunandi og hlutirnir misstórir. Til 
dæmis er annar afréttur sem okkur 
var sagt frá, þar eru 14 ær í hlutnum. 
Reglur um notkun eru frá 1927. Féð 
gengur á heiðinni nánast allt árið, 
smalað í október og lömbin tekin, 
eftirleit í nóvember og þau lömb 
sem fundust þá tekin. Hrútunum er 
sleppt í ærnar í byrjun desember og 
þeir eru teknir heim í janúar. Eitthvað 
hafði þetta klikkað í fyrra því að í 
einum dilknum voru nokkur lömb 
fædd í júnílok. Féð er haft heima við 
á sauðburði til þess að hver geti merkt 
sitt og sleppt jafnharðan. Sumir nota 
eyrnamörk, t.d. sáum við kind með 
Hestsmarkinu. Merki velur hver sér 
eftir hentugleikum, í ýmsum litum, 
en fullorðinsmerki eins og við notum 
sáum við ekki, þó eru þeir í ESB. 
Frjósemin er 0,7–1,0 lamb á á þarna 
en margir eru með annað fé heima 
við og þar er meiri frjósemi og annars 
konar ræktun vegna blöndunar við 
önnur fjárkyn. 

Þarna var vel veitt að sveitasið 

og ýmsar gerðir af viskíi smakkaðar 
sem og af ýmsum öðrum veigum 
enda blandaðist hópurinn vel á eftir 
og margt var skrafað. Þegar hæfilega 
var drukkið var lagt í hann til baka og 
nú í hádegisverð hjá kvenfélaginu í 
Haroldswick. Þar skyldi líka skoða 
minjasafnið þeirra á Unst, blúndu-
prjón og spuna. Handverksfólk úr 
nágrenninu var með vörur sínar til 
sýnis og sölu og Framfarafélagið 
í sveitinni seldi tombólumiða. 
Lunddælingar voru heppnir og 
fengu m.a. band og rauðvínsflösku. 
Þeir sem vildu gátu fengið ljósrit 
af fundargerðum fjallskilanefndar 
sem var ekki ónýtt því að þar kom 
fram ýmislegt um afréttarnýtinguna. 
Í fyrrverandi herstöð var komin 
súkkulaðigerð en við höfðum ekki 
tíma til að heimsækja hana. 

Nú var ekki til setunnar boðið því 
að ferjunni skyldi ná og gekk það 
eftir. Þar var bóndinn sem var í fyrri 
ferðinni með sturtuvagninn fullan af 
taði en nú var hann að sækja meira 
yfir á Yell. Í litlu félagsheimili á Yell 
beið okkar kaffi og kex, söngur og 
sýning með útskýringum. Þeir eru 
með tvö hús sem eru með tveimur 
vinnustofum hvort og þar getur fólk 
fengið inni til að sinna hugðarefnum 
sínum og best er ef þetta skapar 
atvinnu fyrir einhverja. Í einni 
vinnustofu var vefstofa sem tveir 
ágætir sambýlingar sáu um meðfram 
tónlistarkennslu í nágrenninu. Í 
annarri vinnustofu var listakona með 
myndlistargallerý og vinnustofu. Hún 
saumaði litlar myndir með saumavél 
og þær voru ótrúlega flottar.

Í litlu húsi í nágrenninu bjó 
listakona með manni sínum, sú 
vélprjónaði landslagsmyndir sem 
hún bætti svo í með lit og fyllingu 
og þetta rammaði hún inn með ýmsu 
sem fannst í fjörunni. Þau áttu líka 
fjórar geitur og dverghesta, kyntu 
með mó og ræktuðu garðinn sinn, 
en beð voru afmörkuð með flöskum 
sem var stungið á haus niður og 
gangstígar voru þaktir bæklingum svo 
að ekki sprytti gras og illgresi þar. 
Í safnhaugnum sáum við ýmislegt, 
m.a. hrossaskít, brauðvél, hey, tölvu 
og þara. Fróðlegt að vita hvernig 
útkoman verður. Að lokum kom 
annar vefarinn í rútuna og söng gamla 
vögguvísu fyrir okkur. Eitt og annað 
vakti athygli okkar Íslendinga en það 
var m.a. að á Hjaltlandseyjum eru 
almenningsklósett víða. Stóð eitt slíkt, 
eitt og sér, lengst úti í sveit og leit 
bara ljómandi vel út enda er kjörorð 
eyjarskeggja „MEÐ LÖGUM SKAL 
LAND BYGGJA“ sem er tekið úr 
Njálssögu. Enn gott dæmi um forn 
norræn tengsl. Annað athyglisvert var 
að þeir voru í óða önn að taka mó 
fyrir veturinn en jarðvegur er grunnur, 
30–50 cm. Þeir fletta torfunni ofanaf, 
skera síðan móinn og leggja svo 
torfuna aftur yfir. Mótekja er þó mun 
minni en áður.

Sjálf ráðstefnan 

Í virðulegum sal, og með tjaldi á vegg 
sem hægt var að varpa vísdómi á, stóð 
ráðstefnan mánudaginn 14. október. 
Vel fyrir kl. 10 fóru ráðstefnugestir 
að tínast inn, þetta var undarlegt 
samansafn frá ýmsum afkimum. Mest 
fór að sjálfsögðu fyrir Íslendingum, 
enda fjölbreyttur hópur og uppistaða 
þeirra konur með ólíkan bakgrunn 

Hjaltlandseyjar – þar sem ull verður gull
Frá Hjaltlandseyjum, nyrsta hluta Bretlandseyja.  Mynd / KG

Hópurinn í réttarferð í Unst, nyrst á Hjaltlandseyjum.  Mynd / DMP
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en áhugi þeirra á stuttrófukynjunum 
virtist liggja mest í gegnum prjónana 
sem þær munduðu í tíma og ótíma. 
Það var raunar ekki séríslenskt 
fyrirbrigði því að konur voru í 
meirihluta þátttakenda og karlarnir, 
ekki bara þeir íslensku, virtust fremur 
vera hlutlaus viðhengi. Heimamenn 
áttu náttúrulega vænan hóp. Svo var 
þarna slæðingur úr ýmsum áttum, 
myndarhjón frá Noregi og hjón frá 
Ástralíu.

Fyrsti fyrirlesarinn var dr. Carol 
Christiansen, en hún hefur gert 
rannsóknir á sögu sauðfjárræktar 
á Hjaltlandseyjum að ævistarfi 
sínu með áherslu á ullarnýtingu og 
breytingar á henni. Kom hún víða við, 
mjög fróðlegt. 

Næst kom June Hall frá Norður-
Englandi en hún hefur lengi 
rannsakað hinn forna og heimsþekkta 
sauðfjárstofn á St. Kilda, Soay, en 
sú eyja er í Suðureyjaklasanum 
(Hebrides) og fór í eyði árið 1930. 
Þangað er talið að féð hafi komið 
með bronsaldarfólki og hjarað þar við 
þröngan kost og litla innblöndun síðan 
og að sjálfsögðu þar með orðinn mjög 
merkilegur stofn af stuttrófukyni. 
Stofnverndarsjóður sjaldgæfra 
búfjárkynja á Bretlandseyjum (Rare 
Breeds Survival Trust) hefur umsjón 
með Soay-fénu á St. Kilda. Féð er 
smávaxið og grófgert, mest hyrnt og 
botnótt, minnir nokkuð á forystufé. 
Talið er að á aðaleynni séu um 
2.000 kindur en afföll eru töluverð, 
einkum því að féð gengur þarna 
sjálfala. Finnst sumum sem þarna 
stangist á stofnverndarsjónarmið og 
velferðarsjónarmið.

Eftir kaffihlé talaði Deborah 
Robson frá Bandaríkjunum og fjallaði 
um ull sem einn nauðsynlega kubbinn 
í sjálfbæra púslið. Megininntakið var 
þetta:

1. vers: Ull er ekki alltaf eins.
2. vers: Mismunandi ull hentar 

mismunandi tilgangi.
3. vers: Lífið er betra með meiri 

þekkingu og notkun á sérhæfðri 
ull.

Dr. Ólafur Dýrmundsson talaði um 
íslenskt sauðfé og sauðfjárbúskap á 
Íslandi með tilliti til sjálfbærni. Hann 
fjallaði um uppruna og ræktun íslenska 
fjárkynsins sem er stærsti stofn 
hins norður-evrópska stuttrófufjár í 
heiminum. Síðan vakti hann sérstaka 
athygli á mikilli litafjölbreytni og 
öðrum sérstæðum eiginleikum, svo 
sem í forystufé og ferhyrndu fé. 
Gæðastýringarkerfinu var lýst, vikið 

að lífrænum sauðfjárbúskap, og taldi 
Ólafur framtíðarhorfur sjálfbærrar 
þróunar í þessari búgrein góðar.

Eftir hádegismatinn talaði Dana 
MacPhee frá Uist á Suðureyjum. 
Þar eru veiðar og smábúskapur 
aðalframfærslan en ullin illa nýtt og 
verðlítil. Því var sameinast um að 
koma á fót lítilli spunaverksmiðju 
í Grímsey. Hún rakti þá sögu, 
með máli og myndum. Endalausar 
styrkumsóknir – ein af hverjum tíu 
skilaði einhverju. Síðan var fólk 
sent til þjálfunar því að vélar og 
hús duga ekki ef enginn kann neitt. 
Stefnan er að búa til band sem hægt 
er að nota til vefnaðar og listaverka. 
Dana sagði Ólafi í tölvupósti nýlega 
að verksmiðjan hafi verið gangsett í 
nóvember og lofaði góðu. Í dagslok 
fóru fyrirlesarar í panel og sátu fyrir 
svörum. Stóð Ólafur, okkar maður, 
sig með mikilli prýði og svaraði 
mörgum spurningum um íslenska 
sauðfjárstofninn ásamt ýmsu öðru 
sem bar á góma. Ronnie Eunson, 
fjárbóndi og sláturhússtjóri, dró helstu 
niðurstöðurnar saman og hafði síðasta 
orðið en Jim Nicolson, fjárbóndi og 
áður kennari, sleit ráðstefnunni.

 Samsæti á Þingvöllum

Enn var stigið upp í rútu því að 
á sunnudagskvöldið var efnt til 
hátíðlegs samsætis á Þingvöllum, 
skammt norðan Leirvíkur. Þar 
var þríréttað og í aðalrétt soðinn 
lambaskanki sem var ágætur. Til 
borðs sat með okkur glaðbeittur bóndi 
úr nágrenninu sem átti 1.200 fjár með 
lömbum, þó ekki allt stuttrófur. Þeir 
fá styrki eins og fleiri góðir bændur 
en þetta heita fremur búsetustyrkir og 
sumir fá styrki bara til að búa einhvers 
staðar en þurfa ekki að gera neitt 
sérstakt og þykja það vondir styrkir 
enda er verið að minnka slíkt. Hann 
slátrar minnstu lömbunum heima og 
þau kaupa húsmæðurnar í nágrenninu, 
mest fer á fæti til Skotlands þar sem 
það er alið upp í vissa stærð. Verðið 
rokkar talsvert til og fyrir u.þ.b. 21 
kg lamb á fæti fékk hann 60 pund 
(um 12.000 kr.) en fyrir önnur sínu 
minna og hann sagðist ekki alltaf 
sáttur við verðið. Geldingar á hrútum 
tíðkast talsvert en fara þó minnkandi. 
Eitthvað var hann viðkomandi rekstur 
sláturhússins og lofaði að vera 
Borgfirðingunum Árna og Gunnari 

innanhandar við uppsetningu slíks 
húss heima á Íslandi. 

Þátttakendur blönduðust vel undir 
borðhaldinu og voru jafnan fjörugar 
umræður um allt mögulegt sem við 
kemur sauðfjárrækt, búskap og ekki 
síst menningu okkar allra.

Eftir borðhaldið upphófust 
skemmtiatriði sem fólust aðallega í 
fiðluleik og þjóðdönsum. Þau enduðu 
á því að gestir tóku þátt og fremstir 
í flokknum fóru Borgfirðingurinn 
Gunnar og Húnvetningurinn Gunnar. 
Þeir stóðu sig ágætlega og fleiri 
reyndust efnilegir.

Lokadagur fróðlegrar heimsóknar 

Að morgni þriðjudagsins 15. október 
var komið að lokum þessarar ánægju-
legu kynnisferðar til Hjaltlandseyja. 
Jan Hicks sagði frá uppbyggingu 
Ullarselsins í Cumbria í Norður-
Englandi sem svipar mjög til og er 
sambærilegur hópur og stendur fyrir 
Ullarselinu á Hvanneyri. Þær bjuggu 
til litla hópa með mismunandi áherslur 
eftir áhuga hvers og eins til að reyna 
að verða sér úti um aukatekjur með 
búskapnum eða utanbúsvinnunni. 
Ullarhópurinn reyndist sterkastur og 
síðan eru 13 ár, mikil reynsla og stöðug 
aukning og fólk sækir að um langan 
veg því að verslunin er með vandaðar 
vörur og þær brýna fyrir sínu fólki að 
passa vel upp á demantana sem finn-
ast hjá hópnum. Þær selja ekki mikið 

annars staðar því að framleiðslugetan 
er ekki til staðar þar sem þær eru líka 
í annarri vinnu. Ullarhátíð er nokkuð 
sem þær standa fyrir einu sinni á ári og 
nýtur vinsælda en í fyrra komu 6000 
manns. 

Í lok dagskrár fór Karin Flatöy 
Svarstad yfir efni ráðstefnunnar, tiltók 
hvers hún saknaði og hvað hún var 
einkum ánægð með. Hefði viljað fá 
erindi frá fleiri fjárbændum og fleiri 
ráðstefnugesti en fékk þær skýringar að 
ráðstefnan var seint auglýst og lokað 
snemma fyrir skráningar. Nauðsynlegt 
er að selja inn á hvern dag fyrir sig 
og taka á móti áhugasömum meðan 
nokkurt sæti er til.

Fyrir okkur Íslendingana var ferðin 
til Unst hápunkturinn að öllu öðru 
ólöstuðu. Jóhanna Pálmadóttir kynnti 
fyrirhugaða ráðstefnu NANSWC 2014 
á Blönduósi snemma í september 
næstkomandi.

Að lokum var ráðstefnunni slitið 
og skipuleggjendur fengu gott klapp. 
Við Íslendingar fórum strax út í rútu 
og ókum út á flugvöll með viðkomu 
í Sumburgh-hóteli við Jarlshof til að 
seðja sárasta hungrið. Flugið tókum 
við síðan til Edinborgar og var nú 
heldur friðsamara en þegar við komum 
tæpri viku áður.

Kristín Gunnarsdóttir
Jón Gíslason
Jóhanna E. Pálmadóttir
Ólafur R. Dýrmundsson

Fjölbreyttar afurðir eru unnar úr ull Hjaltlendinga.  Mynd / KG

Þessi bóndi lék af mikilli innlifun á 
Mynd / KGá Hjaltlandseyjum.  Mynd / KG

Hér er á ferðinni ein besta
varmadæla sem komið hefur.
Þessi verðlaunaða varmadæla hitar t.d.
ofnakerfi, gólfhita, neysluvatn o.fl.
Allt að 70°C  framrásarhiti, þú getur 
valið neysluvatnshitastig o.fl.
NIBE F1245 getur notað vatn, jörð 
og sjó til orkuöflunar.
Allur búnaður innandyra.
NIBE frá Svíþjóð, aðeins það besta.
Stærstir í Evrópu í 60 ár.
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Ný kynslóð af varmadælum

Nýtt

Ánægðustu varmadælu-eigendurnir eru með NIBE, engin furða!
Loft í vatn með öllu á sérstöku tilboði í desember.

Er rafmagnsreikningurinn of hár?
Er þá ekki kominn tími til að við tölum saman?

Nýtt NIBE™ F1255 4 til16kW í einni og sömu jarðvarmadælunni. 

FFriorka www.friorka.is 571 4774

NIBE™ F1245 Jarðvarmadæla

NIBE F1245-10kW SCOP 5.15

friorka@friorka.is

Flestir Íslendingar sem kaupa
jarðvarmadælu velja NIBE F1245

NIBE F1255-4 til16kW SCOP 5.5

Uppsetningaraðilar óskast um land allt.
Frí NIBE námskeið með Diploma.

Heyrúllukerrur
Við erum að selja heyrúllukerrur sem auðvelda fólki að 
taka upp eða ferðast með eina heyrúllu í einu. Kerran er 
mjög þægileg í notkun og fyrirferðarlítil.

Með hjálp rúllukerrunnar getur þú gert þetta sjálf/ur.  
Nánari uppl. fást í síma 869-5731 eða í gegnum netfangið 
heyrullukerra@gmail.com
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Hryssan Gleði frá Lækjardal í 
Austur-Húnavatnssýslu er fyrst til 
að vinna nýjan farandbikar sem 
Jötunn Vélar ehf. á Selfossi hefur 
gefið til heiðurs þeirri litföróttu 
hryssu sem hæst dæmist í kynbóta-
mati á ári hverju á Íslandi. Það eru 
Hrossaræktar samtök Suðurlands 
sem hafa tekið að sér umsjón og 
rekstur verðlauna veitingarinnar 
samkvæmt stofnskrá og reglum um 
bikarinn sem skrifað var undir 8. 
nóvember síðastliðinn.

Sendiherra litföróttra hrossa

Í ræðu sem Páll Imsland flutti við 
veitingu bikarsins kom fram að hann 
er sjálfskipaður sendiherra litföróttra 
hrossa á Íslandi og hefur haft af þeim 
meiri og minni afskipti síðustu tvo 
áratugina. 

„Þetta er í fyrsta sinn sem þessi 
verðlaunaveiting fer fram. Litföróttar 
hryssur hafa ekki komið margar 
fyrir dóm að undanförnu og þessi 
verðlaunaveiting er viðleitni til 
þess að hvetja menn til að sinna og 
sýna litföróttu hryssurnar sínar. Ég 
vil því hvetja viðstadda til þess að 
segja frá því sem hér fer fram þegar 
heim er komið og stuðla þannig að 
útbreiðslu vitneskjunnar um þessa 
starfsemi, tilvist þessara verðlauna 
og möguleika eigenda litföróttra 
hryssna til þess að afla þeim sæmdar 
og frama,“ sagði Páll. 

„Hér fer nú fram afhending 
verðlaunagrips þar sem verðlaunuð 
verður sú litförótta hryssa sem hæstan 
dóm hefur hlotið á yfirstandandi ári 
fyrir kynbótadómi hér innanlands. 
Jötunn Vélar ehf. á Selfossi hafa 
gefið bikar í þessu sambandi og 
Hrossaræktarsamtök Suðurlands 
hafa tekið að sér umsjá og rekstur 
verðlaunaveitingarinnar. Báðir 
þessir aðilar hafa samþykkt með 
undirritun reglugerð varðandi 
verðlaunaveitinguna og eru þeim 
færðar bestu þakkir fyrir framtakið.“

Litförótt hross í útrýmingarhættu

„Litföróttur litur eða réttara 
sagt litförótt mynstur stendur 
illa í stofninum og er í raun í 
útrýmingarhættu þó umtalsverð 
fjölgun og gæðabæting einstaklinga 
hafi átt sér stað í litföróttum hrossum 
á síðustu tveim áratugum. Um miðjan 
síðasta áratug 20. aldarinnar stóð 
þessi litur svo tæpt að aðeins voru 
um 50 hross í landinu sem báru 
hann og gátu fjölgað sér. Það gerir 
innan við 0,1% af stofnstærðinni 
og er mjög skýr yfirlýsing um 
útrýmingarhættuástand. 

Við lauslega könnun í WF 
[World Feng] hefur komið í ljós að 
á síðustu 24 árum, síðan 1990, hafa 
fæðst rúmlega 900 litförótt hross í 
landinu, þar af um 560 merar. Þegar 
frá hefur verið dregið það sem mér 
og samkvæmt WF er vitanlega dautt, 
það sem selt hefur verið úr landi og 
geldingar eru eftir um 340 litföróttar 
merar. Vegna aldurs og lélegrar 
afdrifaskráningar má fækka þeim 

verulega. Ef þannig er áætlað þá má 
gera ráð fyrir því að nú séu kannski til 
um 250 hross litförótt í landinu sem 
geta fjölgað sér. Það er um 0,3% af 
stofnstærðinni. Á sama tíma og með 

sömu nálgunum hafa líklega fæðst 
um 550 litförótt hross af íslenska 
hrossastofninum erlendis.

Samkvæmt erfðafræðum 
nútímans kallast erfðareglurnar 
sem stýra litföróttu ríkjandi erfðir 
og slíkar erfðir geta horfið úr 
stofnum á óafturkræfan hátt fækki 
einstaklingum niður í mjög lágt 
hlutfall. Það hefur verið trú manna 
síðan árið 1979 að litförótt geti ekki 
verið til í arfhreinu ástandi, en nú 
hafa fundist arfhrein litförótt hross 
í nokkrum erlendum hrossakynjum 
svo öruggt er og því mælir ekkert 
á móti því að þau séu líka til meðal 
íslenskra hrossa. Það er að vísu 
sjaldgæft, vegna þess hversu fá 
litföróttu hrossin hér eru, að tveim 
litföróttum hrossum sé haldið saman, 

svo möguleikarnir á því að við fáum 
arfhreint eru ekki miklir. Að þessu er 
nánar vikið í grein í síðasta tölublaði 
Eiðfaxa og hvet ég áheyrendur til að 
skoða þá grein sér til upplýsinga.

Þessi verðlaunaveiting er í raun 
bæði viðleitni til þess að styrkja stöðu 
litföróttra hrossa innan stofnsins og að 
stuðla að viðhaldi erfðabreiddarinnar 
í stofninum. Þetta fellur auk þess 
vel að nútímahugmyndum og 
markmiðum um sjálfbærni fyrir 
íslenska hrossastofninn.

Bikarinn sem veittur verður er 
farandbikar veittur þeirri litföróttri 
hyssu til heiðurs sem hæstan 
kynbótadóm hlýtur á ári hverju hér 
innanlands. Skal hann varðveitast 
af eiganda hryssunnar, ef hann býr 
hér á landi. Ef eigandi hryssunnar 

er búsettur erlendis varðveita 
Hrossaræktar samtök Suðurlands 
bikarinn fyrir hans hönd og eins ef 
engin litförótt hryssa kemur til dóms. 
Eigandi fær þó alltaf sérstakt skjal 
um verðlaunaveitinguna og afrit af 
reglugerð þeirri sem verðlaununum 
fylgir.“

Eigandinn er danskur dýralæknir

„Þetta er sem sagt fyrsta veiting 
þessa farandbikars og fellur hann í 
skaut hryssunni Gleði frá Lækjardal 
í Austur-Húnavatnssýslu. Eigandi 
hennar býr í Danmörku og fer því 
bikarinn ekki úr landi. Ég vil því 
biðja Svein Steinarsson í Litlalandi 
formann Hrossaræktarsamtaka 
Suðurlands að koma hér upp og 
veita bikarnum viðtöku fyrir hönd 
eiganda hryssunar og til varðveislu 
næsta árið.“

Þá lýsti Páll ætt og uppruna Gleði 
og sagði síðan:

„Ræktendur Gleði eru Ólafía 
Kristín Sigurðardóttir og Ludvik 
Rudolf Kemp á Sauðárkróki.

Eigandi hennar er Anne Marie 
Veistrup dýralæknir í Stutteri Oren 
við Lejre á Mið-Sjálandi í Danmörku. 
Jón Gíslason á Hofi keypti Gleði 
tvævetra af ræktendunum og mun 
hann hafa selt núverandi eiganda hana. 
Tamningamaður og sýningarknapi að 
Gleði er Guðmann Unnsteinsson í 
Langholtskoti í Hreppum.

Gleði var flutt út til Danmerkur 
fyrir tæpum mánuði, hinn 18. 
október síðastliðinn. Ekki verður 
komið í veg fyrir að æskilegir gripir 
til innanlandsnota verði fluttir út 
en samt verðum við hafa varann 
á í þeim málum. Við megum ekki 
missa hvað sem er út úr ræktuninni 
hér innanlands. Til þess að koma 
einhverju lagi á þannig mál vantar 
okkur ennþá stofnverndarumræðuna. 
Stofnverndin eins og hún er núna hjá 
okkur virkar ekki, en það er allt annað 
alvörumál.“

Sýnd á Gaddastaðaflötum í ágúst

„Gleði var sýnd á Gaddstaðaflötum 
hinn 19. ágúst síðastliðinn og var 
eina litförótta hryssan sem kom til 
dóms á árinu. „Þann sýningardag var 
allt á floti,“ sagði sýningarknapinn, 
eins og reyndar oftar var í sumar 
leið og veit maður ekki hver áhrif 
slíkt umhverfisástand hefur á dóm 
á hrossum. Varla vinnur það þó með 
háum einkunnum. 

Gleði hlaut 7,56 í aðaleinkunn og 
mjög jafnt fyrir kosti og sköpulag, 
eða 7,55 og 7,57.

Lægstu sköpulags einkunnir 
hennar eru 6,5 fyrir fótagerð og 7,0 
fyrir prúðleika. Annars eru einkunnir 
hennar 7,5 fyrir réttleika, bak og lend 
og samræmi og svo 8,0 fyrir höfuð; 
háls, herðar og bóga og hófa.

Lægstu kostaeinkunnir hennar eru 
5 f. skeið og 7,5 fékk hún fyrir stökk, 
en síðan 8,0 fyrir vilja og geðslag, 
fyrir tölt, brokk og fet og fyrir hægt 
stökk og hægt tölt. Hæsta einkunn 
hennar er 8,5 fyrir fegurð í reið.

Guðmann segir Gleði hafa verið 
tamda veturinn 2013 og hún hafi sýnt 
gott geðslag, hún sé þæg í reið, hafi 
góða fótlyftu og sé lipur, líklega sé 
hún frekar hross til íþróttakeppni en 
kynbótakeppni.

Gleði hefur eignast eitt folald, 
fætt 2011, undan Kraflara frá 
Ketilsstöðum. Það er Stella frá 
Ketilsstöðum á Völlum. Hún er skráð 
brúnstjörnótt í WF en er litförótt að 
auki. Stella er ræktuð af og er í eigu 
Anne Marie Vejstrup og Eldjárns 
Más Hallgrímssonar á Stutteri Oren 
á Sjálandi,“ sagði Páll að lokum.

Jötunn Vélar gáfu farandbikar til heiðurs litföróttum hryssum:

Gleði frá Lækjardal er fyrsta litförótta 
hryssan til að hreppa bikarinn
– Eigandi hennar er Anne Marie Veistrup, dýralæknir í Stutteri Oren við Lejre á Mið-Sjálandi í Danmörku

Gleði er  frá Lækjardal í Austur-Húnavatnssýslu
Þessi bær telst líklega til Refasveitar og stendur fram af 
sameiginlegu mynni Laxárdals og Norðurárdals skammt 
norðan Blönduóss.

Gleði er fædd 2007 og er bleikálótt litförótt. Faðir hennar 
er Ísak frá Margrétarhofi f. 2002 móálóttur stjörnóttur 
hringeygur

FF: Hróður frá Refsstöðum
FM: Gleði frá Prestsbakka
Móðir hennar er Rjúpa frá Lækjardal f. 1990 jarplitförótt
MF: Litfari frá Vatnsleysu f. 1987 brúnlitföróttur
MM: Jörp frá Lækjardal 
Rjúpa, móðir Gleði, hefur eignast 16 afkvæmi. Þar af 

eru átta litförótt, sem er hárnákvæmt hlutfall samkvæmt 
erfðalögmálum þeim sem ráða litdreifingu hjá arfblendnum 
litföróttum hrossum.

– En hvaðan er litförótta mynstrið hennar Gleði komið? 
Faðir Rjúpu, Litfari frá Vatnsleysu, er undan Erpi frá 
Erpsstöðum í Dölum sem var fæddur 1983 brúnlitföróttur. 
Erpur var undan Hremmsu frá Ólafsdal sem fædd var 1965 
og var líka brúnlitförótt.

Hremmsa var undan Gránu frá Ólafsdal sem fæddist 1956 
og var grá en fædd brúnlitförótt.

Grána var undan Gráskjóna frá Fellsenda fæddum 1953, 
sem var gráskjóttur litföróttur en fæddur brúnskjóttur. 
Gráskjóni var undan Gránu frá Þorbergsstöðum sem var 
fædd 1948.

er Bergur Jónsson, knapi og hrossaræktandi frá Ketilsstöðum.  Mynd / Páll Imsland

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Hafa áhrif...
um land allt!
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Síðasti jólasveinninn kemur 
til byggða á aðfangadag og á 
jóla dag leggur sá fyrsti af stað 
aftur til síns heima. Einu sinni 
á ári gera þessir skrýtnu kallar 
sér ferð í bæinn með tilheyrandi 
hlátra sköllum, hurðaskellum og 
fíflalátum.

Síðustu áratugi hafa jólasvein-
arnir fært börnunum eitthvað í skó-
inn og gefið þeim sælgæti á jóla-
skemmtunum. Ímynd jólasveinsins 
hefur breyst mikið með árunum en 
áður voru þeir tröll og mannætur.

Sigfús Sigfússon, sem einkum 
safnaði þjóðsögum á Austurlandi, 
sagði að jólasveinarnir væru í 
mannsmynd, klofnir upp í háls, með 
klær fyrir fingrum, kringlótta fætur 
og engar tær. „Þeir eru illir að eðlis-
fari og líkastir púkum og lifa mest á 
blótsyrðum manna og óvönduðum 
munnsöfnuði og eru rógsamir og 
rángjarnir, einkum á börn.“

Í dag líkjast þeir fremur fífla-
legum miðaldra offitusjúklingum, 
hallærislegum trúðum eða búðar-
fíflum en ógnvekjandi tröllum.

Litlipungur og Örvadrumbur

Jólasveinarnir eru synir Grýlu og 
Leppalúði er að öllum líkindum 
faðir þeirra, en Grýla var ekki við 
eina fjölina felld því áður en hún 
kynntist Lúða átti hún vingott við 
Bola og Gust og átti með þeim 
fjölda tröllabarna. Í dag eru flestir 
sammála um að jólasveinarnir 
séu þrettán og heiti Stekkjarstaur, 
Giljagaur, Stúfur, Þvörusleikir, 
Pottasleikir, Askasleikir, Hurða-
skellir, Skyrgámur, Bjúgnakrækir, 
Glugga gægir, Gátta þefur, Ket krókur 
og Kertasníkir.

Áður gengu þeir undir ýmsum 
nöfnum sem oft og tíðum voru 
staðbundin, eins og til dæmis í 
Fljótunum þar sem nöfnin Pönnu-
skuggi, Guttormur, Bandaleysir, 
Lampa skuggi og Klettaskora 
koma fyrir, og í Mývatnssveit 
þekktust nöfn eins og Flórsleikir og 
Móamangi. Á Ströndum voru þeir 
þrettán eða fjórtán og báru önnur 
nöfn sem koma fram í eftirfarandi 
nafnaþulum:

Tífall, Tútur
Baggi, Lútur
Rauður, Redda
Steingrímur, Sledda
Lækjaræsir, Bláminn sjálfur
Blámans barnið
Litlipungur, Örvadrumbur.

Tífall og Tútur,
Baggi og Hrútur,
Rauður og Redda,
Steingrímur og Sledda,
sjálfur Bjálfinn og Bjálfans barnið,
Bitahængir, Froðusleikir,
Gluggagægir og Styrjusleikir.

Jólasveinarnir á Ströndum höfðu 
líka þá sérstöðu að vera giftir páska-
dísunum sem koma til byggða fyrir 
norðan um páskaleytið.

Fara um með ránum 
og hrekkjum

Skömmu eftir að kristni var lögtekin 
hér á landi bjó maður sem hét Steinn 
fyrir austan. Kona hans hét Guðrún 
og þau áttu tvö börn, Illuga og Sigríði. 
Guðrún var guðhrædd og kirkjusækin 
en Steinn fremur gefinn fyrir forn-
eskju. Einu sinni þegar Guðrún var 
á leið til messu á jólunum biður hún 
Stein að fylgja sér. Hann tók því illa, 
segist þó munu gera það en ekki vera 
við tíðir. Steinn fylgir konu sinni á 
áfangastað en heldur svo heim. Þegar 
kona hans kemur heim daginn eftir 
lá Steinn í rúminu og var fámáll en 
segir: „eigi veit ég hvort ég hefði svo 
fljótt aftur horfið í gærkveldi ef ég 
hefði þá vitað það sem ég veit nú“.

Leið nú fram að næstu jólum og 
biður Guðrún bónda sinn aftur að 
fylgja sér til kirkju og gerir hann 
það ásamt Illuga syni þeirra. Þegar 
þau koma að kirkjunni biður Steinn 
Illuga að fylgja sér aftur heim og 
segir að hann þurfi að sýna honum 
nokkuð. Feðgarnir halda heim og 
þegar þangað er komið ganga þeir 
í skemmuna og bíða þar um stund. 
Skömmu seinna sýnist Illuga að 
stafninn á skemmunni hverfi og 
inn gangi tveir hvítklæddir menn 
með líkkistu og fjöldi anda í humátt 
á eftir þeim. Andarnir spyrja hvít-
klæddu mennina frétta af mönnum, 
bæði góðum og vondum, en aðallega 
voru þeir forvitnir um börn. Illuga 
fannst standa kaldur gustur af önd-
unum og heyrði á tali þeirra að þeim 
geðjaðist einkum að illum mönnum 
og guðlausum. 

Seinna þegar Illugi sagði frá 
atburðinum könnuðust menn við 
andana og kölluðu þá jólasveina og 
sögðu þá illa og ganga um byggðir 
um jólin með ránum og hrekkjum, 
einkum við börn.

Koma á selskinnsbátum

Að sögn Sigfúsar Sigfússonar koma 

jólasveinarnir til landsins í byrjun 
jólaföstunnar á „selskinnsbátum 
vestan frá Grænlandsóbyggðum 
eða, að sumra sögn, austan frá 
Finnmörk og kalla sumir byggðar-
lag þeirra Fimnam. Þeir leggja að 
landi í leynivogum undir ófærum og 
geyma báta sína í hellum og halda 
huldu yfir þeim uns þeir fara aftur 
nærri þrettánda.“ 

Sigfús segir jólasveinana skipta 
sér á bæi þegar þeir koma að landi 
og „hér þekkjast þeir oft varla frá 
púkum og árum af verknaði sínum 
og eru illkaldir sem hafís og heljur. 
[. . .] Jólasveinar eiga kistur sem þeir 
bera menn á brott í.“

Kattarvali kaffærður 
í fjóshaugnum

Í þjóðsagnasafni Sigfúsar er meðal 
annars að finna eftirfarandi sögu um 
viðureign jólasveinsins og manns á 
bænum þar sem jólasveinninn hélt 
til um jólin.

„Einu sinni var maður á ferð og 
kom að læk eða á. Sá hann að þar 
sátu margir menn í röð við ána og 
héldu allir á sömu þurrkunni og 
þurrkuðu sér allir í einu á henni 
þegar þeir höfðu þvegið sér. Sá 
maðurinn, þegar hann gætti betur 
að, að þetta voru allt jólasveinar og 
bjuggu sig undir vistar verur sínar. 
Einn þeirra lenti auðvitað á heimili 
hans. Maðurinn var fjósamaður. 
Hann var orðgætinn og stilltur maður 
og því ekki neinn vinur jólasveinsins. 
Einu sinni mættust þeir í fjósdyrum 
og ræður jólasveinninn á fjósakarl. 
Eigast þeir lengi við allt þangað til 
fjósakarl hefur hann undir og kaf-
færir hann í fjóshaugnum. Þá æpir 
jólasveinninn hátt og kvað við:

Kattarvali, kom þú hér,
kæri bróðir, hjálpa mér.

Heyrðist fjósakarli tekið undir. Kom 
þá jólasveinninn sem var á hinu 
búinu og varð fjósamaður að flýja. 
En aldrei áttust þeir oftar við svo 
getið sé.“

Að draga jólasveina 
og jólameyjar

Jónas Jónsson frá Hrafnagili segir 
frá einkennilegri jólaskemmtun í 
bók sinni, Íslenzkir þjóðhættir, en 
leikurinn virðist til þess gerður að 
para ungt fólk um jólin, svipað því 
og gert var í leikbrúðkaupum sem 
tengdust vikivakaleikum.

„[. . .] víða tíðkast, að rita upp á 

miða alla þá, sem koma á jóla föstunni 
og fram á aðfangadag. Þetta heita 
jólasveinar og jólameyjar. Svo er 
dregið um miðana á jólanóttina, 
konur draga drengi, en piltar stúlkur. 
Ef margir hafa komið, falla mörg 
nöfn í hlut, og dregur þá hver einn 
miða úr sínum hóp, og verður það, 
sem hann eða hún hlýtur, hans eða 
hennar jólamey eða jólasveinn um 
jólin. Stundum gefur þá einn heima-
manna, sem til þess er kjörinn, allar 
persónurnar saman með því að lesa 
upp vísu úr einhverri ljóðabók, sem 
hann flettir upp í blindni.“

Þekktur gluggagægir

Upp úr miðri síðustu öld fara jóla-
sveinarnir að mildast og taka á sig 
alþjóðlega mynd rauðhvíta jóla-
sveinsins. Þeir verða vinir barnanna 
og færa þeim gjafir í skóinn síðustu 
dagana fyrir jól og eru ómissandi á 
jólaskemmtunum. 

Íslensku jólasveinarnir halda 
þó þeim sið að vera hávaðasamir 
og hrekkjóttir og ekki er laust við 
að börnin séu enn hrædd við þá. 
Hræðsla barnanna er fullkomlega 
eðlileg. Fullorðið fólk hikar ekki við 
segja börnunum að þessir ókunnugu 
ríflega miðaldra offitusjúklingar, 
sem ganga um í skrýtnum rauðum 
fötum, komi í herbergið til þeirra á 
nóttinni og taki óþekk börn og þau 
sem ekki vilja fara snemma í rúmið. 
Einn þeirra er meira að segja þekktur 
gluggagægir.

Gleðileg jól.

Jólasveinar klofnir upp í háls 
og með klær fyrir fingrum

tudagur 12. desember 2013

Jólasveinninn eftir erfiðan dag.

Jólasveininn og garðdvergurinn óskar öllum landsmönnum gleðilegra jóla.
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1. desember síðastliðinn sameinaðist Impex ehf. 
Merkúr, véla- og tækjadeild Hýsi - Merkúr hf.

Öll starfsemi Impex ehf. flutti 
að Völuteigi 7 í Mosfellsbæ. 

Við bjóðum viðskiptavini Impex velkomna 
í hóp viðskiptavina Merkúr.

Hýsi - Merkúr hf.  /  Völuteigi 7  /  270 Mosfellsbær  /  Sími 534 6050  /  merkur@merkur.is  /  www.merkur.is

Hvaðan kemur krafturinn?
– Snorri á Fossum

Snorri á Fossum seldi 
fjall til að geta einbeitt sér 

að hjálparstörfum. Þessi 
fjölhæfi maður er allt í senn; 

bóndi, hestamaður, leikari 
og söngvari. Með beinni 

tengingu við dulin öfl nær 
hann undraverðum árangri.

Áhugaverð saga sem lætur 
engan ósnortinn.

Ný prentun komin.

Kíktu á salka.is

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is

Starfsfólk Dynjanda
óskar gleðilegra jóla
og þakkar viðskiptin

á árinu sem er að líða
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Í nóvember sl. var keyrt nýtt 
kynbótamat í nautgriparæktinni 
og hefur það þegar verið lesið 
inn í nautgriparæktarkerfið 
Huppu. Niðurstöður þess eru því 
aðgengilegar notendum Huppu en 
hér verður stiklað á stóru um þau 
naut sem hafa verið og koma ný í 
dreifingu.

Fagráð í nautgriparækt tók á 
fundi sínum þann 2. desember sl. 
ákvörðun um það hvaða naut verða 
í almennri dreifingu næstu mánuði. 
Áfram verða 18 reynd naut í dreifingu 
eða í nautaskrá. Nokkrar breytingar 
voru þó gerðar og þannig koma tvö 
naut fædd 2007 nú til dreifingar að 
lokinni afkvæmaprófun. Einnig var 
ákveðið að setja þrjú naut úr 2008 
árgangi í dreifingu þó enn séu þau 
með algjöran lágmarksfjölda dætra 
með afurðaupplýsingar bak við sitt 
mat. Rétt er að taka fram að þessi naut 
hafa nægan fjölda dætra með útlitsmat 
og mjaltaathugun til þess að það mat 
sé komið með gott öryggi.

Ný naut í notkun 

Þau naut sem koma ný inn í nautskrá 
eru Keipur 07054, Blámi 07058, 
Laufás 08003, Drengur 08004 og 
Blómi 08017. Hér verður gerð nánari 
grein fyrir þeim.

Keipur 07054 er frá Þorvaldseyri 
undir Eyjafjöllum, faðir er Þollur 
99008 og móðir 679 Kaðalsdóttir 
94017. Dætur Keips eru mjólkurlagnar, 
fituhlutfall í mjólk er undir meðallagi 
en próteinhlutfall um meðallag. Þetta 
eru stórar, rýmismiklar og háfættar 
kýr með sterka yfirlínu. Malir eru 
meðalbreiðar, vel gerðar og fremur 
flatar. Fótstaða er mjög sterkleg. 
Þessar kýr eru með afbragðsgóða 
júgurgerð, þau eru vel löguð, mjög 
vel borin með mikla festu og sterkt 
júgurband. Spenagerð er góð, þeir 
eru hæfilega stuttir og grannir en 
örlítið gleitt settir. Dætur Keips eru 
mjög góðar í mjöltum þó aðeins beri á 
mismjöltum. Þá eru þetta skapmiklar 
og duglegar kýr. Mikill meirihluti 
afkvæma Keips er einlitur þar sem 
mest ber á rauðum og bröndóttum 
litum. Af tvílitum er huppóttur 
algengastur. Ekki er þekkt að Keipur 
gefi hyrnd afkvæmi.

Blámi 07058 er frá Bláfeldi í 

Staðarsveit á Snæfellsnesi og er hann 
undan Laska 00010 og Doppu 122 
Punktsdóttur 94032. Dætur Bláma 
eru mjög mjólkurlagnar, fituhlutfall 
í mjólk er undir meðallagi en 
próteinhlutfall um meðallag. Þetta 
eru stórar, rýmismiklar og fremur 
háfættar kýr með aðeins veika yfirlínu. 
Malir eru fremur breiðar, aðeins 
hallandi en fremur flatar. Fótstaða 
er sterkleg. Júgurgerð þessara kúa 
er afbragðsgóð, þau eru vel löguð, 
vel borin með mikla festu og sterkt 
júgurband. Spenagerð er góð, þeir 
eru hæfilega stuttir og grannir og 
mjög vel settir. Dætur Bláma eru í 
tæpu meðallagi hvað mjaltir snertir, 
aðeins ber á seinum mjöltum. Skap 
þeirra er í góðu meðallagi. Tveir 
þriðju hlutar afkvæma Bláma eru 
einlit þar sem rauður og bröndóttur 
eru algengastir lita. Af tvílitum er 
huppóttur algengastur. Ekki er þekkt 
að Blámi gefi hyrnd afkvæmi. Blámi 
kemur til notkunar sem nautsfaðir.

Laufás 08003 er frá Stóru-Tjörnum 
í Ljósavatnsskarði, faðir er Laski 
00010 og móðir Alma 238 Aðalsdóttir 
02039. Einungis 29 dætur Laufáss eru 
komnar með fullar afurðaupplýsingar 
en þær benda til þess að hér séu miklar 
afurðakýr, bæði hvað mjólkurmagn 
og verðefni snertir. Þetta eru stórar, 
rýmismiklar og mjög háfættar kýr 
með nokkuð veika yfirlínu. Malir 
eru meðalbreiðar, beinar en þaklaga. 
Fótstaða er sterkleg. Júgurgerð 
þessara kúa er mjög góð, þau eru vel 
löguð, vel borin með mikla festu og 
frekar sterkt júgurband. Spenagerð er 
góð, þeir eru hæfilega stuttir, fremur 
þykkir en vel settir. Dætur Laufáss 
eru meðalkýr í mjöltum og aðeins ber 
á mismjöltum. Skap þessara gripa er 
mjög gott. Ekki er þekkt að Laufás 
gefi hyrnd afkvæmi.

Drengur 08004 er frá Vatnsenda 
í Eyjafirði. Faðir hans er Laski 
00010 og móðir hans Dama 272 
Kaðalsdóttir 94017. Tuttugu og 
níu dætur Drengs eru komnar með 
fullar afurðaupplýsingar og eru þær 
mjólkurlagnar og hlutfall verðefna í 
mjólk er vel yfir meðallagi. Þetta eru 
fremur stórar, rýmismiklar og háfættar 
kýr með aðeins veika yfirlínu. Malir 
eru meðalbreiðar, beinar en þaklaga. 
Fótstaða er sterkleg. Júgurgerð 
þessara kúa er úrvalsgóð, þau eru 

vel löguð, vel borin með mikla festu 
og mjög sterkt júgurband. Spenagerð 
er góð, þeir eru hæfilega stuttir og 
grannir og vel settir. Dætur Drengs 
eru meðalkýr í mjöltum en skap þeirra 
gripa er mjög gott. Nálægt tveimur 
þriðju hlutum afkvæma Drengs eru 
einlit þar sem mest ber á bröndóttum 
litum. Af tvílitum koma huppóttur og 
skjöldóttur oftast fyrir. Undan Dreng 
geta komið hyrndir gripir.

Blómi 08017 er frá Heggsstöðum 
í Andakíl, faðir Náttfari 00035 og 
móðir Sól 082 Kaðalsdóttir þannig 
að hann er hálfbróðir Rjóma 07017 
að móðurinni til. Dætur Blóma eru 
mjólkurlagnar en hlutföll verðefna í 
mjólk eru undir meðallagi, sérstaklega 
próteinhlutfall. Þess ber þó að geta að 
þar sem aðeins 29 dætur eru komnar 
með fullar afurðaupplýsingar þá hefur 
lágt kynbótamat föður hans, fyrir fitu 
og prótein talsverð áhrif á kynbótamat 
Blóma fyrir þessa eiginleika. Þetta 
eru meðalstórar og fremur háfættar 
kýr með mjög sterka yfirlínu. 
Malir eru aðeins grannar, hallandi 
og þaklaga. Fótstaða er sterkleg. 

Júgurgerð þessara kúa er úrvalsgóð, 
þau eru vel löguð, gríðarvel borin 
með sérlega mikla festu og mjög 
sterkt júgurband. Spenagerð er góð, 
þeir eru hæfilega stuttir og grannir 
og ákaflega vel settir. Dætur Blóma 
eru meðalkýr hvað mjaltir og skap 
varðar. Um þriðjungur afkvæma 
Blóma er einlitur og af grunnlitum er 
svartur algengastur. Af tvílitum koma 
skjöldóttur, huppóttur og sokkóttur 
oftast fyrir. Undan Blóma geta komið 
hyrndir gripir.

Naut sem áfram verða í notkun

Þau naut sem áfram verða í notkun 
eru: Hryggur 05008, Baldi 06010, 
Logi 06019, Kambur 06022, Dynjandi 
06024, Hjarði 06029, Víðkunnur 
06034, Sandur 07014, Rjómi 07017, 
Dúllari 07024, Húni 07041, Toppur 
07046 og Lögur 07047. Alls verða 
því 18 reynd naut í dreifingu í vetur 
eins og áður sagði.

Ef við lítum aðeins nánar á 
þau naut sem voru í dreifingu þá 
stendur Hryggur 05008 með 108 

í heildareinkunn eins og áður. 
Hryggur er tiltölulega lítið skyldur 
þeim nautum sem hafa verið mest 
áberandi í notkuninni síðustu ár sem 
gerir hann vænlegan valkost hvað 
þann þátt varðar. Hans sterkustu 
þættir liggja í háu efnahlutfalli í mjólk 
auk góðrar júgur- og spenagerða og 
afbragðsskaps hjá dætrum. Hins vegar 
eru mjaltir undir meðallagi.

Baldi 06010 lækkar um eitt stig í 
heildareinkunn og stendur í 112 nú. 
Hann gefur há efnahlutföll í mjólk 
og frábæra júgurgerð. Þetta er eitt 
af þeim nautum sem er ekki slakur 
í neinum eiginleika, hans lægstu 
einkunnir eru 104 fyrir gæðaröð og 
skrokk.

Logi 06019 heldur sínu fyrra mati 
og er með 111 í heildareinkunn. Logi 
hefur óverðskuldað fengið litla notkun 
því þetta er naut sem gefur miklar 
mjólkurkýr og hátt próteinhlutfall í 
mjólk. Þá er dætur hans skapgóðar 
og í raun er Logi hvergi slakur nema 
hvað að helst vantar aðeins upp á að 
fituhlutfall í mjólk sé nógu hátt.

Kambur 06022 er með 113 í 
heildareinkunn og stendur vel við 
fyrri dóm. Hann gefur mjólkurlagnar 
kýr með há efnahlutföll í mjólk, góða 
júgurgerð og afbragðsgóðar mjaltir 
og skap.

Dynjandi 06024 styrkir sína stöðu, 
hækkar um eitt stig í heildareinkunn 
og er nú kominn í hóp hæstu nauta. 
Dynjandi gefur kýr með mikla 
afurðagetu, bæði hvað varðar magn 
og verðefni. Júgur- og spenagerð 
dætra hans er góð og mjaltirnar 
sömuleiðis.

Hjarði 06029 lækkar um eitt stig í 
heildareinkunn og stendur í 113. Hjarði 
gefur afurðasamar kýr, mjólkurlagnar 
með góð verðefnahlutföll. Hans 
sterkasti þáttur er júgurhreystin en 
í mati fyrir frumutölu stendur hann í 
147. Júgur- og spenagerð er mjög góð 
en mjaltir í slöku meðallagi.

Víðkunnur 06034 bætir heldur í 
og stendur nú í 109 í heildareinkunn. 
Dætur hans eru mjólkurlagnar 
en próteinhlutfall er nokkuð lágt. 
Taka þarf tillit til þess við notkun 
hans. Styrkur hans liggur í frábærri 
júgurgerð dætra og þá er spenagerð 
þeirra góð. Mjaltir og skap eru í góðu 
meðallagi.

Sandur 07014 styrkir sína stöðu 
og er nú með 110 í heildareinkunn. 
Sandur er tiltölulega lítt skyldur 
þeim nautum sem mest hafa verið 
undanfarin ár sem gerir hann góðan 
valkost m.t.t. þess. Dætur hans eru 
vel yfir meðallagi mjólkurlagnar með 
góð verðefnahlutföll. Sterkasti þáttur 
Sands liggur í mjöltunum en þar ber 
hann áfram föðurarfinn frá Glanna til 
dætra sinna.

Rjómi 07017 lækkar um eitt stig í 
heildareinkunn og er með 109. Dætur 

Helstu niðurstöður nýs kynbótamats í nóvember 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins Guðmundur Jóhannesson

Ábyrgðarmaður 
í nautgriparækt 
S: 516-5019
mundi@rml.is

Nafn og nr. Mjólk Fitu% Prótein% Afurðir Frjósemi Frumutala Gæðaröð Skrokkur Júgur Spenar Mjaltir Skap Ending Kynbótaeinkunn

Hryggur 05008 103 125 115 110 89 103 95 89 110 114 88 126 110 108

Baldi 06010 103 122 118 110 110 105 104 104 132 111 112 106 118 112

Logi 06019 117 89 114 122 95 105 107 100 104 101 96 110 109 111

Kambur 06022 112 116 107 113 93 117 115 99 127 99 120 119 122 113

Dynjandi 06024 112 139 117 119 111 103 98 97 113 113 110 99 113 113

Hjarði 06029 109 110 106 111 86 147 113 101 124 133 90 106 114 113

Víðkunnur 06034 112 123 84 105 76 125 106 112 142 115 102 106 116 109

Sandur 07014 107 101 110 110 101 119 97 104 119 97 123 95 112 110

Rjómi 07017 122 95 96 119 89 101 118 96 114 116 119 65 107 109

Dúllari 07024 114 79 96 111 114 95 116 96 108 105 120 77 108 107

Húni 07041 112 96 105 113 94 113 111 99 126 109 114 126 104 113

Toppur 07046 110 123 119 117 110 123 94 88 104 104 94 123 100 112

Lögur 07047 107 121 104 108 98 102 116 105 127 128 119 131 102 112

Keipur 07054 117 89 98 115 109 99 104 110 117 104 113 81 110 109

Blámi 07058 121 89 100 119 96 105 101 110 122 126 95 106 100 112

Laufás 08003 122 109 107 123 97 106 107 101 116 105 102 118 103 114

Drengur 08004 110 108 104 111 100 106 104 106 130 117 99 116 99 110

Blómi 08017 113 92 83 105 88 115 101 109 134 142 97 97 103 108

Kynbótamat reyndra nauta í dreifingu 2013–14

Húni 0741.
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Uppgjör lambadóma 2013:

Framkvæmdin gekk vel

hans eru gríðarmiklar mjólkurkýr en 
hlutföll verðefna eru heldur undir 
meðallagi. Styrkleikar hans liggja 
að öðru leyti í mjög góðri júgur- 
og spenagerð og afbragðsgóðum 
mjöltum. Veiki hlekkurinn er hins 
vegar lágt mat fyrir skap en Þollur, 
faðir hans, dregur hann verulega 
niður. Þrátt fyrir það raðast dætur 
hans hátt í gæðaröð sem segir að 
bændum líkar almennt vel við þessa 
gripi.

Dúllari 07024 lækkar í 
heildareinkunn um eitt stig og 
stendur nú í 107. Styrkur hans 
felst í mjólkurlagni dætra sem og 
afbragðsgóðum mjöltum. Hins 
vegar er fituhlutfall í mjólk of lágt 
og skapmat hans er á sama veg. Að 
gildir hins vegar það sama um hann 
og hálfbróður hans, Rjóma 07017, að 
föðurarfurinn er slakur en þessar kýr 
koma vel út í gæðaröð.

Húni 07041 styrkir sína stöðu 
verulega, hækkar um tvö stig í 
heildareinkunn eða upp í 113. 
Húni gefur mjólkurlagnar kýr með 
úrvalsgóða júgurgerð og skap og 
góðar mjaltir. Fituhlutfall í mjólk er 
í tæpu meðallagi.

Toppur 07046 hækkar um tvö 
stig í heildareinkunn og stendur 
nú í 112. Styrkur Topps felst í 
mjólkurlagni dætra og mjög háum 
veðefnahlutföllum í mjólk þeirra. 
Þær eru jafnframt mjög skapgóðar 
og júgurhreystin mikil en mjaltir eru 
í tæpu meðallagi og kippir þeim þar 
í kynið, sonardætur Hersis.

Lögur 07047 stendur í stað í mati, 
með 112 í heildareinkunn. Styrkur 

Lagar liggur í byggingunni þar sem 
hann gefur kýr með afbragðsgóða 
júgur- og spenagerð auk mjög góðra 
mjalta og frábærs skaps. Hvað 
varðar mjólkurafköst dætra þá hafa 
þær sótt sig og mat hans hækkað 
hvað þann þátt varðar. 

Nautsfeður

Nautsfeður til notkunar næstu 
mánuði verða Hjarði 06029, Sandur 
07014, Húni 07041, Toppur 07046 
og Blámi 07058.

Áfram er óskað eftir að látið 
verði vita um nautkálfa undan 
nautsmæðrum og efnilegum kvígum 
sem fengu við Balda 06010, Kambi 
06022, Víðkunni 06034 eða Legi 
07047.

Væntanleg naut

Við næstu keyrslu kynbótamats 
verða vonandi fleiri naut úr árgangi 
2008 komin með nægilegan fjölda 
dætra með afurðaupplýsingar 
þannig að hægt verði að taka 
naut til notkunar úr þeim hópi. Á 
þessum tímapunkti hefði það verið 
hægt ef burðaraldur 1. kálfs kvígna 
væri ekki jafn hár að meðaltali og 
raun ber vitni. Þannig seinkar hár 
burðaraldur í raun erfðaframförum 
í kúastofninum.

Ef við víkjum að þeim nautum sem 
vonandi koma úr afkvæmaprófun við 
næstu keyrslu kynbótamats þá eru 
það naut fædd 2008. Feður þessara 
nauta eru einkum Laski 00010, 
Náttfari 00035 og Spotti 01028. Þá 

eiga Gosi 00032, Þrasi 98052 og 
Snotri 01027 einn son hver í þessum 
árgangi. Reynslan hingað til hefur 
verið best af sonum Laska en frá 
honum erfist greinilega sterk og góð 
júgur- og spenagerð ásamt góðum 
mjólkurafköstum. Í þessum hópi eru 
naut eins og Þáttur 08021, Klettur 
08030 og Bambi 08049 sem þegar er 
ljóst að gefur frábærar mjaltir. Búast 
má við að afurðageta Náttfarasona 
verði mikil en hlutföll verðefna 
í mjólk verði þeim nokkur fjötur 
um fót. Þá eru mjaltir breytilegar í 
dætrahópi Náttfarasona eins og hjá 
frænkum þeirra, Náttfaradætrum. 
Synir Náttfara í þessum hópi eru 
Sámur 08009, Skúmur 08011, Krúsi 
08014, Flekkur 08029, Sigurfari 
08041, Hosi 08062, Teningur 08068 
og Leikur 08069. Spotti 01028 hefur 
sjálfur fallið í mati frá því hann var 
valinn sem nautsfaðir sem gerir 
sonum hans erfiðara fyrir. Í hópi 
hans er þrátt fyrir það vonarneistar 
sem tíminn mun leiða í ljós hvernig 
reynast. Synir hans í 2008 árgangi 
eru Bliki 08047, Stapi 08051, Pollur 
08054 og Vegbúi 08058. Það er erfitt 
að tjá sig um Höld 08010 Gosason 
00032 þar sem enginn reynsla er 
fengin af hálfbræðrum hans en 
Gosi átti aðeins tvo syni sem komu 
til notkunar. Ef að líkum lætur 
mun Gói 08037 erfa frá sér sterka 
júgurgerð eins og hálfbræður hans, 
synir Þrasa 98052, en Snúður 08048, 
sonur Snotra 01027, er óskrifað blað. 
Þó er ljóst að Snotri hefur í tímans 
rás fallið í mati líkt og Spotti og það 
verður Snúði ekki til framdráttar.
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Gullbringu- og Kjósasýsla
Iðavellir 6 67 08-838 Borði 49 32 3,5 5,0 112 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 86,0 2
Morastaðir 160 10-033 Skógur 53 29 4,3 4,0 110 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,5 2
Iðavellir 6 36 08-838 Borði 44 29 2,9 4,5 113 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 85,5 2
Kiðafell 221 11-003 Laufi 52 33 2,3 4,0 112 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 85,5 2
Iðavellir 6 5 10-893 Birkir 51 28 2,7 4,5 114 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 18,0 8,0 8,0 8,5 85,0 2
Borgarfjarðarsýsla
Múlakot 18 11-910 Þorsti 48 38 3,5 4,5 108 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 87,5 2
Oddsstaðir 1 232 11-145 Hnykill 43 35 1,6 5,0 105 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,5 2
Múlakot 11 11-910 Þorsti 56 37 4,1 4,5 107 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 86,5 2
Oddsstaðir 1 253 12-147 Sómi 46 35 1,5 5,0 109 8,0 9,0 9,0 9,5 8,5 18,5 8,0 8,0 8,0 86,5 2
Innri-Skeljabrekka 50 12-217 Þykkur 51 36 2,6 4,5 108 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Mýrasýsla
Bakkakot 496 11-910 Þorsti 52 31 3,2 4,5 109 8,0 8,5 8,5 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Sigmundarstaðir 3139 12-088 48 35 2,4 3,5 112 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Sigmundarstaðir 3163 09-881 Rafall 49 34 2,7 4,0 110 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Rauðanes 3 151 12-444 Jaki 49 34 2,6 4,5 107 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 86,0 2
Hvammur 135 12-428 Herkúles 54 32 2,6 4,5 113 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Snæfells- og Hnappadalssýsla
Hjarðarfell 430 11-772 Klaki 62 35 2,2 4,5 109 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 7,5 8,0 9,0 88,0 2
Máfahlíð 383 11-002 Brimill 52 36 3,6 4,5 105 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Fáskrúðarbakki 14 12-015 Glæsir 52 35 3,7 4,5 114 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,0 9,0 8,0 9,0 88,0 2
Berg 171 12-200 Silfri 47 33 4,4 5,0 112 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 9,0 87,5 2
Máfahlíð 865 12-001 Bliki 56 34 3,2 5,0 114 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 18,0 8,5 8,0 8,5 87,5 2
Dalasýsla
Hallsstaðir 3088 12-205 Sólbjartur 47 32 3,7 5,0 109 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5 2
Bær 34 09-879 Gaur 49 31 4,7 4,5 109 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 2
Geirmundarstaðir 160 09-207 Dagur 50 36 3,1 4,5 110 8,0 8,0 9,0 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 9,0 86,5 2
Geirmundarstaðir 554 10-903 Hængur 39 33 2,2 4,5 110 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,0 86,5 2
Rauðbarðaholt 2281 11-533 Safír 50 32 3,1 4,5 108 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 2
Barðastrandarsýslur
Árbær 35 07-855 Steri 53 34 3,6 5,0 107 8,0 8,5 8,5 10,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,0 88,0 2
Árbær 270 11-034 Dagur 54 35 2,5 5,0 111 8,0 8,5 8,5 10,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,5 2
Árbær 36 07-855 Steri 61 34 4,5 4,5 108 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 19,0 8,0 8,0 8,5 87,0 2
Árbær 41 12-047 Hnokki 50 31 4,6 4,0 111 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 87,0 2
Árbær 34 12-043 Eitill 53 30 4,6 4,0 111 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 9,0 8,0 8,5 87,0 2
Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla
Ketilseyri 188 11-055 Bolli 55 31 3,7 4,0 102 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 8,5 8,0 8,5 86,5 1
Minni-Hlíð 206 08-217 Laukur 55 34 3,1 4,5 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 86,0 1
Birkihlíð 377 10-754 Doðri 57 35 3,7 4,0 113 8,0 8,5 8,5 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Botn 2 14 09-881 Rafall 58 32 4,0 5,0 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 1
Hólar 527 09-103 Katt 54 32 4,0 4,5 107 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,0 2
Strandasýsla
Laxárdalur 3 21 09-861 Dalur 63 39 3,4 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 9,0 8,0 9,0 89,5 2
Broddanes 1 191 10-160 Krapi 52 34 4,4 4,5 106 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,5 8,5 8,0 8,5 88,0 2
Smáhamrar 2 107 12-120 Þokki 59 37 2,9 4,0 104 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 87,5 2
Miðhús A001 07-866 Kvistur 55 34 2,5 5,0 109 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 87,5 2
Stóra-Fjarðarhorn 109 10-005 Leggur 53 36 2,3 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 87,5 2
Vestur-Húnavatnssýsla
Efri-Fitjar 69 08-838 Borði 55 38 2,9 5,0 105 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Kambhóll 312 09-879 Gaur 59 37 3,8 4,5 112 7,5 9,5 9,5 9,5 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 2
Bergsstaðir 192 06-864 Prófastur 55 33 3,8 5,0 105 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 2
Vatnshóll 197 10-146 Vísir 50 31 3,3 4,5 111 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 18,5 8,5 8,0 9,0 88,5 2
Syðri-Urriðaá 111 11-015 Svali 52 38 4,2 5,0 107 8,0 8,5 9,0 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 88,0 2
Austur-Húnavatnssýsla
Akur 3194 12-452 Víðir 46 41 3,2 5,0 105 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 89,0 2
Akur 3139 08-466 Blær 54 40 5,2 4,5 108 8,0 9,0 9,5 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 89,0 2
Akur 3051 12-452 Víðir 47 38 2,7 5,0 106 8,0 9,0 9,0 10,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 88,0 2
Hof 23 09-888 Glæsir 61 37 2,7 5,0 110 8,0 8,5 9,0 10,0 9,0 18,0 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Litla-Giljá 172 11-503 Gárungi 60 34 4,9 4,5 114 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 18,0 8,5 8,0 9,0 88,0 2
Skagafjarðarsýsla
Melstaður 250 12-333 29 32 4,0 5,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 9,0 88,5 1
Djúpidalur 1227 11-639 Klettur 57 33 4,0 4,5 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 9,0 8,0 9,0 88,0 1
Brúnastaðir 9156 12-028 Gutti 45 35 1,1 5,0 110 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,0 87,5 1
Ytri-Hofdalir 151 10-875 Snævar 48 35 3,2 4,5 112 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,5 7,5 8,0 9,0 87,0 1
Syðra-Skörðugil 20 08-840 Kjarkur 49 34 2,7 4,0 109 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,5 8,0 8,0 9,0 87,0 1
Eyjafjarðarsýsla
Syðri-Bægisá 202 10-893 Birkir 54 35 3,8 4,5 106 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 18,5 8,0 8,0 9,0 88,5 1
Finnastaðir 112 12-125 Valur 44 37 3,0 4,5 111 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 18,0 9,0 8,0 8,0 87,5 1
Hvammur 271 10-150 Bjarni 50 35 5,4 4,0 110 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 9,0 8,0 8,0 87,5 1

Faðir

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Sauðfjárskoðunin er eitt 
umfangsmesta verkefni RML. 
Að dómum, mælingum og 
skipulagningu komu 38 starfs-
menn. Vertíðin hófst með því 
að hópurinn var hristur saman 
á tveggja daga samræmingar-
námskeiði á Hesti í Borgarfirði. 
Þar sem nú er allt landið undir er 
ekki síður mikilvægt en áður að 
efla samhæfingu dómarahópsins. 
Við tók þétt dagskrá lambadóma 
og hrútasýninga. Framkvæmdin 
tókst í megin atriðum vel þó 
ýmislegt megi læra af þessari 
frumraun RML.

Dæmdir voru 15.115 lambhrútar 
og 70.509 gimbrar sem er svipaður 
fjöldi og á síðasta ári, hrútarnir 
heldur fleiri í ár, ef miðað er við 
skráða dóma í Fjárvís.is. Í heildina 
voru lömbin léttari og fituminni í 
haust miðað við haustið 2012 og 
munar þar um kíló á fæti bæði hjá 
hrútum og gimbrum. Meðalþykkt 
bakvöðva hjá hrútum í ár var 28,8 
mm en var 29,2 mm árið áður og 
fituþykktin var 2,9 mm í ár en 
3,1 mm árið áður. Nánara yfirlit 
yfir meðaltöl dóma á hrútum og 
gimbrum er að finna á vef RML.

Dómaniðurstöður eru í samræmi 
við niðurstöður úr kjötmati en 
meðalfallþungi lamba lækkaði úr 
16,3 kg í 16,0 kg á milli ára. Engu að 
síður er þetta næstmesti þungi dilka 
á landsvísu á seinni árum. Aukið 
vægi á framparti í kjötmati hefur 
ekki haft afdrifaríkar afleiðingar á 
holdfyllingarmatið en meðaleinkunn 
fyrir gerð er nánast sú sama á milli 
ára eða 8,51 í ár miðað við 8,59 árið 
áður. Engu að síður er full ástæða 
fyrir marga sauðfjárbændur að 
horfa meira á þennan skrokkhluta 
í ræktunarstarfi sínu. Fituflokkun 
var hagstæðari í ár en meðaleinkunn 
fyrir fitu var 6,44 á móti 6,62. Áfram 
eru töluverð sóknarfæri í því að 
bæta gerð og þunga sláturdilka. 
Trúlega er fita lamba víða orðin 
mun minna áhyggjuefni en áður hjá 
mörgum bændum og rétt að skoða 
hvort breyta megi vægi milli fitu 
og vöðva í ræktunarstarfinu. Þó er 
rétt að minna á, að það er í höndum 
hvers og eins bónda að ákveða 
ræktunaráherslur á sínu búi útfrá 
stöðu þess.

Efstu lambhrútarnir

Í meðfylgjandi töflu eru taldir upp 
5 efstu lambhrútar í hverju héraði 
samkvæmt Fjárvís.is. Hrútunum er 
raðað eftir stigum alls, samanlögðum 
stigum fyrir frampart, bak, malir og 
læri, síðan eftir bakvöðvaþykkt, 
síðan fituþykkt og þá eftir lögun 
bakvöðva ef enn þarf að greina 
milli hrúta með jafn mörg stig. Sé 
öllum lambhrútum landsins raðað 
eftir þessari forskrift stendur efstur 
hrútur úr Austur-Skaftafellssýslu frá 
Fornustekkum, sonur Baugs 10-889 
frá Efstu-Grund. Hann hlaut 89,5 
stig. Með jafn mörg stig en raðast 
í annað sætið á landsvísu er hrútur 
frá Hemlu 2 í Rangárvallasýslu, 
undan Ás 09-877 frá Skriðu. Þriðji 
í röðinni yfir landið er síðan hrútur 
frá Laxárdal 3 í Strandasýslu 
undan Dal 09-861 frá Hjarðarfelli. 
Þykkasti bakvöðvinn sem mældist í 
hrútlambi í haust var í lambi nr. 92 
frá Fjósatungu í S-Þingeyjarsýslu, en 
þar mældist sonur Bassa 09-878 með 
43 mm þykkan bakvöðva og raðast 
sá hrútur sem fjórði efsti yfir landið. 
Á heimasíðu RML (www.rml.is) er 
yfirlit yfir alla lambhrúta landsins sem 
náð hafa 86 stigum. 

Gimbraskoðun

Á 517 búum á landinu voru skoðaðar 
50 gimbrar eða fleiri. Víða er að finna 
ótrúlega öfluga gimbrahópa og hefur 
vöðvaþykkt lamba aukist töluvert á 
síðustu árum. Meðalbakvöðvaþykkt 
gimbra í ár er t.d. 0,8 mm meiri hedur 
en fyrir fimm árum. Á vef RML má 
finna lista yfir þau bú hafa hæst 
meðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt gimbra.

Afkvæmarannsóknir 2013-2014

Besta leiðin til að fá góðan 
kynbóta dóm á lambhrútana er að 
afkvæmaprófa þá á skipulagðan hátt. 
Vakin er athygli á því að reglum um 
styrki til afkvæmarannsókna hefur 
verið breytt. Næsta haust mun 
styrkhæf afkvæmarannsókn byggja 
á því, að í samanburði séu að lágmarki 
fimm veturgamlir hrútar (lambhrútar 
núna) og að þeir séu notaðir í ær sem 
eru sem jafnastar að aldri og gæðum.  
 /Eyþór Einarsson
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Utan úr heimi

Hægt að framleiða viskí hvar sem er!
Þeir sem ferðast um Skotland 
komast vart hjá því að taka hús 
á viskíframleiðanda enda er slíka 
að finna nánast á hverju strái. 
Aðspurðir segja Skotarnir að 
skýringuna sé meðal annars að 
finna í því að uppskerumagnið af 
korni af hverjum hektara hafi á 
árum áður verið svo lítið að það 
borgaði sig ekki að gefa skepnum 
kornið né að brugga úr því bjór. 
Að nýta það til viskígerðar var 
sú aðgerð sem skilaði bændunum 
mestri framlegð af hektaranum. 
Í dag er viskí framleitt víða um 
heim og reglulega berast fréttir 
af nýjum tegundum. Hér á landi 
eru að minnsta kosti tvö fyrirtæki 
á þessu sviði og jafnvel fleiri í 
startholunum. Fyrir nokkrum árum 
voru Danir í svipuðum sporum og 
Íslendingar, að hefja framleiðslu á 
viskí. Nú hafa þeir öðlast nokkra 
reynslu á þessu sviði og raunar náð 
afar góðum árangri á stuttum tíma.

8 ára saga

Eitt af þessum fyrirtækjum í 
Danmörku heitir Stauning Whisky en 
það hefur náð einkar góðum árangri 
í framleiðslu á viskíi og hefur m.a. 
fengið afar góða umsögn í „Viskí-
biblíunni“ sem er víðlesið fagrit um 
nánast allt viskí sem er framleitt í 
heiminum. Fyrirtækið er enn ungt 
en það var stofnað árið 2005 af 9 
áhugasömum mönnum sem vildu 
gjarnan prófa að framleiða sitt 
eigið viskí. Alex Højrup Munch 
er einn af þessum mönnum og er í 
dag framkvæmdastjóri fyrirtækisins: 
„Þetta byrjaði þannig að við vorum 
saman í helgarferð þar sem skoskt 
viskí var m.a. með í för. Við 
undruðumst að ekki væri til danskt 
viskí enda allar forsendur til staðar 
eins og veðurfar, gott bygg og hreint 
vatn. Við ákváðum bara að prófa að 
framleiða fyrir okkur og eitt leiddi svo 
af öðru eiginlega óvart.“

Lítið í fyrstu

Þeir félagarnir ákváðu strax að gera 
allt sjálfir, enda átti þetta að vera 
áhugamál. Einn í hópnum var slátrari 
og í aðstöðu hans var komið upp bæði 
aðstöðu til möltunar á bygginu, þ.e. 
spírun, og einnig suðugræjum. Fyrir 
svona litla framleiðslu eins og þeir 
sáu fyrir sér, voru suðukatlarnir sér-
pantaðir frá Spáni en annar þeirra tók 
400 lítra og hinn 200 lítra. Þetta töldu 
þeir miklu meira en nóg fyrir upp-
haflegu hugmyndir þeirra en nú, átta 
árum síðar, standa þessir suðukatlar 
í sýningarsal fyrirtækisins.

Þó svo að þetta hafi í upphafi 
byggst á áhugamennsku var mikil 
fagmennska hjá þessum félögum 
og strax í upphafi ákváðu þeir að 
leita ráða hjá helstu sérfræðingum 
heims í gerð á viskíi og fengu þannig 
góðan bakgrunn til framleiðslunnar 
enda margir boðnir og búnir til þess 
að hjálpa við að koma á fót fyrstu 
viskígerðinni í Danmörku.

6-8 þúsund lítrar á ári

Strax eftir fyrstu framleiðsluna kom 
í ljós að þeir voru á kórréttri leið 
og í ljósi einstakra viðbragða ótal 
sérfræðinga á þessu sviði ákváðu 
félagarnir að fara í framleiðslu af 
fullum krafti. Tveimur árum síðar 
keyptu þeir eyðibýli í nágrenni 
bæjarins Stauning á Vestur-Jótlandi. 
Bú þetta, sem áður var kúabú, var 
með góðar en gamlar byggingar og 
hentaði afar vel fyrir framleiðsluna. 
„Við völdum einnig þetta bú þar sem 
það er alllangt frá næstu húsum enda 
er mikill eldsmatur í þúsundum lítra af 
viskíi á tunnum,“ sagði Alex og bætti 
við: „Svo tóku við ótal vinnustundir 
við að gera aðstöðuna tilbúna og fór 
nánast allur frítími okkar næstu tvö 
árin í að gera þetta sem best úr garði 

og í mars árið 2009 vorum við tilbúnir 
að hefja framleiðslu af alvöru og var 
stefnan sett á að framleiða 6-8 þúsund 
lítra af viskíi árlega.“ Fljótlega kom 
þó í ljós að eftirspurnin var miklu 
meiri en svo og er framleiðslan í dag 
15.000 lítrar á ári.

Þrír starfsmenn

Í maí 2009 hóf einn af þessum níu 
köppum fullt starf við fyrirtækið og 
síðan hafa tveir til viðbótar fengið 
fulla vinnu við framleiðsluna og 
næsta sumar stendur til að bæta 
fjórða starfsmanninum við enda 
mikið að gera á sumrin segir Alex: 
„Bóndabærinn er vel í sveit settur 
þar sem hér eru margir ferðamenn, 
aðallega frá Þýskalandi, sem bæði 
vilja sjá framleiðsluferilinn og 
auðvitað smakka afurðirnar hjá okkur. 
Við erum með opið hús tvisvar á dag, 
þrisvar í viku og það er töluvert álag 
sem fylgir því að fá hundruð gesta 
og því ætlum við að bæta við fólki 
næsta sumar.“

Súgþurrkað korn

Til þess að geta búið til viskí þarf 
að láta kornið spíra og er miðað 
við spírunar hæfni upp á 90% í hinu 
aðkeypta korni. Þegar það kemur í hús 
er það fyrst látið spíra á gólfi þar sem 
það er úðað og hrært í því reglulega 
á meðan spírurnar eru að koma út. 
Tilgangur þessa ferils er að sögn 
Alex að fá kornið til þess að mynda 
hvata sem breyta sterkjunni í maltósa, 
sem svo síðar verður næringarefni 
gerlanna sem breyta honum í alkóhól.

100% dönsk framleiðsla

Í framleiðsluna er alltaf notað danskt 
korn, aðallega notað bygg en rúgur 
hentar einnig í ákveðinn hluta fram-
leiðslunnar. Ekki er þó sama hvaða 
afbrigði er notað segir Alex og það 
er byggtegundin Guinze sem þeir 
nota mest af en sú tegund er lág í 
próteini en há í sterkju.

Þegar svo spírunin er komin nógu 
langt er hún stöðvuð með því að 
þurrka kornið með súgþurrkun í 2-3 
daga eða þar til 95% þurrefni er náð. 
Við þann hluta framleiðslunnar er 
einnig hægt að bæta við reyk í súg-
þurrkunina til þess að gefa viskíinu 
rétt bragð. Misjafnt er hvað notað er til 
reykinga á korni en Stauning Whisky 
notar bæði torf og lyng til þess að fá 
fram rétta bragðið.

Malað korn í hitabaði

Næst er kornið svo malað og sett í 
ker með vel heitu vatni og svo hrært 
í leginum í 90 mínútur. Helstu nær-
ingarefni hins malaða korns blandast 
við vatnið og svo er hinum fljótandi 
hluta hellt í sérstök gerjunarker sem í 
eru settir sérstakir gerlar. Hratið sem 
eftir er, fer í þar til gert ílát sem starfs-
mennirnir rúlla með út í gömlu hlöð-
una sem notuð er sem grófvörulager 
í dag. Þangað kemur svo kúabóndi úr 
nágrenninu daglega og sækir hratið 
sem er úrvals fóður fyrir mjólkurkýr. 
Eftir þrjá daga er gerjuninni lokið og 
þá hefst sjálf suðan.

Tvísoðinn spíri

Spírinn til viskígerðar er tvísoðinn 
eins og áður segir en fyrsta suða er 
einskonar hreinsun og er spírinn 
sem kemur úr þessari suðu um 25% 
að styrkleika. Sá spíri er svo settur 
í næsta ketil sem svo raunverulega 
eimar spírann og út kemur spíri sem 
er 68-69% að styrkleika. Þessi tvísuða 
tryggir besta útkomu en þar með er 
ekki öll sagan sögð því á þessu stigi 
vandast málið!

Hali, hjarta og haus

„Vandamesta ferli framleiðslunnar 

er að vita hvaða spíra maður á að 
setja á tunnu og hvað á ekki að 
nota“ segir Alex og heldur áfram 
„við tölum um hala, hjarta og haus 
suðunnar en það er í raun tímaröð 
hennar. Þannig tökum við halann 
frá og nýtum svo hjarta suðunnar 
í miðjunni til viskígerðarinnar en 
hausinn er líka settur til hliðar.“ 
En af hverju að kalla þetta 
þessum nöfnum? „Þetta kemur 
frá Skotlandi og er skemmtileg 
nafngift á suðuferlinu en eðlilega 
er spírinn misjafn að gæðum eftir 
því hvort hann verður til í upphafi 
eða í lokin eða eins og við viljum 
til viskígerðarinnar í miðju ferlinu.“ 
Fyrsti og síðasti hlutinn fer þó ekki 
til spillis heldur er þessum vökva 
blandað saman við spírann frá fyrstu 
suðu og svo soðinn á ný og svo koll 
af kolli.

Biðin mikla

Eftir að spírinn er svo tilbúinn er hann 
þynntur niður í 64% og svo er hann 
settur á tunnur. Notaðar eru tvenns 
konar tunnur, nýjar og notaðar, en 
þroskaferli viskísins felst í því að 
tunnurnar anda og gefa frá sér, og 
taka til sín, bragð úr spíranum. Annars 
vegar eru nýjar tunnur af bandarískri 
hvíteik, en ekki er hægt að nota eik 
frá Evrópu þar sem þéttleiki viðarins 
er of mikill. Hins vegar er spírinn 
settur í notaðar tunnur frá Burburry-
framleiðslu í Bandaríkjunum, en þær 
tunnur gefa minna af sér af bragði en 
hinar nýju svo í þær fer bara sá hluti 
framleiðslunnar sem ekki krefst þess. 

Stauning Whisky framleiðir í dag 
þrjár gerðir af viskíi: tvær úr byggi, 
þar af önnur reykt bygg, og sú þriðja 
úr rúgi, sem er afar sjaldgæf tegund 
af viskíi en í raun heppileg fyrir Dani 
enda þekktir fyrir rúgframleiðslu. 
Tunnurnar eru síðan settar á lager 
og svo er beðið – í þrjú ár!

Sett á flöskur

Loks þegar þrjú ár eru liðin er 
svo hægt að setja fyrsta viskíið á 
flöskur en auðvitað hefur lögurinn 
verið smakkaður reglulega á meðan 
á biðinni stóð til þess að tryggja 
að allt sé á réttri leið. Þó svo að 
framleiðslan sé 15.000 lítrar á ári 
nú er aðstaðan til töppunar afar 
frumstæð. Allt gert í höndunum 
og hægt að hella í þrjár flöskur í 
einu. „Þetta er nú ekki mikið mál, 
hér stöndum við eigendurnir einn 
laugardag og töppum á flöskur. Á 
góðum degi gætum við sjálfsagt séð 
um að setja allan lagerinn okkar á 
flöskur svo við þurfum nú ekki 
fullkomnari tæki í bili,“ segir Alex.

Ekki flókið

Aðspurður sagði Alex að það hafi 
vakið athygli margra hve opnir 
þeir félagar eru fyrir því að sýna 
framleiðsluna, framleiðsluferilinn 
og annað er að framleiðslunni snýr. 
„Málið er að það er alls ekki flókið 
að framleiða viskí og fyrst okkur 
tókst þetta með því að lesa okkur til 
í bókum þá geta aðrir það einnig. Við 
byggjum hins vegar framleiðsluna 
á sérstöðunni. Við notum eingöngu 
danskt hráefni og reykjum t.d. byggið 
með torfi og lyngi. Það gera ekki 
aðrir og þar er okkar sérstaða sem er 
að skila þessum góða árangri,“ sagði 
Alex að lokum.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Nautgriparæktardeild
Þekkingarseturs landbúnaðarins 
í Danmörku.

Hér er Alex í vinnslusalnum þar sem spírinn er soðinn í tvígang.

Áður en viskí er sett á tunnur er það litlaus spíri eins og hér sést.

Suðukatlarnir eru úr kopar og var búnaðurinn framleiddur sérstaklega fyrir 
Stauning viskí á Spáni.
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Sláturfélag Suðurlands svf.   Fosshálsi 1   110 Reykjavík   Sími 575 6000   www.ss.is

 

Rúlluplastið
sem bændur treysta

   Magn 

 Litur Verð* á bretti

Teno Spin  

– 750 x 0,025 x 1500 Hvítt 11.800 15 rúllur

Westfalia Net  

– 123cm x 3000m  25.530 

Randofil Garn  

– 3500 m pr. rúllu   3.500

 *Verð án vsk. – kr/rúllu

Áramótatilboð á rúlluplasti

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

Við aðstoðum með ánægju.

Það er gaman að bæta við hestöflum sem auka afkastagetuna og stytta 
vinnudaginn. Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að 
fjármagna það sem upp á vantar til að þú getir fjárfest í nýju tæki.

Við fjármögnum
atvinnutæki
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Jólakrossgáta barna

Lausn jólakrossgátu barna
Til að gera þetta ekki of auðvelt er lausnin höfð hér fyrir neðan spegilvent. Klárasta krossgátufólkið ætti því að breiða blað yfir 
lausnina á meðan réttu orðin eru fundin í krossgátuna. Það má þó líka breyta þessu í vísindalega tilraun og reyna að skoða lausnina 
í spegli og athuga þannig hvort það hjálpi við að leysa gátuna. 

Lausn jólakrossgátu barna

Nafn: Guðjón Ottó Elíasson.
Aldur: 4 ára. 
Stjörnumerki: Tvíburar.
Búseta: Reykjavík.
Leikskóli: Hof.
Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Það er allt skemmti-
legt.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?  
Hvati hvolpur.
Uppáhaldsmatur: Steiktur fiskur.
Uppáhaldslag: Kisa mín.
Uppáhaldskvikmynd: Stígvélaði 
kötturinn (Puss in Boots) og Stúfur 
litli (Stuart Little).

Fyrsta minningin þín: Veit það 
ekki. 
Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Já, fimleika og svo fer 
ég í sundskóla með litlu systur.
Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Ljónatemjari.
Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Margt. Fara í aparólu, 
róla, renna á sleða og vega salt. 
Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Ekkert. 
Gerðir þú eitthvað sérstakt í 
sumar? Hjólaði oft í Húsdýragarðinn, 
sund og fór í sumarbústað.  

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Ætlar að verða ljónatemjariForeldrar jólasveinanna og þá 
einkum móðir þeirra, Grýla, 
eru án efa hræðilegustu óvættir 
sem til eru á Íslandi. Ekki nóg 
með að þau séu af tröllakyni 
heldur eru þau stórhættuleg 
börnum og hafa, ólíkt sonum 
sínum jólasveinunum, ekk-
ert breyst hvað það varðar í 
aldanna rás. Enn þann dag í 
dag eru þau skötuhjú notuð 
sem barnafælur og vita börn 
það eins vel í dag og áður að 
Grýlu þykir gott að gæða sér 
á óþekkum börnum. Það er 
ekki frýnileg lýsingin á Grýlu í 
þjóðsögum Jóns Árnasonar en 
þar segir:

„Grýlukvæðin segja að hún 
hafi ótal (300) hausa og þrenn 
augu í hverju höfði … kartnögl 
á hverjum fingri, helblá augu í 
hnakkanum og horn sem geit, 
eyrun lafi ofan á axlir og séu 
áföst við nefið að framan. Hún 
var og skeggjuð um hökuna og 
fór skeggið ekki betur en hnýtt 
garn á vef og hékk þar við bót 
eða flóki, en tennurnar voru sem 
grjót ofnbrunnið.“

Fæstir myndu vilja mæta þeirri 
ófreskju sem hér er lýst á förnum 
vegi og af þessari lýsingu að 
dæma er ekki að undra að bless-
uð börnin óttist hana Grýlu enn. 
Grýla er óvættur sem lengi hefur 
verið til staðar á Íslandi og eru til 
um hana heimildir allt frá 13. öld. 
Það er þulubrot úr Sturlungu þar 
sem Grýlu er lýst sem skrímsli 
með 15 hala en svipaða sögu 
segir einnig þula frá 16. öld nema 
þar hefur því verið bætt við að í 
hverjum hala séu hundrað belgir 
sem hver inniheldur tuttugu börn. 
Ritaðar heimildir eru því fyrir því 
allt frá 16. öld að Grýla sé stór-
hættuleg börnum eins og hún er 
raunar enn.

Eftir því sem við færumst nær 
okkur í tíma eru varðveitt mun 
fleiri kvæði um Grýlu og hennar 
hyski og á 17. og 18. öld eru þau 
orðin þónokkuð mörg. Í þessum 
kvæðum er fyrst farið að tengja 
Grýlu jólunum og kemur hún til 
byggða rétt fyrir jól í leit sinni 
að óþekkum börnum. Oft á hún 
í miklum samræðum við hús-
bændurna sem eðlilega vilja verja 
börn sín gegn þessari óhugnan-
legu mannætu. Í þessum kvæðum 
er Grýla ekki síður ófrýnileg en 
síðari tíma lýsingar úr þjóðsögum 
Jóns Árnasonar gefa til kynna.

Eitt af þekktustu Grýlukvæðum 
frá 17. öld er eftir Stefán Ólafsson 
í Vallanesi en þar er henni svo 
lýst:

Eg þekki Grýlu
og eg hef hana séð,
hún er sig svo ófríð
og illileg með.

Hún er sig svo ófríð
að höfuðin ber hún þrjú,
þó er ekkert minna
en á miðaldra kú.

Þó er ekkert minna,
og það segja menn,
að hún hafi augnaráðin
í hverju þrenn.

Að hún hafi augnaráðin
eldsglóðum lík,
kinnabeinin kolgrá
og kjaptinn eins og tík.

Kinnabeinin kolgrá
og hrútsnefið hátt,
það er í átján hlykkjunum
þrútið og blátt.

Það er í átján hlykkjunum,
og hárstrýið hart
ofan fyrir kjaptinn tekur
kleprótt og svart.

Ofan fyrir höku taka
tennurnar tvær,
eyrun hanga sex saman
sítt ofan á lær.

Eyrun hanga sex saman
sauðgrá á lit,
hökuskeggið hæruskotið
heilfult af nyt.

Hökuskeggið hæruskotið
og hendurnar þá
stórar eins og kálfskrof
og kartnöglur á.

Stórar eins og kálfskrof
og kolsvartar þó
nógu er hún lendabreið
og þrifleg um þjó.

Nógu er hún lendabreið
og lærleggjahá,
njórafætur undir
og naglkörtur á.

Njórafætur undir
kolsvörtum kvið,
þessi þykir grálunduð
grátbörnin við.

Þó að flestar heimildir um Grýlu 
fjalli aðallega um hversu ófrýni-
leg hún er og hættuleg börnum 
er athyglisvert að sjá að einnig er 
þar nokkuð fjallað um karlamál 
hennar. Samkvæmt heimildum 
er Grýla þrígift. Fyrsti eigin-
maður hennar nefndist Gustur en 
ekki varð það hjónaband lang-
líft þar sem Grýla er sögð hafa 
étið hann. Síðar átti hún mann 
að nafni Boli en þau áttu saman 
fjölda barna sem mörg hver hafa 
verið nafngreind í nafnaþulum á 
borð við þessa: Leppur, Skreppur, 
Lápur, Skrápur, Langleggur og 
Leiðindaskjóða, Völustallur og 
Bóla. Núverandi eiginmaður 
Grýlu er hins vegar flestum 
kunnur enda er hann yfirleitt 
ekki langt undan þegar Grýlu ber 
á góma. Hann heitir Leppalúði 
og er sagt að þau skötuhjú hafi 
átt saman tuttugu börn. Þrettán 
þeirra þekkja allir en það eru 
sjálfir jólasveinarnir.

Þó Grýla sé enn í fullu fjöri 
sem stórhættuleg barnafæla 
hefur nokkuð borið á því að nú 
sé sagt við börn að Grýla sé dauð. 
Fjölmörg jólalög sem sungin eru 
á aðventunni nú á dögum fjalla 
einmitt um það að Grýla sé dauð 
og þykir mörgum að farið hafi 
fé betra. Hins vegar er í sumum 
kvæðum settur sá fyrirvari að hún 
gæti mögulega lifnað við aftur 
ef mikið úrval yrði af óþekkum 
börnum. Þannig er það einmitt 
í frægu kvæði Jóhannesar úr 
Kötlum um Grýlu kem birtist í 
bók hans Jólin koma árið 1932. 
Grýlukvæði Jóhannesar úr 
Kötlum, hér er niðurlag þessa 
kvæðis sem lýsir vel áhyggjunum 
af því að Grýla verði vakinn upp. 

Svo var það eitt sinn
um einhver jól,
að börnin fengu
buxur og kjól.

Og þau voru öll
svo undurgóð,
að Grýla varð hrædd
og hissa stóð.

En við þetta lengi
lengi sat.
Í fjórtán daga
hún fékk ei mat.

Þá varð hún svo mikið
veslings hró,
að loksins í bólið
hún lagðist – og dó.

En Leppalúði
við bólið beið,
- og síðan fór hann
þá sömu leið.

Nú íslensku börnin
þess eins ég bið,
að þau láti ekki hjúin
lifna við.

Heimild: 
Þjóðminjasafn Íslands.

Grýla og Leppalúði



53Bændablaðið  |  Fimmtudagur 12. desember 2013

Hafsteinn Reykjalín 
J ó h a n n e s  s o n , 
leigubíl stjóri, ljóð-
skáld, tónskáld og 
f r í s t u n d a  m á l a r i 
með meiru, hefur 
gefið út ljóðabókin 
Limru-Skjóðu sem 
er hans frumraun á 
limrusviðinu. Áður 
hefur hann gefið 
út ljóðabókina, Út 
úr þokunni, sem er 
með 115 ljóðum og 
tekið þátt í útgáfum ljóðabóka, 
Ljóðahóps Gjábakka. 

„Þessar limrur eru einskonar 
dægurflugur, sem ég hef gert, 
mér til skemmtunar og settar á 
prent, svo að þær glatist síður. Það 
er mín von að þú finnir eitthvað 
við þitt hæfi, til að brosa að og 
þá er tilgangi mínum náð,“ segir 
Hafsteinn um bókina.

Óhætt er að segja að Hafsteini 
hafi tekist ætlunarverk sitt og ekki 
laust við að oft komist maður 
ekki hjá því að skella upp úr við 
limrulesturinn, jafnvel þótt menn 
reyni að vera einbeittir í lúsarleit 
að botnlausum leiðindum. Það 
verður því enginn svikinn af 
því að kaupa þessa litlu snotru 
ljóðabók sem skreytt er með mynd 
af olíumálverki höfundar.

Hafsteinn er einn af stofnendum 
Félags frístundamálara og hefur 
haldið 14 einkasýningar ásamt 
mörgum samsýningum. Samið 
lög við ýmis ljóð eftir sig og aðra. 
Gefið út geisladisk, Ljúfar stundir, 
sem er ljúf ballöðumúsík og tekið 
þátt í nokkrum sönglagakeppnum.

H a f s t e i n n 
er fæddur og 
uppa l inn  á 
Hauganesi við 
Eyjafjörð. Hann 
nam iðnnám 
á  Akureyr i 
og vélfræði í 
Reykjavík og 
hefur búið lengst 
af í Kópavogi. Um 
brottför sína frá 
Hauganesi yrkir 
Hafsteinn ágæta 

sjálfslýsingu í bókinni:

Hafsteinn sem Hauganes flúði,
hér og nú mætir sem lúði.
Kannski svo klár,
karl enn með hár,
og kjaft sem var ætlaður trúði.

Svo er önnur sem sýnir að 
Hafsteini líður greinilega vel í 
Kópavoginum.

Dagar hér dýrlegir líða,
í dásemd og engu að kvíða,
blíðan í dag,
bætir minn hag,
en best væri heima að…. fá sér 
kaffisopa.

Hann kemur víða við í þessu litla 
kveri og pólitík kemur þar líka 
við sögu. Um kosningarnar á 
síðastliðnu vori yrkir hann:

Kosningar kjósendur vilja,
koma á frelsi og skilja
að klórir þú mér,
þá klóra ég þér
og kenni þér gróðann að hylja.

Bækur 

Lausnarorð jólakrossgátunnar er tveggja orða setning sem á að birtast út frá örinni hægra megin við 
myndina af englinum. 

Sendið setninguna til Bændablaðsins á neðangreint póstfang eða með tölvupósti á netfangið bbl@bondi.is 
(merkt í efnislínu – Jólakrossgáta). 

Ef lausn er send í pósti á að merkja umslagið á eftirfarandi hátt: 

Bændablaðið – lausn á jólakrossgátu
Bændahöllin við Hagatorg
107 Reykjavík

Verðlaun verða veitt fyrir fimm réttar lausnir. Dregið verður úr lausnunum sem borist hafa fyrir föstudaginn 
3. janúar 2013. Lausn jólakrossgátunnar og nöfn vinningshafa verða birt í Bændablaðinu 9. janúar2014.

 – Góða skemmtun!
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Limru-Skjóða 

Jólakrossgáta Bændablaðsins 2013

Út er komin bókin Krosshóls-
hlátur, sem er safn kveðskapar 
og sagna úr göngum bænda í 
Svarfaðar dal. Hjörleifur Hjartar-
son frá Tjörn ritstýrir en það er 
Sunn lenska bóka kaffið á Selfossi 
sem gefur út. Bókinni sem er liðlega 
200 síður fylgir diskur með söng 
gangna manna og hún er ríkulega 
mynd skreytt með tækifæris-
myndum úr göngum og réttum. 

Slegið er á létta strengi í 
bókarkynningu þar sem segir að rit 
þetta sé fullt af úreltum pólitískum 
ranghugmyndum og þjóðlegu einelti. 
Í kveðskap og sögum er fátt gert til 
að draga úr að hér eru á ferðinni 
karllægar drykkjusögur og eru 
niðurreiðarvísur sem verða til í reið 
niður Skíðadalinn gott dæmi um 
það. Bálkur þessi er gjarnan sunginn 
í niðurreiðinni undir laginu „Litla 
skáld á grænni grein“, og hér eru 
nokkrar vísur úr honum. 

Á öllum stoppistöðunum
stúta marga sér á
og Hjöra á herðablöðunum
á hlaðinu á Þverá
– sem Hjöri liggur þver á.

Guðamjöð á Másstöðum 
mætti okkur bjóða,
og hér er sungið hástöfum,
hamingjan mín góða
– og hér er Ingi að sjóða.

Á Másstöðum er mannlaus bær.
Marga setur hljóða.
Það er af sem áður var 
er Ingi var að sjóða
– er Ingi var að sjóða.*)

Léttfættir á leirunum
leitum við að hæli,
allir hreint á eyrunum 
ekki langt frá Dæli
– á eyrunum hjá Dæli.

Eftir greiða gangnareið
að garðinum hjá Dæli
eg fæ leiða innanneyð
og æli og æli og æli
– æli smá hjá Dæli.

Krosshólshlátur – svarfdælsk sveitamenning á bók
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Lesendabás

Nú ættu allir landsmenn að 
stefna á aukna skógrækt
Einn frambjóðandi til prófkjörs 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
vegna sveitarstjórnarkosninga að 
vori komandi lofaði betra veðri. 
Marga rak í rogastans og töldu 
að þar væri um eitt af þessum 
bröttu kosningaloforðum, rétt 
eins og hjá Sigmundi Davíð 
fyrir síðustu þingkosningar. En 
frambjóðandinn, sem er mikill 
áhugamaður um skógrækt, 
rökstuddi þá leið sem hann vildi 
fara með því að stórauka skógrækt 
í nágrenni höfuðborgarinnar.

Nú er það staðreynd að veður hefur 
batnað mjög verulega í Reykjavík á 
undanförnum áratugum, meðalhiti 
farið hækkandi og stórlega dregið 
úr vindi. Veðurfræðingar hafa 
bent á að mælingar sýni að válynd 
veður og stormar séu orðnir mun 
fátíðari í Reykjavík en oft mældist 
áður. Mikil skógrækt hefur verið 
stunduð í nágrenni Reykjavíkur á 
undanförnum áratugum og nægir að 
nefna Heiðmörk, við Rauðavatn og 
austur á Hólmsheiði, í Mosfellsbæ, í 
Esjuhlíðum, einkum Mógilsá þar sem 
Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins 
er, og í suðri í Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði. Hvarvetna eru tré 
að vaxa úr lágvöxnum gróðri og 
jafnvel gróðurleysi. Allar austlægari 
áttir verða mildari og veldur því að 
hitastig hækkar og meira er um logn 
en oft áður.

Til að bæta lífsskilyrðin í landinu

Nú ættu allir landsmenn að stefna á 
aukna skógrækt í nánustu framtíð í 
þeim tilgangi að bæta lífsskilyrðin í 
landinu, fyrir búfé og ekki síst fyrir 
okkur sjálf. Við búum í landi þar 
sem misjöfn veður hafa mótað mjög 
landsmenn og haft oft mikil áhrif. 
En það er svo ótrúlegt hve miklu 
má breyta með trjárækt til að gera 
umhverfið okkar mun vinsamlegra. 
Skógrækt þarf vandaðan undirbúning 
og langan tíma til að ná góðum 
árangri. Stundum taka náttúruöflin 
fram fyrir hendurnar á okkur og 
má t.d. nefna fremur dapurlega 
reynslu skógarbænda á Ystafelli í 
Þingeyjarsýslu þar sem veðurguðirnir 
tóku fram fyrir hendurnar á okkur 
mannfólkinu. Þar varð mikið tjón 
vegna skyndihláku og mikið af 
jarðveginum rann niður í dalinn á 
jarðklaka vegna þunga síns. Mörg 
þúsund trjáplöntur urðu fyrir raski. En 
vonandi fá þessir bændur bætur fyrir 
þannig að þeir geti hafist sem fyrst 
aftur handa við að rækta upp þá reiti 
sem urðu fyrir áfalli. Mikilvægt er 
að samfélagið sé bakhjarl þeirra sem 
vilja bæta umhverfi sitt en verða fyrir 
ófyrirsjáanlegum náttúruspjöllum. 
Ella kann mönnum að fallast hendur 
og aðhafast ekki meir í þessa átt.

Víða um land þarf að planta 
skógarskjóli. Við þurfum að huga 
að vaxandi kornrækt á Íslandi en 
fátt bætir þroska korns á Íslandi en 
skógarskjólið. Klemens Kristjánsson 
tilraunastjóri og brautryðjandi 
kornræktar í byrjun 20. aldar á 
Sámsstöðum við Hvolsvöll hvatti 
mjög til skógræktar til þess að bæta 
aðstæður fyrir kornrækt. Hann ritaði 
nokkuð um rannsóknir sínar, m.a. í 
Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1976: 

„Áhrif skógarskjóls á kornþunga“. 
Í ritgerð Klemenzar kemur fram að 
mikilli ávinningur sé í því að rækta 
korn milli skjólbelta. „Hefir skjólið 
gefið að meðaltali um 24% þyngra 
korn af sexraða byggi í samanburði 
við ræktun á bersvæði“ og enn fremur 
í sömu ritgerð: „Hafrar hafa gefið 
36% og vorhveiti um 41% meiri 
kornþunga en við ræktun á bersvæði, 
sáðtíminn og kornskurðartími jafn á 
báðum stöðum.“

Víða mætti rækta upp skjólskóga

Það er ekki aðeins í kornræktinni sem 
skógur getur komið að gagni. Víða 
um land er stundum nánast ófært 
í aftakaveðrum nálægt fjöllum: á 
Snæfellsnesi, undir Hafnarfjalli, 
á Kjalarnesi, undir Eyjafjöllum og 
í Öræfum og austur í Hamarsfirði 
norðvestan Djúpavogs eru þekktir 
óveðursstaðir þar sem fallvindar frá 
fjöllum þvera vegi. Á öllum þessum 
stöðum mætti rækta upp skjólskóga, 
t.d. 200-300 metra breið skógarskjól 
þar sem plantað verði nokkuð þétt 
harðgerðum trjátegundum sem 
þola vel vind og geta þrifist við 
erfiðar aðstæður. Þar mætti rækta 
upp sitkagreni, birki, víði, aspir og 
jafnvel reyni og þin. Best er að hafa 
fjölbreytnina sem mesta, rækta fyrst 
upp hraðvaxnar tegundir áveðurs og 
bæta síðan við röðum af af öðrum 
tegundum í skjóli við elsta skjólbeltið. 
Víða um landið fellur mikið af 
búfjáráburði sem nýta mætti vel. 
Hér gæti orðið til töluverð aukastörf 
fyrir bændur og búalið launuð af 
almannafé enda væri slíkt skógaskjól 
til almannaheilla. Mætti vinna þessi 
störf, jarðvinnslu og dreifingu áburðar 
á þeim tíma sem háannir eru ekki í 
venjulegum búskap.

Þá eiga bændur sem allra fyrst 
að auka sem mest beitiskóga. Þar 
geta þeir hlutar jarðarinnar sem ekki 
verður nýttur til tún- eða kornræktar 
verið nýttur sem beitiskógar. Þar verði 
gróðursettar ýmsar trjátegundir sem 
veita skjól og bæta landið. Þekkt er 
að í skóginum verður botngróðurinn 
gróskumikill, grunnvatnið verður 
stöðugra og beitiskógurinn er 
búsmala einn besti hagi sem unnt er 
að hugsa sér. Skógurinn er sjálfbær 
náttúruafurð mun verðmætari en 
skjóllítill úthagi. Neðri hluti fjallshlíða 
mætti nýta í þessu sambandi og má 
t.d. benda á hvernig vel hefur tekist 
til í landi Silfrastaða í Skagafirði og 
hér nær í landi Blikastaða þar sem 
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar hefur 
ræktað upp vesturhluta Úlfarsfells 
sem er nánast að breytast í gríðarlega 
fagran skóg.

Og hvaða trjátegundir eiga bændur 
að leggja áherslu á? Rétt er að nýta 
sem mest þær trjátegundir sem 
reynst hafa best. Með birki, greni, 
stafafuru, ösp og víði eiga menn von 
á að ná góðum árangri. Og jafnvel 
lerki, fjallaþinur og aðrar tegundir 
geta verið góðar. Nauðsynlegt er að 
girða ungskóginn í upphafi meðan 
plönturnar eru að ná fyrstu metrunum. 
Reikna má með þokkalegum árangri 
að tiltölulega fáum árum liðnum. 
Nú eru víða að vaxa bændaskógar 
og ættu bændur að ráðfæra sig við 
þá sem hafa aflað sér reynslu í 

nágrenni við sig. Fyrst þarf að huga 
að hvaða tegundir henta og fer bæði 
eftir aðstæðum öllum, veðráttu, 
jarðvegsgerð og öðrum aðstæðum. 
Fyrst þarf að gera sér grein fyrir 
hvernig sem bestur árangur næst. Gott 
er að afla sér stilka af víði og öspum 
að vori en á höfuðborgarsvæðinu og 
öðru þéttbýli fellur til gríðarmikið 
af slíkum efnivið. Þetta er ódýr leið 
en nokkuð fyrirferðarmikil og krefst 
undirbúningsvinnu. Ekki er unnt að 
fjölga öllum tegundum með þessu 
móti, þannig er ekki unnt að fjölga 
birki og reyni með stilkingum en 
gengur vel með aspir og víði, og 
stinga niður eftir að jarðklakinn er 
farinn að vori. Þetta eru fljótsprottnar 
tegundir sem eru yfirleitt fljótar að 
koma sér af stað. Þá getum við safnað 
birkifræi að hausti og fram undir jól. 
Í ár var mjög gott fræár hjá birki um 
mest allt land. Rétt er að dreifa fræinu 
á gróðurvana mela sem eru með öllu 
lausir við búfé. Árangurinn kemur 
fremur seint í ljós en eftir nokkur ár 
má reikna með að sjá einhvern árangur 
megi sjá en fer eftir því hvort unnt sé 
að halda melnum alveg fjárlausum. 
Þá er unnt að safna könglum furu 
og köngla í eldri skógum og reyna 
að koma sjálfur af stað ræktun. 
Slíkt þarfnast nokkurrar þekkingar 
til að ná árangri. Rétt er að vísa á 
Skógræktarritið og Frækornið sem 
Skógræktarfélag Íslands gefur út og 
þar má lesa sig töluvert til. Sennilega 
er auðveldasta aðferðin að kaupa 
skógarplöntur í gróðrarstöð annað 
hvort gegnum bændaskógaverkefni 
eða beint af gróðrarstöð eins og Barra 
á Egilsstöðum. Unnt er að fá 15% 
afslátt gegnum skógræktarfélögin.

En allt þetta starf þarf að 
ígrunda vel og lesa sig til svo að 
tryggja megi sem bestan árangur. 
Í Landbúnaðarháskólanum er 
boðið upp á mjög fræðandi og 
upplýsandi námskeið ætluð verðandi 
skógarbændum og áhugafólki um 
skógrækt. Nefnist það „Grænni 
skógar“. Tók ég þátt í einu slíku fyrir 
nokkrum árum og líkaði mjög vel.

Trjárækt er bæði gefandi og 
þroskandi starf

Skógrækt eða öllu heldur trjárækt er 
bæði gefandi og þroskandi starf. Mörg 
ljón eru á veginum bæði misjöfn 
veður en þó er sennilega einna verst 
ar úrtöluraddirnar. Margir setja út á 
skógrækt fyrir að það spilli landslagi. 
Mun þessi glósa vera komin frá 
Helga Sæmundssyni sem einhvern 
tíma vildi stríða Hákoni Bjarnasyni 
skógræktarstjóra. Eru þessi viðhorf 
landlæg en eiga að heyra sem fyrst 
sögunni til. Sömuleiðis á allt tal um 
„útlendar trjátegundir“ að heyra 
sögunni til. Þær trjátegundir sem hér 
vaxa og skila okkur arði eigum við 
að líta á sem hverja aðrar aðfluttar 
lífverur sem eru hingað komnar 
til að lifa. Svíar hafa fyrir löngu 
tekið stafafuruna í sátt enda er hún 
í dag talin vera ein verðmætasta 
trjátegundin í skógarhöggi í Svíþjóð. 

Guðjón Jensson
Mosfellsbæ, áhugamaður um að 
auka skóga Íslands

Jarðvegseyðing er stundum 
nefnd hin þögla kreppa heimsins. 
Moldin er undirstaða um 99% 
fæðuframleiðslunnar, en nýting 
á þessari verðmætu auðlind 
er of víða með ósjálfbærum 
hætti. Alþjóðlega er ekki nægur 
skilningur á þessum vanda og 
hægt gengur að vekja pólitíska 
samstöðu um að setja aukið afl 
í vernd og endurreisn jarðvegs.

Hver er dýrmætasta 
náttúruauðlind jarðarbúa? 

Á undanförnum árum hef ég 
oft spurt fólk hvað það telji vera 
mikilvægustu náttúruauðlind 
jarðarbúa. Flestir, ekki síst 
útlendingar, setja vatn í fyrsta sætið. 
Við nánari skoðun hallast þó fleiri 
að því að það sé jarðvegur. Í raun 
er hins vegar ekkert eitt svar við 
þessari spurningu. Jarðvegur er 
undirstaðan fyrir virkni vistkerfa, 
og án hans væri ekkert líf á landi. En 
án vatns, kolefnis og nauðsynlegra 
næringarefna væri enginn jarðvegur. 
Þetta er flókið samspil.

Jarðvegsrof er stundum nefnd 
„hin þögla kreppa heimsins“. Á 
tímaskala mannsævinnar er frjósöm 
mold auðlind sem endurnýjast afar 
hægt. Vistkerfi jarðar glata hins 
vegar jarðvegi sínum með 10 til 
40 sinnum meiri hraða en nemur 
nýmyndun jarðvegs. Hér á landi 
hefur um helmingur af þeim jarðvegi 
sem var undirstaða velmegunar í 
kjölfar landnáms glatast í aldanna 
rás. Frjósemi örfoka lands er lengi 
að byggjast upp að nýju.

Alþjóðlegur dagur jarðvegs 

Frá árinu 2002 hefur verið haldinn 
alþjóðlegur dagur jarðvegs 5. 

desember ár hvert til að vekja 
athygli á mikilvægi þessarar 
auðlindar. Stefnt er að alþjóðlegu 
ári jarðvegs 2015 og myndi 
Global Soil Partnership sem vistað 
er hjá FAO, Matvælastofnun 
Sameinuðu þjóðanna, hafa umsjón 
með framkvæmd þess. Ekki 
veitir af, fæðuöflun fyrir stöðugt 
fleiri jarðarbúa er í húfi. Sama 
gildir um aðgengi að heilnæmu 
neysluvatni því jarðvegur er ein af 
meginundirstöðum vatnsmiðlunar. 

Jarðvegur er næststærsti 
geymslustaður kolefnis, á eftir 
hafinu. Kolefni er undirstaða 
lífrænna efnasambanda. Í formi 
koltvísýrings (CO2) er það 
hins vegar meginorsök þeirrar 
hlýnunar sem ógnar jafnvæginu í 
vistkerfum jarðar á næstu áratugum. 
Árangur alþjóðasamfélagsins í því 
brýna verkefni að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda, og þar með 
sporna gegn loftslagsbreytingum af 
manna völdum, er þar með háður 
meðferð jarðvegs. Reynslan hér 
á landi sýnir að unnt er að binda 
gríðarlegt magn kolefnis með 
landgræðslu, þ.e. nota aukinn 
gróður til að umbreyta meiru af 
koltvísýringi í lífræn efni. 

Á vefsíðunni http://vimeo.
com/53618201 er afar áhugavert 
myndband, „tölum um jarðveg“, 
sem gert var fyrir Global Soil Week 
(alþjóðlega viku jarðvegs). Því er 
ætlað að hvetja til umræðu um 
jarðvegsauðlindina og þar er sagt 
frá ýmsum staðreyndum um m.a. 
landhnignun, vaxandi ásókn í land, 
ofnýtingu og leiðum til að bæta 
meðferð á landi. Þetta áhugaverða 
myndband gæti hentað vel m.a. í 
skólastarfi. 

 
 Andrés Arnalds

Alþjóðlegur dagur 
jarðvegs 

Nýting náttúruauðlinda leggur grunninn að hagsæld Íslands. Er þetta 
auðlind sem okkur hættir til að ofnýta? Ef gróðurhulan skaddast verður 

Grétar Einarsson hjá Land-
búnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri hefur 
tekið saman áhuga-
vert rit sem heitir 
Girðingar fyrir 
búfé. Í fyrsta kafla 
samantektarinnar 
er lauslega fjallað 
um þróun og sögu 
búfjárgirðinga 
hér á landi. Í inn-
gangi ritsins segir 
Grétar m.a.: 

„Um aldir hafa 
menn þurft að hafa 
einhvers konar 
hindranir til að stjórna búfé um 
lendur við akuryrkju. Til þeirra hluta 
hefur verið beitt ýmsum aðferðum 

allt eftir aðstæðum á hverjum stað og 
hvaða efni hefur verið tiltækt til þess 

háttar mannvirkjagerða. 
Viðfangsefni á þessu 
sviði hafa mótast af því 
hve brýn búfjárvarslan 
hefur verið, eftir 
búfjártegundum og 
staðháttum. Menn hafa 
við þetta viðfangsefni eins 
og svo oft leitað leiða til að 
ná ásættanlegum árangri 
án óhófslegs tilkostnaðar 
og vinnuálags.

Á Íslandi hafa í áranna 
rás ekki verið önnur efni 
tiltæk til að hindra frjálsa för 
búfjár um lendur en jarðefni 

þ.e. torf og grjót og sennilega timbur 
fyrr á öldum.“
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Landbúnaðarháskóli Íslands:

Rit um girðingar fyrir búfé
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 Vestfirska forlagið: 

Allskonar sögur
– Fyrir börn og fullorðna, eftir Jón Hjartarson og Ásu Ólafsdóttur

Bækur 

Hamingja í méldós
Út er komin þriðja ljóðabók 
Sigríðar Jónsdóttur í Arnarholti í 
Biskupstungum og ber heitið Undir 
ósýnilegu tré. Fyrsta bók Sigríðar, 
Einnar báru vatn, kom út árið 
2005 og hlaut afburðagóða dóma. 
Önnur bók hennar, Kanill, var 
tilnefnd til Fjöruverðlauna og hlaut 
Rauðu fjöðrina árið 2012. Erlendur 
Jónsson bókmenntagagnrýnandi 
sagði m.a. um ljóð Sigríðar í 
ritdómi 2005:

Ljóð Sigríðar eru aldrei innantóm, 
aldrei leiðinleg og yfirleitt gagnorð.

Í þessari þriðju 
bók Sigríðar 
skiptist í fjóra 
kafla og hefur að 
geyma 49 ljóð. 
Þar er fjallað 
um ár bóndans, 
l í f  ungrar 
konu, karla 
og kerlingar, 
pólitík og ástir. 
Bændablaðið 
grípur hér 
aðeins ofan 
í bókina þar 
sem búskapur 
og búpeningur 
kemur allmikið við 
sögu. Framarlega er erfiljóð eftir kind, 
Eftir Sextíu og eitt. Æviskeið kindar 
og bónda eru hér lögð að líku:

Fortíðin er að baki
þar sem þú lifðir lífi þínu
Sextíu og eitt.
Þú hafðir þína hentisemi
og vildir vera frjáls.

Síðan þá
höfum við vaðið flauma
alls konar erfiðleika
og höldum að við stöndum
á hinum bakkanum. 

En lífið er endalaust úthaf,
við eygjum ekki dauðann
en róum á bæði borð.

Sælir eru sveitamenn,
miða líf sitt við land
ljóða eftir vegarollu,
mæla hamingjuna í méldós.

Smaladagar eru víðar en í heimasveit 
skáldsins og eitt ljóðið heitir 
einmitt Smaladagur á himnum. 
Hér er brugðið upp mynd af ást 
og trú sem liggur ljóslifandi fyrir 
sveitamönnum:

Jesús kallar á englana:
Gáið hvar húsfreyjan grætur
ána sína
veturgamla.

Bóndinn segir við englana:
Hafið engar áhyggjur
englarnir mínir,
hún verður ekki ein,
en látið opin hliðin
þegar þið snúið heim.

Lokakvæði bókarinnar er svo 
Kona verður kind.

Einu sinni var kona
sem breyttist í villikind.
Hornin rákust í girðinguna 
þegar hún skaust 
út úr garðinum
og júgrið dinglaði milli
afturlappanna þegar
hún brokkaði austur veg.
Ærin dokaði til að sjá
hvort lömbin fylgdu;
hrútarnir komu báðir
lausir við skóna og fundu
að eitthvað var framundan.

Eftir það leit konan
aldrei um öxl, enda
hafði hún engar axlir.
Mjóslegin um bógana 
steðjar hún
upp í vindinn
sætt bragð í munni
geldingahnappur
kroppa

Út er komin hjá Vestfirska 
forlaginu bókin Allskonar 
sögur fyrir fullorðna og börn. 
Bókin er eftir Jón Hjartarson 
og Ásu Ólafsdóttur og fylgir 
fjöldi skemmtilegra teikninga 
eftir Ómar Smára Kristinsson 
sögunum í bókinni. Hér er ein af 
þessum sögum, sem heitir Urtan 
og ljósmóðirin.

Hér segir frá því þegar ljósmóðir 
hjálpar urtu að kæpa.

„Sofa urtu börn
á útskerjum,
veltur sjór yfir,
og enginn þau svæfir.“
  Þjóðvísa

Langamma mín, Sigríður Jónsdóttir 
frá Stórafjarðarhorni, var ljósmóðir 
og ferðaðist mikið á milli bæja til 
að sitja yfir konum, eins og það var 
kallað þegar konur lögðust á sæng 
og fæddu börn.

Hún eignaðist sjálf 19 börn, svo 
oft hefur verið mikið um að vera á 

hennar heimili, en hún lét það ekki 
hindra sig í því að sinna ljósmóður-
störfum eins og þurfti.

Eitt sinn að vorlagi eða snemma 
sumars, laust fyrir aldamótin 1900, er 
amma á leið frá Stórafjarðarhorni út 
að Broddanesi einhverra erinda. Hún 
gengur sem leið liggur götutroðninga 
eftir Bökkunum áleiðis út með firði. 

Veðrið er gott, lygnt og hlýtt 
vorveður, fjörðurinn rennisléttur og 
ilmur í lofti.

Þegar hún kemur þar sem heitir 

Stórabyrgi og Litlabyrgi heyrir hún 
sérkennilega annarleg hljóð neðan 
úr fjöru, líkt og kvalastunur, sárs-
aukavein eða eitthvað í þá áttina. 
Langamma ákveður að athuga hvort 
einhver sé hjálparþurfi eða hvaða 
hljóð þetta séu eiginlega og hvaðan 
þau komi. Hún víkur af götunni og 
gengur á hljóðið og þegar hún kemur 
nær sér hún að á fjörukambinum 
liggur mikil og digur landselsurta 
að kæpa og virðist eiga í miklum 
erfiðleikum, veltir sér til og frá og 
kveinar hátt og sársaukafullt.

Langamma staldrar við álengdar 
og virðir fyrir sér aðstæður og hugsar 
sitt ráð, hvað nú eigi til bragðs að 
taka, á urtunni er ekkert fararsnið og 
greinilegt að hún þjáist mjög mikið.

Henni rennur ljósmóðurblóðið til 
skyldunnar, að hjálpa var skylda sem 
henni var í blóð borin og þá skipti 
ekki máli hvort um var að ræða konu 
í barnsnauð eða selsurtu á sjávar-
strönd.

Hún tekur það ráð að tala til 
urtunnar, róandi mjúkri röddu um 

leið og hún 
þokar sér nær, 
o f u r h æ g t , 
skref fyrir 
skref. Urtan 
fylgist með 
og sýnir engin 
viðbrögð nema 
hún stynur þungan og 
rekur upp kvalafull hljóð þess á milli. 
Langamma kemst alveg að urtunni 
og sér strax að þörf er á fæðingarhjálp 
eigi urtan og kópurinn ekki bæði að 
farast þarna á sjávarkambinum. Hún 
krýpur niður hjá henni til að athuga 
hvernig best sé að standa að málum 
og hjálpa til. Áður en löng stund 
er liðin hefur hún hjálpað urtunni, 
kópurinn fæðist sprækur og hún 
færir hann urtunni, þar sem hún 
liggur dösuð á malarkambinum eftir 
fæðinguna. Langamma víkur spöl 
frá og fylgist með hvernig móður og 
afkvæmi reiði af og þegar hún sér að 
allt er eins og það á að vera, snýr hún 
frá og í sama mund reisir urtan sig 
upp og blakar öðrum framhreifanum 

í átt að henni 
eins og í 
kveðju eða 
þ a k k l æ t i s -
skyni.

Langamma 
þvær sér um 
hendurnar í 
næsta læk og 

heldur svo ferð sinni áfram eins og 
ekkert hefði í skorist. Skömmu eftir 
þennan atburð hittir Andrea, unga 
húsmóðirin í Litlafjarðarhorni, 
Sigríði sem þá segir þessa merkilegu 
setningu:

„Nú get ég ekki tekið á móti fleiri 
börnum hjá þér Andrea mín, þar sem 
ég hefi hjálpað sel að fæða.“

Andrea sagðist hafa svarað 
eitthvað á þá leið, að hún hlustaði 
ekki á svona endemis vitleysu, hún 
vildi enga aðra yfirsetukonu yfir sér 
en Sigríði og þar við sat.

Spurningin sem enn er ósvarað er: 
Hvers vegna taldi langamma sig ekki 
mega hjálpa konum að fæða eftir að 
hafa hjálpað selsurtunni?
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Á kápubaki er mynd af skáldkonunni 
tekin af bæjarhlaði í Arnarholti.
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Söluaðilar um land allt - Sjá nánar á benni.is

Cultor: Evrópsk gæðadekk fyrir íslenskan landbúnað.

Bílabúð Benna 
dekkjaþjónusta 
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2045
Sími: 590 2000

Réttu dekkin fyrir 
traktorinn, jeppann 
og fjórhjólið
Ef þú vilt nýta til fullnustu orku, aksturseiginleika og öryggi 
farartækisins, skiptir sköpum að velja dekk við hæfi. Þegar dekk 
eru annars vegar geturðu treyst á áratuga reynslu okkar og 
þekkingu - því þetta er allt spurning um að velja þau réttu.

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 9. janúar 2014
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Vélabásinn
Hjörtur L. Jónssonson

Í þessum pistlum mínum hér í 
blaðinu hef ég prófað töluvert 
marga smábíla sem eru almennt 
frekar ódýrir í rekstri og góðir 
kostir til ferðalaga svo framarlega 
að ekki sé þörf á miklu rými fyrir 
farangur og farþega. Askja, sem er 
umboðsaðili Kia, er eina umboðið 
býður upp á sjö ára ábyrgð á 
öllum Kia-bílum. Fyrir skemmstu 
prófaði ég Kia Picanto, sem er 
smábíllinn í Kia-fjölskyldunni. 

Fljótur að hitna 
og kúplingin óvenju létt

Sennilega voru veðuraðstæður þær 
verstu til prófunar á bíl þennan dag 
sem ég reynsluók bílnum, mikið 
rok, ausandi rigning og slydda 
á köflum. Þegar ég var búinn að 
gangsetja bílinn og hugðist setja 
hann í gír hélt ég að eitthvað væri 
að kúplingunni því að það var svo 
létt að stíga á hana. Varlega prufaði 
ég að setja bílinn í fyrsta gír, sem 
var allt í lagi. Aldrei hef ég keyrt 
bíl með eins létta kúplingu. Með 
sætishitarann á og miðstöðina á fullu 
lagði ég af stað út í borgarumferðina. 
Eftir u.þ.b. einnar mínútu akstur var 
komin funhiti inni í bílnum svo að 
bæði sætishitari og miðstöðin fengu 
frí. Þegar ég bakkaði í stæði fyrir 
utan verslun sem stoppað var í kom 
það mér á óvart að svona lítill bíll 
væri með hindrunarvara að aftan, 
en oftast er þetta bara í stórum 
og dýrum bílum. Þegar ég opnaði 
farangursrýmið fannst mér það lítið 
en þegar ég raðaði vörunum sem ég 
var með þar hefði mátt koma töluvert 
meiru fyrir (sem sagt lítið, en stórt). 
Í farangursrýminu rak ég augun í 
neyðarpakka í plasti með tveim 
öryggisvestum. Fyrir það að setja 
tvö öryggisvesti í bílinn fær Kia auka 
stjörnu frá mér, en tvö öryggisvesti 
í bíl hef ég ekki rekið augun í áður.

Góður og lipur innanbæjarbíll

Baksýnisspeglar á hliðum eru góðir 
og spegillinn inni í bílnum er stór 
og góður. Innanbæjar er Kia Picanto 
lipur og þægilegur í alla staði og 
þar sem hann mengar ekki nema 
0,99 grömm á km fær bíllinn frítt 

í bílastæði í miðbæ Reykjavíkur. 
Hljómtækin eru mjög góð og 
einnig er hægt að tengja iPad við 
græjurnar í þar til gerðar innstungur 
sem ætlaðar eru MP3-spilara, 
USB-tengi. Einnig fylgir sérstök 
snúra fyrir iPad. Hátalarakerfið 
státar af sex hátölurum. Handfrjáls 
Bluetooth-búnaður er í bílnum. Öllu 
þessu er hægt að stýra með tökkum 
sem eru á stýrinu (bæði síma og 

hljómtækjum). Á milli sætanna fyrir 
framan gírstöngina er mjög gott hólf 
sem er hægt að breyta í glasastanda 
með einum takka (mjög sniðugt og 
einfalt).

Fjöðrun góð en mikið malarhljóð

Samkvæmt bæklingi á Kia Picanto 
að eyða 4,2 í blönduðum akstri, 

en þegar ég var á bílnum voru 
aðstæður eins vondar og hugsast 
getur til sparaksturs. Innanbæjar 
var ég að eyða 7,4 á hundraðið, 
meðaleyðslan mín var 6,6 lítrar og 
í langkeyrslu eyddi ég 5,8 lítrum. 
Það er einfaldlega ekki hægt að spara 
eldsneyti við akstursskilyrðin eins og 
þau voru þegar ég ók bílnum. Einnig 
prófaði ég bílinn á malarvegi, en þar 

sem úti var blautt og hann á grófum 
vetrardekkjum er grjóthljóðið sem 
heyrðist undir bílnum varla marktækt. 
Það heyrðist mikið í smágrjótinu 
undir bílnum, minnti mig óþægilega 
á Búsáhaldabyltinguna, óttalegt 
dolluhljóð. Hins vegar var bíllinn 
mjög stöðugur á mölinni og fjöðrunin 
tók djúpar og hvassar holurnar og 
gerði þær að engu.

Jákvætt: Mikið af aukabúnaði, 
bakkskynjari, lítil dekk sem eru 
ódýr, stöðugleikastýring, Bluetooth, 
fjöðrun, spólvörn, fljótur að hitna, 
tvö öryggisvesti í öryggispakka.

Neikvætt: Hljóð undir bílnum á möl, 
vél mætti vera aðeins kraftmeiri.

Kia Picanto – álitlegur jólapakki

Verð: 1.990.777

Hæð: 1.480 mm

Breidd: 1.595 mm

Þyngd: 895 kg

Vél: 998 cc bensín

Lengd: 3.595 mm

Hestöfl 68

Kia Picanto

Bara að skella silfurborða utan um hann, þá er kominn jólabíll. Kia Picanto.

ofan

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N
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Teg:
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Bækur 

Í haust kom út hjá Bókaútgáfunni 
Sæmundi bókin Vettlingar frá 
Vorsabæ eftir mæðgurnar Emilíu 
Kristbjörnsdóttur og Valgerði 
Jónsdóttur. Bókinni hefur verið 
afar vel tekið um allt land, enda 
bæði fjölbreytt og skemmtileg. 

Í bókinni eru yfir fimmtíu 
fjölbreyttar uppskriftir að vett-
lingum á karla, konur og börn 
sem flestar eru fyrir lopa eða létt-
lopa og oft eru sýnd fleiri en eitt 
tilbrigði af hverri uppskrift. Hér 
bæta Vorsabæjarmæðgurnar svo 
einum vettlingunum við. Sagan 
segir að enginn fari í jólaköttinn 
sem fái nýja spjör fyrir jólin – og 
er þá ekki upplagt að hafa ein-
mitt jólaköttinn á þeirri spjör? 
Jólakattavettlingarnir passa á 
börn á aldrinum 5-10 ára og eru úr 
léttlopa. 

Jólakötturinn

5-6/ 7-8/ 9-10 ára - léttlopi, prjónar 
nr. 3 og 4-4½ 

Stroff: Fitjið upp með grófari 
prjónunum 40 L með rauðu.  Prjónið 
3 umf slétt fram og til baka.

Prjónið næst með ljósgráu 2 umf. 
Þessar umf. mynda 2 ½ garð efst.

Skiptið yfir í svart og prjónið 
fyrstu umferð slétt upp á 4 prjóna. 
Tengið í hring og prjónið munstur A.

Sjúkrakassi og slökkvitæki
Forvarnir þykja eðlilegur hlutur 
hjá flestum og fyrir jól hafa margir 
það reglu að skipta um raf hlöður 
í reykskynjurum og yfirfara 
slökkvitæki. Svo eru það hinir sem 
eru allt of margir og hugsa: „Það 
kemur ekkert fyrir mig því ég fer 
svo varlega.“

Eldur er það sem flestir óttast 
mest á vinnustað og á mörgum 
vinnustöðum er farið yfir viðbragðs-
áætlun um hvað hver starfsmaður á 
að gera ef eldur verður laus. Allt of 
fá heimili gera þetta, en skynsamlegt 
er að vera með viðbragðsáætlun fyrir 
heimili jafnt og á vinnustöðum, s.s. 
ef eldur verður laus á hver og einn 
heimilismaður að fara í visst fyrir 
fram ákveðið ferli. Sem dæmi að 
ef t.d. til eru þrjú slökkvitæki á 
heimilinu eiga vissir aðilar hver sitt 
tæki sem þeir sækja ef upp kemur 
eldur. 

Dráttarvélin er vinnustaður

Á nánast öllum vinnustöðum þykir 
eðlilegt og sjálfsagt að vera með 
slökkvitæki og sjúkrakassa. Eftir að 
ég fór að skoða öryggismál bænda 
hef ég hitt um 100 bændur og spurt 
þá hvort í dráttarvélinni þeirra sé 
sjúkrakassi og slökkvitæki. Því 
miður hef ég ekki fengið já ennþá 
sem svar. Lítill sjúkrakassi og 
slökkvitæki kostar innan við 5.000 
krónur. Dráttarvélin er það mikill 
hluti af vinnustaðnum til sveita 
að þar ætti að vera sjúkrakassi og 
slökkvitæki sem ætti að vera fest með 
smellu utan á vélina (mæli með aftan 
á afturbretti vinstra megin því flestir 
ganga um vélar vinstra megin), en 
ekki geyma tækið fast inni í vélinni 
því það gæti verið erfitt að nálgast 
það þar.

Slökkvitæki og sjúkrakassi ætti 
að vera staðalbúnaður í nýjum 

dráttarvélum

75% af brunum í dráttarvélum 
verða út af óhreinindum fremst á 
vélinni (í kringum vatnskassann 
safnast hey og önnur óhreinindi 
sem er mikill eldsmatur). Af 
þessum orsökum er mælt með því 
að hafa slökkvitækið utan á vélinni 
og aftarlega. Aðeins einu sinni hef 

ég séð slökkvitæki á dráttarvél, en 
þessi vél er kornskurðarvél sem 
er með slökkvitæki fest á stigann 
upp í stýrishús vélarinnar. Ef jeppa 
er breytt það mikið að hann telst 
breyttur jeppi fær hann ekki skoðun 

nema vera með sjúkrakassa og 
slökkvitæki. Persónulega legg ég 
til að sá dráttarvélasali sem fyrstur 
verður til að setja sjúkrakassa og 
slökkvitæki í hverja selda vél verði 
verðlaunaður.  /HLJ

ÖRYGGI – HEILSA  – UMHVERFI

Jólakötturinn
– 5-6/ 7-8/ 9-10 ára - léttlopi, prjónar nr. 3 og 4-4½ 
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Munstur A  

Munstur B–2 Munstur B–1  

Höfundurinn, Einar 
Sigurðsson, fæddist í 
Gvendareyjum árið 1933 
og ólst þar upp til þrettán 
ára aldurs, þegar fjöl-
skyldan fluttist brott. – Að 
námi loknu í íslenskum 
fræðum við HÍ 1963 
starfaði Einar um skeið hjá 
Handrita stofnun Íslands, 
en frá 1964 í Háskóla-
bókasafni. Hann var 
háskólabókavörður frá 
1974, en lands bókavörður 
frá 1994, allt til starfsloka 
2002.

Á uppvaxtarárum Einars 
var búið á fimm eyjabýlum 
í mynni Hvammsfjarðar: 
Gvendareyjum, Brokey, 
Öxney, Rifgirðingum og 
Ólafsey, sem einu nafni 
voru nefndar Suðureyjar.

Auk eigin minninga 
styðst höfundurinn við 
dagbækur föður síns og 
bróður, m.a. við greiningu á myndum, 
en þær eru um 150, svarthvítar eða 
í lit.

Höfundurinn rekur búskaparferil 
foreldra sinna, sem og lífshlaup næstu 
ættliða þar á undan.

Fyrri ábúendur í Gvendareyjum 
koma við sögu, svo sem Þormóður 
skáld og „galdrameistari“. Hingað 

til hefur því lítt verið veitt athygli, að 
um miðja 19. öld bjó í Gvendareyjum 
einn merkasti gullsmiður þeirrar tíðar, 
Björn Magnússon, með fjögurra ára 
nám í Kaupmannahöfn að baki sér. 
Gerð er grein fyrir honum og sjö 
öðrum gull- og silfursmiðum sem 
viðdvöl höfðu í Gvendareyjum. 
Einnig er sagt frá húsbyggjandanum 

(1898) ,  Guðmundi 
Guðmundssyni, og fóstur-
syni hans, Guðmundi J. 
Breiðfjörð.

Hlunnindabúskapur 
í eyjunum er drjúgt 
frásagnar efni, egg, dúnn, 
hrognkelsi, selur, fugl o.fl. 
Sagt er frá heyönnum, 
viðlegum í úteyjum og tíðum 
sjóflutningum, ekki einungis 
á fólki og varningi, heldur 
einnig á sauðfé, nautgripum 
og hrossum, að ógleymdum 
heyflutningunum. Í öllu þessu 
sýsli voru börn og unglingar 
þátttakendur langt umfram 
það sem flest nútímafólk 
getur gert sér í hugarlund.

Bókin er um 140 blaðsíður, 
í allstóru broti, litprentuð, 
innbundin og vönduð að allri 
gerð.

Verð bókarinnar í beinni 
sölu er kr. 5.000. Séu keypt 
þrjú eintök í einu er verð þeirra 

samanlagt kr. 14.000, en fimm eintök 
kosta kr. 22.000.

Pantanir sendist til höfundar 
bókarinnar, Einars Sigurðssonar, 
Kringlunni 45, 103 Reykjavík, 
netfang: esigurd@simnet.is, sími: 
568 9209 eða 898 4132. Þegar pöntun 
hefur verið móttekin verður látið vita 
um afgreiðslu bókarinnar.

Einar Sigurðsson

Bernskudagar í Breiðafirði
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Hér eru hlutirnir til fyrirmyndar, en slökkvitæki og sjúkrakassi ætti að vera 
staðalbúnaður í nýjum dráttarvélum.  Mynd / HLJ
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Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Signý M. Jónsdóttir er fædd og 
uppalin á Gróustöðum í Gilsfirði, 
en Bergsveinn G. Reynisson í 
Fremri Gufudal. Þau tóku við 
sauðfjárbúskapnum af Jóni 
Friðrikssyni, föður Signýar, á 
árunum 1990-95 og hafa verið 
með 4-500 kindur ásamt ýmsu 
öðru; svo sem þangskurði, 
kræklinga rækt, strandveiði, 
síldveiði, dúntekju, uppsetningu 
og rekstri á Arnarsetri Íslands, 
handverki og ferðaþjónustu.

Ærnar eiga lögheimili á 
Gilsfjarðarbrekku og ganga þar á 
sumrin. Þá jörð keyptu þau árið 1991 
en sjálf búa þau á Gróustöðum. Þar 
byggðu þau við fjárhús árið 2001.

Bjarki Stefán Jónsson og Bára 
Borg Smáradóttir eru kúabændur á 
Gróustöðum og eiga þá jörð.

Heyskapurinn er sameiginlegur 
með tveimur nágrönnum og er heyjað 
á níu jörðum.

Býli: Gróustaðir / Gilsfjarðarbrekka.

Staðsett í sveit: Gilsfirði í 
Reykhólahreppi.

Ábúendur: Bergsveinn G. 
Reynisson og Signý M. Jónsdóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra)? 
Tvö börn og tengdadóttir. Jón 
Ingiberg Bergsveinsson og 
Alexandría Björg Scheving, 
sem búa í Hvalfjarðarsveit, og 
Guðlaug Guðmunda Ingibjörg 
Bergsveinsdóttir þjóðfræðinemi 
við Háskóla Íslands. Einn köttur 
(Alexander Flumbri) og þrír 
smalahundar; Kolur, Íla og Æsa. 

Stærð jarðar? Gilsfjarðarbrekka 
meira en 1.500 hektarar, á 
Gróustöðum þrír hektarar.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Um 
420 kindur, þar af er forystufé 
um 20 og óskilgreindur fjöldi 

af kanínum – sem varla telst til 
bústofns.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Vinnudagarnir eru yfirleitt mjög 
óhefðbundnir, þó er á veturnar reynt 
að gefa fyrri gjöfina fyrir hádegi og 
þá seinni fyrir miðnætti.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Tína æðardún. 
Bergsveini finnst skemmtilegast að 
smala (af því rjúpnaveiðar teljast 
ekki lengur til búskapar) og Signýju 
að spekja forystuféð. Báðum finnst 
leiðinlegast að sinna pappírsvinnu. 

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Vonandi ekki farin á hausinn.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Eru almennt í 
góðum höndum. 

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? Sagt 
er að eftir 40 ár þurfi mannkynið 
tvöfalt meiri mat en í dag svo 
Íslenskur landbúnaður hlýtur að 
eiga möguleika.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 

íslenskra búvara? Kjöt og mjólk 
til einhverra sem vilja borga nógu 
mikið. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, nóg af sultu, smjörvi, ostur 
og heimabakað brauð.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Fyrir utan okkar eigið 
hangikjöt er það fiskistappa. 

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Bygging fjárhúsanna 
2001-2002 sem voru byggð með 
gamla laginu (níðst á vinum og 
vandamönnum).

Jón,  Alexandría, Guðlaug, Bergsveinn og Signý – og smalahundurinn Kolur 
varð að troða sér með.

Gróustaðir

Upplýsingatækni & fjarskipti

sviðsstjóri tölvudeildar  
Bændasamtaka Íslands
jbl@bondi.is

Jón Baldur Lorange

Að undanförnu hafa notendur 
skýrsluhaldsforrita Bænda-
samtakanna og RML orðið varir 
við nettruflanir, sem hafa lýst sér 
í hægagangi og villutilkynningum. 
Þetta hefur að sjálfsögðu valdið 
miklum óþægindum fyrir 
notendur. Bændasamtökin hafa nú 
fengið í hendur skýrslu um þessi 
rekstrarfrávik frá Advania, sem 
hýsir flest vefforrit samtakanna. 

Í skýrslunni kemur m.a. fram ,,að 
álag á kjarnasvissum í hýsingarsal 
Advania hafi valdið því að 
svissarnir hafi misst samband við 
umhverfið” eins og það er orðað. Í 
greiningarvinnu Advania kom fram 
að þessa nettruflunum megi m.a. rekja 
til hugbúnaðarvillu frá framleiðanda 
vélbúnaðar, og framleiðandinn hefur 
viðurkennt. Mikil uppbygging hefur 
átt sér stað á netkerfum Advania þar 
sem lagt er upp með að allir kerfissalir 
séu hringtengdir og allur netbúnaður 
sé tvöfaldur til að auka rekstraröryggi 
fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. 
Samkvæmt stöðumati Advania þann 
3. desember kemur fram að netkerfi 
hafi starfað án áfalla í 3 sólarhringa 
og því sé hættuástandi aflýst og 
hefðbundinn rekstur taki við.

Advania tekur fram í skýrslunni að 
aldrei sé hægt að koma 100% í veg 
fyrir áhrif vegna hugbúnaðarvillna 
eða annarra bilana, en með slíku 
fyrirkomulagi sem áður var lýst eru 
lágmarkaðar líkur á viðamiklum 

áhrifum á einstaka viðskiptavini. Í 
ljósi liðinna atburða verður settur 
meiri þungi í að sú uppsetning verði 
kominn að fullu í notkun sem fyrst 
á nýju ári.

Af netárásum og „Tyrkjaránum“

Það var ekki nóg að hættuástandi 
hafi verið lýst yfir vegna nettruflana 
sem höfðu áhrif á vefforrit bænda, 
og lýst var hér á undan, heldur voru 
einnig netárásir gerðar á miðlara 
Bændasamtakanna. Svokölluð DDoS-
árás var gerð á miðlara sem hýsir m.a. 
LAMB og keyrði miðlarann niður 
um tíma. Gripið var strax til þess 
neyðarúræðis að skipta um miðlara 
og á næstu dögum verður settur 
upp öruggur miðlara með dulkóðun 
milli miðlara og biðlara. Þá sluppu 
miðlarar Bændasamtakanna ekki við 
tilraunir „Tyrkjanna“ alræmdu sem 
reynt hafa og tókst að nýta sér þekkta 
öryggisgalla í vefkerfum fyrirtækja. 
Tilraunir Tyrkjanna skiluðu hins 
vegar engum árangri þegar kom að 
vefkerfum Bændasamtakanna, sem 
betur fer. 

Í þessu sambandi má nefna það 
að Bændasamtökin fengu fyrir 
rúmlega ári síðan sérfræðing í 
netöryggismálum til að gera úttekt á 
netöryggismálum. Í framhaldinu var 
gripið til þeirra öryggisráðstafana sem 
þótti nauðsynlegt til að ráðast í, en 
alltaf er nauðsynlegt að halda vöku 
sinni í þessum efnum, enda finna 
„hakkarar“ alltaf nýja veikleika í 
vefkerfum. Það er aftur á móti full 
ástæða til að hvetja bændur til að 
passa vel upp á notandanöfn og 

lykilorð sín, og skipta reglulega um 
lykilorð. Þá hvetjum við bændur 
til að kynna sér vefsíðu Póst- og 
fjarskiptastofnunar um netöryggi, 
sem finna má á vefslóðinni www.
netoryggi.is. Umfjöllun um 
Bændatorgið er á öðrum stað í 
Bændablaðinu, og þar kemur m.a. 
fram að þegar bændur þurfa til að 
nálgast viðkvæmar upplýsingar svo 
sem um fjármál, þá var hugsað um 

netöryggi með því að skylda bændur 
að sækja þessar upplýsingar alltaf 
með rafrænu auðkenni. Jafnframt 
eru öll lykilorð dulkóðuð í vefkerfum 
Bændasamtakanna, og hefur svo verið 
frá upphafi. 

Skráning á sjúkdómum og 
lyfjagjöf í sauðfé

Með nýjustu útgáfu af LAMB 1.5.0, 

vefforritinu í sauðfjárrækt, er opnað 
fyrir skráningu sauðfjárbænda á 
lyfjagjöf og sjúkdómum. Skráningin 
er samtengd og samræmd við 
skráningu dýralækna í Búfjárheilsu 
(www.bufjarheilsa.is) sem er á 
vegum Matvælastofnunar. Samhliða 
skráningunni byggist upp heilsukort 
fyrir sauðfjárbú og allan fjárstofninn. 
Skráning á lyfjum byggist á 
lyfjaskrá sem Matvælastofnun 
hefur umsjón með og sama er að 
segja um lista yfir sjúkdóma í 
sauðfé. Þegar dýralæknir ávísar 
lyfjum með skráningu í tölvukerfið 
Búfjárheilsu þá fer það sjálfkrafa í 
lyfjaskáp viðkomandi sauðfjárbús í 
LAMB. Bændur geta einnig skráð 
lyf í lyfjaskáp búsins ef dýralæknir 
hefur ávísað lyfinu. Skráning 
sauðfjárbænda og meðhöndlun 
byggist á undanþágu sem dýralæknir 
gefur að gefnu undanþáguleyfi 
frá Matvælastofnun. Eftirlit með 
sjúkdóma- og lyfjaskráningu er á 
vegum Matvælastofnunar. Við þróun 
á þessari skráningu voru kröfum um 
gæðastýringu sauðfjárbúa hafðar 
til hliðsjónar, þannig að skráning í 
LAMB eigi að vera fullnægjandi til 
að uppfylla gæðastýringarkröfur. Auk 
sjúkdóma- og lyfjaskráningar voru 
gerðar ýmsar endurbætur á LAMB í 
útgáfu 1.5.0 svo sem í heimarétt, sem 
veitir bændum yfirlit yfir fjárstofn 
búsins á hverjum tíma. Nú er unnið að 
greiningu á LAMB að beiðni Fagráðs 
í sauðfjárrækt svo hægt sé að leggja 
mat á þróunarvinnuna fram undan í 
ljósi fjármögnunar verkefnisins og þá 
hvenær LAMB geti tekið að fullu við 
hlutverki FJARVIS.IS. 

Af netárásum og ,,Tyrkjaránum”
– hættuástandi lýst yfir vegna nettruflana hjá Advania
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PRJÓNAHORNIÐ

Það besta sem foreldrum, öfum og 
ömmum er gefið í jólagjöf frá börnum 
og barnabörnum er eitthvað sem börnin 
gera sjálf.

Þetta eru uppskriftir að einföldum, hlýjum háls-
krögum sem krakkar sem eitthvað hafa lært 
að prjóna geta gert á einni helgi með aðstoð.

Hálskraginn hennar:

Efni Sumo ullargarn 1 dokka rautt.

Prjónar nr 7 .

Kraginn er prjónaður með garðaprjóni fram og 
til baka.

Fitjað upp 23 L.

Prjónað garðaprjón fram og til baka  14 umferðir.

Nú er prjónað þannig 1 L slegið upp á 1 L til 
skiptis.

Umferðin til baka er prjónuð þannig að upp-
slátturinn er felldur af óprjónaður þannig að 
það myndast gataröð.

Svo er prjónað áfram 23 l garðaprjón þar til 
dokkan er næstum búin en geyma nógan spotta 
til að fella af.

Ganga frá endum.

Sauma fallega tölu og hneppa þannig að 
gataröðin er notuð sem hnappagat.

Hálskraginn hans:

Efni Sumo ullargarn 1 dokka blátt.

Prjónar nr 7.

Kraginn er prjónaður fram og til baka með 
garðaprjóni.

Fitjað upp 24 l.

Prjónað garðaprjón fram og til baka 6 umf.

Prjóna núna 10 l garðaprjón fella af 4 L 
(hnappagat).

prjóna 10 L.

Í næstu umferð eru prjónaðar 10 L garðaprjón 

fitjaðar upp 4 l yfir þar sem fellt var af prjón-

aðar 10 L.

Prjóna nú fram og til baka ca 70 umferðir en 

taka þá úr 1 L í byrjun hverrar umferðar þar 

til aðeins 4 l eru á prjóninum, fella þá af. Gera 

lykkju á endann sem er hnappagat.

Festa tölu ca 4 umferðum frá affellingu.

Hálskraginn er þá hnepptur þannig að endinn 
með lykkjunni er dreginn gegnum hnappagatið 
og hneppt svo á töluna.

Góða skemmtun og gleðileg jól.

 Inga Þyri Kjartansdóttir

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-
þrautirnar er að setja réttar 
tölur frá 1-9 í eyðurn ar. 
Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og 
lóð rétt og heldur ekki innan 
hvers reits sem afmarkaður 
er af sverari lín um. 

Þrautirnar eru miserfiðar, 
sú sem er lengst til vinstri er 
léttust og sú til hægri þyngst 
en sú í miðjunni þar á milli.

Létt ÞungMiðlungs

3

5 3 9 1

9 5

1 4

3 8

2 6 7 3

9 2 5

6 5

4 9 7

8 2

6 9 4 5

5 2 3
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5 8

9 4 6 1

5 9 1 2 8

3 4

8 1

1 9 6 2

9 7 6

9 3 7 8

3 9 7

6 1 2 9

8 3 9

2 8 1 4

Jónas Hákon og Inga Sóley með Sindra besta vini sínum.

Kraginn hans.

Kraginn hennar.

Jólagjöfin handa pabba 
og mömmu
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.700 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Sveitahótelið Vatnsholti í Flóahrepp: 
Gisting. Veitingar. Ráðstefnur. Veislur. 
Hvataferðir. Uppl. í síma 899-7748 
eða á alfheidur@hotelvatnsholt.is 

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir. Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. Sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30  - www.brimco.is 

Hringgerði til að nota úti sem inni. 
Frábær við tamninguna. Engin verk-
færi við uppsetningu. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, 270 Mos. Opið 13.00-
16.30. Sími 894-5111 www.brimco.is 

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum frá kr.5.900 m.vsk. Brimco 
ehf. www.brimco.is Flugumýri 8. Mos. 
Sími 894-5111. Opið kl.13.00-16.30.

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00-
16.30 www.brimco.is

Gæruundirdýnur. Hestvænu og frá-
bæru undirdýnurnar úr gæru komnar. 
Leitun að betri dýnu fyrir hestinn þinn. 
Jólagjöfin í ár. Sendum um land allt. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. Sími 
894-5111. Opið frá kl.13.00-16.30 
www.brimco.is

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án,  AVR ( 
spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, td. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum ofl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, vatni, 
skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar dælur fyrir 
vökvun og niðurbrot í haughúsum. 
Slöngubúnaður með hraðkúplingum, 
flatir barkar á frábæru verði, 2” – 3” 
– 4”. Allur búnaður fyrir vökvun á 
ræktunarsvæðum. Haugdælur með 
vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar : 
rafmagn, bensín / diesel, glussaknúnar 
( mjög háþrýstar ). Við sérhæfum okkur 
í öllu sem viðkemur dælum fyrir iðnað 
og heimili. Gerum einnig við allar 
dælur.Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunarsvæði 
í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur 
með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir tank-
bíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstilöngur allt 
að 150 metrar á lengd, 3/8” , ½” , 
5/8” , ¾” . Bensín / diesel, vatns-
flæði allt að:132 L / min @ 3000 
Psi. Búnaður á sérsmíðuðum vagni 
með þrýstibremsum eða á stálgrind. 
Búnaðurinn hentar einnig vel fyrir 
öflugan háþrýstiþvott. Vandaður og 
hentugur búnaður, fyrir sveitafélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Land og Fólk byggðasaga Norður-
þingeyinga til sölu á lækkuðu verði. 
Eldri útgáfan á kr. 2000,- Nýrri 
útgáfan á kr. 5000.- Vönduð útgáfa 
sem inniheldur óhemju fróðleik um 
Norður-Þingeyjarsýslu, myndir af 
öllum bæjum og ábúendum ásamt 
ábúendatali fyrir allar jarðir svo langt 
sem heimildir ná. Upplögð gjöf til allra 
sem tengjast þessu svæði og hafa 
gaman af að kynnast landinu betur. 
Bókin er send hvert á land sem er og 
er einnig til sölu hjá umboðsmönnum 
á nokkrum stöðum. Uppl. gefnar í 
símum 866-8365 og 465-2235.

Nýr Belarus 1221.3  Verð kr. 
5.145.000 án vsk. Rafvörur ehf. 
Dalvegur 16c. 201 Kópavogur.  Uppl. 
í síma 568-6411. www.rafvorur.is

Weckman sturtuvagnar 11, 12 og 13 
tonna til á lager. H. Hauksson ehf. 
Sími 588-1130.

Vatnsafls túrbínur
1 kW - 20.000 kW

Neysluvatnsdælur / Brunndælur

Q-Trak hjólaskóflur
Fjölhæfar & öflugar

MultiOne fjölnotavélar
Margar stærðir / Fjöldi fylgihluta

SweepEx sópar
á margar gerðir vinnuvéla

OG VINNAN VERÐUR LEIKUR EINN

Austurrísk gæðavara

Stærðir frá 1-10 hö
Rafmagns utanborðsmótorar

Þýsk gæðavara

Sand og saltdreifarar

Orkuver ehf
Sími. 5 34 34 35 

www.orkuver.is

margar stærðir / gott verð
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Weckman flatvagnar. Verð kr. 
1.985.000,- með vsk. H. Hauksson 
ehf. Sími 588-1130.

Haughræra. Lengd 5,6 til 7,6 metrar. 
7,6 m kr. 650.000,- án vsk. Búvís, sími 
465-1332. buvis.is

Taðklær. Einfaldar og góðar. Kr. 
269.000,- án vsk. Búvís, sími 465-
1332. buvis.is

K r a n z l e - h á þ r ý s t i d æ l u r . 
Hámarksþrýstingur 150 bar. 
Vinnuþrýstingur 10-130 bar. 
Vatnsmagn 10 l/min, 220 volt, 2,8 
kw. Kr. 99.900,- án vsk. Búvís, sími 
465-1332. buvis.is

Palmze Malarvagn  PT1200. Heildar 
burðargeta 14,6 tonn. Búvís ehf. Uppl. 
í síma 465-1332. buvis.is

Dieci skotbómulyftara af öllum stærð-
um og gerðum ásamt varahlutum. 
Búvís ehf. Uppl. í síma 465-1332.

Til sölu rekstur og eignir gistiheimilisins 
á Milli Vina að Hvítárbakka III 
Borgarfirði sem er í um 90 km. 
akstursfjarlægð frá Reykjavík. Um 
er að ræða rekstur gistingar, matsölu 
og allt sem rekstrinum tilheyrir. 
Gistiheimilið er rekið í 179,1 fm. 
einbýlishúsi ásamt bílskúr. Húsið 
stendur á 1,5 ha. eignar lóð. Það hefur 
verið leigt út bæði fyrir 12 til 16 manna 
hópa og fyrir einstaklinga. Í húsinu eru 
6 tveggja manna herbergi með góðum 
rúmum og fallegum innréttingum. Í 
kringum húsið er fallegur gróinn garður 
með heitum potti. Í bílskúrnum er stórt 
snókerborð í fullri stærð. Gistiheimilið 
er mjög miðsvæðis og stutt í 
helstu náttúruperlur Borgarfjarðar. 
Húsið og lóðin bjóða upp á ýmsa 
stækkunarmöguleika. Ásett verð á 
rekstur og eignir er kr. 38 m. Skoða 
má heimasíðu til að fá betri mynd af 
staðnum; www.millivina.is. Nánari 
uppl. hjá maria@fasteignamidstodin.
is og í síma 899-5600.

Til sölu skófla b: 1.50 m og H: 80 cm, 
ágætt ástand, verð  130.000 + vsk. 
Einnig blað/tönn, beint,ónotað B: 2.00 
m og H: 60 cm. Verð 170.000 + vsk. 
Uppl. í síma 892-3042, Björn.

Til sölu Breviglieri pinnatætari með 
tromlu, árg. '99. 3 m vinnslubreidd, 
ágætt ásigkomulag. Verð 600.000 + 
vsk. Uppl. í síma 892-3042, Björn.

Bókin Byggðir Eyjafjarðar er komin 
út. Fróðleikur og myndir um bújarðir 
og ábúendur í Eyjafjarðarsýslu. Bókin 
er til sölu í Búgarði Óseyri 2 Akureyri. 
Uppl. í síma 460-4477.

Til sölu KYMCO 500, 4x4, árg. ´07. 
Nýskoðað og yfirfarið í góðu standi. 
Vsk.-nóta getur fylgt. Verð 690.000 
með vsk. Uppl. í síma 568-8220.

Gjafagrindur á gjafverði. Verð kr. 
45.900 án vsk. Aðeins örfáar grindur 
eftir. Nánari uppl. á elvarey@gmail.
com í síma 899-1776 eða á om@
mo.is í síma 669-1336. www.aurasel.is

Sumarhús - ferðaþjónusta ca. 34 fm. 
sumarhús til flutnings til sölu. Húsið 
hefur aldrei verið notað og er tilvalið í 
ferðaþjónustu. Verð kr. 3,4 m. Skoða 
að taka traktor með ámoksturstækjum 
eða pallbíl að verðmæti um 1,5-2 m. 
upp í kaupverðið. Nánari uppl. í síma 
477-2222 eða á hestamidstodin@
gmail.com Frekari uppl. um eignina 
er hægt að sjá á þessari slóð:http://
gimli.is/soluskra/eign/286390/.

Til sölu fjaðrasett og felgur. Ford-
burðar og fjaðrasett með klemmum, 
dempurum o.f l .  Upphaflegir 
drullusokkar og 20" álfelgur úr  Ford f 
350 2012. Uppl. í síma 894-4005 eða 
á netfangið gnarr82@gmail.com

Fliegl Push-Off vagnar og pallar 

Fliegl mykjudreifarar frá 3.þl 

Fliegl skítadreifarar 

Fliegl steypuhrærivélar 

Helluhraun 4. Símar 565-4900 og 
892-7502 eða á www.rag.is og á 
Facebook rag import –export 

Sjálfkeyrandi rúlluvagn. MB1117. 
Árg.´92 ekinn 460 þús. Í góðu ásig-
komulagi, lipur og sprækur. Verð 650 
þús. Uppl. í síma 779-3504.

Polaris Sportsman x2. Til sölu vel 
með farið og lítið notað tveggja 
manna götuskráð fjórhjól árg. '06. 
Alltaf geymt inni og  reglulegt viðhald. 
Skoðað 2014. Verð kr 1.190.000. 
Uppl. í síma 867-1909.

Vélin er árg. '96, ekin 5600 vinnust., 
mjög vel með farin á nýjum radial-
dekkjum og með ámoksturstækjum. 
Tilboð óskast, uppl. í síma 899-9841.

Polaris Sportsman Touring 800, árg. 
´08. 26“ Bighorndekk og flottar felgur 
ásamt miklu magni aukahluta. Einn 
eigandi. Verð 1.650 m./vsk. Uppl. í 
síma 896-2899.

New Holland TS110A. Árg. ´05. 110 
hestöfl. Vinnust. 6.600. Með Alö Q10-
60 ámoksturstækjum. Vél nýyfirfarin. 
Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. www.
kraftvelar.is

John Deere 6420. 110 hestöfl. Árg. 
´04. Vinnst. 6.520. Kraftvélar ehf. Sími 
535-3500. www.kraftvelar.is 

BOBCAT 763 High Flow. Árg. ´00, 
ekinn 540 vinnust.Verð 2.700.000. 
með vsk., sláttuvél fylgir einnig á 
hann. Rnr.104080. Er á staðnum. 
Uppl. í síma 562-1717.

Polaris 6x6 2006 árg., 500cc, ekið 
7800 km., mikið endurnýjað í góðu 
standi, vel dekkjað og útlítandi, spil, 
handahlífar, nýsmurt og yfirfarið. 
Tilboð kr. 900.000. Uppl. í síma 891-
7976.

Vistvæni þvottaboltinn í þvottavélina. 
Er frábær jólagjöf sem endist lengi. 
Ódýr forvörn fyrir húð barna. Við 
hugum að heilsu þinni og umhverfi. 
Sendum (jólagjöfina fyrir þig) um 
land allt. Frí heimsending, þriggja 
vikna skilafrestur. Undraboltinn.is - 
undraboltinn@gmail.com - finndu 
þvottaboltann á fésbókinni. Uppl. í 
síma 696-4072. 
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Ford E350 Econoline dísel 8 manna. 
Árg. ´06, ekinn aðeins 67.þ km. 
Er á staðnum. Verð 4.980.000. 
Rnr.103675. Uppl. í síma 562-1717.

TILBOÐ 3.990.000.- M. Benz Sprinter 
313 Cdi, 4X4, 9 manna. Árg.´06, 
ekinn 115.þ km., 5 gírar, einn eig-
andi, lítur sérlega vel út. Háþekja. 
Er á staðnum. Rnr.104036. Uppl. í 
símum 562-1717 og 866-9633.

Til sölu VW Transporter sendibíll 
árg.´96.  2.4 dísel, ekinn 293.000, 
skoðaður og flottur bíll. Ný tímareim, 
bremsur framan og aftan, teppalagður 
og einangraður upp að gluggum. Verð 
590.000. Uppl. í síma 862-0427, Gulli.

Liebherr R924 C HDSL beltagrafa. 
2008 árg. 4.528 vst. Mjög vel útbúin 
vél Verð 12.900.000 + vsk. Uppl. í 
síma 660-6051.

Bobcat T40170 skotbómulyftari. 2003 
árg. 5.440 vst. Gott tæki. Uppl. í síma 
660-6051.

Thwaites AD 2,3 TDK dumper. 2008 
árg. 981 vst. Verð 2.500.000 + vsk. 
Uppl. í síma 660-6051.

Volvo EC 240 B beltagrafa. 2005 
árg. 7.650 vst. Verð 7.500.000 + vsk. 
Uppl. í síma 660-6051.

www.merkur.is

Vélsleði til sölu. Polaris RMK 800, 
árg. '10. Ekinn 3100 km., naglar 
í belti, brúsafestingar. Verð 1.500 
þúsund. Vsk.-nóta getur fylgt. Uppl. 
gefur Kristján í síma 856-1159.

Verð á helluskeifum, gangur án skafla 
kr. 2200, pottaður gangur án skafla kr. 
2400, skaflar kr. 75 st. Eigum einnig  
pottaðar uppsláttarskeifur stærð 120 
á góðu verði, sendum um allt land. 
Helluskeifur Stykkishólmi. Uppl. í 
síma 893-7050.

Til sölu Valtra 6850H, árg. '05, notuð 
í 5000 tíma, með ámoksturstækjum 
og skóflu. Vélin er í topplagi, vel við-
haldið og gott  útlit. Loftkæling og 
þyngingar í afturdekkjum. Skriðgír, 
lyftu- og aflúrtakstakkar á brettum, 
vatnshitari, hiti í sæti. Lítið slitin dekk. 
Ásett verð 5,9 m. Uppl. í síma 896-
6011 eða á stekkjardalur@emax.is 

McCormick MC 115. Árg. ´03. 110 
hestöfl, ekin 3800 vst. Dekk Michelin. 
600/65R34 og 480/65R24. Stoll 
ámoksturstæki. Verð kr. 4.300.000. 
án vsk. Búvís. Sími 465-1332.

Framleiðum sumarhús, gestahús og 
ferðaþjónustuhús. Ýmsar stærðir og 
gerðir eftir óskum kaupenda. Vönduð 
vinna góð verð. Nánari uppl. á effort.is 
eða á smidholt@gmail.com og í síma 
899-2802.

DVD-diskarnir um gömlu dráttar-
vélarnar fást hjá HS Tókatækni. Uppl. 
í síma 471-3898 og á tokataekni@
gmail.com.

Framleiðum og eigum á lager í 
ýmsum stærðum ódýrar og sterkar 
krókheysisgrindur með eða án 
gámalása. Grunnaðar og/eða mál-
aðar. vagnasmidjan.is - Eldshöfða 
21 Rvk. Uppl. í símum 898-4500 og 
894-6000.

Vagnasmiðjan auglýsir. Erum að selja 
síðustu 2 Hardox-pallana á útsölu-
verði. Lýsing, myndir, myndband og 
teikningar á vagnasmidjan.is. Uppl. í 
símum 898-4500 og 894-6000.

Sumarhús til sölu, til flutnings 38 fm. 
2 svefnherb., eldhús, stofa og wc, 
ásamt sturtu, ásamt áfastri geymslu. 
Húsið er staðsett í Þingvallasveit. 
Verð 5 m. Uppl. í síma 892-4307.  

Til sölu Bobcat 3571 skotbómulyftari. 
Lyftigeta 3.5t mastur 7m, árg. ´08, 
notkun aðeins 500 tímar. Skófla og 
snúningsgafflar  fylgja. Verð: 7.8 + 
vsk. Uppl. í síma 892-0566 eða á net-
fangið bygg@internet.is

Til sölu Massey Ferguson 6475, árg. 
´2007-8, notaður 1900 vst. í mjög 
góðu ástandi og útliti. verð 7,1 + vsk. 
Uppl. í síma 898-1335.

Til sölu Ford Kuga Titanium, árg.´12, 
ekinn 11.300 km, ssk., dísel, 163 
hestöfl. Stórglæsilegur bíll. Verð 
5.300.000 kr. Uppl. í síma 899-1841.

John Deere 6140R. Árg. ´12. 
Autoquad skipting og 40 km. Kassi. 
Frambúnaður, aflúrtak og fjaðrandi 
hús. Dekk: Continental 650/65R38 
og 540/65R28. Verð: kr.13.860.000. 
+ vsk. Búvís. Sími 465-1332.

John Deere 6230 Premium Plus. Árg. 
´10. Autoquad ECO PLUS skipting og 
40 km. kassi. Fjaðrandi hús,framhás-
ing og ámoksturstæki. Dekk: Michelin 
540/65R38 og 480/65R24. Verð: kr. 
9.880.000. + vsk. Búvís. Sími 465-
1332.     

Til sölu Skidoo 440 árg. ́ 97 ek. 2760 
km. Mjög góður byrjendasleði. Fast 
verð kr. 160.000. Uppl. í síma 897-
9468.

Ert þú að plana ferð næsta 
sumar? Hestaferðir, gönguferðir 
eða jeppaferðir. Fjallaskálar á 
Hrunamannaafrétti er ódýr og hent-
ug lausn. Allar nánari uppl. á  http://
skalar.fludir.is/ eða í síma 848-2599.

DEKURBÍLL. Til sölu Nizzan Qashqai 
sportjeppi árg.´08. Bíllinn er sérlega 
vel með farinn og ekinn aðeins 70 
þ.km. Eigandinn er tilbúinn að koma á 
bílnum og sýna hvar sem er innan 100 
km radíus frá Reykjavík. Tilboðsverð 
2.190 þ.kr. Uppl. í síma 860-1591.

Kjarnfóðrið í fengieldið. Ærblanda 
25% háprótein og Ærblanda Líf 15% 
prótein. Lífland, S. 540-1100.

Merkisprey og krítar í úrvali. Lífland, 
S. 540-1100.

Merkibeisli fyrir hrúta. Lífland, S. 540-
1100.

Er allt klárt fyrir klárinn? 
Brynningarskálar í miklu úrvali. Verð 
frá 8.990. Lífland, S. 540-1100.

Saltsteinahulstur fyrir 10 kg steina. 
Verð frá 990. Lífland, S. 540-1100.

Saltsteinahulstur fyrir 2ja kg steina. 
Verð 795. Lífland, S. 540-1100.

Jólagjafir hestamannsins. Höfuðleður 
og reiðmúlar í miklu úrvali. Verð frá 
2.990. Lífland, S. 540-1100. 

Flísábreiður í mörgum litum. Verð frá 
6.490. Lífland, S. 540-1100.

Undirdýnur í miklu úrvali. Verð frá 
8.990. Lífland, S. 540-1100.

Jólagjöfin fyrir keppnisknapann fæst í 
Líflandi. Lífland, S. 540-1100.

Nýr vélavagn til sölu 2,6 tonna véla-
vagn fyrir smágröfur og önnur tæki.
Skoðið heimasíðu. Uppl. í síma 517-
7718. www.topplausnir.is

NOVA X-DRY  er sótthreinsandi undir-
burðarefni með einstaka rakadrægni. 
Efnið dregur allt að 200% þyngd 
sína ásamt að sótthreinsa og eyða 
ammoníaklykt. Við reglulega notkun 
fækkar flugum. Prófaðu og finndu 
muninn. Kemi ehf. Tunguhálsi 10, 
sími 544-5466, www.kemi.is

Bætiefnastampar fyrir sauðfé. Án 
kopars. Innihalda mikið af steinefnum, 
A, D og E vítamínum sem bæta 
frjósemi og egglos hjá sauðfénu. 
Inniheldur  selen og hvítlauk. 
Nauðsynlegt yfir fengitímann. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10, sími 544-5466, 
www.kemi.is

Bætiefnastampar fyrir nautgripi. 
Inniheldur járn,  bætiefni og mikið 
magn af vítamínum s.s. A,D og E 
vítamín auk m.a. selen, mangan, 
kopar og zink.  Nauðsynleg  bætiefni 
yfir veturinn. Kemi ehf. Tunguhálsi 10, 
sími 544-5466, www.kemi.is

Hágæða saltsteinn frá Vitfoss í 
Danmörku. Hentar fyrir bæði nautgripi 
og hesta. Inniheldur flest nauðsynleg 
steinefni. Hefur jákvæð áhrif á melt-
ingu dýranna. Kemi ehf Tunguhálsi 
10, sími 544-5466, www.kemi.is



63Bændablaðið  |  Fimmtudagur 12. desember 2013

Til sölu Isuzu Trooper árg.  1999, 
ek. 260 þús. Allur endurnýjaður. 35" 
breyttur. Diesel,  beinsk. Nýskoðaður.
Uppl. í s. 862-3223.

Til sölu
Plastrimlagólf! Eigum á lager plast-
prófíl í vinsælu sauðfjárplastrimla-
gólfin. Allar nánari uppl. í símum 
571-3300 og480-0400 – Jón bóndi 
og Jötunn vélar.

Gegnheil plastborð. 3x6x280cm. 
3 x 1 0 x 2 8 0 c m .  4 x 8 x 2 8 0 c m . 
6x12x280cm.  8x23x300cm. 
Nótuð 2,8cm. x13cm. Plötur 
2,5x100x100cm. 2,5x105x205cm. 
Sívalir girðingastaurar úr gegn-
heilu plasti: 4,5x175cm. 6x 175cm. 
7x 175cm. 8x175cm. 10x175cm. 
10x230cm.12x225cm. 15cmx250cm. 
Krosslaga 7x7x175cm Jóhann Helgi 
& Co., sími 565-1048, netfang: jh@
johannhelgi.is

Gegnheilt plast í fjárhúsgólf. 
Básamottur 1,7x122x182cm. 
og 1,8x100x150cm. Drenmottur 
100x100x4,5cm. Gúmmíhellur 
50x50x4,5cm. Jóhann Helgi & Co., 
ehf. Sími 565-1048, netfang: jh@
johannhelgi.is

Hágæðagluggar frá Færeyjum, 
10 ára ábyrgð. Fáanlegir úr plasti, 
timbri og álklæddir timburgluggar. 
Heildarlausnir á leiksvæðum: 
Útileiktæki, fallvarnarefni, girðingar, 
bekkir o.fl. Jóhann Helgi & Co., sími 
565-1048. Netfang: jh@johannhelgi.
is Vefur: www.johannhelgi.is

Til sölu 2x4 láglínumjaltakerfi ásamt 
8 Harmony mjaltatækjum og ryðfrírri 
innréttingu í mjaltabás. VP-76 3ja 
fasa sogdæluúthald, stór De-Laval 
endaeining, þriggja fasa mjólkurdæla 
og tölvustýrð SAC þvottavél. Einnig 
Nedap kjarnfóðurbás með 35 háls-
böndum og nemum. Selst saman 
eða í hlutum. Uppl. í síma 895-3322.

Greiðslumark í sauðfé. Tilboð ósk-
ast í 81,7 ærgildi af greiðslumarki 
til sauðfjárframleiðslu. Tilboð berist 
Búnaðarsambandi Suðurlands, 
Austurvegi 1, 800 Selfossi, merkt 
„Tilboð í kvóta“.

Örflóra fyrir haughús, rotþrær, niður-
föll og almenn þrif. Framtak - Blossi. 
Uppl. í síma 535-5850.

Frábært fóður fyrir hesta og kindur. 
Til sölu heilsöltuð síld, 300-400 kg. 
Saltsíld gefur skepnum bæði fitu og 
vítamín. Uppl. í síma 775-7129.

Til sölu endurbyggð díselvél úr ´91 
árgerð af Econoline, 7,3L, allt utan á 
vélinni. Uppl. í síma 898-8780.

Til sölu mjög vel með farinn grár 
Toyota Hiace, árg. ´06, dísel, 
stuttur, ek. 173.000 km, m. kúlu, 
ný tímareim, vatnsd. str.hjól. Fjarst. 
samlæsingar. Útv. og geislasp. og 
nýsmurður. Nýskoðaður án ath.s. 
Verð 1.890.000 + vsk. Uppl. í síma 
775-1666, Halldór.

Til sölu Sullair loftpressa, árg. '80, 
ónotuð, mótorslaus. Einnig létt-
keðjur, norskar 3,60 x 70. Uppl. í 
síma 867-8115.

Til sölu 200 heyrúllur, hey síðan í 
sumar, hentar vel í útigang, selst 
ódýrt. Rúllurnar eru rétt við Selfoss. 
Uppl. í síma 892-4811.

Furugólfborð 20x137, 3860,- kr. 
Innanhússpanill - fura 19x190, 1350,- 
kr. Innanhússpanill - fura 13x120, 
1850,- kr. Innanhússpanill - fura og 
greni 13x95, 1000,- kr. Allt verð er án 
vsk. Eikin, Kleppsmýrarvegi 8. Uppl. 
í síma 552-1880 eða á eikin@eikin.is

Til sölu 59 ærgilda greiðslumark 
í sauðfé. Tilboð og nánari uppl. 
óskast sendar til Búnaðarsamtaka 
Vesturlands á netfangið gsig@bondi.
is.

Kvenfélagið Framtíðin selur DVD 
um mannlíf í Ásahreppi 1959-1960. 
Þetta er ómetanleg heimild um býli á 
miðri síðustu öld. Uppl. í síma 487-
5185, Elín.

Til sölu Ferguson x35, árg. 1965. 
Þarfnast lagfæringar. Uppl. síma 
899-6136, Jóhannes.

Til sölu Nissan Patrol 3,0 árg.´01. 
Nýtt olíuverk. Ný heilsársdekk, búið 
að plana pústgreinar og setja nýjar 
pakkningar. Nýleg Webasto olíu-
miðstöð. Ný glóðarkerti. Nýr alterna-
tor. Báðir rafgeymar nýir. Smurbók 
frá upphafi og alltaf smurður á rétt-
um tíma, einnig skipt reglulega um 
frostlög. Þetta hefur allt verið gert af 
umboði. Ekinn 219 þús. með 3 lítra 
vél, ssk. Leður, topplúga og rafmagn 
í öllu. 7 manna. cd með tengi fyrir 
ipod eða usb, fínar græjur. Ásett verð 
1.450 þús. Bíllinn eyðir ekki miklu, hef 
mælt hann. Fer með 10,5 til 13 lítra. 
Er á Akureyri. Fallegur bíll. Einnig til 
sölu 16 kW rafall í kassa með öllu, 
en ónýtur mótor. Sendið tölvupóst á 
addiholm@hotmail.com og ég get 
sent myndir eða uppl. í síma 869-
3100, Arnar Hólm.

Til sölu Border Collie f. 19. sept.´13, 
3 tíkur, 3 rakkar, hreinræktaðir undan 
Pílu frá Eyrarlandi og Spotta frá 
Eystri-Torfastöðum 1. Uppl. í símum 
661-4266 og 661-5090.

Polaris 6x6, árg. ́ 06, til sölu. Vel með 
farið sexhjól, 500cc, með spili. Ekið 
aðeins 2.900 km, alltaf geymt inni í 
hlýjum bílskúr. Verð 1.050.000. Uppl. 
á netfangið skor123@mail.com eða í 
síma 846-4574.

Polaris Sportsman 800 sexhjól, 
árg.´09, lítið notað. Alltaf geymt inni. 
Polaris Indy sleði, árg.´90 lítið ekinn. 
Alltaf geymdur inni. Mjög gamall 
Land Rover í pörtum, ásamt allmiklu 
af varahlutum í hann. Land Rover 
Defender, árg.´98. Mjög vel með 
farinn, ekinn 161.000. Einnig til sölu 
talsvert magn verkfæra til bifreiða-
viðgerða. Uppl. í símum 841-6592 og 
451-2642 og á netfangið maggiatli@
hotmail.com

Tvenn nýleg og lítið notuð jakkaföt í 
stærð 54, einnig síður svartur ullar-
frakki og annar styttri úr ull og silki, að 
auki stakur jakki, þéttköflóttur að lit. 
Verð eftir samkomulagi. Uppl. í síma 
868-3379.

Girðingarefni / útsala. 5 strengja 
túnnet. Verð kr. 10.500 rl. Gaddavír 
IOWA. Verð kr. 7.100 rl. Gaddavír 
Motto. Verð kr. 4.500 rl.  H. Hauksson 
ehf. Sími 588-1130.

Óska eftir Massey Ferguson 240, 
350, 355 eða 362. Ámoksturstæki 
kostur en ekki skilyrði. Aðrar teg-
undir koma til greina. Uppl. í síma 
898-2554.

Til sölu Polaris 6-hjól. Fyrst skráð í 
febrúar '06. Vél 500 ccm, spil, dráttar-
kúla, farangurskassi, hiti í bensíngjöf 
og handföngum. Lítið notað, ekið 
aðeins 5.700 km/492 klst. Hjólið er 
staðsett í Borgarfirði. Uppl. í síma 
893-65445.

Suzuki Grand Vitara, árg. '08, V6, 
ekinn aðeins 61 þús. km. Sérlega vel 
með farinn einkabíll, sami eigandi frá 
upphafi, leðuráklæði, sóllúga, verð kr. 
2.850 þús. Uppl. í síma 896-3474 og 
á logason@simnet.is

Hef til sölu Border Collie hunda, 3 
tíkur og 1 rakka. Uppl. í símum 865-
6421 og 841-7047.

Til sölu SAC mjaltakerfi 2x4 láglínu 
(lowline) með rafstýrðum sogskiptum 
og sjálfvirkum aftökurum, ryðfrí inn-
rétting með inn- og útgönguhliðum 
fylgir með (smíðuð af Ragnari 
Magnússyni, Birtingaholti). Allur þessi 
búnaður er frá miðju ári 1998 og hefur 
verið í árlegum þjónustuskoðunum frá 
upphafi. Uppl. í síma 898-1591.

Til sölu nokkrar bifreiðar: Mazda 626, 
árg. '98, 14 manna, 4x4. Ford Transit, 
árg. '95. Volkswagen Transporter, 4x4, 
árg. '98, Nissan Double Cab, árg. '98, 
28 sæta rúta. Benz 914, árg. '85. Þetta 
eru allt díselbílar, sumir þarfnast hjúkr-
unar. Erum braskgefnir, skipti á vél-
sleðum, fjór- eða sexhjólum, góðum 
reiðhestum og auðvitað peningar 
koma til greina. Uppl. í síma 618-3369.

Til sölu Subaru Legacy, árg.´99, ekinn 
218 þús. km. Góður bíll, kr. 300 þús. 
Uppl. í síma 865-7450.

Til sölu stór loftpressa, árg.´07, 3,7 
kW, Atlas Copco. Dráttarvéladekk, 
Michelin, 20,8 R38 og 16,9 R28, eitt 
af hvoru. Uppl. í síma 865-7450.

Dekkjavél til sölu. Verð 50 þús. kr. 
Uppl. í síma 862-5099 e. kl. 19.

Til sölu mjólkurtankur Electro Geno 
1.600 lítra með þvottavél og lausri 
kælivél. Uppl. í síma 895-6925 eða 
486-6720.

Til sölu frystipressa úr 40 feta gámi, 
árg. '98, notuð í 4 ár. Tilboð. Uppl. í 
síma 868-5038.

Til sölu greiðslumark til sauðfjárfram-
leiðslu 239,2 ærgildi. Tilboð sendist á 
vatnsnes@hotmail.com fyrir 30. des.

Til sölu sjónvarp Philips 32 tommu 
og sjónvarpsskápur úr eik með gleri. 
Uppl. í síma 862-4023.

Til sölu Nissan Terrano 2, árg.´00, 
dísel, turbo, vél 2,7 ssk. og sk.´14, 
dráttarbeisli, sóllúga, toppgrind, ekinn 
240 þús. Verð 550 þús. kr. staðgr. 
Uppl. í síma 898-2128.

Til sölu Skoda Oktavia, árg.´02, vél 
2000, ssk. sk´14, ekinn 140 þús. 
Verð 450 þús. staðgr. Uppl. í síma 
898-2128.

Galloper, árg. '99, á 35" dekkjum. 
Boddý ekkert sérstakt, ný yfirfarin 
vél, ný vatnsdæla og glóðarkerti. 
Allir stýrisendar endurnýjaðir síðustu 
2 ár, bsk 2.5 turbo dísel, fínn kraftur. 
Skoðun út 06/2014. Ásett verð kr. 
200.000. Uppl. í síma 664-1001 eða 
á gritzlor@gmail.com

Óska eftir
Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega íslensk-
ar. Vantar 45 snúninga íslenskar. 
Staðgreiði líka vínylplötusöfn. Uppl. 
gefur Óli í síma 822-3710 eða á net-
fangið olisigur@gmail.com

Vantar gírkassa í Toyota Corolla, árg. 
'02, 1,4. Ef þú átt einn slíkan, endilega 
hafðu samband í síma 695-3181 eða 
á netfangið eirikurf@hotmail.com, 
Eiríkur.

Óska eftir gömlum hringprjónavélum, 
ástand skiptir ekki máli. Einnig göml-
um spunavélum og öðrum gömlum 
ullarvinnsluvélum. Helst gefins. Uppl. 
í síma 898-9399.

Óska eftir rafmagnslyftara, 24 volta, 
má vera með lélegt batterí. Þarf að 
geta lyft um 800 kg. Uppl. í síma 845-
1125.

Óska eftir Massey Ferguson 240, 
350, 355 eða 362. Ámoksturstæki 
kostur en ekki skilyrði. Aðrar teg-
undir koma til greina. Uppl. í síma 
898-2554.

Óska eftir að kaupa rúlluspjót og 
gamla greiðusláttuvél. Uppl. í síma 
897-7781.

Leiga
Til leigu nokkur pláss í glæsilegu 
hesthúsi í Almannadal. Góð aðstaða 
fyrir hesta og menn. Uppl. í síma 692-
8593.

Til leigu er jörðin Stafholtsveggir 2 
í Borgarfirði. Fjárhús, stíur fyrir 40 
hesta, smá inniaðstaða. Innangeng 
70 fm. íbúð. Nánari uppl. eru á net-
fanginu stafholtsveggir2@gmail.com 
eða í símum 699-6116 og 899-8886.

Atvinna
Ég er 17 ára og er búinn að starfa 
í Noregi frá 6. júní við sveitastörf á 
stórum búgarði. Ég kem heim í lok 
desember og óska eftir vinnu helst 
rétt fyrir utan Reykjavík. Sá um kýr og 
hesta er mjög vanur. Meðmæli veitir 
Alv í síma 00-47-9016-4246 (talar 
ensku). Vinsamlega hafið samband 
við móður í síma 695-7901.

28 ára grískur karlmaður, sem 
kemur til Íslands 11. febrúar, óskar 
eftir starfi. Hefur reynslu úr hótel- og 
veitingageiranum. Tölvufær, hraustur, 
reyklaus og viljugur til vinnu. Getur 
unnið mikla yfirvinnu. Uppl. á net-
fangið d_blinder@yahoo.com og í 
síma: +30 694201-6883.

Luis, 28 ára gamall frá Spáni, óskar 
eftir starfi á sveitabæ frá júlí - septem-
ber með möguleika á framlengingu. 
Hann hefur reynslu af landbúnaðar-
störfum. Nánari uppl. á netfanginu 
pisto_17@hotmail.com

Þjónusta
GB Bókhald. Tek að mér að færa 
bókhald - skila vsk.skýrslu - geri 
ársreikninga - geri og skila skatta-
skýrslu - er með dk+dkBúbót. Gerða 
Bjarnadóttir. Netfang gbbokhald@
gmail.com, símar 431-3336 og 861-
3336.

Komdu með bílinn í fría tjónaskoð-
un. GB tjónaviðgerðir er réttinga- 
og málningarverkstæði vottað af 
Bílgreinasambandinu. Við tryggjum 
hámarksgæði með því að nota fyrsta 
flokks tækjabúnað og efni. GB tjóna-
viðgerðir, Draghálsi 6-8, sími 567-
0690 eða á tjon.is

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir

sérhæfum okkur í JCB Hydrema Iveco New 
Holland og Case

Vélavit
Oftast ódýrastir!

JCB

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur heitt vatn > sparneytin
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Þvotta og orkuklassi A
· Engin kol í mótor

12 kg
Þvottavél

Amerísk
gæðavara

Gæða áburður
á góðu verði

www.buvis.is
Ve r i ð  v e l k o m i n  á  v e f s í ð u  o k k a r

ÁBURÐUR

Pantið áburð sem fyrst 
Búvís bætir hag bænda

Áburður       Efnisinnihald  (hrein efni)
  N P K S Ca Mg
Kraftur EU 27  26.8    4.2 2.4

Kraftur EU 27+S  26.8   3.5 5.0 

Kraftur 34  34.4     

Völlur 30-5+S  30.0 2.0  3.0  

Völlur 28-12+S  27.5 5.0  2.9  

Völlur 26-6-6+S  26.0 2.5 4.9 2.0  

Völlur 20-10-10+S 20.5 4.2 8.0 4.5  

Völlur 23-7-12+S 23.0 3.0 10.0 1.0  

Völlur 17-15-15+S 16.5 6.4 12.0 2.0  

Næsta 
Bændablað  

kemur út
9. janúar

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300www.bbl.is
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Um leið og við þökkum viðskiptavinum

okkar samfylgdina á árinu óskum við öllum

landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar

á komandi ári. Sýnum alúð og aðgát um 

hátíðirnar og pössum vel hvert upp á annað.

VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS óskar öllum til sjávar
og sveita gleðilegra jóla

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ Í FRIÐI OG RÓ
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